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 (अध्यक्षस्थानी माननीय उपाध्यक्ष ) 

 

    स्थगन प्रस्तावाच्या सचूनेबाबत 

 

 ॲड.आसिष िलेाि : अध्यक्ष महोदय,  आम्ही स्थगन प्रस्तावाची सचूना 

सदलेली आह.े आपण आमचे म्हणणे ऐकून घ्यावे, अिी सवनंती आह.े  

 श्री. सधुीि मनुगंटीवाि : अध्यक्ष महोदय,  माझा हिकतीचा मदु्दा आह.े  

तािांसकत प्रश्न ह ेमहत्त्वाचे आयधु आह.े मात्र  त्यापेक्षाही महत्त्वाच ेआयधु हिकतीचा 

मदु्दा ह ेआह.े सभागहृाच्या पासवत्र्याबाबत, उत्तिदासयत्व या बाबत जेव्हा एखादा प्रश्न 

सनमााण होतो..... आम्ही महत्त्वाच्या सवषयावि स्थगन प्रस्तावाची सचूना सदलेली  

आह.े हा सवषय सभागहृाच्या असधकािाचा आह.े  सभागहृातील सन्माननीय 

सदस्यांच्या संिक्षणाचा आह.े या संदभाात आम्हाला आमचे मत मांडावयाचे आह.ेया 

करिता आम्ही आपली अनमुती मागत आहोत. आपण आपली भसूमका सांगावी. 

आम्हाला हा सवषय कधी मांडू सदला जाणाि आह े? 

  उपाध्यक्ष :  प्रश्नोत्तिाचा तास संपल्यानंति आपण सवचाि करु.   

     ------ 
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 पृ.शी /मु.शी : तोंडी उत्तरे  

 

राज्यातील इतर मागास प्रवगाातील ववद्यार्थयाांसाठी  

वसवतगृह बाांधण्याबाबत 

  

(१) * ४२७३० श्री.समाधान अवताडे (पांढरपूर) : सन्माननीय इतर मागास 

बहुजन कल्याण मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा कितील काय :-  

(१) इति मागासवगा, सवमकु्त जाती, सवमकु्त जमाती आसण सविेष मागास प्रवगाातील 

सवद्यार्थयाांसाठी िाज्यात ७२ वससतगहृ ेसरुू किण्याची घोषणा िासनाने केली होती, ह े

खिे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, सदि घोषणा करुनही अद्यासप एकही वससतगहृ बांधले गेले नसल्याने 

सवद्यार्थयाांमध्ये नािाजीचे वाताविण पसिले आह,े ह ेही खिे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, सदिहू वससतगहृ ेसरुू किण्याच्या दृष्टीने िासनाने कोणती कायावाही 

केली वा किण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, सवलंबाची कािणे काय आहते ? 

 श्री. ववजय वडेट्टीवार : (१), (२) व (३) कें द्र िासनाच्या बाब ूजगजीवनिाम 

छात्र आवास योजनेतनू समळणाऱ्या अथासहाय्यातनू िाज्यातील इति मागासवगाातील 

मॅट्रीकोत्ति सिक्षण घेणाऱ्या मलुांसाठी १८ व मलुींसाठी १८ असे एकूण ३६ वससतगहृ े

सरुू किण्याबाबत िासन सनणाय क्रमांक – इमाव – २०१६ / प्र.क्र.५८ / सवजाभज-

१, सद.३०.०१.२०१९ अन्वये मान्यता दणे्यात आली आह.े सदि योजनेंतगात 

वससतगहृासाठी िासकीय जमीन उपलब्ध झालेल्या नागपिू, अहमदनगि, वासिम व 

यवतमाळ या सजल््ांचे प्रस्ताव कें द्र िासनास मान्यतेसाठी पाठसवण्यात आले असनू 

कें द्र िासनाने उपसस्थत केलेल्या त्रटुींची पतुाता किण्याची कायावाही किण्यात येत 

आह.े 

(४) प्रश्न उद ्भवत नाही. 

 श्री. समाधान अवताडे : अध्यक्ष महोदय, ओबीसी सवमकु्त जाती, सवमकु्त 

जमातीकरिता सविेष मागास प्रवगाातील सवद्यार्थयाांकरिता सिक्षणाकरिता वससतगहृ 

उपलब्ध नसल्यामळेु  त्यांच्या िाहण्याची व सिक्षणाची हळेसांड होत असल्यामळेु 

गंभीि प्रश्न सनमााण होत आह.े या संबंधी मी आपल्याला पार्श्ाभमूी सांग ूइसच्छतो.  
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ता.प्र.क्र. ४२७३०.... 

श्री. समाधान अवताडे..... 

 अध्यक्ष महोदय, सद. १५ जानेवािी २०१९ िोजी  पाि पडलेल्या मंसत्रमंडळाच्या 

बैठकीमध्ये सजल््ाच्या सठकाणी ३६ वससतगहृ ेसरुु किण्यास मान्यता सदली होती. या 

अंतगात त्या वेळच्या सिकािने सद. २२ ऑगस्ट २०१९ िोजी नागपिू, अहमदनगि, 

वासिम, यवतमाळ या ४ सजल््ांमध्ये  वससतगहृ बांधण्यासाठी प्रिासकीय मान्यता 

सदली होती. या नंति महासवकास आघाडी सिकाि आल्यानंति ३६ वससतगहृांएवेजी 

७२ वससतगहृ ेम्हणजे  प्रत्येक सजल््ाला २ याप्रममाणे बांधले जातील, अिी घोषणा 

केली.  जागे अभावी वससतगहृ बांधण्यास अडचण येत होती. इमाितीमध्ये वससतगहृ े

सरुु किण्याबाबत कायावाही सरुु किण्यात आली होती. मात्र िाज्यात एकही वससतगहृ 

बांधले गलेे नाही.  

 अध्यक्ष महोदय,  माझे स्पेसससिक ४ प्रश्न आहते. १) नागपिू अहमदनगि, 

वासिम, यवतमाळ सोडून िाज्यातील इति सजल््ाचे प्रस्ताव िासनाने तयाि केले 

आहते काय ? २) सदि वससतगहृासाठी आवश्यक िासकीय जागा उपलब्ध होत 

नसल्यास िासन सजल््ातील एखादी खाजगी जागा योग्य तो मोबदला घऊेन ताब्यात 

घेण्याचा सनणाय घेणाि आह ेकाय ?  ३) सोलापिू सजल््ामध्ये सदिचे वससतगहृ नेमके 

कोठे बांधले जाणाि आह,े जागा सनसित झाली नसल्यास सदिचे वससतगहृ श्रीके्षत्र 

पंढिपिू या िहिामध्ये बांधले जाणाि काय ? ४)   प्रत्येक सजल््ात २ वससतगहृाच े

सनकष न लावता लोकसंख्येच्या प्रमाणात वससतगहृ बांधण्याचा िासन सवचाि 

किणाि आह ेकाय ? 

        यानंति श्रीमती सगिप...  
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ता.प्र.क्र. ४२७३० ... 

  श्री.सवजय वडेट्टीवाि : अध्यक्ष महोदय,   ह ेखिे आह ेकी, सद. १५ जानेवािी , 

२०१९ िोजी ४ वससतगहृ बांधण्याचा ... त्यावळेी ३६ वससतगहृांचा प्रस्ताव होता. 

बाब ूजगजीवनिाम छात्र आवास योजनेमध्ये हा प्रस्ताव कें द्र सिकािकडे पाठवनू कें द्र 

सिकािच्या मान्यतेनंति ह ेवससतगहृ बांधण्यासाठी आम्ही त्यावेळेच्या सनणायाप्रमाण े

प्रस्ताव पाठवला. अद्यापही कें द्र सिकािकडून त्याला मान्यता समळाली नाही. काही 

त्रटुी काढून आल्यानंति त्रटुींची पनु्हा पतूाता केली गेली. त्यानंति मात्र िाज्य सिकािने 

स्वत: ही ७२ वससतगहृ ेिाज्य िासनाच्या खचाातनू बांधण्याचा सनणाय सकंवा घोषणा 

केली, ह ेखिे आह.े 

  अध्यक्ष महोदय, ही वससतगहृ े२ वषे सकंवा १ वषाात का झाली नाहीत, ति 

आपल्या सवाांना मासहती आह े की, मागचे १ वषा ति कोिोनाची सस्थती होती. 

कोिोनामध्ये वससतगहृांची उपलब्धता कािण सवा िाळा, महासवद्यालये बंद होती. 

पिंत,ु आता हा सवषय आम्ही कॅसबनेटपढेु ... मंत्री परिषदपेढेु नेलेला आह.े ७२ 

वससतगहृ े पढुच्या सत्रामध्ये बांधण्यासाठी कॅसबनेटच्या पिवानगीची ... आता हा 

प्रस्ताव सवत्त सवभागाकडे आह.े सवत्त सवभागाने त्याला मान्यता सदल्यानंति पढुच्या 

सत्रामध्ये ७२ वससतगहृ ेसरुु किण्याचा सनणाय सनसित घेतला जाईल व ती सरुु केली 

जातील. 

  श्री.िाजेंद्र पाटणी : अध्यक्ष महोदय, नागपिू, अहमदनगि, वासिम व यवतमाळ 

सजल््ांचे प्रस्ताव सन २०१९ मध्ये िाज्य सिकािने कें द्र सिकािकडे पाठवले होते. 

त्यानंति या प्रस्तावामध्ये कें द्र सिकािने त्रट्ुया कधी काढल्या, िाज्य सिकािने त्रटुींची 

पतूाता कधी केली, कें द्र सिकािचे धोिण असतानासधु्दा िाज्य सिकािने वेळेवि त्रटुीची 

पतूाता केली नाही, म्हणनू ही वससतगहृ े होऊ िकली नाहीत, ह े खिे आह े काय, 

िासनाची याबद्दलची स्पष्ट भसूमका काय आह,े या ४ सजल््ातील वससतगहृ ेकधी 

पयांत किणाि आहात? 

  श्री.सवजय वडेट्टीवाि : अध्यक्ष महोदय, ह े खिे आह े की, यवतमाळ, 

अहमदनगि, वासिम या ३ सजल््ामध्ये आता आपल्याला जागा समळाली आह.े  
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ता.प्र.क्र. ४२७३० ... 

श्री.सवजय वडेट्टीवाि ... 

नागपिू येथे दखेील आता दगु्धसवकास सवभागाची जागा समळालेली आह.े नागपिू, 

यवतमाळ, वासिम व अहमदनगि असे ४ सजल्ह ेआहते. या चािही सजल््ांचा प्रस्ताव 

िाज्य सिकािने पाठवला. मागच्या ३-४ मसहन्यांपवूी ... ती तािीख मी तमु्हाला लेखी 

स्वरुपात कळवतो. ४-५ मसहन्यांपवूी त्या प्रस्तावाविील त्रट्ुया प्राप्त झाल्या. त्यानंति 

आम्ही त्रटुींची पनु्हा पतूाता केली. पिंत,ु यामध्ये केवळ चािच जागा आम्हाला 

उपलब्ध झाल्या.  

  अध्यक्ष महोदय, आम्ही सवा सजल्हासधकाऱ्यांना लेखी स्वरुपात कळसवले की, 

आम्हाला जागा उपलब्ध करुन द्या. अद्याप कुठल्याही सजल्हासधकाऱ्यांकडून ... 

तयाि असलेल्या इमाितीबाबतही कळसवले की, जि तमुच्याकडे इमाित तयाि असेल, 

कन्स्ट्रक्िन झालेल्या इति िासकीय इमािती तयाि असतील ति तथेे सधु्दा ... 

माननीय उप मखु्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. त्यानंति तो दखेील 

सनणाय झाला.  त्यांच्या सनदिेाप्रमाण ेआम्ही पनु्हा सवा सजल्हासधकाऱ्यांना सडसेंबि 

मसहन्यामध्ये पत्र पाठवले, जानेवािी मसहन्यामध्ये पत्र पाठवले. मात्र दोनवेळा पत्र 

पाठवनू कोणत्याही प्रकािचे उत्ति सकंवा जागा उपलब्ध असल्याची मासहती 

सजल्हासधकाऱ्यांनी सदली नाही. चािही सजल््ांच्या संदभाात कें द्र सिकािने अद्याप 

...(अडथळा)... 

  श्री.योगेि सागि : अध्यक्ष महोदय, माझी मंत्री महोदयांच्या उत्तिाला हिकत 

आह.े मंत्री महोदय ह े िासनकताा आहते की, अजा किणािे व्यक्ती आहते? 

सजल्हासधकाऱ्यांना सडसेंबि मसहन्यामध्ये तसेच जानेवािी मसहन्यामध्ये पत्र पाठवले, 

जागा दाखवतात, इमािती दाखवतात तिी दखेील केवळ ४ सजल््ांमध्ये जागा 

उपलब्ध होते, मग आपण िाज्यकताा आहात की, ते कलेक्टि िाज्य किणािे आहते, 

ह ेसिकाि म्हणनू काम किीत आह ेकी, सका स आह?े  
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ता.प्र.क्र. ४२७३० ... 

श्री.योगेि सागि ... 

  अध्यक्ष महोदय, हा ओबीसींच्या, सवमकु्त जाती समाजाच्या छात्रालयाचा प्रश्न 

आह.े आपण असे म्हणत आहात की, कें द्र सिकािच्या त्रटुींची पतूाता केल्यानंतिही 

आले नाही. आपल्याकडे जागा उपलब्ध नाही त ेकबलू किा ना, आपला प्रिासनावि 

वचक नाही ते सांगा ना. अिा पध्दतीने उत्ति दऊेन या सभागहृामध्ये केवळ वेळ मारुन 

न्यायचा, हा माझा हिकतीचा मदु्दा आह.े िासनाने याचे स्पष्ट उत्ति सदले पासहजे की, 

सकती सदवसांत जागा उपलब्ध होणाि? 

  श्री.सवजय वडेट्टीवाि : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्यांना जिा घाई 

झालेली सदसते. ४ सठकाणी जागा उपलब्ध झाल्या त्यानंति कें द्र िासनाकडे प्रस्ताव 

पाठवला. कें द्र िासनाने अद्याप त्याला मान्यता सदली नाही. मधल्या काळामध्ये त्रटुी 

काढण्यात आल्या होत्या. मी सांसगतले की, त्या त्रटुींची पतूाता करुन सदली त्यानंतिही, 

त्यांची मान्यता अद्याप अप्राप्त आह.े  

  अध्यक्ष महोदय, इति सजल््ांचा सवषय िासहला. इति सजल््ाचा सवषय 

जागेसाठी नव्हता ति आमची माननीय उप मखु्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक 

झाली. ज्या सठकाणी... (अडथळा)... सन्माननीय सदस्य आपण माझे म्हणणे पणूा 

ऐकून घ्यावे. मी तमुच्या हिकतीचे उत्ति दते आह.े तमु्ही मध्येच बोललात ति मी उत्ति 

कसे दणेाि? जागेच्या संदभाात दखेील पत्र पाठवले आह.े  

यानंति श्री.सिंद े.... 
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ता.प्र.क्र.४२४७०... 

श्री.सवजय वडेट्टीवाि... 

िासकीय जागा उपलब्ध करुन द्या, असे पत्र पाठसवल्यानंति ४ जागा उपलब्ध 

झाल्या. त्यानंति मी स्वत: प्रत्येक सजल्हासधकािी यांचेिी सव्हडीओ कॉन्ििन्सींद्वािे 

बोललो होतो. आपल्याकडे इमाित तयाि असेल ति तेथे वससतगहृ सरुु किता येईल, 

असे पत्र ही पाठसवले होते. त्यानंति सजल्हासधकािी यांनी जागा उपलब्ध 

नसल्याबाबतची मासहती कळसवली आह.े िासनाला खालील स्तिावि जागा 

उपलब्धतेची मासहती सजल्हासधकािी यांचेकडूनच घ्यावी लागते. त्यांनी जागा 

उपलब्ध नसल्याचे सांसगतल्यानंति संस्थांच्या माध्यमातनू ७२ महासवद्यालयात 

वससतगहृ सरुु किावे सकंवा सवभागाने जागा बांधनू सरुु किावेत, अिा प्रकािचा प्रस्ताव 

तयाि किण्यात आला असनू तो मंसत्रमंडळासमोि मांडण्यात येणाि आह.े त्यास 

मान्यता समळाल्यानंति ७२ वससतगहृ े पढुील वषाापासनू सरुु किण्याचा सनणाय 

घेण्याच्या या प्रस्तावास मान्यता समळेल. त्याकरिता सवद्यार्थयाांच्या सोयी 

सवलतीसाठी यावषीच्या अथासंकल्पामध्ये तितदू किण्यात आली आह.े  कें द्र 

सिकािने मान्यता सदली असती ति ४ वससतगहृ ेसरुु झाली असती. िाज्य िासनाचा 

प्रस्ताव ३५ वससतगहृांचा होता त्यासाठी जागा उपलब्ध झाली नाही. इति सठकाणी 

जागेचा संबंध नाही. याकरिता िाज्य सिकािने स्वत: इति मागसवगाातील 

सवद्यार्थयाांसाठी प्रत्येक सजल््ात २ याप्रमाणे ७२ वससतगहृ ेबांधण्याचा सनणाय घेण्यात 

आला असनू ते पढुील सत्रापासनू सरुु किण्यात येतील. 

------------ 
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 मेहकर (वज.बुलढाणा) तालुक्यातील ग्रामीण भागात महाववतरण कां पनीने 

घरगुती वीज ग्राहकाांचा थकबाकी अभावी वीज पुरवठा खांडीत केल्याबाबत 

 (२) * ४१४३५  डॉ.सांजय रायमुलकर (मेहकर) : सन्माननीय ऊजाा मांत्री पढुील 

गोष्टींचा खलुासा कितील काय :- 

 (१) मेहकि (सज.बलुढाणा) तालकु्यातील ग्रामीण भागात महासवतिण कंपनीने वीज 

बील न भिल्याने ६०० घिगतुी मीटि काढून नेण्यात आल्याची बाब माह ेजानेवािी, 

२०२२ मध्ये वा त्यादिम्यान सनदिानास आली आह,े ह ेखिे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, अनेक ग्राहक टप्पप्पयाटप्पप्पयाने वीज बील भिण्यासाठी तयाि असनूही 

महासवतिण कंपनीने घिगतुी वीज मीटि काढून घेतल्यामळेु परिक्षा कालावधीत 

सवद्यार्थयाांचे िैक्षसणक नकुसान होत असनू नागिीकही त्रस्त झाले आहते, ह ेही खिे 

आह ेकाय, 

(३) असल्यास, सदिहू वीज ग्राहकांना वीज सबल भिण्याकरिता िासनाकडून 

कोणत्या सवलती दणे्यात येणाि आहते तसेच खडंीत वीज पिुवठा सनयसमत सरुु 

किण्याबात कोणती कायावाही केली वा किण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, सवलंबाची कािणे काय आहते ? 

श्री.प्राजक्त तनपुरे (ऊजाा राज्यमांत्री, माननीय ऊजाा मांत्री याांचेकररता) : (१) ह े

अंित: खिे आह.े 

     माह ेजानेवािी, २०२२ मध्ये महासवतिण कंपनीच्या एकूण ११४ घिगतुी सवज 

ग्राहकांचा वीज पिुवठा थकबाकी न भिल्यामळेु कायम स्वरुपी खडंीत किण्यात 

आला. 

(२) ह ेखिे नाही. 

     माह े जानेवािी, २०२२ दिम्यान थकबाकी वसलुी मोहीम संपणूा मेहकि 

उपसवभागात िाबसवण्यात आली. सदि मोहीमअेंतगात थकबाकी असलेल्या घिगतुी, 

वासणसज्यक व औद्योसगक ग्राहकांकडे असलेल्या थकबाकीमळेु सवजपिुवठा खसंडत 

किण्याची कािवाई किण्यात आली. 

(३) महासवतिणतिे वीज ग्राहकांना थकीत वीज सबल हप्ताने भिण्याची ससुवधा माचा, 

२०२२ पयांत उपलब्ध करुन दणे्यात आली आह.े थकबाकीदाि वीज ग्राहकांनी वीज 

सबलाचा व पनुजोडणी आकाि (Reconnection Charges) भिल्यानंति वीज  
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ता.प्र.क्र.४१४३५... 

श्री.प्राजक्त तनपिेु 

पिुवठा पवूावत किण्यात येतो त्याचप्रमाणे कायमस्वरुपी वीज पिुवठा खसंडत केलेल्या 

ग्राहकांनी वीज पिुवठा खसंडत केल्याच्या तािखपेासनू ६ मसहन्याच्या आत पनुजोडणी 

आकािासह संपणूा थकबाकी िकमेचा भिणा केल्यानंति सदि ग्राहकांचा वीजपिुवठा 

पवुावत किण्यात येतो. 

(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

 डॉ.संजय िायमलुकि : अध्यक्ष महोदय, मेहकि व लोणाि तालकु्यातील १६० 

ग्राहकांचा वीज पिुवठा कायम स्वरुपी खसंडत किण्यात आला आह.े सदिहू ग्राहकांनी 

त्यांचा वीज पिुवठा थकबाकी िक्कम भरुन सनयसमत करुन घेतला नाही. हा एक 

वेगळा सवषय आह.े ४४० वीज ग्राहकांना वीज दयेकाची थकीत िक्कम कोिोना 

कालावधीत भिता आली नाही. सदिहू सवा ग्राहक मंडळे व ग्राहक उक्त थकीत िक्कम 

भिण्यासाठी वेळोवेळी हपे्त पाडून दणे्याची मागणी किीत होते. पिंत ुत्यांना हपे्त पाडून 

दणे्यात आले नाही. अिा पद्धतीचा हा महेकि व लोणाि तालकु्यातील ६०० वीज 

ग्राहकांचा सवषय आह.े अनेक वीज ग्राहक वीज दयेकाची िक्कम अदा किण्यासाठी 

तयािीत होते पिंत ु महासवतिणच्या असधकाऱ्यांनी त्यांच्याकडे दलुाक्ष केले. सदिहू 

संबंसधत असधकाऱ्यांवि कािवाई किण्यात येईल काय ? मेहकि सवधानसभा 

मतदािसंघातील स्माटा मीटिच्या कामासाठी ४८.९९ कोटी रुपयांचा सनधी तत्काळ 

मंजिू किण्यात येईल काय ? वीज पिुवठा पवुावत किण्यासाठी वीज कंपनी मीटि 

पनुजोडणी िलु्क सकती रुपये आकािते, सदिहू िक्कम उक्त ६०० वीज ग्राहकांना माि 

किण्यात येईल काय ? 

 श्री.प्राजक्त तनपिेु : अध्यक्ष महोदय, स्माटा मीटिचा उल्लेख सन्माननीय सदस्य 

यांनी केला आह,े त्याबाबत मी अगोदि सांगतो. नवीन आिडीएसएस योजना येऊ 

घातली आह.े सदिहू योजना कें द्र सिकाि व िाज्य सिकािच्या माध्यमातनू िाज्यातील 

१.६६ कोटी वीज ग्राहकांसाठी िाबसवण्यात येत आह.े या योजनेत स्माटा मीटिची  
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ता.प्र.क्र.४१४३५... 

श्री.प्राजक्त तनपिेु 

तितदू किण्यात आली आह.े सन्माननीय सदस्य यांनी उल्लेख केलेल्या ग्राहकांचा 

उक्त योजनेत समावेि आह ेकी नाही, ह ेतपासनू घेण्यात येईल. त्यांचा समावेि नसेल 

व िक्य असेल ति त्यांचा समावेि करुन घेण्याबाबत सांगण्यात येईल.  ६०० वीज 

ग्राहकांचा वीज पिुवठा खसंडत केल्याबाबत सन्माननीय सदस्य यांनी सांसगतले आह.े 

यामधील ११४ वीज ग्राहक यांचा कामय स्वरुपी वीज पिुवठा खसंडत केला होता, 

याबाबत आपण सांसगतले आह.े पिंत ु ते अनसधकृतपणे वीज वापि किीत होते. 

त्यामळेु त्यांच्या सवरुध्द कािवाई किण्यात आली आह.े उवारित लोकांचा वीज पिुवठा 

खसंडत किण्यापवूी महासवतिण कंपनीकडून उवारित वसलूीबाबत सांगण्याचा प्रयत्न 

किण्यात येतो. वीज जोडणी खसंडत किणे हा िेवटचा पयााय असतो. आता आपण 

नवीन स्व.सवलासिाव दिेमखु अभय योजना २०२२ च्या माध्यमातनू ज्यांचा वीज 

पिुवठा कायम स्वरुपी खसंडत केला आह ेत्या ग्राहकांनी ३० टक्के िक्कम अगोदि 

भिणा केली ति उवारित िक्कम ६ मसहन्यात भिण्यासाठी हपे्त पाडून दणे्यात येतात व 

त्यांना आकािलेल्या व्याज सकंवा दडंाची सवा िक्कम माि किण्यात आली आह.े सन 

२०२१ पवूी ज्या वीज ग्राहकांना थकीत वीज दयेकापोटी जे काही व्याज सकंवा दडं 

आकािण्यात आले असले ते सवा माि किण्यात येत आह.े 

यानंति श्री.तेलंग.... 
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ता.प्र.क्र.४१४३५..... 

श्री.प्राजक्त तनपिेु....... 

३० टक्के िक्कम भिल्यानंति उवारित िक्कम भिण्यासाठी पढुील ६ मसहन्यांसाठी हपे्त 

पाडून दणे्यात येणाि आहते. अिा प्रकािचीी अत्यंत सटुसटुीत योजना िासनाने 

आणलेली आह.े या योजनेमध्ये सदि ग्राहक सहभागी होऊ िकतात.  

 डॉ.संजय िायमलुकि : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयांनी माझ्या प्रश्नाला 

समपाक असे उत्ति सदलेले आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, पाच-सहा वषाापवूी सदि १६० व ११४ वीज कनेक्िन पी.डी. 

केले होते, असे आपण नमदू केलेले आह.े लोणाि तालकु्यातील सदि कनेक्िन पी.डी. 

केल्यानंति ३ वषे तत्कालीन उप असभयंता व कसनष्ठ असभयंता कायाित होते.  पिंत ु

उक्त प्रकिणी तत्कालीन उप असभयंता व कसनष्ठ असभयंता यांच्यावि कािवाई न किता 

आपण सवद्यमान उप असभयंता व कसनष्ठ असधयंता यांच्याविच कािवाई केलेली आह.े 

सदि असधकािी पढुील तीन ते चाि मसहन्यामध्ये सेवासनवतृ्त होत आहते. सवद्यमान 

असधकािी ह ेउक्त प्रकिणामध्ये बळीचा बकिा ठिलेले आहते. त्यामळेु माझी सवनंती 

अिी आह ेकी, उक्त प्रकिणाची चौकिी करुन सवद्यमान असधकाऱ्यांविील कािवाई 

मागे घेऊन तत्कालीन असधकाऱ्यांवि कािवाई किणाि आहात काय? 

 श्री.प्राजक्त तनपिेु : अध्यक्ष महोदय, पी.डी. झालेले कनेक्िन दखेील 

अनसधकृत सरुु ठेवण्यात आलेले होते. त्यामळेु ही बाब गंभीि आह.े पी.डी. किण्यात 

आलेले काही वीज कनेक्िन दीड वषा काही दोन वषा ति काही ५ वषाांपासनू 

अनसधकृतपणे सरुु होते. यावि सनयतं्रण ठेवणे ही संबंसधत उप कायाकािी असधकािी 

यांची जबाबदािी आह.े संबंसधत असधकाऱ्यांची सवभागीय चौकिी सरुु आह.े 

सन्माननीय सदस्यांच्या मते सवद्यमान असधकाऱ्यावि कािवाई न किता तत्कालीन 

असधकाऱ्यावि कािवाई किणे आवश्यक होते. उक्त प्रकिणामध्ये सवद्यमान 

असधकाऱ्यांचा काहीही दोष नाही, असे सन्माननीय सदस्यांचे म्हणणे आह.े त्यामळेु 

सनसितपणे सवभागीय चौकिी किताना हा मदु्दा सवचािीात घेतला जाईल. 
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ता.प्र.क्र.४१४३५.....  

 श्रीमती रे्श्ता महाले : अध्यक्ष महोदय, कोिोना काळामध्ये घिगतुी वीज 

ग्राहकांना अवाजवी दयेके दणे्यात आलेली आहते, हीे खिीे आह ेकाय? जि अिा 

प्रकािची अवाजवी दयेके सदली असतील ति त्यांची वीज दयेके कमी करुन 

दणे्याबाबत िासनाने नवीन धोिण आखले आह ेकाय?  

 अध्यक्ष महादये, ज्या वीज ग्राहकाांना अवाजवी वीज दयेके दणे्यात आले होते, 

अशाच ग्राहकाांची वीज दयेके थककत आहते. त्यामळेु याबाबत शासन काय कनर्णय 

घेर्ार आह े? 

 श्री.प्राजक्त तनपिेु : अध्यक्ष महोदय, वास्तसवक पाहता सन्माननीय सदस्यांचा 

प्रश्न स्कोपच्या बाहिेील आह.े तिी दखेील मी याबाबत सांग ूइसच्छतो की, कोिोनामळेु 

सवासामान्य माणसांच्या उत्पन्नावि झालेल्या परिणामळेु अनेकांना वीज दयेके सवसहत 

कालावधीमध्ये भिता आली नाहीत. त्यामळेु या सवा बाबींचा सवचाि करुन िासनाने 

सवलासिाव दिेमखु अभय योजना, २०२२ आणलेली आह.े  

---------  
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 नावशक शहरात व वजल््ाांतगात रुद्रा वसस्टीम एजन्सीकडून चुकीचे 

मीटर ररडींग घेऊन वीज ग्राहकाांची केलेली फसवणूक 

  

(३) * ३९५५८ अॅड.राहुल वढकले (नावशक पूवा) : सन्माननीय ऊजाा मांत्री पढुील 

गोष्टींचा खलुासा कितील काय :- 

  

(१) नासिक िहिात व सजल््ात रुद्रा ससस्टीम एजन्सी गेल्या वीस वषाापासनू वीज 

मीटि रिडींग घेऊन वीज दयेकाच्या वाटपाचे काम किीत असनू सदिहु एजन्सी वांिवाि 

चकुीच्या रिडींगची नोंद घेणे, वेळेवि रिडींग न घणेे तसेच वीजसबल वेळेवि वाटप न 

केल्यामळेु ग्राहकांना नाहक त्रास सहन किावा लागत असल्याचे माह े जानेवािी, 

२०२२ मध्ये वा त्यादिम्यान सनदिानास आले, ह ेखिे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, वेळेवि महसलू जमा होत नसल्यामळेु िाज्य महासवतिण सल. 

आसथाकदृष््टया कमकुवत झालेलील असल्याने रुद्रा ससस्टीम एजन्सीने वेळेत वीज 

दयेक वाटप न केल्याने एजन्सीला ७५ लाख ६९ हजाि ८२२ रुपये इतका दडं केवळ 

चािच मसहन्यात केला असल्याचे सनदिानास आले आह,े ह ेही खिे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, सदिील रुद्रा ससस्टीम एजन्सीवि कािवाई किण्याबाबत 

लोकप्रसतसनधींनी ऊजाा िाज्यमंत्री यांना सदनांक २४ सडसेंबि, २०२१ िोजी व सदनांक 

१३ जानेवािी, २०२२ च्या स्मिण पत्र क्र.१ व्दािे मागणी करूनही तसेच सतत ३ 

मसहने संबसधत एजन्सीने काम सनकृष्ट दजााचे असल्यास त्या एजन्सीचे काम तात्काळ 

बंद किण्यात येईल असे कायाालय आदिेात नमदू असतानाही रुद्रा ससस्टीम 

एजन्सीवि कोणतीही कािवाई केली नसल्याचे सनदिानास आले, ह ेही खिे आह ेकास, 

(४) असल्यास, उक्त प्रकिणी िासनाने चौकिी करुन रुद्रा ससस्टीम एजन्सीवि कोणती 

कािवाई केली वा किण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, सवलंबाची कािणे काय आहते? 

  

श्री.प्राजक्त तनपुरे, डॉ. वनवतन राऊत, याांच्याकररता  : (१) व (२) अंित: खिे 

आह.े  

नासिक िहिात व सजल्हा अंतगात रुद्रा ससस्टीम एजन्सी ई-सनसवदवे्दािे िोटो 

वीज समटि रिडींगचे व वीज दयेकाच्या वाटपाचे काम किीत आह.े सदि एजन्सीसवरुध्द 
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ता.प्र.क्र. ३९५५८........ 

श्री.प्राजक्त तनपिेु........ 

 माह ेजानेवािी, २०२२ मध्ये तक्राि प्राप्त नसली तिी नासिक िहि व सजल््ांतगात 

एकूण १४ उपसवभागाच्या कामाबद्दल सदि एजन्सीला सनसवदचे्या िती व अटीनसुाि 

ग्राहकांचे चकुीच ेमीटि रिडींग आणणे, रिडींग न घेणे, ग्राहकांना सबल वाटप न किण े

इत्यादी कािणांकिीता माह ेजलैु, २०२१ ते ऑक्टोबि, २०२१ या कालावधीत रु. 

२३,८४,२३९/- इतका दडं आकािण्यात आलेला आह.े 

(३) व (४) नासिक ग्रामीण सवभागांतगात पेठ उपसवभाग महासवतिण कंपनीने ठिवनू 

सदलेल्या सनकषाप्रमाण े वेळोवेळी आदिे व सचुना दवेनू दखेील एजन्सीच्या 

कायापध्दतीत सधुािणा न झाल्यामळेु कायाकािी असभयंता, नासिक ग्रामीण सवभाग 

यांनी सद.१६.०२.२०२२ च्या पत्रान्वये सदि एजन्सीचे पेठ उप सवभागाच्या कामाचा 

कायाादिे िद्द किण्यात आलेला आह.े 

  

तसेच चांदवड सवभागीय कायाालयाने असमाधानकािक मीटि वाचनाच्या 

कामाबाबत चांदवड, लासलगांव, सनिाड व सपंपळगांव उपसवभागाकिीता व मनमाड 

सवभागीय कायाालयाने नांदगांव व येवला ग्रामीण या उपसवभागाकिीता सदि 

एजेन्सीवि नोटीस अदा केलेली आह.े 

(५) प्रश्न उद ्भवत नाही. 

 अॅड.िाहुल सढकले : अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदािसंघातील सावाजसनक 

प्रश्नाबाबत छापील प्रश्नाचे उत्ति प्राप्त झाले आह.े  त्यानसुाि छापील उत्ति व प्रत्यक्षात 

असलेले वास्तव ह ेपणूा वेगळे आह.े  रुद्रा ससस्टीम एजन्सीकडून चकुीचे मीटि रिडींग 

घेऊन चकुीचे दयेके दणे्यात आल्याबाबत मंत्री महोदयांनी उत्ति सदले आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, रुद्रा ससस्टीम एजन्सीला ४ मसहन्यासाठी २३ लाख ८४ हजाि 

२३९ रुपयांचा दडं आकािल्याचे दाखसवण्यात आले आह.े वास्तसवक महािाष्ट्ट्र िाज्य 

महासवतिणचे असधकृत असलेले mobile app web console  मधील मीटि रिडींग 

इन्व्हाईसमध्ये पासहले असता उक्त एजन्सीस १ कोटी ३० लाख रुपयांचा दडं 

आकािल्याचे सदसनू येत आह.े यावरुन संबंसधत महासवतिण सवभागाच े

असधकािी/कमाचािी या एजन्सीिी संगनमत करुन मंत्री महोदयांची सदिाभलू किीत 
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ता.प्र.क्र. ३९५५८........ 

अॅड.िाहुल सढकले....... 

आहते. त्यामळेु सदि छापील िक्कम ग्रा् धिावी की, ॲपमधील िक्कम ग्रा् धिावी, 

याबाबत मासहती दणे्यात यावी. 

 अध्यक्ष महादोय, गोिगिीब व िेतकऱ्यांच े५ हजाि रुपये थसकत असले तिी 

त्यांचे वीज कनेक्िन कापले जाते. पिंत ुया एजन्सीचे जवळपास १ कोटी  रुपयांच े

दयेके थसकत असताना दखेील ती िक्कम महासवतिण वसलू न किता ती सोडून सदली 

जात आह,े याचे कािण काय आह?े  

 अध्यक्ष महोदय, मीटि रिडींग घेतल्यानंति महासवतिणच्या आयटी 

सवभागामध्ये मीटि रिडींग घेतलेल्या लोकेिनची नोंद होते. पिंत ुरुद्रा ससस्टीम एजन्सी 

ही एका सठकाणी बसनू सवा मीटिचे रिडींग घेत आह.े त्यानंति ते सिासिी सकंवा 

progresgive bill पाठसवत आहते. त्यामळेु गरिबांचे व िेतकऱ्यांचे नकुसान होत 

आह.े त्यामळेु महासवतिणच्या आयटी सवभागाकडून याबाबतची सवा मासहती घऊेन 

ती सभागहृाच्या पटलावि ठेवणाि आहात काय?  

यानंति श्री.कुलकणी....... 
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ता.प्र.क्र. ३९५५८... 

ॲड. िाहूल सढकले..... 

 अध्यक्ष महोदय, या एजन्सीचा समावेि काळ्या यादीत किण्यात येणाि आह े

काय ? ही एजन्सी माझ्या आसण मंत्री महोदयांच्याही मतदािसंघात काम किीत आह.े 

या एजन्सीला चकुीच े काम केल्याबद्दल असधकचा दडं मंत्री महोदयांच्या 

मतदािसंघातनू किण्यात आला आह.े त्यामळेु मतं्री महोदय याबाबतचे सनदिे दणेाि 

आहते काय ? 

 श्री. प्राजक्त तनपिेु : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्यांना माझी सवनंती आह े

की, त्यांनी पनु्हा एकदा स्पेसससिक प्रश्न सवचािावेत. कािण त्यांनी अनेक प्रश्न 

सवचािलेले आहते. त्यामळेु स्पेसससिक प्रश्न सवचािले ति मला उत्ति दतेा येईल. 

 ॲड. िाहूल सढकले : अध्यक्ष महोदय, या प्रश्नाच्या उत्तिामध्ये मासहती दणे्यात 

आली आह ेकी, रुद्रा ससस्टीम एजन्सीला चाि मसहन्यांमध्ये २३ लाख रुपयांचा दडं 

झाला आह.े पिंत ु महासवतिणच्या ॲपमध्ये या एजन्सीला १ कोटी ३० लाख 

रुपयांपेक्षाही असधक दडं असल्याचे सदसनू येत आह.े ही बाब खिी आह ेकाय ? दसुिे 

असे की, या एजन्सीला काळ्या यादीत टाकले जाणाि काय ? 

 श्री. प्राजक्त तनपिेु : अध्यक्ष महोदय, महासवतिण कंपनीने कळसवलेल्या 

मासहतीनसुाि या एजन्सीला २३ लाख ८४ हजाि २३९ रुपयांचा दडं किण्यात आला 

आह.े नासिक सजल््ात साधािणपणे २० उप सवभाग आहते. त्यातील १४ उप 

सवभागांचे रिसडंग घेण्याचे काम या कंपनीला दणे्यात आले आह.े मी सांग ूइसच्छतो 

की, यातील वस्तसुस्थती तपासनू जे योग्य असेल त्यानसुाि दडं किण्यात येईल. 

कोणालाही वाचसवण्याचा प्रयत्न केला जाणाि नाही. सन्माननीय सदस्यांनी सांसगतले 

की घिबसल्या मीटि रिडींग घेतले जाते. महासवतिण कंपनीचा कमाचािी रिडींग 

घेण्यासाठी गले्यावि त्याच्या अक्षांि, िेखांिाची नोंद होत असते. त्यामळेु कोणी 

घिबसल्या रिडींग घेतले असेल ति ते ऑटोमसेटक ससस्टीमध्ये ते सदसनू येते. त्यावि 

मानविसविसहत दडंाची तितदू केली जाते. त्यामळेु मीटि वाचकाद्वािे मीटिचे वाचन  
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ता.प्र.क्र. ३९५५८... 

श्री. प्राजक्त तनपिेु.... 

होत नसल्यास, मीटिचे वाचन केल्यानंति त्या वाचकाने १० समसनटांमध्ये ते 

ऑनलाईन अपलोड केले पासहजे. ससस्टीममध्य ेचेक्स अँड बॅलेन्स दणे्यात आलेले 

आहते. रिडींग चांगल्या प्रकािे झाली पासहजे. सन्माननीय सदस्यांच्या पसहल्या 

प्रश्नाच्या अनषुंगाने मी सांग ू इसच्छतो की, महासवतिण कंपनी कोणालाही पासठिी 

घालणाि नाही. ससस्टीममध्ये जो दडं असेल तो दडं या एजन्सीला भिावा लागले. 

यापासनू त्या एजन्सीची सटुका केली जाणाि नाही. याबाबत मी तथेील एस.ई. यांना 

सचूना दतेो. नासिक सजल््ातील सवा एजन्सीची काटेकोिपणे तपासणी किावी. मी 

सांग ूइसच्छतो की, यात प्रोससजिनसुाि सनसितपणे कािवाई केली जाईल. 

 श्री. चंद्रकांतदादा पाटील : अध्यक्ष महोदय, तािांसकत प्रश्नाच्या यादीतील 

अनकु्रमांक २ – ता.प्र.क्र. ४१४३५, अनकु्रमांक ३ - ता.प्र.क्र. ३९५५८, अनकु्रमांक 

५ - ता.प्र.क्र. ४२८४४ ह ेतीन प्रश्न ऊजाा सवभागािी संबंसधत  आहते. तसेच एक 

लक्षवेधी सचूनाही त्याच अनषुंगाने आह.े टाटा पॉविला वीज सनसमातीसाठी जाणािे 

पाणी िेतीसाठी समळाले पासहजे, असा त्या लक्षवेधी सचूनेचा सवषय आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, आपण सवाजण िेतकिी आहोत. ह े असधवेिन सरुु 

झाल्यापासनू वीज सवषयासंदभाात प्रचंड आक्रोि आह.े असे असताना असतिय 

थातिुमातिू उत्तिे सदली जात आहते. आजच्या वतामानपत्रात बातमी छापनू आली 

आह ेकी, उद्यापासनू उन्हाचा तडाखा आणखी वाढणाि आह.े याचा अथा िेतातील 

सपके जळून मिणाि आहते आसण सपके मेल्यानंति िेतकऱ्यांनाही मिावे लागणाि 

आह.े आजच्या सदवसामध्ये तीन प्रश्न या सवभागािी संबंसधत आहते. त्यामध्ये सवसवध 

प्रश्न आहते. काही सन्माननीय सदस्य प्रायव्हटे कंपनीबाबत सांगत आहते. काही 

सन्माननीय सदस्य ६०० मीटि कापनू नेल्याबाबत सांगत आह.े त्यामळेु मी सवनंती 

कितो की, आज या सवभागावि एक ते दीड तास स्वतंत्र चचाा सभागहृात घ्यावी. 

अन्यथा या सवा सवषयांवि कोणताही सनणाय होणाि नाही.   
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ता.प्र.क्र.३९५५८..... 

 श्री.सगिीष महाजन : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री.चंद्रकांत दादा 

पाटील यांनी आता उपसस्थत केलेला मदु्दा असतिय महत्त्वाचा आह.े  आपण दखेील 

नासिक सजल्हयाच्या ग्रामीण व बागायतदाि भागातील प्रसतसनधी आहात.  आज 

सवजेचा प्रश्न असतिय ऐिणीवि आह ेव त्यामळेु नेमके काय किावे हचे िेतकऱ्यांना 

कळेनासे झाले आह.े  सद्यसस्थतीत गहू, हिभिा, मका, इत्यादी सपके पोटिीत आहते.  

अिा सस्थतीत सवजेच्या अडचणीमळेु िेतकिी आपल्या डोळयादखेत पीक जळत 

असल्याचे पाहत आहते.  वीज सबल भिण्याबाबत कोणतीही गोष्ट स्पष्ट होत नाही.  

सवा ट्रान्सिॉमासा बंद झाले आहते व त्यामळेु  सपण्याच्या पाण्याच्या योजना दखेील 

बंद झाल्या आहते.  त्यामळेु आपणास सवनंती आह ेकी, या सवषयावि सभागहृामध्ये 

दोन तासांची चचाा उपसस्थत किण्यास पिवानगी द्यावी.  तसेच केवळ चचाा व्हावी 

असे नाही ति िेतकऱ्यांना सदलासा समळेल असे सनदिे आपण सिकािला द्यावेत.  

माननीय मंत्री महोदय दखेील या सठकाणी उपसस्थत आहते.  त्यामळेु या 

सवषयासंदभाात आपण िासनाला सचूना किण्याची आवश्यकता आह.े 

 कु.प्रसणती सिंद े : अध्यक्ष महोदय, हा सवषय असतिय ऐिणीचा आह.े  

सन्माननीय सदस्य श्री.चदं्रकांत दादा पाटील व सन्माननीय सदस्य श्री.सगिीष महाजन 

यांनी सांसगतल्याप्रमाणे या सवषयावि चचाा घडवनू आणणे असतिय महत्त्वाचे आह,े 

असे मलाही वाटते.  ऊजाा व वस्त्रोद्योग अिा दोन्ही सवभागांचे मंत्री महोदय या 

सठकाणी उपसस्थत आहते.  तसेच इचलकिंजी, मालेगाव, सोलापिू, कोल्हापिू येथील 

सवा सन्माननीय सदस्य दखेील या सठकाणी उपसस्थत आहते.  मी या सनसमत्ताने 

स्कोपच्या बाहिेील पिंत ु स्पेसससिक प्रश्न सवचाित आह.े  मागील दोन सदवसांत 

यंत्रमागधािकांची वीज कनेक्िन्स ्कापण्यात आली आहते.  त्यामळेु समुािे २०० त े

३०० कामगाि िस्त्यावि आहते... (अडथळा...) 

(सन्माननीय सदस्य श्री.अब ुआजमी व सन्माननीय सदस्य श्री.िईस िेख ह ेवेलमध्ये 

येऊन यंत्रमागधािकांच्या समस्यांच्या संदभाातील िलक दिासवतात.) 
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ता.प्र.क्र.३९५५८..... 

 उपाध्यक्ष : सन्माननीय सदस्य श्री.अब ुआजमी व सन्माननीय सदस्य श्री.िईस 

िेख यांना सवनंती आह ेकी, आपण आपापल्या जागेवि बसावे.  सन्माननीय सदस्या 

कु.प्रसणती सिंद ेत् याच सवषयावि बोलत आहते. 

 कु.प्रसणती सिंद े: अध्यक्ष महोदय, वस्त्रोद्योग सवभागाकडून ऊजाा सवभागाला 

आवश्यक ते अनदुान दणे्यात न आल्यामळेु यंत्रमागधािकांच्या वीज जोडण्या 

कापण्यात आल्या आहते... (अडथळा...) तसेच यंत्रमागधािकांना दणे्यात आलेल्या 

सबलांमधनू सबससडी वजा किण्यात आलेली नाही.  त्यांना दपु्पपट सबले सदली आहते.  

त्यामळेु महािाष्ट्ट्रभि कािखानदाि व कामगािांच्या मोठ्या अडचणी सनमााण झाल्या 

आहते.  माननीय ऊजाा मंत्री व माननीय वस्त्रोद्योग मंत्री दोघेही सभागहृामध्ये उपसस्थत 

आहते.  माझा त्यांना स्पेसससिक प्रश्न आह े की, वस्त्रोद्योग सवभागाकडून ऊजाा 

सवभागाला अनदुान प्राप्त झाले आह ेका ?   

 अध्यक्ष महोदय, माझा दसुिा मदु्दा असा आह ेकी वीज सबलांची ऑनलाईन 

पध्दत बंद करुन ऑिलाईन पध्दतीने वीज सबले दणे्यात यावीत.  तसेच सबससडी 

वजा करुन कािखानदािांना सबले दणे्यात यावीत.  िस्त्यावि उतिलेल्या कामगािांनी 

पनु्हा एकदा कािखान्यात यावे यासाठी ताबडतोब ही सबले माि किासवत. 

 उपाध्यक्ष : दोन्ही बाजचू्या सन्माननीय सदस्यांनी उपसस्थत केलेला प्रश्न 

िेतकिी व कािखानदाि यांच्या दृष्टीने असतिय महत्त्वाचा आह.े  माननीय मंत्री महोदय 

यावि उत्ति दतेील.  

 श्री.असजत पवाि : अध्यक्ष महोदय, दोन्ही बाजचू्या सन्माननीय सदस्यांनी 

वस्त्रोद्योगांच्या संदभाातील असतिय महत्त्वाचा प्रश्न उपसस्थत केला आह.े  अथामंत्री 

या नात्याने मी सांग ू इसच्छतो की, मी यासंदभाात ताबडतोब मासहती घेतो.  सवत्त 

सवभागाकडून वस्त्रोद्योग सवभागाला सनधी सदलेला नसेल ति तो या आठवडयाच्या 

आत दणे्याची व्यवस्था केली जाईल.  नंति सदि सनधी ऊजाा सवभागाकडे वगा होईल. 
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ता.प्र.क्र.३९५५८..... 

(दोन्ही बाजचूे अनेक सन्माननीय सदस्य एकाच वेळी बोलण्याचा प्रयत्न किीत 

असतात.) 

 कु.प्रसणती सिंद े: अध्यक्ष महोदय, आमची एवढीच मागणी आह ेकी, वीज 

कनेक्िन्स ्कापण्याच्या मोसहमलेा तोपयांत स्थसगती द्यावी व वीज सबले भिण्यासाठी 

एक मसहन्याची मदुत द्यावी.  तसेच सबससडी वजा करुन नव्याने सबले द्यावीत.  

(दोन्ही बाजचूे अनेक सन्माननीय सदस्य एकाच वेळी बोलण्याचा प्रयत्न किीत 

असतात.) 

 यानंति श्री.धमुाळे..... 
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(कवरोधी पक्षाचे अनेक सन्माननीय सदस्य एकाच वेळी बोलत असतात.) 

ता. प्र. क्र.३९५५८... 

 श्री. सनतीन िाऊत : अध्यक्ष महोदय, यासंबंधीची बैठक तात्काळ ऊजाा व 

वस्त्रोद्योग मंत्री समळून आम्ही दोघेही एकसत्रतपणे घऊे आसण यामधील सतढा 

सोडसवण्याचा प्रयत्न करु. 

 श्री. िाधाकृष्ट्ण सवख ेपाटील : अध्यक्ष महोदय, जी तत्पिता या पॉविलमूच्या 

बाबतीत िासनाने दाखसवली आह,े ते आपलेच बांधव आहते.  त्याला आमचा 

सविोध नाही.  पिंत ुया सभागहृात िेतकऱ्यांच्या वीजेच्या प्रश्नाबद्दल वािंवाि मागणी 

होत असताना त्यांच्या बाबतीत िासनाची एवढी अनास्था का आह.े  त्याबद्दल 

आपण चचाा घेण्याचे मान्य किता.  म्हणनू आम्ही एवढीच सवनंती केली आह ेकी, या 

वीजेच्या प्रश्नाबद्दल या सभागहृात चचाा उपसस्थत किावी.  कािण या सभागहृात 

घोषणा एक होते आसण बाहिे कािवाई वेगळी होते.   

अध्यक्ष महोदय, िाज्यात सिाासपण े वीजचेे कनेक्िन कापण्याचे काम सरुू 

आह.े  मंत्री महोदय गोल गोल उत्ति दऊेन सभागहृाची सदिाभलू किीत आहते.  म्हणनू 

वीजेच्या बाबतीत ताबडतोब सभागहृात चचाा होण्याची आवश्यकता आह.े या 

सठकाणी माननीय उपमखु्यमंत्री उपसस्थत आहते.  माननीय उपमखु्यमंत्री यांनी मागच्या 

वेळी आम्ही िेतकऱ्यांचे कोणतेही कनेक्िन कापणाि नाही, असे म्हटले होते.  

असधविेन संपले आसण सिळ कनेक्िन कापण्याचे काम सरुू आह.े  त्यामळेु याबाबत 

िासनाचे धोिण काय आह ेते समजले पासहजे आसण म्हणनू सकमान या सवषयावि 

तातडीने चचाा व्हायला हवी, अिी आम्ही सवनंती केली आह.े  पॉविलमूच्या बाबतीत 

आपण तत्पिता दाखसवली तिी वीजेच्या प्रश्नाच्या बाबतीत िासनाने तत्पिता 

दाखवावी. 

ॲङ असनल पिब (संसदीय काया मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, सविोधी पक्षाने 

मागणी केली की, ऊजेच्या बाबतीत सवांकष चचाा या सभागहृात व्हायला हवी.  त्या 

अनषुंगाने मी आपल्याला सांग ूइसच्छतो की, वीजेच्या प्रश्नाबद्दल सत्तारुढ पक्षातिे  
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(कवरोधी पक्षाचे अनेक सन्माननीय सदस्य एकाच वेळी बोलत असतात.) 

ॲङ असनल पिब... 

एक प्रस्ताव या सभागहृात आणला जाईल आसण त्या बाबतीत ससवस्ति चचाा होऊन 

त्याबाबत सिकािचे धोिण जाहीि किण्यात येईल. 

श्री. सगिीि महाजन : अध्यक्ष महोदय, ३ सदवसांपवूी वीजेच्या प्रश्नावि आपण 

सभागहृातील संपणूा कामकाज सदवसभिासाठी बंद केले होते.  संपणूा सदवसभि त्यावि 

गोंधळ झाला होता.  आता सिकाि म्हणत े की, त्यावि चचाा करु.  तोपयांत एक 

आठवडा जाईल.  सतकडे िेतकऱ्यांचा जीव टांगणीला लागला आह.े  त्यामळेु आपण 

या सवषयावि चचाा काय किता ? 
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राज्यात सहकारी साखर कारखान्याांच्या ववक्रीमध्ये झालेला गैरव्यवहार 

  

(४) * ४१५५९  श्री.योगेश सागर (चारकोप) :  सन्माननीय सहकार मांत्री पढुील 

गोष्टींचा खलुासा कितील काय :- 

  

(१) िाज्यातील िेतकऱ्यांनी भांडवल व आपल्या जमीनी दवेनू उभे केलेल्या साखि 

कािखान्यांच्या सवक्री व्यवहािात समुािे २५ हजाि कोटींचा गैिव्यवहाि झाला 

असल्याने चौकिी किण्याची मागणी जेष्ठ समाजसेवक श्री.अण्णा हजािे यांनी केली 

असल्याचे सदनांक २५ जानेवािी, २०२२ िोजी वा त्यासमुािास सनदिानास आले आह,े 

ह ेखिे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, िाज्यातील तोटयात असलेल्या ११६ साखि कािखान्यांपैकी ७४ 

कािखाने माह ेजनू, २००६ पयांत नकािात्मक सनव्वळ मलू्यात नोंदवले गलेे आसण सन 

१९८७ ते २००६ या कालावधीत ३१ साखि कािखाने अवसायानात काढण्यात 

आल्याचे सनदिानास आले आह,े ह ेही खिे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उक्त प्रकिणी िासनाने चौकिी केली आह े काय, चौकिीच्या 

अनषुंगाने संबंसधतांवि कोणती कािवाई केली वा किण्यात येत आहते, 

(४) नसल्यास, सवलंबाची कािणे काय आहते ? 

 

श्री. शामराव ऊफा  बाळासाहेब पाटील : (१) ह ेखिे नाही. 

(२) १९८७-२००६ या कालावधीत २४ कािखान्यांचे अंतरिम अवसायनाचे आदिे 

काढण्यात आले आहते. त्यापैकी २२ कािखान्यांचे आदिे अंसतम किण्यात आले 

आहते. 

(३) व (४) प्रश्न उद ्भवत नाही. 

 

श्री. योगेि सागि : अध्यक्ष महोदय, हा प्रश्न महािाष्ट्ट्रातील अनेक 

िेतकऱ्यांच्या अत्यंत सजव्हाळ्याचा प्रश्न आह.े  छोट्या छोट्या िेतकऱ्यांनी 

आपापल्या जागा सहकािी साखि कािखान्याला सहकािी चळवळ म्हणनू सदल्या 

आहते.  पण आज काय परिसस्थती आह ेति ज्या सहकािी के्षत्रासाठी िेतकऱ्यांनी  
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ता.प्र.क्र. ४१५५९... 

श्री. योगेि सागि... 

जागा सदल्या आहते त्या सहकािाचे आता कापोिेट लोकांच्या ताब्यात ह ेकािखाने 

आले आहते.  वेगवेगळे कायद ेआसण सनयम गरुन को-ऑपिेटचे कापोिेट असे साखि 

कािखान्यांचे प्रमाण झाले आह.े  या सभागहृाला सन्माननीय सदस्य ॲङ आसिष 

िेलाि नेहमी आठवण करुन दतेात की, "ज्याचा िाजा व्यापािी, त्याची प्रजा सभकािी."  

अिी परिसस्थती आज या िेतकऱ्यांची झाली आह.े 

ॲङ आसिष िलेाि : अध्यक्ष महोदय, माझी या प्रश्नाच्या लेखी उत्तिाला 

हिकत आह.े   

अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्यांनी या प्रश्नातनू पसहला प्रश्न असा 

सवचािला आह ेकी, िाज्यातील िेतकऱ्यांनी भांडवल व आपल्या जमीनी दवेनू उभ े

केलेल्या साखि कािखान्यांच्या सवक्री व्यवहािात समुािे २५ हजाि कोटींचा 

गैिव्यवहाि झाला असल्याने चौकिी किण्याची मागणी जेष्ठ समाजसवेक श्री.अण्णा 

हजािे यांनी केली असल्याचे सदनांक २५ जानेवािी, २०२२ िोजी वा त्यासमुािास 

सनदिानास आले आह,े ह ेखिे आह ेकाय ?  पिंत ुया प्रश्नाला िासनाने "ह ेखिे नाही", 

असे उत्ति सदले आह.े याचा अथा सन्माननीय अण्णा हजािे यांनी मागणी केली ह ेखिे 

नाही.  यामध्ये २५ हजाि कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचाि झाला ह े २५ जानेवािीला 

िासनाच्या सनदिानास आणनू सदले, पे्रसिी बोलले, पत्र व्यवहाि केला, ह ेखिे नाही 

काय ? 

यानंति श्रीमती कोळसगिे.. 

 



14-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) H - 25 

MOK/AKN/SST प्रथम श्री.धमुाळे 11:35 

 

 

ता.प्र.क्र. ४१५५९.... 

ॲड. आसिष िलेाि... 

  ह ेखरे नाही, असे उत्तर दणेे चकुीचे आह.े त्यांनी िासनाला पत्र दऊेन त्यांचे म्हणण े

मांडले आह.े तसेच त्यांनी ते सवा समसडयासमोि दखेील आपले म्हणणे मांडलेले आह.े 

आपण एका वाक्यात "ह े खिे नाही" असे उत्ति दते आहात. याचा अथा ज्यषे्ठ 

समाजसेवक अण्णा हजािे यांनी केलेली मागणी ही खिी नाही. ज्येष्ठ समाजसेवक 

अण्णा हजािे यांनी उपोषणाचा पयााय समोि ठेवला. त्यांची मागणी आली ह ेखिे आह े

पण २५ हजाि कोटी रुपयांच्या बाबतीत आपले काय म्हणणे आह ेते खिे आह ेअसे 

जि आपण म्हणाला असता ति ती बाब वेगळी होती. पिंत ुसिसकट असे खोटे आपण 

बोलचू िकत नाही. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजािे आज सत्य बोलले आहते तसेच 

२५ हजाि कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचाि झाला ह े ही खिे आह.े पिंत ु आपण ज्येष्ठ 

समाजसेवक अण्णा हजािे यांना सदु्धा खोटे किीत आहात. त्यामळेु माननीय मंत्र्यांनी 

उत्तिामध्ये सधुािणा किावी की, त्यांनी जी मागणी केली आह ेत्याबाबत होय, मागणी 

केली आसण त्यांच्या मागणीमध्ये काय म्हटले आह े ते सांगा आसण नंति आपण 

आपले उत्ति मांडा.  " ह ेखिे नाही" असे उत्ति योग्य नाही याबाबत आपण स्पष्टीकिण 

द्यावे.  

श्री. बाळासाहबे पाटील : अध्यक्ष महोदय, प्रश्नाचा आिय असा आह ेकी, 

"ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजािे यांनी ही मागणी केली असल्याचे सदनांक २५ 

जानेवािी, २०२२ िोजी वा त्यासमुािास सनदिानास आले, ह ेखिे आह ेकाय." त्या 

दिम्यानच्या काळात असे काही सनदिानास आले नाही आसण आमच्याकडे कोणतेही 

पत्र आलेले नाही....(अडथळा)... अध्यक्ष महोदय, मला संिक्षण द्या.... 

ॲड. आसिष िेलाि : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री आता जे बोलत आहते 

त्या माझी उत्तिावि हिकत आह.े माननीय मंत्री ह े वरिष्ठ आहते. त्यामळेु आमची 

त्यांच्याकडून अपेक्षा आह े की, िासनाला जे उत्ति द्यायचे आह े त्यासाठी ते फ्री 

आहते. पिंत ुत्यांच्या उत्तिाचा अथा असा होतो की, ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजािे 

यांनी अिा प्रकािची मागणीच केलेली नाही.  दसुिे असे की, त्यांच्या मागणीमध्ये  
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ता.प्र.क्र. ४१५५९.... 

ॲड. आसिष िलेाि.... 

२५ हजाि कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचाि झाला असा आिोप त्यांनी केला नाही. माननीय 

मंत्री जि िेकॉडावि असे उत्ति दणेाि असतील ति ददुवैाने आम्हाला सविेषासधकाि 

भंगाची सचूना द्यावी लागेल. आम्हाला ही परिसस्थती आणायची नाही. त्यामळेु 

आपण असे म्हणा की, त्यांची मागणी २५ तािखलेा न येता २६ ला आली आह.े 

पिंत ुआपण ह ेखिे नाही, असे सिसकट उत्ति दते आहात. त्यांनी स्पेसससिक मागणी 

केली आह ेकाय, हा खिा प्रश्न आह.े त्यापढेु त्या मागणीमध्ये त्यांनी सकती कोटी 

रुपयांचा भ्रष्टाचाि झाला, असे म्हटले आह.े हा दसुिा प्रश्न आह ेआसण ते सवा आपल्या 

कधी सनदिानास आले आह,े हा सतसिा प्रश्न आह.े ह े उत्ति चकुीचे असनू माननीय 

मंत्र्यांनी त्यामध्ये दरुुस्ती करुन त्यापढेु चचाा किावी.  

श्री. बाळासाहबे पाटील : अध्यक्ष महोदय, मी आताच सभागहृात सांसगतले 

की, प्रश्नामध्ये जी स्पेसससिक तािीख सदलेली आह े त्यादिम्यान आमच्याकडे 

कोणतीही मागणी आलेली नाही. (अडथळा...) 

श्री. दवेेंद्र िडणवीस : अध्यक्ष महोदय, माझी उत्तिाला हिकत आह.े सदनांक 

२५ जानेवािी, २०२२ सकंवा त्या समुािास, असे प्रश्नामध्येच सदलेले आह े म्हणनू  

त्यामळेु प्रश्नामध्ये दखेील कोणतीही स्पेसससिक तािीख म्हटलेली नाही. त्यामळेु 

िासन झोपलेले होते काय ? कािण सवा माध्यमांत आलेले आह े की, ज्येष्ठ 

समाजसेवक अण्णा हजािे यांनी िासनाला पत्र पाठवले आह े आसण मलाही पत्र 

पाठवलेले आह.े त्यामळेु पसहले म्हणजे आपल्याला मासहती दणेाऱ्यांवि कािवाई किा 

सकंवा मग आम्हाला आपल्यावि सविेषासधकाि भंगाची सचूना आणवी लागेल.  

कािण अिा प्रकािचे चकुीचे उत्ति दतेा येत नाही. एवढया सवा माध्यमांत चचाा सरुु 

आह ेआसण पसहल्या पानाविील बातमी आह ेतिी दखेील िासनाला माहीत नसेल 

ति िासन झोपलेले आह.े  आपण अिा प्रकािे ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजािे यांना 

खोटे ठिव ूनका. यामळेु माननीय मंत्र्यांनी उत्ति सधुारित किावे, अिी आमची मागणी 

आह.े  
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ता.प्र.क्र. ४१५५९.... 

श्री. बाळासाहबे पाटील : अध्यक्ष महोदय, ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजािे 

यांचा अपमान व्हावा सकंवा आपण सांगत आहात तसे किण्याचा प्रयत्न होत आह े

असे कृपा करुन समज ूनका. सभागहृात प्रश्न पकुािल्या दिम्यानचा हा सवषय आह.े 

प्रश्न पकुािल्यानंति ती सभागहृाची प्रॉपटी झालेली आह.े त्यामळेु उपप्रश्न 

सवचािल्यानंति आम्ही त्याला उत्ति दऊे.  

श्री. दवेेंद्र िडणवीस : अध्यक्ष महोदय, सदिचा प्रश्न सभागहृाची प्रॉपटी 

झालेला असला तिी दखेील अगदी योग्य स्टेजला सन्माननीय सदस्य ॲड. आसिष 

िेलाि यांनी हिकत घतेली आह.े ती स्टेज ही असते की, सन्माननीय सदस्यांनी 

आपल्याला उत्ति सधुारित किायचे आह े काय यासाठी ऑब्जेक्िन घेतले होत.े 

त्यावेळेस आपल् याला ही संधी असते. आता आपण उत्ति सधुारित करु िकता. 

त्यामळेु सन्माननीय सदस्य ॲड. आसिष िेलाि यांनी आपल्याला उत्ति सधुारित 

किायचे आह ेकाय असा प्रश्न सवचािला आह.े त्यानसुाि आपण ते उत्ति सधुारित केले 

पासहजे, अिी आमची मागणी आह.े  

     यानंति श्रीमती किंदीकि.... 
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ता.प्र.क्र. ४१५५९..... 

 श्री. बाळासाहबे पाटील : अध्यक्ष महोदय, प्रश्नाप्रमाणे उत्ति द्यावे लागले. तिी 

सधु्दा... 

 (सविोधी पक्षातील अनेक सन्माननीय सदस्य  एकसत्रतपणे बोलण्याचा 

प्रयत्न कितात  ) 

उपाध्यक्ष : आपण उत्ति ऐकून घेतले पासहजे.   

 श्री. बाळासाहबे पाटील : अध्यक्ष महोदय, मी उत्तिात थोडी सधुािणा किीत 

आह.े या पवूी माननीय अण्णा हजािे यांनी वािंवाि हा सवषय उपसस्थत केलेला आह.े 

त्या अनषुंगाने हा प्रश्न येथे आलेला आह.े  

 श्री. योगेि सागि :अध्यक्ष महोदय, िेतकत्यांनी िाज्यातील सहकािी 

चळवळीकरिता भांडवल सदले व आपली जमीनही सदली. ती आता कॉपोिेट लोकांनी 

ताब्यात घेतली आह.े ' ज्याचा िाजा व्यापािी,  त्याची प्रजा सभकािी '.  आपला  

िाजाच व्यापािी झालेला आह.े िाजाने कॉपोिेट पक्ष चालवले आहते. या िाज्यातील 

िाजाने कािखाने ताब्यात घेण्याचे पाप केलेले आह.े येथे उत्तिात असे सांसगतले आह े

की, सन १९८७ ते २००६ या कालावधीत २४ कािखान्यांचे अंतरिम अवसायनाच े

आदिे काढण्यात आले आहते. त्यापैकी २२ कािखान्यांचे आदिे अंसतम किण्यात 

आले आहते. या मागे दोषी कोण आह े ? िाज्याची सिखि बँक दोषी आह.े मी 

उदाहिण दतेो. सातािा सजल््ातील कािखान्याचा सिखि बँकेने सललाव केला. या 

कािखान्याची वासषाक थकबाकी ३ कोटी रुपये होती. धनलक्ष्मी ठेव योजनेत सिखि 

बँकेत साडे आठ कोटी रुपयांच्या ठेवी होत्या. तेथनू ही िक्कम वसलू किता आली 

असती. मात्र ते केले गेले नाही. ४४ कोटी रुपये िासनाची थकहमी होती. तेथनू त े

रिलीज केले गेले नाही. म्हणजे एखाद्या कािखानदाऱ्याला सकंवा िेतकऱ्याच्या 

कािखान्याला संपवण्याकरिता षडयंत्र िचले गलेे. माझा स्पेसससिक प्रश्न आह.े  सन 

२००७ ते २०१० व सन १९८७ ते २००६ या कालावधीत व्यवहाि झालेले 
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ता.प्र.क्र. ४१५५९..... 

श्री. योगेि सागि .... 

असतील. या संबंधी ज्या ज्या तक्रािी झाल्या असतील त्या बाबत उच्च 

न्यायालयाच्या सवद्यमान न्यायाधीि यांच्या मािा त चौकिी किणाि आह ेकाय ? 

 श्री. बाळासाहबे पाटील : अध्यक्ष महोदय, िाज्यात सहकािी कािखानदािी 

मोठया प्रमाणात उभी िासहली. अनेक िेतकऱ्यांनी पढुाकाि घेऊन कािखानदािी 

सनमााण केली. ती बिी वाईट चालली. ऊसाचे एक चक्र आह.े एखाद्या वषी असधक 

ऊस येतो ति एखाद्या वषी कमी ऊस येतो. यामळेु काही कािखाने अडचणीत गेले. 

ज्या सठकाणी बँकांनी कािखान्यांना कजा सदले होत ेत्यांनी ते ताब्यात घेतले व सवक्रीची 

प्रसक्रया केली. सवा प्रसक्रया कायदिेीि िाबवनू सकंमत सनसित करुन सवक्री केलेली 

आह.े मी सांग ूइसच्छतो की, िाज्य सहकािी बँकेने ३० कािखान्यांची  SARFAESI  

या  कायद्यांतगात सवक्री केली. सजल्हा मध्यवती बँकेने ६ कािखाने त्यांच्या ताब्यात 

असनू त्याची सवक्री केली आह.े तसेच िाज्य िासनाच्या सनणायानसुाि, मान्यतेनसुाि 

भागीदािी सकंवा भाडे तत्वावि १२ कािखाने दणे्यात आले. िाज्य सहकािी बँकेने 

दखेील भाडे तत्त्वावि सदलेले ८ कािखाने आहते. या मागे उद्दिे  असा होता की, त्या 

भागातील ऊसाचे गाळप पणूा व्हावे.  काही कािखान्यांची जी सकंमत होती त्या नसुाि 

कािखाने सवकलेले आहते.  

 श्री. दवेेंद्र िडणवीस : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री यांनी माननीय अण्णा 

हजािे यांची तक्राि जाणीवपवूाक बाजलुाच करुन सदली आह,े त्यांनी ती पासहलीच 

नाही. या तक्रािीत पसहला आिोप असा आह ेकी, चाल ूअसलेले कािखाने बंद पाडले. 

या कािखान्याची थकबाकी मोठी नव्हती. त्याला रििेडयलु किता आले असते. 

सिकािकडे थक हमी होती.या कािखान्यांची सवक्री केली त्यावेळी सिकािचा पैसा 

गहृीतच धिला नाही. बँकांनी स्वत:चा पैसा गहृीत धिला. मात्र सिकािला जो पैसा 

द्यायचा आह,े तो गहृीत न धिल्यामळेु सकंमतीपेक्षा कमी भावात सवक्री झाली.  

      यानंति श्रीमती सगिप... 
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ता.प्र.क्र. ४१५५९ ... 

श्री.दवेेंद्र िडणवीस ... 

  अध्यक्ष महोदय, श्री.अण्णा हजािे यांनी दसुिे असे सांसगतले की, त्या 

कारखान्याच्या जसमनीची जी ककां मत आह,े त्याहीपेक्षा कमी भावात याची कवक्री 

झालेली आह.े त्याांनी तक्रारीत कतसरे असे साांकितले आह ेकी, जेथे ३ कबड्स पाकहजेत. 

तेथे एकाच व्यक्तीने ३ सबड्स भिल्या आहते सकंवा २ सबड्स एकाच व्यक्तीच्या 

आहते. एकाच खात्यातनू पैसे गलेेले आहते. असे अनेक आिोप या सठकाणी 

लागलेले आहते. त्यामळेु हा प्रश्न सवचािण्यात आला आह े की, या संदभाातील 

चौकिी आपण किणाि आहात काय?  

  श्री.बाळासाहबे पाटील : अध्यक्ष महोदय, येथे सकंमतीचा सवषय आला. 

साधािणपणे यामध्ये एक अंबादवेी सहकािी कािखाना होता. त्याची off-set price 

२३ कोटी १४ लक्ष होती ... (अडथळा)... माझा सांगण्याचा उद्दिे हा आह ेकी, जी 

off-set price ठिली त्याप्रमाणे ते कािखाने सवकले आहते... (अडथळा)... 

  उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय आपण उत्ति द्यावे. 

  श्री.दवेेंद्र िडणवीस : अध्यक्ष महोदय, off-set price ठिसवताना िाज्य 

सिकािची दणेी का सवचािात घेतली नाहीत? ह ेसवा किाच्या भिविावि उभे िासहले, 

ह ेसवा िाज्य सिकािने सदलेल्या पैिाच्या भिविावि उभे िासहले आहते. याला सवा 

भागभांडवल िाज्य सिकािचे आह.े NCDC ने पैसा सदला आह.े याचा कोणाचाच 

सवचाि आपण केला नाही. 

  अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय एक स्पेसससिक अंबादवेी सहकािी कािखाना 

म्हणत आहते. पिंत,ु अनेक कािखाने असे आहते की, ज्या कािखान्यांच्या संदभाात 

तमु्ही ज्या सकंमतीत सवक्री केली आह,े त्यापेक्षा आजही त्या जसमनीची व्हलॅ्य ूजास्त 

आह.े  असेही कािखाने आहते की, ज्यांची सवक्री झाल्यानंति म्हणजे १० रुपयाला 

सवकत घेतला आसण त्याच ॲसेटवि १०० रुपयांचे कजा समळाले. ते कसे समळाले, 

याचा अथा त्या ॲसेटची व्हलॅ्य ू१०० रुपये होती.  
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ता.प्र.क्र. ४१५५९ ... 

श्री.दवेेंद्र िडणवीस ... 

  अध्यक्ष महोदय, या ज्या काही गोष्टी पॉईटं आऊट झालेल्या आहते, त्या 

गोष्टींच्या संदभाात श्री. अण्णा हजािे यांनी चौकिी मासगतलेली आह.े ती आपण 

किणाि काय? 

  श्री.बाळासाहबे पाटील : अध्यक्ष महोदय, मी वािंवाि सांगतो की, त्या 

सठकाणी सकंमती ठिल्यानंति पेपिला जाहीिात सदली. लोकांना सवाांना सांसगतले. त्या 

त्या वेळेला लोकांनी ... (अडथळा)...  

  उपाध्यक्ष : मंत्री महोदयांना उत्ति दऊे द्या.  

  श्री.बाळासाहबे पाटील : अध्यक्ष महोदय, काही लोकप्रसतसनधींच्या सठकाणी 

हिकती झाल्या त्या सठकाणचे व्यवहाि थांबले. 

  श्री.दवेेंद्र िडणवीस : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय गोल गोल सिित त्याच 

सठकाणी येत आहते. प्रश्न तक्रािीचा एवढाच आह े की, off-set price चकुीच्या 

ठिसवलेल्या आहते. दसुिा प्रश्न असा आह ेकी, ज्या सबड्स बोलावल्या त्या सबड्स 

बोलावत असताना एकाच व्यक्तीने ३-३ सबड्स भिलेल्या आहते. एकाच खात्यातनू 

पैसे गेलेले आहते. सिकािची दणेी गहृीत धरुनच off-set price ठिसवली पासहज.े 

कािण सिकािच्या भिविावि कािखाना उभा केला आसण सवा पैसा बँकानी नेला. 

असे कसे चालेल? त्यामळेु off-set price ठिसवताना तमु्हाला ते गहृीत धिले पासहजे. 

ते काही गहृीत धिले नाही, हाच श्री.अण्णा हजािे यांचा आके्षप आह.े त्यामळेु हा 

आके्षप गहृीत धरुन तमु्ही याची चौकिी किणाि काय, असतिय सोपा प्रश्न आह.े 

  श्री.असजत पवाि : अध्यक्ष महोदय, माननीय सविोधी पक्ष नेते तसचे अन्य 

सन्माननीय सदस्य व सन्माननीय सदस्य श्री.योगेि सागि यांनी हा तािांसकत प्रश्न 

उपसस्थत केलेला आह.े िाज्यामध्ये अनेक वषे याबद्दल बिीच चचाा चाललेली आह.े 

या प्रश्नाच्या उत्तिाच्या सनसमत्ताने मला एक गोष्ट लक्षात आणनू द्यायची आह.े यातनू 

कािण नसताना वेगळ्या पध्दतीचा एक गैिसमज सनमााण किण्याचे काम होत आह.े 
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ता.प्र.क्र. ४१५५९ ... 

श्री.असजत पवाि ... 

  अध्यक्ष महोदय, माननीय सविोधी पक्ष नेते श्री.दवेेंद्र िडणवीस ह ेज्यावळेेस ५ 

वषाांकरिता या िाज्याचे मखु्यमंत्री होते त्यावेळेस त्यांच्याकडे दखेील अिाच प्रकािची 

तक्राि माननीय खासदाि श्री.िाज ू िेट्टी यांनी केली होती. त्याच बिोबि श्री.अण्णा 

हजािे यांनी केली होती. िाज्यपाल महोदयांकडे तक्राि दाखल केली होती. माझ्या 

मासहती प्रमाणे बहुतेक मखु्य न्यायमतूी यांच्याकडे केलेली होती. तमु्ही स्वत: त्यावि 

रिमाक्सा मारुन सीआयडीची चौकिी किायला सांसगतली.  

  अध्यक्ष महोदय, माझ्या मासहतीप्रमाणे त्यावेळेस सरुुवातीला माननीय 

श्री.चंद्रकांत पाटील ह े त् या खात्याचे मंत्री होते. त्यानंति श्री.सभुाष दिेमखु ह े त्या 

खात्याचे मंत्री झाले. तमु्ही िाज्याचे प्रमखु असताना ही सीआयडीची चौकिी झाली. 

त्या चौकिीमध्ये तसे पासहले ति जास्त काही सनष्ट्पन्न झाले नाही. त्यानंति तमु्ही ती 

चौकिी अँटी किप्पिन ब्यिुोकडे सदली. अँटी किप्पिन ब्यिुोने दखेील तमु्हीच मखु्यमंत्री 

असताना त्या संदभाात सक्लन सचट सदली.  

  अध्यक्ष महोदय, त्यानंति सिकाि  बदलले. सिकाि बदलल्यानंति माननीय 

श्री.उद्धव ठाकिे ह ेमखु्यमंत्री झाले. त्यांनी EOW च्या मािा त चौकिी किण्याच्या 

सचूना सदल्या. एकीकडे EOW ची चौकिी सरुु होती. त्याच बिोबि सहकाि 

सवभागाने .... 

नंति श्री.सिंद े... 
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ता.प्र.क्र.४१५५९... 

श्री.असजत पवाि... 

सन्माननीय सदस्य श्री.योगेि सागि यांनी सांसगतल्यानसुाि कोसवड काळामध्ये 

माननीय माजी न्यायाधीि यांच्या अध्यक्षतेखाली एक वेगळी चौकिी ससमती 

नेमण्यात आली होती. या प्रकिणी ८३ व ८८ अन्वये कािवाई किण्यात आली होती 

व आिोपींना जी संधी द्यावयास पासहजे होती ती दणे्यात आली नव्हती. श्री.जाधव ह े

चाौकिी ससमतीमध्ये होते. त्यांनी केलेल्या चौकिीमध्ये काहीही सनष्ट्पन्न झाले नाही. 

अिा प्रकािे EOW, ACB, CID आसण माननीय माजी न्यायाधीि यांच्या 

माध्यमातनू चौकिी किण्यात आलेली आह.े यामधील दोन चौकिा माननीय 

श्री.उद्धव ठाकिे यांच्या मखु्यमंत्री पदाच्या कायाकाळात व दोन चौकिा माननीय 

श्री.दवेेंद्र िडणवीस यांच्या मखु्यमंत्री पदाच्या कायाकाळात झालेल्या आहते.  

अध्यक्ष महोदय, सभागहृातील अनेक सन्माननीय सदस्य साखि कािखाने 

चालवतात. मी सभागहृाला सांग ू इसच्छतो की, अनेक सहकािी कािखाने िाज्य 

सहकािी बँकेला चालसवण्यासाठी द्यावयच े आहते. ते ज्यांना चालसवण्यासाठी 

घ्यावयाचे असतील त्यांनी तेथे जाऊन ते घ्यावेत. लोक आिोप कितात पिंत ु

कािखाना चालसवण्यास घेण्याकरिता कोणी पढेु येत नाही. सदिहू साखि कािखाना 

चालसवणाऱ्यास एका पोत्यामागे ७५ रुपये अदा किावे लागतात व ३ कोटी रुपये द्याव े

लागतात. या संदभाात माननीय सविोधी पक्ष नेते, िाज्यातील अनेक मान्यवि व दिे 

पातळीविील अनेक मान्यविांचा गैिसमज झालेला आह.े ह ेमी असतिय स्पष्टपण े

नमदू कितो. एखादा साखि कािखाना कोणी चालसवण्यासाठी घेतला व त्यावषी ५ 

लाख साखिेच्या पोत्यांची सनसमाती झाली ति ५ लाख X ३ हजाि रुपये प्रसत क्वींटल 

दि यानसुाि १५० कोटी रुपये िक्कम समळू िकते. बँकेकडे साखिेची जेवढी पोती 

गहाण ठेवण्यात येतील त्यावि बाजाि भावाच्या ८५ ते ९० टक्के िक्कम उचल म्हणनू 

दणे्यात येते. ही वस्तसुस्थती आह.े पिंत ुकािखाना २० कोटी रुपयांना खिेदी केला व 

१५० ते ३०० कोटी रुपये िक्कम किी समळाली, अिी सवचािणा किण्यात येते.  
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ता.प्र.क्र.४१५५९... 

श्री.असजत पवाि... 

िेतकऱ्यांच्या ऊसापासनू तयाि किण्यात येणाऱ्या साखिेच्या पोत्यावि pledge 

सदलेले असते, त्याचे त े पैसे असतात. सदिहू पोते सवक्री केल्यानंति त्या िकमेतनू 

व्याजाची व मदु्दलाची िक्कम बँकेला अदा किण्यात येते. बँकेने आगाऊ िक्कम 

सदल्यानंति ती िेतकऱ्यांना १५ सदवसांच्या आत अदा किण्यात येते. अिी परिसस्थती 

आह.े  

अध्यक्ष महोदय, मी भेदभाव करु इसच्छत नाही. सन्माननीय सदस्य 

श्री.हिीभाऊ बागडे ह े संभाजी िाजेंच्या नावाने साखि कािखाना चालसवतात. 

अनेकांना साखि कािखाना चालसवण्याचा अनभुव आह.े सातािा सजल््ातील सकसन 

वीि सहकािी साखि कािखाना एकेकाळी उत्तमरित्या सरुु होता. आता तो अडचणीत 

आला असनू त्यावि ६२५ कोटी रुपये इतकी कजा झाले आह.े हा कािखाना चांगला 

सरुु असताना त्यावि कजा झाले आह.े त्यांनी प्रताप गड व खडंाळा सहकािी साखि 

कािखाना चालसवण्यासाठी घेतला होता, त्यामध्ये ते अडचणीत आले. त्यामळेु 

कजााची िक्कम ८०० कोटी रुपयांवि गलेी. कािखान्याच्या सकंमती पेक्षा कजााची 

िक्कम असधक झाली. आम्ही सोमेर्श्ि सहकािी साखि कािखाना चालसवण्यासाठी 

घेतला होता त्यावषी १० कोटी रुपयांचे नकुसान झाले होते. हा कािखाना 

चालसवण्यासाठी का घेतला, अिी आम्हाला िेतकऱ्यांनी सवचािणा केली होती. 

साखि कािखान्याच्या भागातील भौगोसलक परिसस्थती, ऊसाचे के्षत्र व वसलुी यावि 

सवा अवलंबनू असते. आजही कोल्हापिू भागातील रिकव्हिीच ेप्रमाण १४ टक्के आह े

व नंदिूबाि परिसिातील रिकव्हिीचे प्रमाण केवळ १० टक्के आह.े नंदिूबाि येथील 

साखि कािखान्यात एक टन ऊसातनू १०० सकलो व कोल्हापिू येथील साखि 

कािखान्यात एक टन ऊसातनू १४० सकलो साखिेचे म्हणज े ४० सकलो असधक 

उत्पादन सनघते.  ४० X ३० प्रसत सकलो दिाने १,२०० रुपये इतकी िक्कम होते. एवढा 

मोठा ििक आह.े अनेक सन्माननीय सदस्यांना यातील मासहती नसते. यामळेु या 

प्रकिणी प्रचंड भ्रष्टाचाि झाला, असा बाऊ किण्यात येतो.  
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ता.प्र.क्र.४१५५९... 

श्री.असजत पवाि... 

अध्यक्ष महोदय, काही सहकािी साखि कािखाने माननीय उच्च न्यायालयाने 

आदिे सदले म्हणनू सवक्रीस काढण्यात आले आहते. ही बाब माननीय सविोधी पक्ष 

नेता यांनाही मासहती आह.े सदिहू कािखाने पैसे दऊे िकत नाहीत, त्यांना एक वषााची 

मदुत दणे्यात यावी अन्यथा Securitisation Act खाली सवक्रीस काढण्यात यावेत, 

असे आदिे माननीय उच्च न्यायलयाने सदले होत.े 

अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री.अण्णा हजािे यांनी हा मदु्दा उपसस्थत केला आह े

व त्यांनी यासंदभाात मागील वेळीही तक्राि केली होती. यासंदभाात त्यांना सहकाि मंत्री 

यांनी एकदा जाऊन भेटावे. 

यानंति श्री.तेलंग....  
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ता.प्र.क्र.४१५५९..... 

श्री.असजत पवाि....... 

आकर् सीआयडी चौकशीचा अहवाल काय आह,े एसीबी चौकशीचा अहवाल काय 

आह,े ईओडब्ल्य ुचौकशीचा अहवाल काय आह ेआकर् माननीय न्यायाधीशामार्ण त 

झाले्या चौकशीचा अहवाल काय आह,े याबाबतची माकहती त्याांना दणे्यात यावी. 

कारर् एकदा "दधू का दधू, पानी का पानी" होऊ द्या. यामधील वस्तकुस्थती सवाांसमोर 

आर्ण्यात यावी,  एवढेच मला साांिावयाचे आह.े  

 श्री.दवेेंद्र र्डर्वीस : अध्यक्ष महोदय, यामधील एका तक्रारीच्या अनषुांिाने 

माननीय उच्च न्यायालयाने िनु्हा दाखल करण्याचे आदशे कदले होते. उक्त िनु्हाची 

चौकशी अद्याप परू्ण झालेली नाही. त्यामळेु अद्याप कोर्तेही conclusion आलेले 

नाही. सदि चौकिीची कायावाही सरुु आह.े त्यामळेु चौकिी प्रगतीपथावि 

असल्याचे, माननीय सहकािी मंत्री ह ेमाननीय श्री.अण्णा हजािे यांना सांग ूिकतात. 

उक्त प्रकिणाची प्रामासणक चौकिी केली पासहज,े असे मला वाटते.  

 अध्यक्ष महोदय, सीआयडी चौकिी झाल्यानंति उक्त चौकिीचा अहवाल 

माननीय उच्च न्यायालयामध्ये सादि किण्यात आला होता. उक्त अहवालाच्या 

अनषुंगाने माननीय उच्च न्यायालयाने सदि प्रकिणी गनु्हा दाखल किण्याचे आदिे 

सदले होते. त्यानंति गनु्हा दाखल किण्यात आला. आता त्यासंदभाातील चौकिी 

ईओडब्ल्यमुािा त केली जात आह.े त्यामळेु माननीय श्री.अण्णा हजािे यांनी सदलेल्या 

पत्राची दखल घऊेन सहकाि मंत्री महोदयांनी त्यांना सांसगतले पासहजे की, सदि 

प्रकिणाची चौकिी प्रगतीपथावि आह.े तसचे सदि प्रकिणाची चौकिी प्रामासणकपण े

होणे गिजेचे आह,े असे मला म्हणावयाचे आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री.असजत पवाि यांनी सवषय काढला म्हणनू मी 

सांग ू इसच्छतो की, सकसनवीि सहकािी साखि कािखान्यासािख े कािखाने का 

अडचणीमध्ये येतात? सत्ताधारी पक्षातील सन्माननीय सदस्याांना कनयमबाह्य कजण कदले 

जाते परांत ुएखादा कारखानदार भापजमध्ये िे्यामळेु त्याांना अकतररक्त कजण कदले जात  
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ता.प्र.क्र.४१५५९..... 

श्री.दवेेंद्र र्डर्वीस...... 

नाही. इतकेच नव्हतेर त्याांनी कजण परत केले तरी त्याांना दसुरे कजण कदले जात नाही. 

त्यामळेु ककसनवीर सहकारी साखर कारखाना अडचर्ीमध्ये आलेला आह.े माननीय 

श्री.मदन दादा याांनी भापजमध्ये प्रवेश के्यामळेु या सरकारने त्याांची आकथणक कोंडी 

केली. त्यामळेु ककसनवीर सहाकरी साखर कारखाना अडचर्ीमध्ये आला आह.े 

याबाबींचा दखेील कवचार केला पाकहजे, असे माझ ेमत आह.े  

 श्री.अकजत पवार : सन्माननीय सदस्याांनी उपकस्थत केले्या प्रश्नावर सरकार 

म्हर्नू मी उत्तर दते आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, प्रथम सीआयडी व एसीबीमार्ण त चौकशी करण्यात आली, 

ही बाब बरोबर आह.े ईओडब्ल्यमुार्ण त चौकशी सरुु अस्यामळेु त्याांचा अांकतम 

अहवाल  माननीय न्यायालयामध्य ेसादर करण्यात आलेला नाही. त्यामळेु माननीय 

न्यायालयाने तो अहवाल स्वीकारलेला नाही. याबाबतची सवण वस्तकुस्थती माननीय 

सहकारी मांत्री याांनी  समाजसेवक श्री.अण्र्ा हजारे याांना साांिावी.  

 अध्यक्ष महोदय, माननीय कवरोधी पक्षनेता याांनी उपकस्थत केले्या 

मदु्यासांदभाणत साांि ू इकच्ितो की, माननीय स्व.यशवांतराव चव्हार् मखु्यमांत्री 

असल्यापासनू ते माननीय श्री.दवेेंद्र िडणवीस मखु्यमंत्री असेपयांत सिाास साखि 

कािखान्यांना हमी सदली जात होती. आता माननीय श्री.सदलीप वळसे-पाटील, 

माननीय श्री.अिोक चव्हाण, माननीय श्री.हसन मशु्रीि ह े कािखान्यािी संबंसधत 

असलेले नेते उपसस्थत आहते, त्यांना दखेील या सवा बाबींची मासहती आह.े   माननीय 

श्री.उद्धव बाळासाहबे ठाकिे मखु्यमंत्री झाल्यानंति पसहल्या दोन-चाि सम सहन्यांमध्ये 

माननीय श्री.समाधान अवताडे यांच्या कािखान्यास, सवठ्ठल सहकािी साखि 

कािखान्यास, माननीय श्री.कल्याणिाव काळे यांच्या कािखान्यास, माननीय 

श्री.धनंजय महासडक यांच्या कािखान्यास, माननीय श्री.संग्राम थोपटे यांच्या 

कािखान्यास अिा  ५ कािखान्यांना िासनाने हमी सदली होती. 
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ता.प्र.क्र.४१५५९..... 

श्री.असजत पवाि....... 

त्यानंति मखु्यमंत्री महोदयांनी सांसगतले की, आता यानंति िाज्यातील कोणत्याही 

सहकािी साखि कािखान्यास िाज्य सिकाि हमी दणेाि नाही. ह ेसिकाि सत्तेत येऊन 

अडीच वषाांचा कालावधी झालेला आह.े तेव्हापासनू विील पाच कािखान्यानंति 

िाज्य सिकािने कोणत्याही सहकािी साखि कािखान्यास हमी सदलेली नाही. सदि 

कािखानाधािक स्वत:च्या हमीवि बँकेतनू कजा घेऊन सदि कािखाने चालसवत 

आहते.  

 अध्यक्ष महोदय, अनेक बँका कजा सदल्यामळेु अडचणीमध्ये आल्या आहते, 

असे सांगण्यात आले आह.े पिंत ु िाज्य सहकािी बँकेला मागील वषी ३८० कोटी 

रुपयांचा निा झालेला आह.े त्यामळेु सदि बँक असतिय ससुस्थतीत सरुु आह.े सदि 

बँकेच्या बोडाावि आपण चांगले प्रिासन नेमल्यामळेु सदि बँकचे काम असतिय 

ससुस्थतीत सरुु आह.े त्यामळेु यामध्ये आपले दखेील मोठे योगदान आह.े 

ईओडब्ल्यमुािा त केलेल्या चौकिीचा अहवाल अद्याप माननीय न्यायालयामध्य े

सादि झालेला नाही, ही बाब मला मान्य आह.े सदि अहवाल माननीय 

न्यायालयामध्ये सादि केल्यानंति उक्त प्रकिणी अंसतम सनणाय येईल.  

यानंति श्री.कुलकणी...... 
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श्री. दवेेंद्र िडणवीस : अध्यक्ष महोदय, चकुीची मासहती सभागहृाच्या 

पटलावि येऊ नये, म्हणनू मी बोलत आह.े माननीय उप मखु्यमंत्री हमीबाबत बोलले 

आहते. ते योग्य आह.े पिंत ु मागील वषी सदलेले कजा त्यांनी पित केले. त्यांना 

असतरिक्त कजा सदले. पिंत ुते सकसनवीि सहकािी साखि कािखान्यास सदलेले नाही. 

या कािखान्याने कजा पित केले. तिीही त्यांना कजा सदले नाही. याचे कािण 

सजल््ातील िाजकािण ह ेआह.े त्या िाजकािणामळेु त्या कािखान्याला कजा सदलेले 

नाही. मी स्वत: त्याचा पाठपिुावा केला आह.े कोणाला कजा सदले आसण कोणाला 

याच प्रकिणात कजा सदले नाही, याची यादी माझ्याकडे आह.े  

श्री. बाळासाहबे पाटील : अध्यक्ष महोदय, सभागहृात चकुीची मासहती सादि 

केली जात आह.े िाज्य िासनाने पाच कािखान्यांना थकहमीचे कजा सदले होते. 

त्यामध्ये सकसनवीि सहकािी साखि कािखाना, खडंाळा सहकािी साखि कािखाना, 

प्रतापगड सहकािी साखि कािखाना आह.े ददुवैाने या कािखान्यांनी थकहमी घेतली. 

पिंत ुत्यावषी त्यांनी कािखाने सरुु केले नाहीत. त्यामळेु सवभागाच्या वतीने त्याबाबत 

चौकिी सरुु आह.े दसुिे असे की, माननीय उप मखु्यमंत्री श्री. असजत पवाि यांनी 

सांसगतल्याप्रमाणे मी स्वत: समाजसेवक श्री. आण्णा हजािे यांना भेटून सीआयडी 

चौकिी आसण जाधव ससमतीच्या अहवालाची मासहती दईेन. 

उपाध्यक्ष : प्रश्नोत्तिाचा तास संपला 

---------- 
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पृ.शी./मु.शी. : कागदपते्र सभागहृाच्या पटलावि ठेवण े

श्री. जयंत पाटील  (जलसांपदा मांत्री) : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनमुतीने 

सवदभा पाटबंधािे सवकास महामंडळ, नागपिू यांच ेसन २०१५-२०१६, सन २०१६-

२०१७ व सन २०१८-२०१९ या वषाांचीा अनकु्रमे एकोणवीसावा, वीसावा व 

बावीसावा वासषाक सवत्तीय अहवाल सभागहृासमोि मांडतो. 

अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनमुतीने तापी पाटबंधािे सवकास महामडंळ, 

जळगाव यांचा सन २०१९-२०२० या वषााचा बावीसावा वासषाक सवत्तीय अहवाल 

सभागहृासमोि मांडतो. 

उपाध्यक्ष : अहवाल सभागहृासमोि मांडण्यात आले आहते. सदिहू अहवाल 

सवसधमंडळाच्या संकेतस्थळावि उपलब्ध करुन दणे्यात येईल. 

----- 
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पृ.शी./मु.शी. : स्थगन प्रस्तावाच्या सचूना 

 उपाध्यक्ष : आज प्राप्त झालेल्या सवा स्थगन प्रस्तावाच्या सचूनांना मी 

दालनात अनमुती नाकािलेली आह.े  

श्री. सधुीि मनुगंटीवाि : अध्यक्ष महोदय, मी स्थगन प्रस्तावाची सचूना दलेेली 

आह.े मी सदलेली सचूना ही स्थगन प्रस्तावामध्ये किी येते, याबाबत मला मासहती 

सदली पासहजे.  

अध्यक्ष महोदय, एका महत्त्वाच्या सवषयावि म.सव.स. सनयम ५७ अन्वये मी 

स्थगन प्रस्तावाची सचूना सदली आह.े या सभागहृामध्ये कायद,े सनयम तयाि केले 

जातात. त्याची पसवत्रता आपण पाळत असतो. ह ेसभागहृ लोकिाहीचे मसंदि आह.े 

या मंसदिामध्ये सनयमानसुाि कायावाही व्हावी. सवा सन्माननीय सदस्यांना समान 

असधकाि दते त्यांच्या हक्काचे िक्षण झाले पासहजे. सवधानसभेत मकु्तपणे चचाा 

किण्यासाठी सनयमांचे संिक्षण सदले आह.े  

अध्यक्ष महोदय, भाितीय संसवधानाच्या अनचु्छेद १६४ (२) अन्वये 

मंत्रीमंडळ ह ेसवधानसभलेा सामदुासयकरित्या जबाबदाि असते. संसवधानातील गाभा 

असलेले ह े महत्त्वाचे तत्त्व दसुऱ्या िब्दात सांगावयाचे ति सनवडून आलेले 

लोकप्रसतसनधी कायाकािी प्रिासनावि अंकुि ठेवत असतात. सवधानसभेच्या १८० 

पानांच्या सनयम पसुस्तकेमध्ये ३२० सनयम केले आहते. सन्माननीय सदस्यांच्या 

हक्काचे संिक्षण किण्याचे दासयत्व माननीय अध्यक्षांवि आह.े त्यामळेु आपण 

आमच्यापेक्षा उंच आसनावि बसलेला आहात. 'धमाचक्र प्रवतानाय', 'सत्यमेव जयत'े, 

असेही यासठकाणी सलसहले आह.े महािाष्ट्ट्र सवधानसभा सनयम पसुस्तकेतील सनयम 

क्रमांक २७३ ते सनयम क्र. २७७ ह ेसदस्यांच्या हक्काच्या िक्षणासाठी सिज ऑि 

सप्रसव्हलेज (हक्कभंग) यादृष्टीने याकडे पासहले जाते. म.सव.स.सनयम क्रमांक २८५, 

२८८, २८९ यानसुाि छोट्या छोट्या गोष्टींसाठी सन्माननीय सदस्यांचे संिक्षण केले 

जाते. एखाद्या पोसलसाला जि कोणत्या सन्माननीय सदस्याला अटक किावयाची 

असेल ति त्या पोसलसांनी आपणास मासहती सदली पासहजे. यामागे कायद्याचे मळू 

तत्त्व असे आह ेकी, एखाद ेसन्माननीय सदस्य त्याच्या सनयमाच्या हक्कासाठी,  
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श्री. सधुीि मनुगंटीवाि ..... 

जनतेच्या सहतासाठी सभागहृाचा आसण सभागहृाच्या आयधुांचा उपयोग किीत 

एखादा सवषय मांडत असेल ति त्या सदस्यांस संिक्षण सदले पासहजे. मला एका गोष्टीच े

आिया वाटत आह.े मी जगाची मासहती घतेली आह.े जगामध्ये ज्या ज्या दिेात 

भ्रष्टाचाि झाला असले त्या त्या दिेात भ्रष्टाचाि किणाऱ्या व्यक्तीला सिक्षा झाली 

आह.े 

यानंति श्री. चौधिी..... 
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श्री.सधुीि मनुगंटीवाि..... 

भ्रष्टाचार करर्ाऱ्या व्यक्तीवर िनु्हा दाखल झाला, त्याची चौकशी झाली परांत ु

आप्या राज्यामध्य ेदशेातील अशी पकहला घटना घडत आह ेकी माननीय कवरोधी 

पक्षनेते श्री.दवेेंद्र र्डर्वीस... माननीय कवरोधी पक्षनेते श्री.दवेेंद्र र्डर्वीस याांच्या 

अभ्यासपणूा भाषर्ाांबद्दल, त्याांनी उपकस्थत केले्या मदु्दयाांबद्दल या सभािहृाने 

अनेकदा त्याांचे कौतकु केलेले आह.े  राज्याच्या जनतेच्या दृष्टीने अत्यांत िांभीर असा 

एक मदु्दा त्याांनी उपकस्थत केला व राज्यातील पराकोटीचा भ्रष्टाचार उघडकीस 

आर्ला.  त्यानांतर जिामध्ये पकह्याांदा असे घडले की, पोलीस यांत्रर्ा भ्रष्टाचार 

करर्ाऱ्याांच्या मािे न लािता उघड करर्ाऱ्याांच्या मािे लािली. 

 अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र कवधानसभा कनयम पकुस्तकेतील १८० पानाांमध्ये 

नमदू करण्यात आलेले ३२० कनयम ज्याांच्या पाठीशी उभ े आहते त्याांना 

सी.आर.पी.सी. मधील कलम १६० अन्वय ेनोटीस दणे्यात आली.  अशा प्रकारे 

कायद्याचे व कनयमाांचे वस्त्रहरर् होत असताना माननीय िहृ मांत्री ह े कृपाचायण व 

द्रोर्ाचायाांच्या भकूमकेत आहते, याचे मला आश्चयण वाटते.  माननीय िहृमांत्रयाांच े

यासांदभाणतील कव्हकडओज मी पाकहले.  माननीय िहृ मांत्री ह ेया सभािहृाच ेवररष्ठ सदस्य 

आहते.  माझ्यापेक्षाही एक टमण जास्तीचा अनभुव त्याांना आह े व त्यामळेु 

त्याांच्याबद्दल मला अकतशय आदर आह.े  त्यामळेु त्याांच्याकडून अशी अपेक्षा 

नव्हती.  माननीय कवरोधी पक्षनेता व सभािहृाचा सदस्य या नात्याने महाराष्ट्र 

कवधानसभा कनयम पकुस्तकेने त्यांना जो अकधकार कदला आह ेत्याांचे उ्लांघन करीत 

तपास यंत्रणा त् याांच्या घरी जाऊन चौकशी किीत आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, माननीय िहृ मांत्री श्री.कदलीपराव वळस-ेपाटील ह ेदखेील पवूी 

कवधानसभा अध्यक्ष होत.े  वेळेअभावी मी काल काही बाबी शोध ूशकलो नाही परांत ु

मला आठवते की, त ेकवधानसभा अध्यक्ष असताना त्याांनी सभािहृाच्या सदस्याांच्या 

अकधकाराांबाबत भाष्ट्य केलेले आह.े  त्याांच्या कायणकाळामध्य ेसदस्याांच्या सांदभाणतील 

दोन कवशेषाकधकार त्यांनी मान्य केले होते.  पकहला म्हर्ज े सन्माननीय सदस्य 

सभािहृात साांितात ती माकहती सत्य माननू त्याची चौकशी केली पाकहज ेव  
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श्री.सधुीि मनुगंटीवाि..... 

दसुरा अकधकार असा साांकितला होता की, एखाद ेसन्माननीय सदस्य सभािहृामध्ये 

ज्यावेळी भाषर् करतात, मदु्द े माांडतात, कवचार माांडतात, तथ्य माांडतात, तत्त्व 

माांडतात, तकण  माांडतात तेव्हा त्याांना परू्णपर्े मकु्त अकधकार कदला पाकहज.े  अथाणत, 

मांत्री महोदय भाषर्ातनू ककां वा उत्तरातनू सन्माननीय सदस्याांनी माांडले्या मदु्दयाांच े

खांडन करु शकतात परांत ु पोकलसाांचे राजकीयीकरर् हा कोर्ता प्रकार आह े ?  

उत्तिातनू मदु्दयांचे खडंन केले जात नाही, ज्यांच्यावि आिोप केले आहते त्यांच्या 

चौकिीतनू खडंन केले जात नाही.   

 अध्यक्ष महोदय, माननीय सविोधी पक्षनेत्यांनी आपणास उद्दिेनू सवा पिुावे व 

मासहती या सठकाणी सादि केली.  असे किताना अिी अपेक्षा होती की, सदि पिुावे, 

मासहतीचा तपसिल यांची सत्यता तपासली जाईल.  एखाद्या पोलीस अधीक्षकांच्या 

बदलीमध्ये कोणी दोन कोटी, तीन कोटी, पाच कोटी रुपये घेतल्याचे खिे असेल ति 

भ्रष्टाचािाला मदत होईल, भ्रष्टाचािी लोकांमध्ये मस्ती व अहकंाि येईल अिा पध्दतीने 

सिकािने वागता कामा नये.   

 अध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचाि उघडकीस आणणाऱ्यावि कोणत्या कायद्यांतगात 

कािवाई केली जाते ?  मी काल पासहले की, टेसलग्राि ॲक्ट अंतगात कािवाई केली 

जात आह.े  आपण १ लाख ४४ हजाि कोटी रुपये खचा किीत असल्याच ेकधी-कधी 

आिया वाटते.  पोसलसांवि केल्या जाणाऱ्या खचाामध्ये १६ हजाि कोटी रुपयांवरुन 

२१ हजाि कोटी रुपयांपयांत आपण वाढ किीत आहोत.  नव्याने पदभिती दखेील 

केली जाणाि आह.े  या सवा बाबी सडू भावनेने वागण्यासाठी आहते का ?   

 अध्यक्ष महोदय, माननीय उप मखु्यमंत्री श्री.असजत पवाि यांच्यािी आमच े

वैचारिक मतभेद असतील पिंत ु मी त्यांचे असभनंदन कितो.  कािण त्यांनी दोन्ही 

बाजुंच्या बाबतीत मनातील खिी भावना बोलनू दाखसवली की, ह े जे सरुु आह ेते 

चांगले नाही... (अडथळा...) मी दोन्ही बाजुंचा उल्लेख केला आह.े  सन्माननीय 

सदस्यांना मी सांग ूइसच्छतो की, हा गंभीि व तमुच्या-माझ्या हक्काचा मदु्दा आह.े 
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श्री.सधुीि मनुगंटीवाि..... 

 अध्यक्ष महोदय, माननीय सविोधी पक्षनेते श्री.दवेेंद्र िडणवीस यांच्या 

सनसमत्ताने आपण आज असतिय महत्त्वाच्या सवषयावि चचाा किीत आहोत.  कािण 

या ७ हजाि ७० िुटांच्या गोलाकाि इमाितीच्या भमूीने आपल्याला काही असधकाि 

सदलेले आहते.  ह े असधकाि केवळ आपल्यासाठी आहते.  आज हा सवषय 

िाजकािणाचा नाही.  काल भाितीय जनता पक्षामध्ये असलेले सन्माननीय सदस्य 

आज दसुऱ्या पक्षामध्ये आहते.  त्यामळेु हा कोणा एका पक्षाचा सवषय नाही... 

(अडथळा...) 

 अध्यक्ष महोदय, "सदि स्थगन प्रस्तावाची सचूना दालनात िेटाळली आह,े 

मंत्री महोदयांनी सनवेदन किावे, नोंद घ्यावी" असा सनणाय या असतिय गंभीि 

सवषयामध्ये आपल्याकडून अपेसक्षत नाही.  माझी आपणास या सनसमत्ताने हात जोडून 

सवनंती आह ेकी, अिी संधी कधी तिी एकदाच समळते आसण इसतहासात िामिास्त्री 

प्रभणुे यांचे नाव अजिामि होते.  तिीच संधी आपल्याला दखेील या सनसमत्ताने 

समळालेली आह.े   

 अध्यक्ष महोदय, माननीय सविोधी पक्षनेत्यांना नोटीस दणे्यात आली आह.े  

आपण यासंदभाातील सनयम वाचावेत सकंवा आपल्यासमोि बसलेल्या 

सवधीमंडळाच्या ससचवांना दखेील ७ व्या वेतन आयोगाप्रमाणे बऱ्यापैकी पगाि आह,े 

त्यांचा या सवषयात चांगला अभ्यास आह,े आपण त्यांना यासंदभाात सवचािावे.  माझी 

सवनंती आह ेकी, जे असधकािी माननीय सविोधी पक्षनेत्यांची चौकिी किण्यासाठी 

गेले त्यांच्यावि हक्कभंग आणावा.   

यानंति श्री.धमुाळे..... 
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श्री. सधुीि मनुगंटीवाि... 

आज संध्याकाळी ५ वाजता तो दिवाजा उघडायचा.  त्यांना तेथे उभे किायचे.  ३ 

सदवस तेथे उभे किायचे. मग हक्कभंग ससमतीकडे हक्कभंग प्रस्ताव द्यायचा आसण 

स्वगीय आि.आि. पाटील यांच्या वेळी जिी आपण ९० सदवसांची सिक्षा सदली होती 

तिी सिक्षा त्यांना द्यायची.  दसुिे म्हणजे याबाबत आपल्याला पनु्हा आपल्या 

असधकािांच्या बाबतीत ओव्हि ऑईसलंग किण्याची आवश्यकता सनमााण झाली 

आह.े  यासाठी माझी दसुिी सवनंती आह ेकी, यावि एकदा मकु्तपणे चचाा होऊ द्यावी 

आसण एकदा मकु्तपणे चचाा झाल्यानंति आमच्या सविेष अकधकार असले्या ज्या 

कनयमाचे वस्त्रहरर् झाले ते समोि आणायचे.  "भ्रष्टाचाि किणाऱ्यांना सिक्षा की 

भ्रष्टाचाि काढणाऱ्यांना त्रास", याची दखेील चचाा झाली पासहजे.  आज सवधानसभचे े

जे सनयम आहते त्याबद्दल मी सांग ू इसच्छतो की, आज आम्ही आहोत, पण उद्या 

िाहणाि नाही तसेच आज आपण आहात पण उद्या िाहणाि नाहीत.   पिंत ु या 

सनयमांच्या पसवत्रतेसाठी मला सवर्श्ास आह ेकी, माननीय सविोधी पक्षनेते श्री. दवेेंद्र 

िडणवीस यांनी कोणतीही सचंता न किता हा सवा भ्रष्टाचाि, सविेषकरुन पोलीस 

सवभागाचा... भेसळ ति सवा सठकाणी होते.  पण असे म्हणतात की, सवाात वाईट 

भेसळ आईच्या दधुातली असते.  आज तो प्रश्न सनमााण झाला आह.े जो पोलीस 

सवभाग आह ेत्यांने कायद्याचे िक्षण किायचे, कायद्याचे संिक्षण किायचे, कायद्याचे 

िाज्य आणायचे.  पण तचे बेकायदिेीि असेल ति चचाा झाली पासहजे.  ह ेजि आपण 

केली नाही ति याबद्दल एक िेि आह.े  तो मी वाचतो. 

"कुछ बात ह ैसक हस्ती समटती नहीं हमािी, 

ससदयों िहा ह ैदशु्मन, दौि-ए-जहां हमािा, 

यनूान-ओ-समस्र-ओ-रुमा हो, 

सब समट गए जहां से, 

बाकी मगि ह,ै लेसकन नामों सनिान हमािा" 
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श्री. सधुीि मनुगंटीवाि... 

हा सनिाण तमु्ही समटव ूिकणाि नाही.  आपण स्थगन प्रस्ताव मान्य किावा.  िाम 

िास्त्री प्रभणू ेयांचे नाव आसण त्याच्या पदसचन्हावि चालावं...  एवढीच या सचूनेनसुाि 

माझी सवनंती आह.े 

 ॲङ आसिष िलेाि : अध्यक्ष महोदय, मी ४-५ समसनटांपेक्षा बोलणाि नाही. 

 उपाध्यक्ष : आपण केवळ २ समसनटात आपले म्हणणे मांडावे. 

ॲङ आसिष िेलाि : अध्यक्ष महोदय, हा स्थगनचा सवषय कसा होतो, हा 

महत्त्वाचा मदु्दा आह.े  सन्माननीय सदस्य श्री. सधुीि मनुगंटीवाि यांनी आमची सवा 

भसूमका मांडली आह.े  खिा प्रश्न हा आह े की, या िाज्यामध्ये लोकिाही मागााने 

कािभाि चालणाि आह ेकाय, हा पसहला मदु्दा.  संसवधानाने कािवाया होणाि आहते 

काय, हा दसुिा मदु्दा.  कायद्याचा भंग होणाि आह ेकाय, हा सतसिा मदु्दा.  आज हा 

सवषय माननीय सविोधी पक्षनेत्यांच्या बाबतीत आह.े  पण उद्या या सदनातील 

कोणत्याही सन्माननीय सदस्याच्या बाबतीत तो अस ू िकतो सकंवा बाहिेील 

कोणत्याही व्यक्तीच्या बाबतीत अस ूिकतो.  म्हणनू हा स्थगन प्रस्तावाचा सवषय 

महत्त्वाचा आह.े  खिं ति आम्ही सनयम ५७ अन्वये सभागहृासमोिील कामकाज 

बाजलूा ठेऊन या सवषयावि चचाा किण्याची आम्ही मागणी केली.  त्यावि आपण 

सवनंती केली त्यानसुाि आम्ही आमचे म्हणणे मांडत आहोत.  त्यामळेु कृपया आमच े

म्हणणे िांतपणे ऐकून घ्यावे.  कािण मी जास्त बोलणाि नाही. 

अध्यक्ष महोदय, या प्रकिणातील घटनाक्रम मी आपल्याला सांगतो.  माननीय 

सविोधी पक्षनेत्यांनी एक पत्रकाि परिषद घेतली.  त्या पत्रकाि परिषदते त्यांनी एक पत्र 

वाचनू दाखसवले.  पेन ड्राईव्ह नाही.  ऑिीसिअल ससके्रट ॲक्ट अंतगात आपण 

गनु्हगेाि होऊ िकता,  आपल्याला गनु्हगेाि किता येते, साक्षीदाि म्हणनू आपल्याला 

बोलाव ूआसण नंति गनु्हगेाि करु, ह ेजे सवा प्रकाि सरुू आहते त्याच्या मळूािी जाऊन 

सवचाि केला ति सन्माननीय मंत्री महोदय सधु्दा या गोष्टीिी सहमत होतील की, त्या 

पत्रकाि परिषदमेध्ये माननीय सविोधी पक्षनेत्यांनी डी.जी. यांचे पत्र वाचले.  त्याच  
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ॲङ आसिष िलेाि... 

पत्रकाि परिषदमेध्ये सांसगतले की, ही जी पेन ड्राईव्ह आह े त् यामध्ये  संवेदनिील 

मासहती आह.े  म्हणनू The Whistle Blowers Protection Act नसुाि मी ह ेसक्षम 

प्रासधकािी यांच्याकडे दतेो.  सदल्लीला जाऊन सक्षम प्रासधकािी म्हणनू त्यांनी कें द्रीय 

गहृ ससचवांनी ती मासहती सदली.  भ्रष्टाचाि उघडकीस आणला, िाज्याचा िायदा 

केला, किोडोच्या अपव्यवहािापासनू आपल्याला वाचसवले सकंवा तो समोि 

आणला.  त्यामळेु ह ेप्रकिण पसहले नाही.  माझ्या हातामध्ये ३-३ जजमेंट आहते.  ती 

सवा मी वाचत नाही.   

अध्यक्ष महोदय, याच पध्दतीने मे २०१८ मध्ये National Herald च्या 

केसमध्ये सन्माननीय  श्री. सिुमण्यम स्वामी यांनी सपु्रीम कोटााला सांसगतले.  मंत्री 

महोदयांनी याची नोंद घ्यावी.  आपल्या पोसलसांना खिं म्हणजे ही मासहती असायला 

हवी.  कदासचत तिी ती असेलही.  माझे ति असे म्हणणे आह ेकी, ती मदु्दम दडपली 

जाते.   

अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय श्री. सिुमण्यम स्वामी असे म्हणाले की, 

माझ्याकडे ही ससके्रट मासहती किी आली ति "सकाळी मी जेव्हा ह ेवतामान पत्र 

घ्यायला गेलो तेव्हा दिवाजावि वतृ्तपत्राबिोबि ते डॉक्यमुेंट समळाले".   

यानंति श्रीमती कोळसगिे.. 

 



14-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) P - 49 

MOK/AKN/MMP प्रथम श्री.धमुाळे 12:15 

 

 

ॲड. आसिष िलेाि.... 

त्यावि न्यायालयाने न्याय दतेाना साांकितले की, आम्ही ह े  डॉक्यमुेंट ग्रा् धरु. 

ऑसिसिअल ससके्रट ॲक्ट मध्ये काय म्हटले आह ेति केवळ मे, २०१८ नाही  ति 

माचा, २०१९ मध्ये श्री.  एन. िाम सहदं ूवतामानपत्राचे मालक यांनी िािेलच्या प्रकिणात 

जे डॉक्यमुेंट आणले ते सडिेन्स डॉक्यमुेंट, सप्रव्हलेेज डॉक्यमुेंट होते. त्यावेळेला त े

गंभीि स्वरुपाचे ससके्रट डॉक्यमुेंट सडिेन्सिी संबंधीत होते. तेव्हा श्री. िाम यांच्या 

वसकलांनी असे म्हटले की,  "We did not steal the document from the 

Ministry of Defence.  We got them from confidential sources. No 

force on earth can make me or us reveal the source of documents 

because we have given the word." सवोच्च न्यायालयाने ह ेमान्य केले की, 

जगातील कोणतीही ताकद मला ह ेसवचारु िकत नाही.  

अध्यक्ष महोदय, एसप्रल, २०२० मध्ये िािेल प्रकिणात श्री. यिवंत ससन्हा 

आसण श्री. अरुण िौिी ही दोन सन्माननीय व्यक्ती पित रिसव्हवसाठी गेले. तीन जेजसचे 

बेंच होते त्यात सचि जस्टीस दखेील होते. त्यामध्ये असा दावा किण्यात आला की, 

ह ेडॉक्यमुेंट इसलगली समळाले असनू सलक झालेले आहते. त्यामळेु न्यायालयाने ते 

ग्रा् धरु नये. जस्टीस गोगई, जस्टीस जोसेि आसण जस्टीस कौल या तीन्ही जजेसने 

ह े सलक असले तिी ते कोणत्या मागााने समळाले ह े महत्त्वाचे नसनू आम्हाला या 

डॉक्यमुेंटची सत्यता बघावी लागेल ह ेसांसगतले आसण सवोच्च न्यायालयाने ते मान्य 

केले. अिा पद्धतीने भ्रष्टाचाि उघडकीस आणणािे एक डॉक्यमुेंट कॉसम्पटंट 

ॲथॉरिटीकडे सदले म्हणनू आपण ऑसििीअल ससके्रट ॲक्ट खाली साक्षीदािाची 

नोटीस दणेाि आसण आपण हा ॲक्ट बंद किता काय असा प्रश्न सवचािणाि. ह ेसवा 

करुन आपण आम्हाला गनु्हगेाि किायला सनघाले आहात काय ? अिा पद्धतीने जि 

आपण गनु्हगेाि किीत असाल ति अिा प्रश्न सनमााण होतो की, लोकिाही, संसवधान, 

सवोच्च न्यायालय आसण कायदा याचे िाज्यातील नागरिकांना आसण माननीय 

सविोधी पक्ष नेत्यांना संिक्षण आह ेकी नाही? याबाबत सन्माननीय सदस्य श्री. सधुीि 

मनुगंटीवाि यांनी एक िेि सांसगतला आह.े त्यामळेु मी एवढेच सांगतो की, माननीय  
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ॲड. आसिष िलेाि.... 

सविोधी पक्ष नेते श्री. दवेेंद्र िडणवीस यांची काया पद्धती भ्रष्टाचािाला लपसवणािी नसनू 

भ्रष्टाचािाला उघड किण्याची आह.े  

अध्यक्ष महोदय, या प्रकिणामध्ये प्रश्न सवचािण्यासाठी दोन तास चौकिी 

केली. माननीय मंत्री श्री. छगन भजुबळ म्हणाले की, चौकिी केली ति काही हिकत 

नाही ना ? याबाबत आम्ही कधी नाही म्हणालो नाही. कािण आम्ही सवाजण ती 

मासहती दऊे. पण आपण सवटनेस म्हणनू नोटीस द्याल आसण आिोपी किण्याचे प्रश्न 

सवचािाल ति ह ेसवोच्च न्यायालयालाही मान्य नाही. त्यामळेु आपण असे करुच 

िकणाि नाही.  

 "जहां से तेज हवाओ ंका आना-जाना ह,ै  

दीया हमें वहीं लगाना ह,ै  

इबादत की जगह त ुना हमें बता,  

हमें पता ह ैहमािा सि कहां झकुाना ह.ै" 

अध्यक्ष महोदय, आम्ही अिा सगधड धमक्यांना घाबित नाही. सभागहृातील 

सवा सन्माननीय सदस्यांना कायद्याचे संिक्षण दणेे, ह ेआपल्या हातात आह ेत्यामळेु 

आपण ते किावे, अिी माझी सवनंती आह.े  
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पॉई ांट ऑफ इन्फॉमेशनबाबत 

श्री मंगलप्रभात लोढा : अध्यक्ष महोदय, मेिा पॉईटं ऑि इन्िॉमेिन ह.ै मेिा 

एक छोटासा सवषय ह.ै भाित में कश्मीि की समस्या को लेकि "दी कश्मीि िाईल्स"  

नामक एक सिल्म आयी ह.ै इस सिल्म को भाित के कई िाज्यों ने टैक्स फ्री सकया ह.ै 

सदन में सम् माननीय सवत्त मंत्री जी उपसस्थत ह.ै मैं उनसे सनवेदन किना चाहता हू ंसक 

"दी कश्मीि िाईल्स" सिल्म को महािाष्ट्ट्र में भी तिंुत टैक्स फ्री घोसषत सकया जाए. 

 

(अध्यक्षस्थानी माननीय तावलका सभाध्यक्ष श्री. सांजय वशरसाट) 

यानंति श्रीमती किंदीकि..... 
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    स्थगन प्रस्तावाच्या सचूनेबाबत  

 श्री. िाधाकृष्ट्ण सवख े–पाटील : अध्यक्ष महोदय,या सठकाणी सदि सवषयाबाबत 

गंभीि चचाा झालेली आह.े  सप्रसव्हलेजच्या मदु्याबाबत सन्माननीय सदस्य श्री. सधुीि 

मनुगंटीवाि, सन्माननीय सदस्य ॲड. आसिष िेलाि यांनी मदु्दा मांडला. या बाबत 

आपण सनणाय द्यावा. सदस्यांच्या हक्कांचे हनन होत आह.े या संबंधी काही प्रकिणे 

माझ्याकडे दखेील आहते. मात्र प्रत्येक प्रकिण येथे मांडता येत नाही. सिकािमधनू 

काम किताना काही जणांचा  उन्मात सदसनू येत आह.े  येथे जि प्रत्येक प्रकिण 

मांडायला लागलो ति िाि वेळ जाईल.  

 अध्यक्ष महोदय, माननीय सविोधी पक्ष नेते यांच्या बाबत मदु्दा उपसस्थत 

झालेला आह.े त्यांच्या हक्कांचे संिक्षण केले जाणाि आह ेकी नाही ?  सन्माननीय 

सदस्यांच्या हक्कांचे संिक्षण किण्याची जाबाबदािी आपली आह.े याचे गांभीया 

लक्षात घेऊन जे मदु्द ेउपसस्थत केलेले आहते, त्या बाबत येथे तत्काळ चचाा सरुु होण े

गिजेचे आह.े या संबंधी आपण सनणाय किावा, ही सवनंती आह.े     

 तावलका सभाध्यक्ष ( श्री. सांजय वशरसाट ) : मला असे वाटते की,हा 

सवषय िासनाने गांभीयााने घेतला असनू  योग्य वळेी मंत्री महोदय उत्ति दतेील.   

 श्री. सदलीप वळसे –पाटील : अध्यक्ष महोदय, या सदनात माननीय सदस्य     

श्री. सधुीि मनुगंटीवाि, सन्माननीय सदस्य ॲड. आसिष िेलाि  यांनी कालच्या 

नोटीस संबंधी काही प्रश्न उपसस्थत  केले आहते. मी ३५ वषाांपेक्षा जास्त  काळ या 

सदनाचा सदस्य म्हणनू सनवडून आलेलो आह.े जवळपास मला ३७ वषे झाली 

आहते.  सवधान सभचेे अध्यक्ष म्हणनूही कामकाज किण्याची मला संधी समळाली.  

सभागहृातील प्रथा, पिंपिा, प्रोटोकॉल, सप्रसव्हलेज यांची मला मासहती आह.े तसेच 

आमचे समत्र माननीय सविोधी पक्ष नेते यांना दखेील ह ेसवा माहीत आह.े सप्रसव्हलेज 

काय आह,े ह े त्यांना माहीत आह.े  सदनातील सदस्यांच्या  सप्रसव्हलेज संबंधी 

कोणतेही दमुत नाही. सभागहृात केसेस वाचनू दाखवल्या, कोणतीही मासहती सदली  

ति सन्माननीय सदस्यांना कोणी काहीही सवचारु िकत नाही.  
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श्री. सदलीप वळसे –पाटील..... 

 अध्यक्ष महोदय,  एक घटना अिी घडली की, िाज्याच्या पोलीस सवभागातील 

एसआयटी मधनू िोन टॅसपंग चकुीच्या पद्धतीने केले गेले.  पिवानगी न घेता केले 

गेले. िोन टॅसपंग केल्या नंति या संबंधी माननीय सविोधी पक्ष नेते यांनी हा प्रश्न 

सभागहृात मांडला.  या सवषयी चौकिी किण्याबाबत िाज्य िासनाने आधीच कसमटी  

नेमली होती. माननीय सविोधी पक्ष नेते यांनी हा सवषय   मांडण्याच्या आधीच कसमटी 

तयाि केलेली होती.  त्या कसमटीने अहवाल सदल्यानंति एक गनु्हा दाखल झाला  तो 

गनु्हा अज्ञात व्यक्तीच्या सवरुध्द किण्यात आला. या गनु््ाच्या संदभाात चौकिीच े

काम तपास असधकािी यांच्याकडे असते. तपास असधकाऱ्यांनी  गनु् ् ाचा तपास 

किीत असताना २४ लोकांचे जबाब घेतले. सीआिपीसी मधील कलम १६०  अंतगात 

तपास असधकाऱ्यांना कोणतीही मासहती हवी असेल ति त्यांना  बोलवण्याच े

असधकाि सदलेले आहते. त्या असधकािाच्या अतंगात....  मी या बाबत वाद घाल ू

इसच्छत नाही सकंवा काही वेगळे बोल ूइसच्छत नाही. आधी नोटीस सदलेली होती, 

प्रश्नावली पाठवली होती.  

        यानंति श्रीमती सगिप... 
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श्री.कदलीप वळस-ेपाटील … 

माननीय कवरोधी पक्ष नेत्याांना काही कारर्ामळेु त्याचे उत्ति दतेा आले नाही. त्यामळेु 

एक-दोन कदवसाांपवूी त्याांना पोकलसाांनी, तपास अकधकाऱ्याांनी सीआिपीसीच्या कलम 

१६० ची नोटीस पाठकवली. कलम १६० च्या नोकटसच्या अथण एवढाच की, तमु्ही या 

सांदभाणत तमुचा जबाब द्या. तो जबाब पोलीस स्टेिनमध्ये घ्यायचा की, घिी घ्यायचा 

याबाबत जी काही चचाा झाली, त्यानंति तो जबाब घिी घ्यायचे ठिले. त्याप्रमाणे 

काल जबाब घेतला.  

  अध्यक्ष महोदय, मी या सभागहृाला एवढेच सांग ू इसच्छतो की, ... 

(अडथळा)... प्रश्न काय सवचािले, मी ते प्रश्नही पासहले नाहीत व उत्तिे दखेील पासहली 

नाहीत. या संदभाामध्ये ... (अडथळा)... सागि असतील ना, सागि असल्यासिवाय 

असे बोल ूिकत नाहीत.  

  अध्यक्ष महोदय, आता चौकिी अिी सरुु आह ेकी, एसआयडी मधला हा 

डेटा बाहिे कुठे गेला? या संदभाात माननीय सविोधी पक्ष नेत्यांनी कें द्रीय ससचवांना पेन 

ड्राईव्ह सदला. तपास यंत्रणा तपास किीत असताना कें द्रीय ससचवांना दखेील पोलीस 

सवभागाने पत्र पाठवनू तो पेन ड्राईव्ह तमु्ही आम्हाला उपलब्ध करुन द्या, अिी मागणी 

केलेली आह.े 

  अध्यक्ष महोदय, एखाद्या गनु््ामध्ये तपास पणूा किायचा असेल ति, त्यामध्ये 

जे सवा  संबंसधत आहते, त्या सवाांचे सका ल पणूा व्हायला लागते. ते सका ल पणूा 

किण्याच्या दृसष्टकोनातनू माननीय सविोधी पक्ष नेते यांनी त्यामध्ये आपल्याकडे काय 

मासहती आह े.... आता िेवटी पोसलसांनी काही प्रश्न जिी सवचािले तिी, त्याचे उत्ति 

काय द्यायचे हा ज्याचा त्याचा वैयसक्तक प्रश्न आह.े त्यामळेु माझे असे मत आह ेकी, 

हा एक रुसटनचा भाग आह.े आज ते असतील, उद्या आणखीन कोणी असतील. 

  अध्यक्ष महोदय, मी थोडा कायदा सिकलो आह.े कदासचत माझ्या 

मासहतीमध्ये ििक असेल. सक्रसमनल केसेसमध्ये कोणालाही इम्यसुनटी नाही. सविोधी 

पक्ष नेत्यांना जी नोसटस पाठवली, ती आिोपी म्हणनू पाठवलेली नाही. ती जबाब 
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श्री.कदलीप वळस-ेपाटील … 

दणे्यासाठी... त्यांच्याकडे जी मासहती उपलब्ध झाली, ती कुठून झाली, काय झाली, 

ते त्यांनी सांसगतले असेल की, वतामानपत्रातनू समळाली सकंवा आणखीन इकडून, 

सतकडून समळाली. त्यामळेु या सवषयामध्ये जाणीवपवूाक सविोधी पक्ष नेत्यांना 

अडचणीत आणण्याचा, त्यांना कुठल्या कटात िससवण्याचा वगैिे िासनाचा 

असजबात संबंध नाही.  

  अध्यक्ष महोदय, त्यामध्ये जो तपास असधकािी आह,े तो तपास असधकािी त्या 

संदभाामध्ये चौकिी किेल व त्यातनू त्यामध्ये अंसतम सनणाय होईल. त्यामळेु माझी 

आपल्याला सवनंती आह ेकी, आपण हा सवषय या सठकाणी थांबवावा. 

  श्री.दवेेंद्र िडणवीस : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयांनी हा सवषय नीट मांडला 

आह.े यात मला िक्त २-३ गोष्टी सांगावयाच्या आहते. पसहली गोष्ट अिी की, मला 

प्रश्नावली पाठसवल्यानंति मी लेखी उत्ति दऊेन कळसवले होते की, मी याच ेउत्ति दणेाि 

आह.े मी आधीच सांसगतले होते की, मला यात सप्रसव्हलेज वगैिे वापिायचाच नाही. 

कािण लपसवण्यासािख ेकाहीच नाही.  

  अध्यक्ष महोदय, महत्वाचे म्हणजे प्रश्नावलीतील प्रश्न व काल सवचािण्यात 

आलेले प्रश्न यात गणुात्मक ििक आह.े प्रश्नावलीत जे प्रश्न होते ते साक्षीदािाकरिता 

होते. काल मला जे प्रश्न सवचािण्यात आले ते आिोपीकरिता होते. काय प्रश्न 

सवचािला, तमु्ही ऑसिसिअल ससके्रट्स ॲक्टचा भगं केला आह,े असे तमु्हाला 

वाटत नाही काय, अस ेसाक्षीदािाला सवचाितात? असे ४-५ प्रश्न आहते. त्यातनू ह े

लक्षात आले की, कोणीतिी जाणीवपवूाक आधीची जी साक्षीदािाकरिताची प्रश्नावली  

होती ती प्रश्नावली बदलनू या व्यक्तीला कोठे गुंतवता येते काय, आिोपी, सह आिोपी 

किता येते काय, अिा प्रकािचे ४ प्रश्न त्यामध्ये होते.  

  अध्यक्ष महोदय, काही ििक पडत नाही, काहीच ििक पडत नाही. कािण मी 

वकील आह.े मला समजते. ऑसिसिअल ससके्रट्स ॲक्ट सोडून द्या, मी ति The 

Whistle Blower Protection Act प्रमाणे म्हणजे सविोधी पक्ष नेता म्हणनू नाही  
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श्री.दवेेंद्र िडणवीस ... 

ति, साधा एक माणसू, एक नागरिक म्हणनू दखेील The Whistle Blower 

Protection Act प्रमाणे मी पणूापणे सॅसनटाईज् ड आह,े मी त्यातनू पणूापणे प्रोटेक्टेड 

आह े आसण मी असतिय जबाबदािीने वागलो आह.े त्या ट्रान्ससस्क्रब माझ्याकडे 

होत्या. त्या संध्याकाळी तमुच्या मंत्री महोदयांनीच पे्रसला सदल्या. 

नंति श्री.सिंद े... 
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श्री.दवेेंद्र िडणवीस... 

त्या माझ्याकडे होत्या. त् यामळेु कोणाची बदनामी होऊ िकते म्हणनू त्या ट्रान्सक्रीप्पट 

कें द्रीय गहृ ससचव ह े कॉम्पीटन्ट अथॉरिटी असल्याने त् यांना दते आह,े अस े मी 

सांसगतले होते. आयपीएस असधकाऱ्यांची कॉम्पीटन्ट अथॉरिटी कें द्रीय गहृ ससचव 

असल्याने मी ते त्यांचेकडे सदले होते. या संदभाात मी कालचे प्रश्न पासहल्यानंति माझ्या 

लक्षात आले की, यात काही तिी िाजकीय वळण दणे्यात येत आह.े मला अडचण 

नाही, मी सामोिे जाण्यास तयाि आह.े आपण मला इतक्या वषाांपासनू ओळखता.  मी 

आपणास ओळखतो म्हणनू आपणावि आिोप किीत नाही. प्रश्न कोठे बलदण्यात 

आले, ते कोणी बदलले ह ेमला मासहती असनू त्यामळेु काही ििक पडत नाही. माझ्या 

वसडलांना स्व.इसंदिा गांधी यांनी २ वषे जेलमध्ये ठेवले होते, त्यांच्यावि कोणताही 

गनु्हा नव्हता. माझ्या काकूवि कोणताही गनु्हा नसताना सतला १८ मसहने जेलमध्य े

ठेवले होते. आम्ही जेलला घाबिणािे लोक नाहीत, जनतेसाठी लढणािे आहोत. 

ज्यांनी ही प्रश्नावली बदलली त्यांनी लक्षात घेतले पासहजे की, अिा प्रकािच्या 

भ्रष्टाचािाच्या मदु्यांवि काहीही झाले तिी आम्ही लढत िाहणाि आहोत. यासंदभाात 

सिकािची भसूमका, पोसलसांची भसूमका जी असेल त्यासंदभाात कायदिेीि लढाई 

लढण्यात येईल.  

------------ 
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पृ.शी.: मळुिी धिणाचे पाणी वळसवण्याबाबत दसुऱ्या सवुे 

ससमतीच्या प्रलंसतब अहवालावि कायावाही व 

उपाययोजना किणे. 

मु.शी.: मळुिी धिणाचे पाणी वळसवण्याबाबत दसुऱ्या सवुे 

ससमतीच्या प्रलंसतब अहवालावि कायावाही व 

उपाययोजना किणे या संबंधी ॲड. िाहूल कुल, 

श्री.जयकुमाि गोिे सव.स.स. यांनी सदलेली लक्षवेधी 

सचूना 

 

ॲड. िाहूल कुल (दौंड) : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनमुतीने सनयम १०५ 

अन्वये पढुील तातडीच्या व सावाजसनक महत्त्वाच्या बाबीकडे सन्माननीय 

जलसंपदामंत्र्यांचे लक्ष वेध ूइसच्छतो आसण त्याबाबत त्यांनी सनवेदन किावे, अिी 

सवनंती कितो. 

“मावळ व मळुिी तालकु्यात (सज.पणुे) टाटा पॉवि कंपनीने एकूण सहा धिण े

बांधली असणे, या धिणातील पाणीसाठा पसिमकेडे वळवनू त्याव्दािे सवद्यतु सनसमाती 

किण्यात येत असणे,  या धिणांच्या अनषुंगाने सवद्यतु सनसमातीसाठी काही पाणी 

वळसवणेसंदभाात स्वातंत्र्य पवुा काळात किािनामे झालेले असणे, महािाष्ट्ट्रातील 

कोयना जल सवद्यतु प्रकल्प व टाटा जल सवद्यतु प्रकल्प समहुातनू सवद्यतु सनसमातीसाठी 

कृष्ट्णा खोऱ्यातनू सवपलुतेच्या खोऱ्यात वळसवण्यात येणािे पाणी (मळुिी धिणाच े

पाणी) टप्पप्पया टप्पप्पयाने कमी किण्यासाठी माह ेऑगस्ट, २०१८ मध्ये व माह ेमे, २०१९ 

अिा दोन वेळा ससमत्या सनयकु्त केल्या गेल्या असण,े पसिम महािाष्ट्ट्रात पाण्याची 

परिसस्थती सदवसेंसदवस गंभीि होत असताना १०० टी एम सी पेक्षा जास्त पाणी जल 

सवद्यतु वीज सनसमातीसाठी कृष्ट्णा भीमा खोऱ्यातील वळसवण्यात आले असण,े 

वास्तसवक पाहता या पाण्यावि पसहला नैससगाक हक्क असणाऱ्या कृष्ट्णा, भीमा 

खोऱ्यातील नागरिकांना आज दखेील मोठ्या प्रमाणावि पाणी टंचाईस सामोिे जावे  
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ॲड. िाहूल कुल... 

लागत असणे, त्यामळेु ह े पाणी मळू प्रवाहात आणणे गिजेचे असणे, ससमती 

सदस्यांच्या बैठकांमध्ये ससमती सदस्यांनी पाणी पवूेकडे वळसवण्याची मागणी केलेली 

असणे, ह ेपाणी समळाल्यास दौंड, पिंुदि आसण बािामती तालकु्यातील (सज. पणुे) 

कायमस्वरूपी दषु्ट्काळी भागातील ससंचनाच्या पाण्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी सटूु 

िकतो. कोट्यवधी रुपये खचा करून कायाासन्वत किण्यात आलेली पिंुदि उपसा 

ससंचन व जनाई - सििसाई ससंचन योजना सक्षमपणे चालवता येणे िक्य असणे, दौंड 

तालकु्यातील (सज. पणुे) खोि, पडवी, दऊेळगाव गाडा, कुसेगाव, वासुंद,े सहगंणीगाडा, 

िोटी, सजिेगाव व पांढिेवाडी या गावांचा समावेि जनाई सििसाई व पिंुदि उपसा ससंचन 

योजनेत किण्यात आला असनू त्यामधील काही समासवष्ट पिंत ुभिता न येणािे तलाव, 

समासवष्ट व भिता येणािे तलाव व नव्याने समासवष्ट किण्याचे तलावाचे िेि सवेक्षण 

किण्याची मागणी मा. लोकप्रसतसनधीनी माह े जानेवािी, २०२२ मध्ये मा. मंत्री 

यांचेकडे केलेली असण,े मळुिी धिणाचे पाणी वळसवण्याबाबत स्थापन केलेल्या 

दसुऱ्या सवुे ससमतीचा अहवाल अद्याप प्रलंसबत असल्याने हा पाणी वळसवण्याचा 

प्रस्ताव दखेील प्रलंसबत असणे, याबाबत िासनाने तातडीने किावयाची कायावाही व 

उपाययोजना.” 

श्री.जयंत पाटील (जलसंपदा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी 

सचूनेसंबंधीच्या सनवेदनाच्या प्रती सन्माननीय सदस्यांना अधीच सवतरित केल्या 

असल्यामळेु मी ते सनवेदन सभागहृाच्या पटलावि ठेवतो. 

तावलका सभाध्यक्ष (श्री.सांजय वशरसाट) :  सनवेदन सभागहृाच्या पटलावि 

ठेवण्यात आले आह.े 

(पे्रस : येथे सोबतचे सनवेदन छापावे.) 
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 ॲड. िाहूल कुल : अध्यक्ष महोदय, पणुे व सोलापिू सजल््ातील िेतीच्या 

पाण्यासंदभाातील ही लक्षवेधी सचूना आह.े टाटाने धिणामध्ये किा पद्धतीने पाणी 

आडवले याची ससवस्ति मासहती सदलेली आह.े ती मला मान्य आह.े त्याबाबत 

जोपयांत माननीय सवोच्च न्यायालयाचा अंसतम सनणाय होत नाही तोपयांत संबंसधत 

ससमतीचा अहवाल अंसतम करू नये, त्याचा तोपयांत अभ्यास किावा, ह ेउत्ति मला 

मान्य आह.े हा सवषय मळुिी धिणािी संबंधीत  टाटा कंपनीच्या संदभाातील आह.े 

मळुिी व सवा परिसि इकोसेसन्ससटव्ह झोन जाहीि केलेला आह.े  त्या सठकाणी 

पयााविण पिूक सवा व्यवस्था किण्याचा आपला प्रयत्न आह.े खपू मोठी बंधने त्या 

परिसिातील नागरिक व िेतकऱ्यांवि घालण्यात आलेली आहते. पयााविणाची एवढी 

बंधने घातलेली असताना पवूामखुी ४५ टीएमसी पाणी अनैससगाकरित्या पसिमेकडे 

वळसवण्यात आले आह.े त्यावेळची गिज पाहता वीज सनसमातीसाठी ते आवश्यक 

होते, ही बाब नाकािता येत नाही. आता पाण्याचा प्राधान्यक्रम पाहता ते टप्पप्पयाटप्पप्पयाने 

वळसवण्यासाठी ससमती गठीत किण्यात आली होती. तत्कालीन माननीय मखु्यमंत्री 

श्री.दवेेंद्र िडणवीस यांनी या प्रकिणी पढुाकाि घेतला होता व हा सवषय मागास्थ 

किण्यासाठी मदत केली होती.  

 अध्यक्ष महोदय, माननीय सवोच्च न्यायालयाने सनणाय सदल्यानंति याप्रकिणी 

तातडीने सनसगााचा समतोल िाखण्यासाठी सनणाय घेण्यात येईल काय ? पणुे 

महानगिपासलकेसाठी ११.५ टीएमसी पाणी वापि मंजिू आह,े असे लक्षवेधी 

सचूनेच्या सनवेदनातील उत्तिात नमदू किण्यात आले आह.े प्रत्यक्षात २३ टीएमसी 

पाणी पणुे महानगिपासलका वापित आह.े आम्ही पणुे येथे िाहतो. यासंदभाात आमचा 

सविोध नाही. पिंत ुसातत्याने सनयमानसुाि पाणी वापि किण्यात येईल, अिी उत्तिे 

वेगवेगळ्या ससमत्यांसमोि दणे्यात आली आहते. ससमतीसमोिील कामकाजास 

सवधानसभेसमोिील कामकाजाप्रमाणे मानन्यात येते. पिंत ु अिी बाब असतानाही 

वषाानवुषे पणुे महानगिपासलका पाणी वापि कमी किीत नाही. त्याचे महत्त्वाचे कािण  
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ॲड. िाहूल कुल... 

असे आह ेकी, सदिहू धिणे जलसंपदा सवभागाची असनू त्यावि महानगिपासलकेच े

सनयंत्रण आह.े जगात असे उदाहिण कदासचत नसेल. पणुे सजल््ाचे माननीय पालक 

मंत्री तथा उप मखु्यमंत्री महोदय सभागहृात उपसस्थत आहते. त्यांनी वेगवेगळ्या 

ससमत्यांच्या बैठकीत सदिहू सनयंत्रण जलसंपदा सवभागाकडे सपुदूा किण्यात यावे, असे 

आदिे सदले आहते त्याची पायमल्ली किण्यात येत आह.े यासंदभाात 

एमडब्ल्यआूिआिएनने वािंवाि सनकाल सदले असनू त्यास अद्याप स्थसगती दणे्यात 

दणे्यात आलेली नाही. पणुे महानगिपासलकेने ११.५ टीएमसी पेक्षा असधक पाणी 

वापि करु नये. पिंत ुकायद्याने उक्त बाब बंधनकािक असताना पणुे महानगिपासलका 

दादासगिी करुन असधक पाणी वापि किीत आह.े 

यानंति श्री.तेलंग... 
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ॲड.िाहूल कुल...... 

 अध्यक्ष महोदय, िासनाने ८१ टक्के ति िेतकऱ्यांनी १९ टक्के दयेके भिावीत 

असा क्रांतीकािी सनणाय मागील सिकािने जानाई सििसाई पिंुदि या योजनेंतगात घेतला 

होता.  तिी दखेील पाणी पिुवठा व्यवसस्थत होत नाही. मळुिी धिणातनू पाणी पिुवठा 

केला ति तो पाणी पिुवठा व्यवसस्थत होईल. सदि योजनेच्या सनयोजनामध्ये काही 

चकुा झालेल्या आहते. उक्त योजनेमध्ये काही तलाव आहते. पिंत ु मापदडंामळेु त्या 

तलावामध्ये पाणी भिता येत नाही. आता उक्त योजनेतनू सदि तलावांना पाणी समळाले 

नाही ति भसवष्ट्यामध्ये त्या तलावांना कोठूनही पाणी समळणाि नाही. त्यामळेु िासनाने 

सदि मापदडं सिसथल करुन पनु्हा सव्ह ेकिणाि काय, तसेच तेथील िेतकऱ्यांना पाणी 

उपलब्ध करुन दणे्याबाबत सिकाि सनणाय घेणाि आह ेकाय? 

 श्री.जयंत पाटील : अध्यक्ष महोदय, मागील सिकािने सदनांक २ ऑगस्ट, 

२०१८ िोजी भावे ससमती सनयकु्त  केली होती.  माझ्या मासहतीनसुाि सन्माननीय 

सदस्य ॲड.िाहुल कुल व सन्माननीय सदस्य श्री.प्रिांत ठाकूि ह ेभावे ससमतीच्या 

बैठकीस उपसस्थत होते.  सदि ससमतीने याबाबतचा नकािात्मक अहवाल सादि 

केलेला आह.े सन्माननीय सदस्य ॲड.आसिष िेलाि यांचा सांग ू इसच्छतो की,  

आपण सन्माननीय सदस्य ॲड.िाहुल कुल यांच्याजवळ जाऊन गोंधळ घालत 

असल्यामळेु मी दते असलेले उत्ति त्यांना ऐकू येत नाही. त्यामळेु मला पनु्हा उत्ति 

द्यावे लागेल. त्यामळेु आपण आपल्या मळू आसनावि येऊन बसावे, अिी मी सवनंती 

कितो.  

 अध्यक्ष महोदय, सन २०१९ मध्ये भावे ससमतीचा अहवाल नकािात्मक 

आला. त्यानंति सवुे ससमती नेमण्यात आली.  भावे ससमतीने असे मत व्यक्त केले 

होते की, सन १९२० ते सन १९३० च्या दिम्यान पणुे सजल््ातील सवा धिणांचे पाणी 

कोकणाला दऊेन वीजसनसमाती सरुु किण्यात आली होती.  त्यावेळी दिेाला वीज हा 

प्रकाि नवीन होता. त्यामळेु सदि पाच-सहा धिणातील ४२.६० टी.एम.सी. पाणी 

खाली सोडून वीजसनसमाती केली जात होती. सबिाल येथे ३०० मेगावॅट वीजसनसमाती 

केली जात आह.े खोपोली येथे ७२ मेगावॅट वीजसनसमाती केली जात आह.े 
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श्री.जयंत पाटील...... 

सभवापिू येथे सवद्यतुगहृ आह.े तेथे ७३.५० मेगावॅट वीजसनसमाती केली जात आह.े ह े

पाणी पनु्हा पवूाकडे वळव ू नये, असा भावे ससमतीने सनष्ट्कषा सदलेला आह.े  उक्त 

अहवालामध्ये त्यांनी असे सचुसवलेले आह े की, सदि धिणाच्या खाली जात 

असलेल्या पाण्याचा वापि ससुनसित झालेला आह.े जवळपास ३० टी.एम.सी. 

पाण्याचा वापि ससंचन आसण सबगि ससंचनासाठी किण्यात येत आह.े माह ेऑगस्ट, 

२०१९ मध्ये पनु्हा सवुे यांच्या अध्यक्षतेखाली ससमती नेमण्यात आली. या ससमतीने 

सहा बैठका घेतलेल्या आहते. याबाबतचा उल्लेख लक्षवेधी सचूनेच्या उत्तिामध्ये 

किण्यात आलेला आह.े आपल्या समोि सवाच मदु्द ेपािदिीपणे मांडण्याच ेकाम केले 

आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, यामध्ये या ससमतीने एक सनष्ट्कषा काढला आह.े तो म्हणज े

कृष्ट्णेच्या पसहल्या लवादामध्ये पाणी समळाल्यानंति दसुिा लवाद जाहीि किण्यात 

आलेला आह.े पिंत ुअजनू नोसटिाय झालेला नाही. सदि लवाद नोसटिाय होण्यापवूी 

याबाबत आपण कोणताही सनणाय घेतला ति त्याचा परिणाम लवादाच्या सनणायावि 

होऊ िकतो. त्यामळेु दसुिा लवाद नोसटिाय होत नाही, तोपयांत कोणतहेी काम करु 

नये, अिा प्रकािचे श्री.नािगोळकि, वरिष्ठ सवसधज्ञ तथा ससमती सदस्य यांनी सांसगतले 

आह.े दसुिा लवाद लवकिच नोसटिाय केला जाईल, असे सांगण्यात आले आह.े 

त्यामळेु सन्माननीय सदस्यांना सवनंती आह,े याबाबतचा आग्रह आज किण्यापेक्षा 

दसुिा लवाद नोसटिाय झाल्यानंति त्यावि सवचाि किणे योग्य िाहील.  

 अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्यांनी दसुिा प्रश्न हा पणुे िहिातील पाणी 

वापिसंदभाात सवचािलेला आह.े िासनाने पणुे िहिाला ११.५० टी.एम.सी. पाणी दणे े

असभप्रेत आह.े  

यानंति श्री.कुलकणी...... 
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श्री. जयंत पाटील.... 

 अध्यक्ष महोदय, सध्या पणुे िहिात २२ ते २३ टीएमसी पाणी वापिले जात 

आह.े महािाष्ट्ट्रातील प्रॉस्पेरिटी सेंटि म्हणनू पणुे िहि ओळखले जाते. त्यामळेु 

त्यासठकाणी पाण्याचे रिस्ट्रीक्िन किणे योग्य नाही. त्याचप्रमाणे पाण्याचा पनुवाापि 

केला पासहजे. असा िाज्य िासनाचा आग्रह आह.े एमडब्ल्यआुिआिएनेही याबाबत 

दोनवेळेस पत्र पाठसवलेले आह.े पणुे महानगिपासलकेला जायका कंपनीने सनधी सदला 

आह े व प्रकल्प किण्यासाठी िायनान्स दणे्याचा सनणाय केला होता. पिंत ु पणु े

महानगिपासलकेमध्ये अडंिस्टँडींग कमी झाल्यामळेु स्टँडींग कसमटीने सनणाय घेण्यास 

असमथाता दिासवली असल्याचे सदसत आह.े त्यामळेु जायकाचा प्रकल्प सनसवदा 

प्रसक्रया करुनही लवकि सनणाय का झाला नाही ? िवेटी सवा सनसवदा िद्द किण्यात 

आल्या आहते. सनसवदमेध्ये मयाादपेेक्षा असधक सकंमत होती, अिी माझी मासहती 

आह.े जायका कपंनीमध्ये सनगोससएिन नाही, असा एक क्लॉज असतो. त्यामळेु पणु े

िहिात पाण्याचा पनुवाापि किण्याचे जे एसटीपी होते त्यास सवलंब झाला आह.े आता 

नवीन सनसवदा काढून कामे दणे्यात आल्याची मासहती मला समळाली आह.े त्यामळेु 

आता एसटीपी झाल्यानंति आणखी ३००-४०० एमएलडी पाणी रिसायकल 

किण्याचे प्रकल्प हाती घेतले नाही. माझ्या मासहतीप्रमाणे १,५०० एमएलडी पाणी 

रिसायकल केले पासहजे. ह े ज्यावेळेस होईल त्यावेळेस सन्माननीय सदस्यांच्या 

मतदािसंघातील तलाव भिणे आसण इति ज्या मागण्या आहते त्या पणूा होतील. तथेे 

पाण्याच ेदसुभाक्ष आह.े यात कोणतेही दमुत नाही. पणुे िहिास पाण्याचे रिसायकल 

किण्यासाठी मागील पाच वषाात संधी उपलब्ध होती. पिंत ु त े काम पणु े

महानगिपासलकेकडून झाल्याचे सदसनू येत नाही. माननीय उप मखु्यमंत्री श्री. असजत 

पवाि यांच्या नेततृ्वाखाली पणुे महानगिपासलका पनु्हा काम किण्यास सरुुवात किेल. 

त्यावेळेस ह ेसवा प्रकल्प लवकि केले जातील. पढुील भागाकरिताही पाणी रिसायकल 

करुन ते उपलब्ध करुन दणे्याचा प्रयत्न किण्यात येईल. 

 ॲड. िाहूल कुल : अध्यक्ष महोदय, सििसाई आसण पिंुदिबाबत माझा सतसिा 

प्रश्न होता. त्याबाबत मंत्री महोदयांनी उत्ति द्यावे. तसेच आता सांगण्यात आले की,  



14-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) U - 65 

MJK/AKN/MMP प्रथम श्री.तेलंग 12:40 

 

 

ॲड. िाहूल कुल ..... 

की पणुे िहिासाठी प्रॉस्पेरिटी रिस्ट्रीक्ट किणाि नाही. असे असेल ति 

एमडब्ल्यआुिआिएने जो सनणाय सदला आह ेतो िासन मान्य किणाि सकंवा नाही  ? 

हा सनणाय िासनावि बंधनकािक आह ेसकंवा नाही ? असेच रिलॅक्सेिन सदले जाणाि 

असेल ति प्रॉस्पेरिटीच्या नावावि िेतीच्या पाण्याचे वाटप िद्द किण्याचे ठिसवले आह े

काय ? 

 श्री. जयंत पाटील : अध्यक्ष महोदय, मी सन्माननीय सदस्यांना सांग ूइसच्छतो 

की, प्रॉस्पेरिटेचे सेंटि पणुे आह,े असे माझे पसहले सवधान होते. पणु्यातील पाण्याच े

रिस्ट्रीक् िन किण्याऐवजी ते रिसायकल किण्यावि भि द्यावा, असे मी सवधान केले 

होते. माझ्या उत्तिातनू असे ध्वनीत होत होत े की, ह े पाणी रिसायकल केले ति 

पणु्याच्या पाण्याचा वापि सजथे पाणी कमी पडतो तथेे किता येईल. त्यामळेु 

एमएमडब्ल्यआुिआिएने सदलेला सनणाय बंधनकािक आह.े ११.५ टीएमसी 

पाण्याचाच वापि केला पासहजे. असतरिक्त पाणी असेल ति ते पाणी रिसायकल करुन 

पनु्हा नदीपात्रात सोडले ति िहिी आसण ग्रामीण असा तणाव सनमााण होणाि नाही. हा 

तणाव कमी किण्यासाठी पाण्याचे रिसायकल किणे हा एकमेव पयााय आह.े 

उद्योगासाठी ह े पाणी वापिले पासहजे. उद्योगासाठी जे पाणी सदले जाते ते पनु्हा 

नदीमध्ये रिसायकल करुन सोडणे, असे पयााय आहते. पिंत ुपढुच्या पाण्याला कमी 

किता येणाि नाही. पणुे महानगिपासलकेने मागील पाच वषाामध्ये एसटीपीचे प्रकल्प 

पणूा किावयास हवे होते. ह े प्रकल्प पणूा केले असते ति ग्रामीण भागावि अिी 

परिसस्थती आली नसती. असा माझ्या म्हणण्याचा अथा आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, जनई-सििसाईमध्ये २० तलावांना तांसत्रक बाबीमळेु पाणी 

दतेा येत नाही, असे उत्तिामध्ये नमदू केले आह.े सव्हके्षणाबाबत के्षत्रीय आसण 

महामंडळ स्तिावि कायावाही सरुु आह.े सव्हके्षण पणूा झाल्यानंति या भागातील सवा 

सन्माननीय सदस्यांची बैठक घेऊन त्यावि सनणाय घेऊ. कुठपयांत पाणी दतेा येते, ह े

तांसत्रकदृष््टया समजले पासहजे. पाण्याची उपलब्धता सकती आह,े हदेखेील समजले 

पासहजे. पाणी दणे्यात येणाि नाही, असे मी म्हणत नाही.  
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श्री.जयंत पाटील..... 

मी सांग ूइसच्छतो की, आप्याला सवण भािामध्ये पार्ी द्यायचे आह.े  सन्माननीय 

सदस्याांना कवनांती आह ेकी, परु् ेमहानिरपाकलकेमध्ये आपर् थोडेसे वजन वापरावे.  

कारर् आप्याच पक्षाचे सरकार परु्े महापाकलकेमध्य ेसत्तेवर आह.े  आपर् प्रयत्न 

के्यास सदर एस.टी.पी. पलाांटचे काम होईल. 

 श्री.कसध्दाथण कशरोळे : अध्यक्ष महोदय, मांत्री महोदयाांनी उत्तरामध्य ेबऱ्याच 

बाबींची स्पष्टता कदली आह.े  परु्े शहराला ११.५ अघरू्ट पार्ी कदले जाते.  तसेच 

खडकवासला धरर्ातनू २३.५ अघरू्ट पार्ी घेतले जाते.  सन्माननीय सदस्य 

ॲड.राहूल कुल याांनी साांकित्याप्रमार्े कसांचनास पार्ी दणे्यामध्य ेअडचर् कनमाणर् 

होते.  परु्ेकराांची अनेक वषाांपासनूची मािर्ी आह ेकी, मळुशी धरर्ातनू आम्हाला 

पार्ी कमळावे.  माझ्या माकहतीप्रमार्े यामध्य ेसवु ेसकमतीच्या कशर्ारशींची अडचर् 

आह.े  खरे तर, अशी अडचर् असण्याचे काहीही कारर् नाही कारर् सवुे सकमती ही 

कवद्यतु प्रक्प व पकश्चमकेडील पाण्याच्या सांदभाणतील आह.े  मांत्री महोदयाांना माझा 

स्पेकसकर्क प्रश्न आह े की, मळुशी धरर्ातील पार्ी परु्े शहराला दणे्याबाबत 

शासनाचे काय धोरर् आह े ?  तसचे पणुे महानगिपासलकेने मागणी केलेल्या ५ 

टी.एम.सी. पाण्याच्या संदभाात िासनाने काही सनणाय घेतला आह ेका ?   

 अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयांनी सांसगतले की, जायका व रिसायकसलंगच्या 

प्रकल्पांसाठी अगोदिच्या सनसवदा जास्त आल्या आहते.  त्यामळेु यातनू मागा 

सनघेपयांत तात्पिुत्या स्वरुपात मळुिी धिणातील पाणी पणुेकिांना दणे्यात येईल का ? 

 श्री.जयंत पाटील : अध्यक्ष महोदय, मी पणुे िहिात असताना दखेील 

सांसगतलेले आह ेकी, "कोणत्याही परिसस्थतीत आम्ही पणुे िहिाला पाणी कमी पडू 

दणेाि नाही.  पणुे िहिाचे पाण्याचे प्रश्न आम्ही सोडव.ू  त्यामध्ये कोणतीही अडचण 

येणाि नाही."  मी आज दखेील पनु्हा या सनसमत्ताने तेच सांगत आह.े 

 श्री.िाणाजगसजतससंह पाटील : अध्यक्ष महोदय, पणुे िहि आसण सजल्हयाच्या 

दृष्टीने हा प्रश्न नक्कीच महत्त्वाचा आह.े   
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श्री.िाणाजगसजतससंह पाटील..... 

पिंत ुकृष्ट्णा खोऱ्याचे असधकचे पाणी पसिमेला दणे्याऐवजी इकडे वळसवण्याचा मदु्दा 

उस्मानाबाद आसण बीड या सजल्हयांसाठी दखेील पढुील काळात महत्त्वाचा असणाि 

आह.े  मंत्री महोदयांनी ससमती व लवादाचा या सठकाणी उल्लेख केला.  पिंत ुमी सांग ू

इसच्छतो की, टाटा पॉवि कंपनीने काही जनेु किाि केलेले आहते.  त्या अनषुंगाने टाटा 

पॉवि कंपनीबिोबि िासन स्तिावरुन काही चचाा झाली आह ेका ?  झाली असल्यास 

त्याबाबत मंत्री महोदय सभागहृाला मासहती दतेील का ? 

 श्री.जयंत पाटील : अध्यक्ष महोदय, यासंदभाात टाटा पॉवि कंपनीसोबत माझी 

असधकृत चचाा झालेली नाही.  पिंत ुकंपनीच्या प्रसतसनधींनी माझ्या कायाालयामध्य े

येऊन एकदा सनवेदन सदलेले आह ेकी, "अिा प्रकािे पाण्याचे डायव्हजान करु नये."  

अथाात, ह ेत्यांचे म्हणणे आह ेव ते तसे िाहीलच.  त्यामळेु आपण आज त्यासंदभाात 

जास्त बोलण्याची गिज नाही, असे मला वाटते.  ज्यावेळी दसुऱ्या लवादाचा सनणाय 

येईल व प्रत्यक्ष सनणाय किण्याची वेळ येईल त्यावेळी कंपनीला सवर्श्ासात घेऊन 

पढुील कायावाही किता येईल. 

 श्री.िाणाजगसजतससंह पाटील : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयांना सवनंती आह े

की, या बाबींचा सलगल ॲस्पेक्ट आताच पासहला ति बिे होईल.  कािण ते अनेक 

जनु्या किािांचा संदभा दतेात.  त्यामळेु यासंदभाात मंत्री महोदयांच्या स्तिावि बैठक 

आयोसजत किावी, अिी सवनंती आह.े 

 श्री.जयंत पाटील : अध्यक्ष महोदय, सन १९२२-२३ व १९२८ मधील एक 

धिण आह.े  त्यासंदभाात कंपनीने तत्कालीन सिकािसोबत किाि केलेला आह.े  तो 

किाि कॅिी िॉिवडा झालेला आह.े  या किािामध्ये खडं किता येतो सकंवा कसे याबाबत 

आपल्याला वसकलांचा सल्ला घ्यावा लागेल.  रितसि नोटीस दऊेन किाि खसंडत 

किता येतो सकंवा कसे हा पढुचा प्रश्न आह.े  आज यावि चचाा केली ति दसुऱ्या 

लवादाच्या सनणायावि त्याचा परिणाम होईल.  तसेच आपला हते ूकागदोपत्री कुठेही 

स्पष्ट किणे जिा अवघड आह.े  त्यामळेु दसुऱ्या लवादाचा सनणाय आल्यानंति 

सन्माननीय सदस्यांनी सांसगतल्याप्रमाणे कायावाही किता येऊ िकेल. 
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श्री.जयंत पाटील..... 

 तसेच सवुे ससमतीच्या बैठकीमध्ये टाटा पॉवि कंपनीच्या असधकाऱ्यांना 

चचेसाठी बोलावनू आपले इन्टेन्िन तोंडी सांसगतलेले आह.े 

 श्री.धीिज दिेमखु : अध्यक्ष महोदय, सदि लक्षवधेी सचूना पणुे सजल्हयातील 

सपण्याचे पाणी, कृष्ट्णा नदीतील पाण्याचा वापि व टाटा कंपनीच्या धिणाच्या 

संदभाातील आह.े  पिंत ुघटनेच्या कलम २१ अन्वये पाणी हा सवाांसाठीच सजसवताचा 

हक्क आह.े  सन २०१६ मधील भीषण पाणी टंचाईवेळी कृष्ट्णा नदीचेच पाणी िेल्वेने 

लातिू येथे पिुसवण्यात आले होते.  मंत्री महोदयांनी या लक्षवधेी सचूनेवि उत्ति दतेाना 

पणुे िहिाच्या पाणी प्रश्नाच्या संदभाात त्यांची भसूमका मांडली.   

यानंति श्री.धमुाळे..... 
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श्री. धीिज दिेमखु... 

या सवा पार्श्ाभमूीवि मंत्री महोदयांनी आज पणु्याच्या संदभाात ज्या पध्दतीने भसूमका 

मांडली की, पणु्याचे वभैव कमी होणाि नाही.  मला मंत्र्यांना सवचािायचे आह ेकी, 

लातिूच्या लाईव्हलीहूडचे काय ? लातिूला मांजिासािखी धिणे जेव्हा कोिडी 

िाहतात.  दषु्ट्काळामध्ये अनेक वेळा लातिूच्या सपण्याच्या पाण्याच्या बाबतीत चचाा 

झालेली आह.े  पण लातिूचा सपण्याचा पाण्याचा टंचाईचा सवषय अनेक वषाापासनू 

प्रलंसबत आह.े  यासाठी कोणत्याही योजना नाहीत.   आपल्या िासनाची भसूमका 

अिी आह े की, महािाष्ट्ट्र िाज्य आपण दषु्ट्काळमकु्त किणाि आहोत. जलजीवन 

समिनचा मोठा गाजावाजा होतो.  प्रत्येकाला आपल्याला ५५ सलटि प्रसतसदन पाणी 

द्यायचे असेल ति ते उपलब्ध झाले पासहजे.  पाणी उपलब्ध करुन दणे्यासाठी आपले 

सिकाि कोणती योजना आखणाि आह े?  मिाठवाड्याचा हा अनिेुष आह ेसकंवा 

लातिूचा जो पाणी टंचाईचा प्रश्न आह ेतो सोडसवला गलेा पासहजे.  आपण पाणी 

कुठूनही द्या, पण लातिूच्या पाण्याची व्यवस्था आपण किाल अिी आम्हाला अपेक्षा 

आह.े  धन्यवाद. 

 श्री. िाधाकृष्ट्ण सवख े पाटील : अध्यक्ष महोदय, या लक्षवेधी सचूनेच्या 

अनषुंगाने मी सांग ूइसच्छतो की, पसहला लवाद जेव्हा झाला तेव्हा कृष्ट्णा नदीच्या 

लवादामध्ये या पाण्याचा अंतभााव नव्हता.  त्यानंति पसिम महािाष्ट्ट्रातील सकंवा पणु े

िहिाच्या सवस्तािाची जसजिी चचाा सरुु झाली तेव्हा पाणी वळसवण्यासाठी सवसवध 

ससमत्या नेमल्या गेल्या.  पसिम वासहन्यांचे अंदाजे १०० टीएमसी पाणी जे कोकणातनू 

समदु्रामध्ये वाहून जाते ते गोदाविी खोऱ्यामध्ये वळसवण्यात यावे, असा मळू प्रस्ताव 

होता.  त्याबाबत सचतळे आयोगासमोि जेव्हा साक्षी नोंदसवण्यात आल्या होत्या तेव्हा 

ह ेपाणी उचलनू कसे आणता येईल सकंवा त्याला सवद्यतु खचा सकती प्रचंड असेल ह े

सवषय समोि आले.  कािण त्यावेळी टनेसलंग किण्याचे तंत्रज्ञान आपल्याकडे 

सवकससत नव्हते. आता ते बोगद्यांद्वािे आण ूिकतो अिी चचाा झाली.  त्यानंति माजी 

सन्माननीय सदस्य कै. गणपतिाव दिेमखु यांच्या अध्यक्षतेखाली "महािाष्ट्ट्र पाणी 

परिषद ससमती" नेमण्यात आली.  त्या ससमतीने िाज्य िासनाकडे अहवाल सादि  
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श्री. िाधाकृष्ट्ण सवख ेपाटील... 

केला आह.े  त्यानंति गजुिातला पाणी जाईल काय, तसेच सपंजाि सकंवा नािपाि अिा 

वेगवेगळ्या योजनेची चचाा किीत मळूातच अंदाजे ह े१०० टीएमसी पाणी कोकणातनू 

वाहून जाणािे होते ते गोदाविी खोऱ्यामध्ये वळवनू नासिक, मिाठवाडा आसण खान्दिे 

दषु्ट्काळमकु्त किावा, अिी भावना समोि आली.  कािण सवाात मोठे तटुीचे खोिे 

गोदाविी नदीचे आह.े त्यामळेु आपण गोदाविी खोऱ्यात पाणी कसे आणायचे, कािण 

दसुिे पाण्याचे साधन नाही.  म्हणनू आमची मंत्री महोदयांना सवनंती आह ेकी, पसिम 

वासहन्यांचे पाणी आणताना १०० टीएमसी पाण्याचा अग्रक्रम हा मळू गोदाविी 

खोऱ्यात कसा वळसवता येईल यावि सवचाि झाला.  अप्पपि वैतिणा, लोअि वैतिणा 

याबाबत पषु्ट्कळ चचाा झाली. पण त्यात पाणीच नाही.  त्यामळेु नंति कृष्ट्णा 

खोऱ्याच्या पाण्यासाठी प्राधान्य दणे्याचा सवचाि झाला.  आमचा त्याला सविोध नाही.  

पिंत ुकृष्ट्णा खोऱ्याचे पाणी महािाष्ट्ट्राच्या वाट्याला यावे म्हणनू जो प्रचंड खचा झाला, 

मोठमोठ्या उपसा ससंचन योजना तयाि किण्यात आल्या, दषु्ट्काळी भागात आता 

पाणी जायला लागले.  त्यामळेु त्या भागातील नागरिक आता समाधानी आहते.  पिंत ु

वाढत्या नागिीकिणाचा परिणाम म्हणनू िहिे वाढली आसण आता आपण दषु्ट्काळी 

भागाचे पाणी सतकडे वळसवण्यास सनघाला आहात.  म्हणनू माझे २ प्रश्न आहते.  

पसहला प्रश्न म्हणजे पसिम वासहन्यांचे अंदाजे १०० टीएमसी पाणी गोदाविी 

खोऱ्यामध्ये वळसवण्याबद्दलच्या प्रस्तावाबाबत मंत्री महोदयांनी सविेष बैठक घेऊन 

काही कायावाही किणाि आहात काय ?  

अध्यक्ष महोदय, या प्रस्तावाच्या अनषुंगाने मागच्या सिकािमध्ये िेवटच्या 

मंसत्रमंडळाच्या बैठकीत ह े पाणी वळसवण्याकरिता साधािणपणे ५० हजाि कोटी 

रुपयांचा आिाखडा तयाि किण्यात आला होता व त्याला मंसत्रमंडळाने तत्त्वता 

मान्यता सदली होती.  त्यामळेु त्याबाबत आपण पढेु कायावाही किणाि आहात काय? 

श्री. जयंत पाटील : अध्यक्ष महोदय, गोदाविी खोऱ्यामध्ये पाणी आणण्याच े

सवा प्रयत्न झाले असल्याचे मी यापवूी एक दोन प्रश्नाच्या वेळी सांसगतले आह.े  

उदाहिणाथा वैतिणा म्हणजे जे मकुणे धिण आह ेत्या वैतिणा धिणामधील ११-१२  
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श्री. जयंत पाटील... 

टीएमसी पाणी आह े त्याबाबत नासिक सजल््ातील सवा प्रयत्न पणूा करुन आपण 

बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात पाणी वळसवण्याचे प्रयत्न सरुू केले आह.े  सिकािचे त्याला 

प्राधान्य आह.े  सवा वळण बंधाऱ्यांची कामे सरुु आहते.   

यानंति श्रीमती कोळसगिे.. 
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श्री. जयांत पाटील.... 

त्याचबिोबि वळण बंधाऱ्याच्या नंति खालच्या तलांकावि जे तलाव आहते त्यातनू 

जे पाणी सकंवा नद्या वाहून जातात ते अडवनू पनु्हा ते पाणी सलफ्ट किण्याच्या 

योजनांचा सव्ह ेजवळपास पणूा झालेला आह.े सवधान परिषदचे्या सभागहृात दखेील 

मी पवाा या प्रश्नाचे उत्ति सदले आह.े खालच्या बाजलुा वाहून जाणािे पाणी मोठया 

प्रमाणात अडवनू ते गोदाविी खोऱ्यात आणण्याचे काम किीत आहोत. जेणेकरुन 

जायकवाडी धिणापयांत ह ेपाणी पोहोचेल आसण.... 

श्री. िाधाकृष्ट्ण सवख-ेपाटील : अध्यक्ष महोदय, मळुात कोकणामध्ये वाहून 

जाणाऱ्या १०० टीएमसी  पाण्याच्या प्रस्तावासंदभाात ह े आपल्याला गोदाविी 

खोऱ्यामध्ये कसे वळवता येईल ? वळण बंधािे किण्यात येतील असे माननीय मंत्री 

सांगत आहते. पिंत ुत्या प्रमाणात पाणी उपलब्ध नाही.  प्रत्येक वेळी विच्या धिणाच े

पाणी खाली सोडायचे त्यामळेु विच्या भागातील िेतकिी अडचणीमध्ये आहते. 

नासिक सजल््ामध्ये सबगि ससंचनाच्या धिणाविील टक्केवािी ५२ ते ५५ टक्केवािी 

पढेु गेलेलेी आह.े त्यामळेु सवनाकािण प्रादसेिक वाद सनमााण होत आह.े  गोदाविी 

नदीचे खोिे ह ेसवाात मोठे आह.े त्यातनू वळण बंधािे बांधनू काहीही होणाि नाही. 

माननीय मंत्र्यांचा प्रयत्न चांगला आह.े पिंत ुया लक्षवेधी सचूनेच्या अनषुंगाने मळू 

प्रश्न असा आह ेकी, पसिम वासहनी नद्यांचे १०० टीएमसी पाणी कोकणामध्ये वाहून 

जात होते ते मळुात गोदाविी खोऱ्यामध्ये आणता येईल काय ? पसिम महािाष्ट्ट्र सकंवा 

पणुे सजल््ातील पाण्याची मागणी ही नंति वाढली आह.े पिंत ुमळू प्रश्नाच्या बाबतीत 

आपण काही सवचाि किणाि आहात काय, असा माझा प्रश्न आह.े 

श्री. जयंत पाटील : अध्यक्ष महोदय, तो सवचाि करुनच आपण डायव्हािनच े

प्रकल्प प्रस्तासवत केले आहते. माझ्याकडे आता तो तपिील नाही, कािण तो या 

प्रश्नाचा भाग नाही. पण या संदभाात एक बैठक आयोसजत करून या प्रकल्पाची प्रगती 

सकती मोठया प्रमाणात केली आह ेयाची आम्ही आपल्याला  मासहती दऊे. गोदाविी 

खोऱ्यात कोणत्याही परिसस्थतीत  असतरिक्त पाणी आणायचे ह ेसिकािचे प्राधान्य 

आह.े तसेच कोणत्याही प्रकािे िाज्यांतगात वळण योजनांचे तसेच दमणगगंा, सपंजाळ  
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श्री. जयंत पाटील.... 

धिण पणूा झाल्यावि वैतिणा नदीतनू गोदाविी खोऱ्यामध्ये २५ टीएमसी पाणी येणाि 

आह.े तसेच प्रवाह योजनेच्या माध्यमातनू आपण बिेच पाणी वळसवत आहोत. 

त्याचबिोबि उपसा करुन वळण योजनेद्वािे ५५ टीएमसी पाणी गोदाविी खोऱ्यामध्ये 

वळसवण्याचा आमचा प्रयत्न आह.े कोकणातील एकूण ८९ टीएमसी पाणी 

वळसवण्यासाठी आम्ही आखणी केलेली आह.े हा सवा याचा तपिील आह े पण 

यासाठी एक बैठक घेऊन याबाबतीत आम्ही कोणते प्रकल्प हाती घेतले आहते त े

सांगण्यात येईल. ह ेसवा काम व्यवसस्थत सरुु आह.े त्यामळेु येणाऱ्या दोन ते तीन वषाात 

गोदाविी खोऱ्यात मोठया प्रमाणात पाणी येण्याचे सचत्र सदसेल असा मला सवर्श्ास 

आह.े  

श्री. जयकुमाि गोिे : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ह े बऱ्याचवेळापासनू 

आसण व्यवसस्थतपणे या प्रश्नाचे उत्ति दते आहते आसण त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे सवा 

कामे अगदी व्यवसस्थत सरुु आहते. माननीय मतं्र्यांना माझा स्पेसससिक असा प्रश्न 

आह ेकी, टाटा कंपनी वीज सनसमाती किते तसेच कोयना धिणातनू दखेील वीज सनसमाती 

होते. माझे असे म्हणण े आह े की, मळू कोयना धिण सकती टीएमसीच े आह े त्या 

धिणातील पाणी साठ्याचा िेतीच्या पाण्यासाठी सकती वापि होतो ? माझा दसुिा प्रश्न 

असा आह ेकी, त्या पाण्याचा सवद्यतु सनसमातीसाठी सकती वापि होतो ? सवद्यतु सनसमाती 

होत असताना कोयना धिणाचे जे पाणी समदु्रामध्ये जाते त्याचा िेती पाण्यासाठी 

वापि होण्यासाठी िासन आता नेमके काय धोिण िाबसवत आह े? ह ेवाया जाणािे 

पाणी िेतीला दणे्याचा व्यवसस्थत कायाक्रम िाबसवण्याचे िासनाचे काय धोिण आह े

? या संदभाात माननीय मतं्र्यांनी उत्ति द्यावे.  

अध्यक्ष महोदय, एमडब्ल्यआूिआिएचा सनकाल लागला आह.े हा सवषय पणु े

सजल््ाच्या संदभाातील आह.े ११.५ टीएमसी पाणी पणुे िहिाने हा सनकाल 

आपल्यावि बंधनकािक आह ेकाय? तसेच या सनकालाची अंमलबजावणी आपण 

किणाि आहात काय ? पणुे िहिाची गिज आह ेति तेवढया पाण्याची आपण त्या 

िहिासाठी व्यवस्था किा. बेकायदिेीिपणे जे पाणी वापिले जाते त्या संदभाात  
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श्री. जयकुमाि गोिे.... 

िासनाची नेमकी काय भसूमका आह े? पणुे िहिाला पाणी दऊे नका असे नाही ति 

त्यासाठी आपण व्यवस्था किा. पिंत ुया सनकालाची अंमलबजावणी होणाि आह े

सकंवा नाही या संदभाात माननीय मंत्र्यांनी उत्ति द्यावे.  

      यानंति श्रीमती किंदीकि... 
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 श्री. जयंत पाटील : अध्यक्ष महोदय,  एमडब्ल्यआूिआिए यांचा सनकाल 

सवाांवि बंधनकािक आह.े हा सनकाल पणुे िहिावि दखेील बंधनकािक आह.े माझ्या 

मासहतीप्रमाणे,  एमडब्ल्यआूिआिए यांनी या पवूी दोन वेळा पणुे महापासलकेला 

कळवलेले आह े की, पाण् याचे रिसायकल किणे आवश्यक आह.े त्यासाठी तमु्ही 

प्रकल्प हाती घ्यावा. या संबंधी मी मघािी उत्ति सदलेले आह.े  

 अध्यक्ष महोदय,  कृष्ट्णा खोऱ्यातनू सविेषत: कोयना धिणातनू ६७ टीएमसी 

पाणी खाली कोकणात जाते. त्याचा वीज सनसमातीसाठी मोठा वापि होतो. प्रचंड सनधी 

खचा करुन लेक टॅसपंगची  उपाययोजना करुन पाणी डायव्हटा करुन त्या पासनू 

असधकासधक वीज सनसमाती किण्याचे अनेक प्रकल्प आपण हाती घतेले आहते. 

जवळपास ६७ टीएमसी पाणी पसिमेकडे जाते. उवारित पाणी कृष्ट्णा खोऱ्यात येते. 

सवजेची सकंमत ह ेदखेील आपल्या समोि मोठे आव्हान आह.े हायड्रो पॉवि सवाात 

स्वस्त वीज असते.  आपण आता सौि ऊजाा व पवन ऊजाा  तसचे हायड्रो पॉवि  तयाि 

किीत आहोत. कोळिापेक्षा कमी दिात हायड्रो पॉवि काम किते.  

 अध्यक्ष महोदय,  टाटा यांनी ३ प्रकल्प केले आहते. पणुे सजल््ातनू कोकणात 

खाली प्रकल्प आहते. तसेच कोयनेचा  दखेील प्रकल्प आह.े या मधनू हायड्रो पॉवि 

असधकासधक िाज्याला उपलब्ध होते. आपल्याला कॅल्क्यलेुिन  व्यवसस्थत करुन 

सनणाय किावा लागले. हायड्रो पॉवि कमी करुन िेतीला पाणी  द्यायचे... िाज्यातील 

उद्योगांना पाणी दते असताना सवजेची सिासिी दि सकती हाईल याचा तौलसनक 

अभ्यास करुन सनणाय घ्यावा लागेल. आता सनणाय घेण्याची आवश्यकता नाही. 

दसुऱ्या लवादाचा सनणाय होईपयांत, आपण कोणतेही िेि सनयोजन केले सकंवा पाण्याच े

डायव्हजान केले...  

 अध्यक्ष महोदय,  आता आंध्रमध्ये  पोलाविम येथे  ८० टीएमसी पाणी 

डायव्हटा केले. ते पाणी कृष्ट्णा खोऱ्यात आले ति आपल्याला त्याचा वाटा समळतो. 

पसहल्या लवादाच्या सनणायानंति  आपल्याला १४ टीएमसी पाण्याचा वाटा समळाला  
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श्री. जयंत पाटील ..... 

आह.े पाणी सतकडे डायव्हटा किणे त्या लवादाप्रमाणे अनजेु्ञय नाही. खोऱ्यात पाणी 

येऊ िकते मात्र खोत्यातनू पाणी बाहिे जाऊ िकत नाही. चेन्नईपयांत पाणी जाते. 

मध्ये पाणी कमी पडल्यामळेु चेन्नईला प्रत्येक िाज्याने आपल्यातील ५ टीएमसी पाणी 

काढून सदले. यामळेु डायव्हजान ऑि वॉटि अवघड आह.े पसिमेकडे जाणािे पाणी 

पवूेकडे आणावे व  ते िेतीसाठे वापिावे असे सांगण्यात आले. हायड्रो पॉवि जनिेिन 

करिता आपण प्रकल्प केले आहते. त्यासाठी मोठी गुंतवणकू  केली आह.े िाज्याच्या 

सिासिी सवजेचा दि व सध्याचा सवजेचा दि प्रचंड वाढला आह.े इति िाज्यांप्रमाण े

आपल्या िाज्यामध्ये हायड्रो पॉविचे उत्पादन कमी आह.े आपण जास्त कोळिावि 

अवलंबनू हाेतो. आता सोलाि व पवन ऊजेचे प्रमाण वाढले आह.े याचा सवचाि करुन 

आपल्याला ठिवावे लागेल. 

     -------- 

      

 तावलका सभाध्यक्ष ( श्री. सांजय वशरसाट ) :  आता लक्षवधेी सचूना क्र. 

४ चचेला घेण्यात येईल. माननीय महसलू मंत्री  यांनी मला सवनंती केली आह.े त् यांना 

सवधानपरिषदते प्रश्नोत्तिाच्या तासाकरिता जावयाचे असल्यामळेु, त्यांनी सवनंती 

केलेली आह.े या नंति लक्षवेधी सचूना क्र. २ व ३ चचेला घेतली जाईल.  
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पृ.शी.: महषी सवद्या मंसदि बेला (ता.सज. भंडािा) या 

िाळेच्या गैिप्रकािाबाबत तपासणी व चौकिी 

अहवालानसुाि  िाळा प्रिासनासवरुद्ध तातडीने 

किावयाची कािवाई व उपाययोजना 

मु.शी.: महषी सवद्या मंसदि बेला (ता.सज. भंडािा) या 

िाळेच्या गैिप्रकािाबाबत तपासणी व चौकिी 

अहवालानसुाि,  िाळा प्रिासनासवरुद्ध तातडीने 

किावयाची कािवाई व उपाययोजनेबाबत या संबंधी 

श्री. निेंद्र भोडेंकि सव.स.स. यांनी सदलेली लक्षवधेी 

सचूना 

 

श्री. निेंद्र भोंडेकि (भंडािा) : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनमुतीने सनयम 

१०५ अन्वये पढुील तातडीच्या व सावाजसनक महत्त्वाच्या बाबीकडे सन्माननीय 

िालेय सिक्षण मंत्र्यांचे लक्ष वधे ू इसच्छतो आसण त्याबाबत त्यांनी सनवेदन किावे, 

अिी सवनंती कितो. 

        "महषी सवद्या मसंदि बेला (ता.सज. भडंािा) या िाळेसवरुद्ध िाळेच्या 

गैिव्यवस्थापन आसण लॉकडाऊन काळात सवद्यार्थयाांनी िी न भिल्याने त्यांना 

पिीके्षपासनू वंसचत ठेवणे, जबिदस्तीने िी वसलुी किणे, पाल्यांना नाहक त्रास दणेे, 

लोकप्रसतसनधींिी वाद घालणे व त्यांच्यासवरुद्ध िाळा व्यवस्थापनामािा त िौजदािी 

गनु्हा दाखल किणे, इत्यादी कािणास्तव लोकप्रसतसनधींव्दािे िाळेची मान्यता िद्द 

किण्यासंदभाात मा.सिक्षण मंत्री यांना सदनांक ६ जानेवािी, २०२१ िोजी सनवेदनाव्दािे 

मागणी किणे, त्यानसुाि मा.िालेय सिक्षण मंत्री यांनी सिक्षण उपसंचालक, नागपिू 

सवभाग, नागपिू यांना चौकिी अहवाल सादि किण्याचे सनदिे सदलेले असनू चौकिी 

अहवालाची  उपसंचालक  स्तिावि  तपासणी सरुू असणे,  तसेच महषी  सिक्षण  
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श्री. निेंद्र भोंडेकि .... 

संस्थाव्दािा संचासलत महषी सवद्या मसंदि, बेला (ता.सज. भंडािा) या िाळेसवरुद्ध 

लोकप्रसतसनधींच्या तक्रािीवरून चौकिी सरुू असताना चौकिीदिम्यान िासन 

सनणाय क्र.: मािास्थ ३३२१/ प्र.क्र.४१८/एसएम-१ या सनणायान्वये िालेय सिक्षण व 

क्रीडा सवभागाने सदनांक १ जलैु, २०२१ िोजी िाळेला महषी सवद्या मसंदि, बेला 

(ता.सज.भंडािा) येथनू मौजा अिोकनगि, िुलमोगिा, ता.सज. भंडािा येथे स्थलांतिास 

कायोत्ति मान्यता दऊेन िासन सनणाय सनगासमत केलेला असणे, उक्त प्रकिणी िासन 

स्तिावि चौकिी व कायावाहीची प्रसक्रया सरुू असताना व स्थासनक 

लोकप्रसतसनधींच्या गंभीि तक्रािी असनूही त्यावि तात्काळ कायावाही किण्याऐवजी 

िाळेच्या स्थलांतिास बेकायदिेीिपणे मान्यता दणे्यात आलेली असण,े या संपणूा 

प्रकिणी िाळा व्यवस्थापनािी संगनमत करून गैिव्यवहाि झालेला असणे, यामध्ये 

दोषी असधकाऱ्यांसवरुद्ध अद्यापही कोणतीही ठोस कािवाई झालेली नसणे, सदि 

िाळेच्या गैिप्रकािाबाबत सादि किण्यात आलेल्या अहवालाची तपासणी व चौकिी 

अहवाल सिक्षण उपसंचालक, नागपिू सवभाग यांनी िासनास सादि केले असता 

िाळा प्रिासनासवरुद्ध कोणतीही ठोस कािवाई किण्यात न येणे यासंदभाात सदिंगाई 

किणाऱ्या दोषी असधकाऱ्यांसवरुद्ध तातडीने कािवाई किण्याची आवश्यकता, याकडे 

िासनाचे होत असलेले दलुाक्ष, याबाबत िासनाने तातडीने किावयाची कािवाई व 

उपाययोजना." 

प्रा. वषाा गायकवाड (िालेय सिक्षण मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी सचूने 

संबंधीच्या सनवेदनाच्या प्रती सन्माननीय सदस्यांना अधीच सवतरित केल्या 

असल्यामळेु मी ते सनवेदन सभागहृाच्या पटलावि ठेवतो. 

तावलका सभाध्यक्ष ( श्री. सांजय वशरसाट ) : सनवेदन सभागहृाच्या 

पटलावि ठेवण्यात आले आह.े 

(प्रेस : येथे सोबतचे सनवदेन छापावे.) 

------ 
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 श्री.नरेंद्र भोंडेकि : अध्यक्ष महोदय, महषी सवद्या मंसदि, भंडािाबाबत मी 

सद.६.२.२०२१ िोजी मंत्री महोदयांकडे तक्राि सदली होती. त्यावि चौकिी झाली. 

त्यावि चौकिी झाल्यानंति उप संचालक यांनी एक चौकिीचा आदिे काढला. तो 

चौकिीचा आदिे काढल्यानंति एक ससमती नेमण्यात आली. त्या ससमतीने एक 

अहवाल तयाि केला. तो अहवाल उप संचालकांनी सद.१.३.२०२१ िोजी िासनाकडे 

पाठवला.  

  अध्यक्ष महोदय,  त्या अहवालामध्ये स्पष्ट नमदू केले आह ेकी, मान्यता िद्द 

किण्याची सििािस किण्यात आलेली आह.े ती िाळा अनसधकृतपणे स्थलांतरित 

किण्यात आलेली आह.े त्याबाबत अनेक मदु्द ेआहते. ती िद्द किण्यात यावी, अिी 

सििािस किण्यात आली होती. ती नस्ती ३ मसहने मंत्री महोदयांकडे आह.े 

मंत्रालयातनू एक .... 

  तावलका सभाध्यक्ष (श्री.सांजय वशरसाट) : सन्माननीय सदस्य आपण प्रश्न 

सवचािावेत 

  श्री.निेंद्र भोंडेकि : अध्यक्ष महोदय, मी प्रश्नच सवचािणाि आह.े आपण थोडे 

समजनू घ्या. मी एक वषाापासनू याबाबत भांडत आह.े माझी मलेु त्या िाळेत सिकत 

नाहीत. त्या िाळेमध्ये गोिगरिबांची मलेु सिकतात. कोिोना काळात मलुांच्या िी 

बाबत सक्ती करु नये अिी िासनाची गाईडलाईन होती. मखु्यमंत्री महोदय तसेच 

सिक्षण मंत्री महोदयांची दखेील होती. पिंत,ु त्या िाळेमध्ये असतरिक्त िी जबिदस्तीने 

घेतली जात होती. जी मलेु िी भरु िकत नव्हते त्यांना पिीके्षपासनू वंसचत ठेवत होते. 

मला जेव्हा बोलावण्यात आले तेव्हा ५०-६० सिवसैसनक .... 

  तावलका सभाध्यक्ष : सन्माननीय सदस्य आपण प्रश्न सवचािावेत. 

  श्री.निेंद्र भोंडेकि : अध्यक्ष महोदय, मला दोन समसनटे द्यावीत. जेव्हा सवा 

सिवसैसनक गेले तेव्हा मला बोलावण्यात आले. 

  तावलका सभाध्यक्ष : आपल्या सवा प्रश्नांची पार्श्ाभमूी समजलेली आह.े 

आपण आता प्रश्न सवचािावेत. 
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  श्री.निेंद्र भोंडेकि : अध्यक्ष महोदय, आपण माझे म्हणणे थोडे समजनू घ्यावे. 

ज्या वेळेस िासनाने ... उप संचालकांनी सद. १.३.२०२१ िोजी िद्द किण्याची 

सििािस केली. दसुऱ्या वेळेस पनु्हा अिी सििािस केली की, या िाळेच्या 

स्थलांतिाला मान्यता दणे्यात यावी. एक उप संचालक सद. १.३.२०२१ िोजी िद्द 

किण्याची सििािस कितात. तेच उप संचालक सद.३.६.२०२१ िोजी मान्यता दणे्याची 

सििािस कितात. यामध्ये मंत्री महोदय आपण असधकाऱ्यांना सस्पेंड किणाि काय? 

  अध्यक्ष महोदय, दसुिे असे की, ज्या िाळेबद्दलची ही चौकिी आह.े.. अनेक 

चौकिी त्या िाळेच्या सविोधात आली आह.े त्यांच्यावि १ कोटी रुपयांचा दडं 

आकािण्याची सििािस झालेली आह.े असे सवा असताना त्या िाळेची मान्यता िद्द 

किणाि काय आसण जी अवैध िी वसलुी केली त्याकरिता त्या िाळेवि गनु्हा 

नोंदसवणाि काय? 

  प्रा.वषाा गायकवाड : अध्यक्ष महोदय, महषी सिक्षण संस्थेच्या संदभाात 

सन्माननीय सदस्यांनी प्रश्न सवचािलेला आह.े त्यांनी सांसगतल्याप्रमाणे आमच्या 

सवभागाचे डेप्पयटुी डायिेक्टि यांचा अहवाल म े मसहन्यामध्ये प्राप्त झाला. त्यावि 

सनुावणी झाली. त्या सनुावणीला आपण आला होता. आपण स्थलांतिाच्या 

प्रस्तावाला सविोध केला. मग आपण स्थसगती केली.  

  अध्यक्ष महोदय, एनओसीच्या बाबतीत मी सांगते की, आमच्याकडे तपासणी 

पणूा झालेली आह.े आमच्याकडे सदनांक ८ माचा िोजी तो प्रस्ताव आलेला आह.े त्या 

ससमतीने तयाि केलेला अहवाल डेप्पयटुी डायिेक्टि यांच्याकडून सदनांक ८ माचा िोजी 

आमच्याकडे आलेला आह.े आम्ही येत्या २ सदवसांमध्ये त्या संदभाातील सनणाय घेऊ. 

  अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्यांनी सांसगतले की, त्या संदभाात २ अहवाल 

दणे्यात आले. मला सन्माननीय सदस्यांना सांगावयाच ेआह ेकी, त्याबाबत अिी 

परिसस्थती आह ेकी, तेथे जवळपास २ हजाि सवद्याथी आहते. कुठलीही िाळा बंद 

किीत असताना ... (अडथळा)... मला बोल ूद्या. कुठलीही िाळा बंद किीत असताना 

त्या सवद्यार्थयाांना कुठे ॲडजस्ट किायचे, ते किा तऱ्हनेे केले पासहजे, या संदभाात 

सनणाय घेतला गलेा पासहजे. िाळेच्या स्थलांतिाच्या संदभाात तमु्ही सांगत आहात.  
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प्रा.वषाा गायकवाड ... 

त्या िाळेची इमाित अपिुी होती. सतच्या समोि एक मोठा िस्ता होता. तेथे एक 

अपघात झाला. ददुवैाने त्यात एका सवद्यार्थयााचा मतृ्य ू झाला होता. तिा घटना 

सातत्याने घडत होत्या.  

  अध्यक्ष महोदय, मी सन्माननीय सदस्यांचे म्हणणे ऐकलेले आह.े मला पणूापण े

जाणीव आह.े त्यांनी व मी तोच मदु्दा घेतला होता की, त्या काळात मलुांकडून िी 

घेतली जाऊ नये. आम्ही दखेील सहानभुतूीपवूाक त्याबाबतीत सवचाि किीत आहोत. 

आपला एनओसीच्या बाबतीतील सनणाय दखेील आम्ही घेत आहोत. मी सांसगतले 

की, तो प्रस्ताव आता सदनांक ८ माचा िोजी आम्हाला प्राप्त झालेला आह.े २ 

सदवसांमध्ये त्या संदभाातील सनणाय पणूापणे घेतला जाईल आसण त्या एनओसीच्या 

बाबतीत असेल... स्थलांतिांच्या बाबतीत आम्ही पणूापणे थांबवलेले आह.े आम्ही 

स्थलांति अलाऊडच केलेले नाही. एनओसीच्या बाबतीत आपण जे म्हणत आहात 

त्या बाबतीत दखेील सनणाय घेतला जाईल ह ेमी या सठकाणी सांग ूइसच्छते. 

  श्री.निेंद्र भोंडेकि : अध्यक्ष महोदय, मी उप संचालकांना सवचािले की, डबल 

अहवाल कसे गेले? मंत्री महोदयांच्या पी.एस. यांनी महषी सवद्या मंसदिच्या 

मखु्याध्यापकांिी साठगाठ केली. त्यांनी दहावेळेस उप संचालकांना िोन केला व तो 

अहवाल मागवनू घेतला. त्यामळेु सवाच्या सवा मंत्रालय दोषी आह.े माझी 

आपल्याकडून न्यायाची अपेक्षा आह.े ही जी सवा  दवेाणघेवाण झाली... गोिगरिबांना 

िासन न्याय दणेाि की नाही, जे गोिगरिब आहते त्यांच्यावि संस्थाचालक सकंवा ज्या 

संस्था आहते ते अन्याय किीत आहते. कोसवड काळात अन्याय किीत आहते. अनेक 

असधकािी मला भेटले. असधकािी दखेील धजावत नाहीत. सी.ई.ओ. यांच्या दालनात 

बैठक घेण्यात आली. सी.ई.ओ. यांना सांसगतले की, तमुच्याने जे होते ते किावे. 

नंति श्री.सिंद े... 
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श्री.निेंद्र भोंडेकि... 

आयएएस असधकािी मखु्य कायाकािी असधकािी व सिक्षण असधकािी यांचे ऐकत 

नाहीत. त्यांना पाठीिी का घालण्यात येत आह.े या प्रिकणी कािवाई झाली पासहजे. 

मंत्री महोदय गोलगोल उत्ति दते आहते. मी मंत्री महोदयांना सवनंती केली होती. त्यांनी 

नेत्याचा दबाव आह,े सांसगतले. कोणत्या नेत्याचा दबाव आह े?  

 प्रा. वषाा गायकवाड : अध्यक्ष महोदय,  सन्माननीय सदस्य यांनी जे पटलावि 

ठेवले त्याबाबत मी आके्षप व्यक्त किते. त्यांना या सवषयावि बोलण्याचा असधकाि 

आह.े उप संचालक यांनी त्यांची भसूमका मांडलेली आह,े त्यांना त्यांचा अहवाल 

सादि किण्याचे स्वाततं्र्य आह.े एखादी गोष्ट चांगली असेल ति त्यास चांगले 

म्हणण्यासाठी कोणी सविोध किणाि नाही. मी स्वत:हून सांसगतले आह े की, ज्या 

सदविी याप्रकिणी सनुावणी झाली त्याच सदविी स्थलांति थांबसवले आह.े  एनओसी 

िद्द किण्याबाबतचा प्रस्ताव प्राप्त झाला आह.े त्याबाबत मी सांसगतले आह े की, 

त्याबाबत सीबीएसईला सांगण्यात येईल. सदिहू िाळेतील २००० सवद्यार्थयाांच्या 

संदभाात प्रश्न असनू त्यांना कोणत्या सठकाणी स्थलांतिीत किावयाचे याबाबत 

िासनाला सनणाय घ्यावा लागणाि आह.े सन्माननीय सदस्य यांनी सांसगतले की, या 

प्रकिणी कोणत्या तिी नेत्याचा दबाव आह.े पिंत ुयाबाबत नेत्याच्या दबावाचा प्रश्न 

उद्भवत नाही. जी प्रोससजि असते ती िॉलो किावी लागते. उप संचालक यांचा 

अहवाल प्राप्त झाल्यानंति त्यावि सनुावणी घ्यावी लागते. त्यामध्ये सवा सनणाय घेण्यात 

आले आहते. सदिहू सवद्यार्थयाांना दसुऱ्या िाळेत स्थलांतरित करुन त्यांचे भसवष्ट्य 

सिुसक्षत किणे, ही िासनाची जबाबदािी आह.े  

 श्री.निेंद्र भोंडेकि : अध्यक्ष महोदय, अवैध िी वसलूीचा अहवाल िासनास 

प्राप्त झालेला असनूही संबंसधतांना मंत्री महोदया पाठीिी का घालत आहते ?  

 प्रा.वषाा गायकवाड : अध्यक्ष महोदय, सदिहू प्रकिणी कोणालाही पाठीिी 

घालण्याचा प्रयत्न किण्यात आला नाही. स्थलांति िद्द केले असनू एनओसी दखेील 

िद्द किण्यात आली आह.े सदिहू िाळेतील मलुांचे भसवष्ट्य सिुसक्षत किण्याच्या  
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प्रा.वषाा गायकवाड... 

दृष्टीकोनातनू त्यांना इति िाळेत स्थलांतरित किणे, ही िासनाची जबाबदािी आह.े 

या मलुांना सहाय्य किणे ह ेिासनाचे काम आह.े  

 श्री.अतलु भातखळकि : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य यांनी 

भ्रष्टाचािाचा आिोप केला आह.े सभागहृामध्ये सन्माननीय सदस्य जे सांगतील ते सत्य 

आह,े असे समजनू कािवाई केली पासहजे. आज वतृ्तपत्रामध्ये बातमी छापनू आली 

आह ेकी, पणुे येथील एका िाळेत ज्या सवद्यार्थयाांची िी भिलेली नाही त्यांचे पालक 

िाळेत गेल्यानंति बाऊंसि आणनू त्यांना मािहाण किण्यात आली आह.े हा सवषय 

या लक्षवेधी सचूनेचाही आह.े त्यास उत्ति दणे्यात येत नाही. ही लक्षवधेी सचूना िाखनू 

ठेवण्यात यावी व त्यावि उद्या चचाा घेण्यात यावी, अिी माझी सवनंती आह.े हा 

अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न आह.े आपण सनणाय द्यावा.  

(काही सन्माननीय सदस्य एकाच वेळी बोलण्याचा प्रयत्न किीत असतात.) 

 तावलका सभाध्यक्ष (श्री.सांजय वशरसाट) : सदिहू प्रकिणी योग्य ती 

चौकिी किण्यात येईल. मंत्री महोदयांनी उत्ति सदले आह.े 

------------ 

यानंति श्री.तेलंग.... 
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पृ.शी.: चंद्रपिू थमाल महाऔसष्ट्णक सवद्यतु कें द्रामध्ये 

प्रकल्पग्रस्तांची िसवणकू करुन १२८ 

उमेदवािांची अवधै भिती केल्याबाबत 

मु.शी.: चंद्रपिू थमाल महाऔसष्ट्णक सवद्यतु कें द्रामध्य े

प्रकल्पग्रस्तांची िसवणकू करुन १२८ 

उमेदवािांची अवैध भिती केल्याबाबत श्री.सभुाष 

धोटे, सव.स.स. यांनी सदलेली लक्षवेधी सचूना 
 

श्री.सभुाष धोटे (िाजिुा) : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनमुतीने सनयम १०५ 

अन्वये पढुील तातडीच्या व सावाजसनक महत्त्वाच्या बाबीकडे सन्माननीय नगि 

सवकास मंत्र्यांचे लक्ष वधे ू इसच्छतो आसण त्याबाबत त्यांनी सनवेदन किावे, अिी 

सवनंती कितो. 

        "चंद्रपिू थमाल महाऔसष्ट्णक सवद्यतु कें द्रामध्ये प्रकल्प सरुु होऊन ४० वषे 

झाल्यानंतिही सी.टी.पी.एस. च्या आस्थापना सवभागात कायाित असलेले असधकािी 

प्रकल्पग्रस्तांच्या नावावि गैिप्रकल्पग्रस्तांची प्रसिक्षणाथी म्हणनू भिती किीत 

असल्याचे माह े िेिवुािी, २०२२ च्या दिम्यान सनदिानास येणे, यासाठी आसथाक 

दवेाणघवेाणही होत असनू मळू जमीन मालकाच्या नावावि वािसदाि म्हणनू खोटी 

कागदपते्र बनवनू गैिप्रकल्पग्रस्तांची प्रकल्पग्रस्त म्हणनू सनवड केल्या जात असनू या 

प्रकिणात सी.टी.पी.एस. चे सहाय्यक महाव्यवस्थापक श्री.अिसवंद वानखडेे व अनेक 

असधकािी / कमाचािी सहभागी असल्याचे समजणे, नकुतेच १२८ उमेदवािांची 

प्रसिक्षणाथी यादी सी.टी.पी.एस नोटीस बोडा वि लावनू सदनांक २८ नोव्हेंबि, २०२१ 

पयात आके्षप घेण्याची मदुत सदली असता या यादीवि अनेक प्रकल्पग्रस्तांनी आके्षप 

घेणे, सनवड केलेल्या उमेदवािांच्या नावासमोि प्रकल्पग्रस्त गावाचे नाव, उमेदवाि 

कोणत्या प्रकल्पग्रस्तांच्या हक्कावि सनवडला गेला याचा उल्लेख नसणे, तसचे 

सदनांक ७ ऑक्टोबि, २०२१ ला मा. सजल्हा पनुवासन असधकािी, चंद्रपिू यांनी बोगस 

प्रकिणात प्रपत्र कुणाला व सकती लोकांना सदले तसेच यास सी.टी.पी.एस. ची 
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श्री.सभुाष धोटे....... 

 एन.ओ.सी. प्राप्त झाली सकंवा कसे याबाबत मासहतीच्या असधकािातनू सवचािली 

असता मासहती न सदल्यामळेु सजल्हासधकािी कायाालयीन पनुवासन सवभागाच े

असधकािी यात सहभागी असणे असा संिय बळावणे, त्यामळेु पात्र प्रकल्पग्रस्त व 

स्थासनक जनतेत पसिलेली तीव्र असंतोषाची भावना, याबाबत िासनाने तातडीने 

चौकिी करुन बनावट कागदपत्रे तयाि करुन थमाल पॉवि स्टेिन, चंद्रपिू येथे नोकिी 

समळसवल्याप्रकिणी सखोल चौकिी करुन संबंसधत दोषी असधकािी व कमाचािी 

यांचेवि कठोि कािवाई किण्याची आवश्यकता, याबाबत िासनाने तातडीने 

किावयाची कायावाही व उपाययोजना." 

श्री.प्राजक्त तनपिेु (ऊजाा िाज्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, लक्षवधेी सचूने 

संबंधीच्या सनवेदनाच्या प्रती सन्माननीय सदस्यांना अधीच सवतरित केल्या 

असल्यामळेु मी ते सनवेदन सभागहृाच्या पटलावि ठेवतो. 

तावलका सभाध्यक्ष : सनवेदन सभागहृाच्या पटलावि ठेवण्यात आले आह.े 

(पे्रस : येथे सोबतचे सनवेदन छापावे.) 
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 श्री सभुाष धोटे : अध्यक्ष महोदय चंद्रपिू पॉवि स्टेिनमध्ये प्रकल्पग्रस्तांची 

मोठ्या प्रमाणावि िसवणकू झालेली आह.े  उक्त सठकाणी अवधै प्रकािची नोकि 

भिती किण्यात आलेली आह,े याकडे मी या सभागहृाचे लक्ष वेध ूइसच्छतो.  

(सविोधी पक्षातील काही सन्माननीय सदस्य एकाच वेळी बोलण्याचा प्रयत्न 

कितात) 

 चंद्रपिू थमणल पॉवि स्टेिनमध्ये अनेक िेतकऱ्यांच्या जसमनी िेले्या आहते. 

चंद्रपिू पॉवि स्टेिन मागील ४० वषाांपासनू तथेे कायाित आह.े उक्त थमाल पॉवि 

स्टेिनमध्ये गलेेल्या जसमनीच्या मोबदल्यात मध्ये संबंसधत पात्र लाभार्थयाांना नोकिी 

समळावी यासाठी अनेक लोकप्रसतसनधींनी प्रयत्न केले. त्यामळेु पात्र लाभार्थयाांच्या 

कुटंुबातील मलुांना नोकिी दणे्याचा प्रश्न सनमााण झाला. यानंति थमाल पॉवि 

स्टेिनमध्ये नोकि भिती किण्यात आलेली आह.े  पिंत ुत्या नोकि भितीमध्य ेमोठ्या 

प्रमाणावि घोटाळा झालेला आह.े यासंबंधी मला िासनाकडून आवश्यक मासहती 

घेण्यासाठी मी ही लक्षवेधी सचूना मांडलेली आह.े  या पॉवि स्टेिनमध्य े

महाव्यवस्थापक पदावि श्री. अिसवंद वानखडेे कायाित आहते. त्यांनी उमेदवािांची 

सनवड यादी प्रकसिात केली होती. उक्त यादीमध्ये दखेील मोठ्या प्रमाणावि घोटाळा 

झालेला आह.े त्यामळेु इति प्रकिणाची िासन चौकिी किणाि आह ेकाय?  

अध्यक्ष महोदय,  चंद्रपिू थमाल पॉवि स्टेिनमध्ये महासनसमाती यांच्याकडून 

पाठवण्यात आलेल्या मागादिाक सचूनांची अमंलबजावणी केलेली आह े काय? 

सदनांक चंद्रपिू थमाल पॉवि स्टेिनमध्ये सदनांक ८ नोव्हेंबि २०२१ िोजी १२८ 

उमेदवािांची कनवड यादी प्रकाकशत केली होती. त्या यादीवि अनेक लोकांनी आके्षप 

घेतलेले आहते. त्यानंति उक्त प्रकिणाची चौकिी किण्यासाठी सत्रसदस्यीय ससमती 

घसटत किण्यात आली. या ससमतीने सदि १२८ उमेदवािांपैकी ११५ उमदेवाि बोगस 

असल्याचे सनदिानास आणनू सदले, ह ेखिे आह ेकाय?  जि ह ेखिे असेल ति संबंसधत 

दोषी असधकाऱ्याीवंि सिकाि काय कािवाई किणाि आह?े 
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श्री. सभुाष धोटे......... 

 अध्यक्ष महोदय, मी  अजनू एक प्रकिण सभागहृाच्या सनदिानास आणनू दऊे 

इसच्छतो.  भद्रावती येथील प्रकल्पग्रस्त श्री. गणेि श्यामिाव केदािआप्पपा यांच्या 

नावाने घि क्रमांक १८७, मौजे औढंा तालकुा भद्रावती सजल्हा चंद्रपिू येथील २५ 

चौिस मीटि ही जािा चदं्रपिू महाऔसष्ट्णक सवद्यतु कें द्रीाींतगात संपासदत केल्याच े

दिासवले आह.े  पिंत ुसदि जागेचा मळू मालक श्री. सवर्श्नाथ दवेतळे ह ेआहते. चंद्रपिू 

सजल््ामध्ये अिा प्रकािची अनेक बोगस प्रकिण ेआहते.  मी िक्त सदि एक प्रकिण 

या सभागहृाच्या सनदिानास आणनू सदले आह.े 

 अध्यक्ष महोदय माझा प्रश्न असा आह ेकी सदि १२८ उमेदवाराांची किण्यात 

आलेली बोगस भिती िद्द किणाि आहात काय?  तसेच उक्त प्रकिणी संपादन 

असधकािी सकंवा महासनसमातीच्या असधकाऱ्यावि ह े िासन कािवाई किणाि आह े

काय?  सदि प्रकिणी अनेक संघटनांनी उपोषणे दखेील केलेले आह.े त्यानंति सदर 

प्रकिणी एि. आय. आि. दाखल किण्यासाठी पोलीस अधीक्षक, चंद्रपिू यांच्याकडे 

सवनंती दखेील किण्यात आलेली आह.े पिंत ु चंद्रपिू येथील महाऔसष्ट्णक सवद्यतु 

कें द्राच्या मखु्य असभयंता यांनी आसण िासनाने कोणत्याही प्रकािची कािवाई केलेली 

नाही. आज सभािहृामध्ये माननीय ऊजाामंत्री व माननीय ऊजाा िाज्यमंत्री असे दोन्ही 

मंत्री उपसस्थत आहते. मला त्यांना सांगायचे आह ेकी सदि लक्षवेधी सचूना दणे्यापवूी 

महाऔकष्ट्र्क सवद्यतु कें द्राने, िासनाने सकंवा सजल्हासधकािी, चंद्रपिू यांनी उक्त 

प्रकिणी कोणतीही कािवाई केली नाही. पिंत ुलक्षवेधी सचूना सदल्यानंति सदि प्रश्न 

सभागहृांमध्ये उपसस्थत होणाि या भीतीने सदनांक ११ माचण, २०२२ िोजी संबंसधत 

असधकाऱ्यांना कािवाईचे आदिे सदले आहते. मागील एक वषाापासनू सदि प्रकिण 

प्रलंसबत आह.े  या सवा प्रकिणाची चौकिी करून संबंसधतावि एि. आय. आि. 

दाखल किणाि आहात काय? 

 श्री. प्राजक्त तनपिेु : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री. सभुाष धोटे यांच े

मी आभाि मानतो. कािण त्यांनी चंद्रपिू सजल््ातील असतिय महत्त्वाचा सवषय येथे 

मांडलेला आह.े चंद्रपिू येथील थमाल पॉवि स्टेिनमध्ये एकूण ३ हजार ८७७ 
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श्री. प्राजक्त तनपिेु........ 

प्रकल्पग्रस्त आहते. त्यापैकी आजपयांत २ हजार ८८८ प्रकल्पग्रस्तांना सेवेत रुज ू

करून घेण्यात आलेले आह.े उवारित उमेदवािांना दखेील प्रकशक्षर्ाथी म्हर्नू  म्हणनू 

रुज ूकरून घेण्यात येत आह.े सन्माननीय सदस्यांनी हा असतिय महत्त्वाचा मदु्दा येथे 

मांडलेला आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, चांद्रपरू थमणल पॉवर स्टेशनमध्ये १२८ उमेदवाराांची प्रित 

प्रकशक्षर्ाथी म्हर्नू कनवड करण्याचा सी.टी.पी.एस. याांनी कनर्णय घेतला होता. परांत ु

सन्माननीय सदस्याांनी साांकित्याप्रमार्े त्यावर काही सांस्थाांनी आक्षपे नोंदकवला.  

यानांतर श्री.कुलकर्ी....... 
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श्री. प्राजक्त तनपिेु.... 

काही िंका उपसस्थत केल्या आहते. तेथील मखु्य असभयंता यांनी त्याची योग्य दखल 

घेऊन ससवस्ति चौकिी केली. यात १२८ लोक होते. त्यावेळेस ज्या ज्या लोकांनी 

अजा केले होते, त्यांची नावे प्रससद्ध किण्यात आली होती. त्यावि कोणास हिकती, 

आक्षेप आहते काय ? याची मासहती मागसवण्यात आली होती. काही संस्थांनी या 

हिकतीसाठी वेळ वाढवनू दणे्याबाबत सवनंती केली होती. ती सवनंती सवभागाने मान्य 

केली होती. या हिकती व सचूनांसाठी सदनांक १२ नोव्हेंबि पयांत मदुत सदली होती. 

ती वाढवनू सदनांक १६ नोव्हेंबिपयांत किण्यात आली होती. यात कोणत्याही िंकेला 

वाव िाहता कामा नये. कोणास काही आके्षप नोंदवावयाचे असतील ति त्यांनी 

नोंदवावेत. यानंति १२८ लोकांचे प्रमाणपत्र पडताळणी किण्यात आली होती. 

त्यामध्ये समोि आलेल्या मासहतीनसुाि १२८ लोकांना प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी 

बोलसवण्यात आले होते. त्यामध्ये केवळ ५८ लोकांचे प्रमाणपत्र पडताळणी पाि पडू 

िकले. काही लोक अनपुसस्थत होते, ति काहींनी अनपुसस्थतीबाबत सवसवध कािण े

सदलेली होती. प्रकल्पग्रस्तांचे दाखले योग्य नाहीत, अिी िंका उपसस्थत होत आह.े 

मी मखु्य असभयंता यांना याबाबत एक सचूना सनगासमत किणाि आह.े मखु् य असभयंता 

यांनी चदं्रपिू पॉवि स्टेिनकरिता सजल्हा पनुवासन असधकाऱ्यांनी प्रकल्पग्रस्तांना 

सदलेल्या दाखल्यांची यादी मागवनू घ्यावी. १२८ लोकांच्या दाखल्यामध्ये काही 

दाखले बोगस आहते, अिी िंका आह.े सजल्हा पनुवासन असधकऱ्यांनी सनगासमत 

केलेल्या दाखल्या व्यसतरिक्त बनावट दाखले कोणी तयाि केले आहते काय ? याची 

मासहती घेतली जाईल. सजल्हा पनुवासन असधकाऱ्यांकडून सवा दाखले मागवनू 

घेण्याबाबत सांगण्यात आलेले आह.े ज्यांनी बोगस दाखले सदलेले असतील त े

त् यावेळेस समोि येतील. त् याची चौकिी होईल. याबाबतच्या सचूना मखु्य असभयंता, 

चंद्रपिू यांना सनगासमत केल्या आहते. सिकाि प्रकल्पग्रस्तांच्या पासठिी आह.े त्यांची 

योग्यप्रकािे दखल घेतली जाईल. 

 श्री. सभुाष धोटे : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयांनी सांसगतले की, १२८ पैकी 

५८ लोक पात्र आहते. ७० लोक बोगस आहते.  
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श्री. सभुाष धोटे ..... 

पनुवासन असधकािी आसण थमाल स्टेिन पॉविचे असधकािी यांच्या संगनमताने ह ेकाम 

झाले आह.े याचे मी एक उदाहिण सदले आह.े अिी अनेक उदाहिणे आहते. यामळेु 

या प्रकिणाची उच्चस्तिीय असधकाऱ्याकडून चौकिी केली जाणाि काय ? यात 

महसलू सवभागाच्या आसण ऊजाा सवभागाच्या असधकाऱ्यांचाही समाविे आह.े यांनी 

संगनमताने खोट्या लोकांना नोकिी दणे्याचा प्रयत्न केला आह.े एकाच घिातील दोन-

दोन लोकांना नोकिी सदलेली आह.े माझ्याकडे याबाबतची संपणूा कागदपते्र आहते. 

मी ते मंत्री महोदयांना दऊे इसच्छतो. मी सवनंती कितो की, सनदी असधकाऱ्यांकडून 

या प्रकिणाची चौकिी किण्यात येणाि आह ेकाय ? दसुिे असे की, यातील दोषींवि 

कािवाई केली जाणाि आह ेकाय ?  

 श्री. प्राजक्त तनपिेु : अध्यक्ष महोदय, या सवषयाबाबत िासन गंभीि आह.े 

कोणत्याही प्रकल्पग्रस्तावि अन्याय होणाि नाही. खऱ्या प्रकल्पग्रस्ताऐवजी बोगस 

प्रकल्पग्रस्त नोकिीला लागत असेल ति खऱ्या प्रकल्पग्रस्तावि अन्याय होत असतो. 

म्हणनू मी सांसगतले की, सजल्हा पनुवासन असधकाऱ्यांकडून सजतक्या प्रकल्पग्रस्तांना 

दाखले सदले आहते त े सवा मागवनू घेतले जातील. त्यामध्ये बोगस प्रकल्पग्रस्त 

आढळून आले ति त्यांच्यावि कािवाई होईल. सजल्हा पनुवासन असधकाऱ्यांनी यात 

गैिप्रकाि केले असतील ति सवभागीय आयकु्त स्तिावि याची चौकिी केली जाईल. 

पनुवासन असधकाऱ्यांनी काही चकुा केल्या का, याची तपासणी केली जाईल व 

संबंसधतांना न्याय दणे्याचा िासन सनसितपणे प्रयत्न किेल.  

 श्रीमती प्रसतभा धानोिकि : अध्यक्ष महोदय, साधािणपणे ४० वषाापवूी या 

थमाल पॉवि स्टेिनची सनसमाती झाली होती. या प्रकल्पांतगात येणाऱ्या सीटीपीएसमध्ये 

आस्थापना सवभागात खिे प्रकल्पग्रस्त असनू त्यांना अद्यापपयांत प्रपत्र समळालेले 

नाही.  

 

यानंति श्री. चौधिी... 
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श्रीमती प्रकतभा धानोरकर..... 

श्री.अरकवांद वानखडेे, मखु्य सहाय्यक व्यवस्थापक याांनी १२८ बोिस प्रक्पग्रस्ताांची 

यादी जाहीर केली आह.े  त्यात एकही खरा प्रक्पग्रस्त नाही.  हवे तर मी त्या 

सांदभाणतील सवण रेकॉडण आपर्ास दतेे.   

 अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री.सभुाष धोटे याांनी आता एका 

प्रक्पग्रस्ताचा मदु्दा माांडला परांत ुमाझ्याकडे अशा अनेक प्रक्पग्रस्ताांची माकहती 

आह ेकी ज्याांच्या जकमनी जाऊन ४० वषे उलटली तरीही त्यांना नोकऱ्या कमळाले्या 

नाहीत.  यामध्य े सी.टी.पी.एस. चे महाव्यवस्थापक, अकधकारी व कमणचाऱ्याांनी 

प्रक्पग्रस्ताांच्या प्रपत्रांमध्ये मोठया प्रमार्ात घोळ केला आह.े   

 अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री.सभुाष धोटे याांनी उ्लेख के्याप्रमार् े

सांबांकधत अकधकारी श्री.वानखडेे याांच्यासह इतर सांबांकधत अकधकारी / कमणचारी व 

पनुवणसन कवभािाचे अकधकारी याांचा यामध्य ेसहभाि आह.े  पनुवणसन अकधकाऱ्याांचा 

यामध्य े ५० टक्के वाटा आह.े  त्यामळेु एक उच्चस्तरीय सकमती नेमनू अशा 

अकधकाऱ्याांवर कारवाई केली जाईल का ?  ४० वषाांपवूी प्रकल्पग्रस्तांच्या जसमनी या 

प्रकल्पामध्ये गलेेल्या आहते.  साधािणपणे ३ वषाांचा कालावधी हा प्रसिक्षणाथी 

म्हणनू असतो.  पिंत ु आठ-दहा वषे उलटूनही अनेक जण प्रसिक्षणाथी म्हणनूच 

कायाित आहते.  स्वत:च्या जसमनी जाऊन दखेील अद्याप त्यांना नोकऱ्या समळालेल्या 

नाहीत.  अिा कुिल व अकुिल प्रसिक्षणाथीनंा कधीपयांत नोकिीत सामावनू घेण्यात 

येईल, याबाबत मंत्री महोदयांनी उत्ति द्यावे ही सवनंती. 

 श्री.प्राजक्त तनपिेु : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्यांनी दोन-तीन 

स्पेसससिक प्रश्न सवचािले आहते.  त्यांच्या पसहल्या प्रश्नाबाबत मी मघािीच उत्ति 

सदलेले आह े की, सजल्हा पनुवासन असधकािी यांच्याबद्दलच्या आके्षपांसंदभाात 

सवभागीय आयकु्त यांच्या स्तिावरुन चौकिी किण्यात येईल. 

 अध्यक्ष महोदय, दसुिा मदु्दा महाव्यवस्थापक यांच्या संदभाातील आह.े  

वास्तसवक पाहता प्रकल्पग्रस्तांना दाखले दणे्याचा सवषय सजल्हा पनुवासन असधकािी  
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श्री.प्राजक्त तनपिेु..... 

यांच्या अखत्यारित येतो.  दाखले दणे्यासाठी महाव्यवस्थापकांकडून 'ना हिकत 

प्रमाणपत्र' घेतले जाते.  त्या माध्यमातनू काही मासहती सदली जाते.  पिंत ुत्यांच्या ना 

हिकत प्रमाणपत्रासिवाय दखेील भ-ूसंपादन असधकाऱ्यांनी िेकॉडा तपासनू 

प्रकल्पग्रस्ताचा दाखला दणेे अपेसक्षत आह.े  केवळ चंद्रपिू पॉवि स्टेिनकडून 

सदलेल्या मासहतीच्या आधािे सजल्हा पनुवासन असधकािी यांनी सनणाय घेणे ह ेप्रसक्रयेला 

धरुन नाही.  तिी दखेील यासंदभाात सी.ई. यांनी चौकिी लावलेली आह.े  आम्ही या 

प्रकिणी अत्यंत संवेदनिील आहोत.  यामध्ये जे कोणी दोषी आढळून येतील 

त्यांच्यावि सनसितपणे कािवाई किण्यात येईल. 

 श्री.सकिोि जोिगेवाि : अध्यक्ष महोदय, आपण अपक्ष सदस्याला या 

असधविेनामध्ये पसहल्यांदा बोलण्याची संधी सदली त्याबद्दल मी सवाप्रथम आपले 

मन:पवूाक आभाि मानतो.   

 अध्यक्ष महोदय, या लक्षवेधी सचूनेच्या माध्यमातनू असतिय महत्त्वाच्या 

सवषयावि चचाा किण्यात येत आह.े  पसहल्या लक्षवेधी सचूनेवि आपण एकूण ९ 

सन्माननीय सदस्यांना बोलण्याची संधी सदली होती.  त्यामळेु माझी सवनंती आह ेकी, 

या लक्षवेधी सचूनेवि चंद्रपिू सजल्हयातील सवा सन्माननीय सदस्यांना बोलण्याची 

संधी द्यावी. 

 तावलका सभाध्यक्ष : मी सवा सन्माननीय सदस्यांना सांग ू इसच्छतो की, 

आजच्या कामकाज पसत्रकेमध्ये एकूण १२ लक्षवेधी सचूना दिासवण्यात आलेल्या 

आहते.  आपापल्या भागातील प्रश्नांना न्याय समळावा म्हणनू सन्माननीय सदस्य 

लक्षवेधी सचूना उपसस्थत किीत असतात.  त्यामळेु माझी सवनंती आह ेकी, आपले 

प्रश्न थोडक्यात मांडावते.  तसे केल्यास सवा लक्षवेधी सचूना चचेस येतील.  अन्यथा, 

यापैकी काही लक्षवधेी सचूना पढेु ढकलाव्या लागतील. 

 श्री.सकिोि जोिगवेाि : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री.सभुाष धोटे 

यांनी उपसस्थत केलेला मदु्दा १२८ लोकांच्या संदभाातील आह.े   
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श्री.सकिोि जोिगेवाि..... 

एकूण ३ हजाि ८७७ पैकी आतापयांत २ हजाि ८८८ प्रकल्पग्रस्तांना नोकऱ्या दणे्यात 

आल्या आहते.  म्हणजे समुािे ३५ ते ४० वषाांनंति दखेील समुािे ९९० प्रकल्पग्रस्तांना 

िासनाकडून नोकऱ्या दणेे बाकी आह.े  भ्रष्टाचािाचे मळू येथनूच सरुु होत.े   

 अध्यक्ष महोदय, माझा प्रश्न असा आह ेकी, सदि १२८ बोगस प्रकल्पग्रस्तांना 

स्थसगती दणे्यात आली आह ेका ?  तसेच उवारित प्रकल्पग्रस्तांना नोकऱ्या दणे्याबाबत 

िासनाचे काय धोिण आह,े  त्यांना दखेील लवकिात लवकि नोकऱ्या दणे्यात येतील 

का ?   

 अध्यक्ष महोदय, जगातील सवाासधक भ्रष्ट प्रकल्पास पिुस्काि द्यायचा म्हटले 

ति तो पिुस्काि चंद्रपिू सजल्हयातील औसष्ट्णक सवद्यतु कें द्राला समळेल, एवढा भ्रष्टाचाि 

या प्रकल्पामध्ये होतो. 

यानंति श्री.धमुाळे..... 
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श्री. सकिोि जोिगेवाि... 

एकूणच गिजेच्या ३० टक्के वीज सनसमाती किीत असताना आमच्या िेतकऱ्यांच्या 

मलुांना नोकऱ्या समळत नाहीत.  प्रदषुण आम्ही केवळ त्यामळेु सहन कितो तिीही 

आम्हाला न्याय समळत नाही.  म्हणनू आज या सठकाणी दोन्ही मंत्री महोदय उपसस्थत 

आहते.  मंत्री महोदयांनी आमच्या बोलण्याकडे कृपया लक्ष द्यावे.  मी मतं्री महोदयांना 

सांग ू इसच्छतो की, आपला इतका मोठा वीज प्रकल्प आमच्या सजल््ात आह.े  

आम्ही आपल्याला त्यामधनू वीज सनसमातीच्या माध्यमातनू पैसे  कमसवण्याची संधी 

दतेो आसण आपण आमच्या प्रकल्पग्रस्तांच्या सवषयाकडे लक्ष दते नाहीत, ह ेयोग्य 

नाही.  या ९९० लोकांच्या बाबतीत िासनाची भसूमका कोणती आह.े 

 श्री. प्राजक्त तनपिेु : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्यांनी २ स्पेसससिक प्रश्न 

सवचािले.  पसहला म्हणजे २२८ लोकांच्या सनयकु्तीला स्थसगती दणेाि आहात काय 

ति अजनूपयांत आपण कोणालाही सनयकु्ती सदलेली नाही.  आपण ही प्रसक्रया 

थांबसवली आह े आसण जोपयांत आपले समाधान होत नाही सकंवा जोपयांत 

खऱ्याखऱु्या प्रकल्पग्रस्तांच्या बाबतीत िंकेचे सनिसन होत नाही तोपयांत आपण या 

सनयकु्त्या दणेाि नाही.  आपला हते ू एवढाच आह े की, या १२८ उमेदवािांमध्ये 

कोणताही बोगस प्रकल्पग्रस्ताचा दाखला असलेला व्यक्ती सेवेत लाग ूनये.  त्यामळेु 

ही सवा खातिजमा यथोसचतरित्या केल्यानंतिच आपण त्यांना सनयकु्ती दऊे. 

 ॲङ आसिष जयस्वाल : अध्यक्ष महोदय, मी या प्रश्नाच्या मळू सवषयावि 

बोल ूइसच्छतो.  सवदभाामध्ये जेवढे औसष्ट्णक वीज प्रकल्प उभािले गेले आहते त्या 

सवा प्रकल्पांमधील बहूतांि प्रकल्पग्रस्त आजही वषाानवूषे नोकिीसाठी तात्कळत 

बसले आहते.  ह ेप्रकल्प संपणूा महािाष्ट्ट्राला वीज पिुवठा कितात.  िासनाने ५० 

टक्के प्रकल्पग्रस्तांना िासनाच्या सेवेत रुज ूकरुन घेऊ असे धोिण िाबसवले आह.े  

िासनाच्या धोिणात जिी अिी तितदू असली तिी त्यांनी प्रसिक्षण पणूा केल्यासिवाय 

आसण  आयटीआय अभ्यासक्रम पणूा केल्यासिवाय आपण त्यांना िासनाची नोकिी 

दऊे िकत नाही.  सवदभाामध्ये सविेषकरुन मोठ्या प्रमाणात प्रकल्पग्रस्त नोकिीसवना 

वंसचत आह.े  दसुिे कािण असे आह ेकी, जि एका व्यक्तीची १० एकि जमीन अिा  
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ॲङ आसिष जयस्वाल... 

प्रकल्पामध्ये गलेी आसण त्याला २ मलेु असतील आसण त्यांचे नात ूजि ६ झाले 

असतील ति प्रकल्पग्रस्तांचा दाखला घेण्यासाठी इति वािसदाि एनओसी दते नाहीत.  

त्यामळेु संबंसधत प्रकल्पग्रस्ताला दाखला समळत नाही ह े याचे मळू कािण आह.े  

त्यामळेु आपल्याला या सवषयावि सनणाय घ्यावा लागेल.  महािाष्ट्ट्रातील जे औसष्ट्णक 

वीज प्रकल्प आहते आसण त्यांचे जे प्रकल्पग्रस्त आहते त्यांना आयटीआय पणूा 

असण्याची अट असनवाया आह े त्यामध्ये आपण सिसथलता आणावी.  त्यांना 

िासनाच्या कोणत्याही सवभागात त्यांना नोकिी द्यावी.  कािण िासनाच्या प्रत्येक 

सवभागाला वीजेची गिज आह.े  जोपयांत आपण मंसत्रमंडळासमोि नेऊन या सवषयावि 

सनणाय घेणाि नाही तोपयांत हा प्रश्न सटुणाि नाही.  आज आपण महािाष्ट्ट्राच्या 

कोणत्याही औसष्ट्णक वीज प्रकल्पामध्ये पासहले ति अिा लोकांना नोकऱ्या 

समळालेल्या नाहीत.  त्यामळेु आपण हा धोिणात्मक सनणाय घेतला पासहजे.  आपण 

आमच्या सवदभााचे सपुतू्र आहात.  सवदभाातील अनेक प्रकल्पग्रस्त नोकऱ्यांसाठी 

वषाानवूषे तात्कळत बसले आहते.   म्हणनू आपण त्यांच्यासाठी सनणाय किणाि 

आहात काय, ह ेआपण या सभागहृाला सांगावे. 

श्री. प्राजक्त तनपिेु : अध्यक्ष महोदय, हा प्रश्न स्कोपच्या बाहिेचा आह.े  कािण 

आजची लक्षवेधी ही प्रकल्पग्रस्तांच्या बोगस दाखल्यांसंबंधी आह.े  हा सवषय या 

लक्षवेधीच्या स्कोपमध्ये येत नसला तिी मी आपल्याला सांग ू इसच्छतो की, जे 

प्रकल्पग्रस्त दाखलेधािक आहते त्यांना िाज्यामध्ये कोणतीही िासकीय भिती होत े

तेव्हा त्यामध्ये ५ टक्के आिक्षण असते आसण त्यामध्ये ते सहभागी होऊ िकतात.  

उवारित आपल्या प्रश्नावि िासन सनसितपणे व्यवसस्थतपणे सवचाि करुन लवकिात 

लवकि न्याय दणे्याचा प्रयत्न करु. 

श्री. सधुीि मनुगंटीवाि : अध्यक्ष महोदय, माझे स्पेसससिक २ प्रश्न आहते.  या 

ससमतीला ज्या त्रटुी आढल्या आहते त्या त्रटुी कोणत्या आहते ? कािण सन्माननीय 

सदस्य श्री. सभुाष धोटे यांनी असतिय महत्त्वाच्या प्रश्नावि लक्षवेधी सचूना सवचािली  
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श्री. सधुीि मनुगंटीवाि... 

आह.े  या लक्षवेधीचा आिय इतकाच आह ेकी, ज्या असधकाऱ्यांनी गडबड सकंवा 

भ्रष्टाचाि केला असेल सकंवा घोटाळा केला असेल सकंवा त्यांचा हते ू भ्रष्टाचाि 

किण्याचा असेल ति तो उघडकीस आला पासहजे.  त्यामळेु त्यामधील त्रटुी कोणत्या 

आहते, ह ेसमजले पासहजे.  दसुिे म्हणजे ज्यांनी ४० वषााच्या अगोदि जसमनी सदल्या 

त्यांच्यासाठी आपण एक सविेष कालबध्द कायाक्रम आखनू आसण आवश्यकता 

असेल ति असधसंख्य पद े सनमााण करुन या सवाांना येणाऱ्या ३ मसहन्यात सामावनू 

घेणाि आहात काय ? 

श्री. प्राजक्त तनपिेु : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्यांनी २ स्पेसससिक प्रश्न 

सवचािले आहते.  त्यातील पसहला प्रश्न या लक्षवेधी सचूनेच्या स्कोपमधील 

असल्यामळेु त्याची मी सन्माननीय सदस्यांना मासहती दऊे इसच्छतो की त्या ससमतीची 

चौकिी अद्याप सरुू आह.े  पण ती चौकिी होईपयांत आसण त्यातनू सत्य बाहिे 

येईपयांत आपण ही भिती प्रसक्रया थांबसवली आह.े  मी ह ेमघािी दखेील सांसगतले 

आह े की, जे खिेखिेु प्रकल्पग्रस्त असतील त्यांच्या बाबतीत आम्ही व्यवसस्थत 

चाळणी करुन आम्ही त्यांची सनवड करु आसण त्रटुींच्या बाबतीत जेव्हा चौकिी 

ससमती आम्हाला सांगले... त्यातनू ज्या काही त्रटुी समोि येतील त्या सनसितपणे मी 

आपल्यासमोि मांडेन.  आजच्या लक्षवेधी सचूनेचा सवषय िक्त प्रकल्पग्रस्तांच्या बोग 

दाखल्यांबाबत असल्यामळेु इति प्रश्नांना न्याय द्यायचा असेल ति मी आपल्यािी 

नंति व्यवसस्थतपणे चचाा कितो. 

यानंति श्रीमती कोळसगिे.. 
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श्री. सधुीि मनुगंटीवाि :अध्यक्ष महोदय,माननीय मंत्र्यंनी म्हटले आह ेकी, त्रटुी 

आढळून आल्या आहते. पिंत ु सवधानसभेमध्ये कोणतीही मासहती गपु्त ठेवता येत 

नाही.  त्रटुी काय आढळून आलेल्या आहते त्या आपण पटलावि ठेवा. माझा दसुिा 

प्रश्न असा होता की, असधसंख्य पद ेकरुन आपण यांची सविेष बाब म्हणनू भिती 

किणाि आहात काय, याचे होय सकंवा नाही असे उत्ति द्यावे. आपण िक्त 'नाही' 

म्हणा. 

श्री. प्राजक्त तनपिेु : अध्यक्ष महोदय, या सवषयाच्या बाबतीत एक बैठक घेऊन 

धोिणात्मक सनणाय घेण्यात येईल.  

------ 
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पॉई ांट ऑफ इन्फॉमेशनबाबत 

 श्री असमन पटेल : अध्यक्ष महोदय, मेिा एक बहुत ही महत्वपणूा पॉईटं ऑि 

इन्िॉमेिन ह.ै  

 अध्यक्ष महोदय, कोसवड-१९ के बाद मुंबई में सैकडों बच्चों का सिक्षण एक 

प्रश्न हो गया ह.ै जो बच्चे नॉनॲडेड स्कूल में पढ़ते थे, कोसवड के समय में उनके माँ-

बाप स्कूल की िीस भि नहीं सके. उन बच्चों ने मुंबई महानगिपासलका की स्कूल में 

ॲडसमिन ले सलया, उनको ॲडसमिन समल गया ह.ै अब मुंबई महानगिपासलका की 

स्कूल उन बच्चों की सलसवंग सटीसिकेट मांग िही ह.ै जो बच्चे सजस स्कूल को छोडकि 

आए थे, वह स्कूल उन बच्चों को सलसवंग सटीसिकेट नहीं द ेिही ह.ै उन स्कूलों का 

कहना ह ैसक पहले िीस भि दीसजए, उसके बाद सलसवंग सटीसिकेट देंगे. यह बहुत ही 

महत्वपणूा सवषय ह.ै िासन ने इस पि तिंुत कािावाई किनी चासहए. सजन बच्चों ने मुंबई 

महानगिपासलका की या अन्य सकसी स्कूलों में ॲडसमिन ले सलया ह,ै उनको पिुाना 

स्कूल िीस न भिने के कािण सलसवगं सटीसिकेट नहीं द े िहा ह.ै उनको सलसवगं 

सटीसिकेट समलना चासहए.  इस बािे में िासन ने नोंद लेनी चासहए.  

तावलका सभाध्यक्ष (श्री. सांजय वशरसाट) : िासनाने याची नोंद घ्यावी. 

------- 
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पृ.शी.: हवेली तालकु्यातील स्वतंत्र नवीन तहसील कायाालय 

स्थापन किण्यासाठी तातडीने किावयाची कायावाही 

व उपाययोजनेना. 

मु.शी.: हवेली तालकु्यातील स्वतंत्र नवीन तहसील कायाालय 

स्थापन किण्यासाठी तातडीने किावयाची कायावाही 

व उपाययोजनेा या संबंधी ॲड. अिोक पवाि आसण 

श्री. सभमिाव तापकीि सव.स.स. यांनी सदलेली 

लक्षवेधी सचूना 

 

ॲड. अिोक पवाि (सिरुि) : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनमुतीने सनयम 

१०५ अन्वये पढुील तातडीच्या व सावाजसनक महत्त्वाच्या बाबीकडे सन्माननीय 

महसलू मंत्र्यांचे लक्ष वधे ू इसच्छतो आसण त्याबाबत त्यांनी सनवेदन किावे, अिी 

सवनंती कितो. 

"पणुे सजल््ातील हवलेी तालकु्यात १६० गावांचा समावेि असनू तेथे 

जवळजवळ ४० लाख लोकसंख्येची वस्ती असणे, हवेली तालकु्याचे वाढत े

सवस्तािीकिण, नागिीकिण, सवकास पाहता या तालकु्यासाठी सद्य:सस्थतीत 

असस्तत्वात असलेली प्रिासकीय यंत्रणा अत्यंत तोकडी असनू इतक्या मोठ्या 

लोकसंख्येच्या तालकु्यासाठी िहिी व ग्रामीण भागाला समळून एकच तहससलदाि, 

गटसवकास असधकािी व कृसष असधकािी असल्यामळेु प्रिासनावि प्रचडं ताण पडत 

असणे, यामळेु खिेदी-सवक्री व्यवहाि, पिुवठासवषयक कामे, सवसवध पिवानग्या, 

दाखले, नैससगाक आपत्ती, कायदा सवु्यवस्था, बैठका, सनयोजन, न्यायालयीन 

कामकाज इत्यादी महत्वाच्या कामांमधील सवलंबासह जनतेच्या सवकास कामांवि 

परिणाम होणे, िाज्यातील अन्य सजल््ांच्या लोकसंख्येसाठी उपलब्ध असलेल्या 

तहससलदाि, गटसवकास असधकािी, कृसष असधकािी व इति खात्यांचे असधकािी यांची 

तलुनात्मक संख्या पाहता हवेली तालकु्यावि या तोकड्या व अपऱु्या प्रिासकीय 

यंत्रणेमळेु नागरिकांवि प्रचंड अन्याय होणे, उपिोक्त वस्तसुस्थती पाहता हवेली तहससल  
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ॲड. अिोक पवाि.... 

कायाालयाचे सवभाजन करुन हवेलीसाठी स्वततं्र नसवन तहससल कायाालय स्थापन 

करुन तेथे तहससलदाि, गटसवकास असधकािी व कृसष असधकाऱ्यांची पद ेवाढवनू 

हवेली तालकु्याच्या सवकास कामांची गती वाढसवण्याची सनतांत आवश्यकता, 

याबाबत िासनाने तातडीने किावयाची कायावाही व उपाययोजना." 

श्री. बाळासाहबे थोिात (महसलू मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी सचूने 

संबंधीच्या सनवेदनाच्या प्रती सन्माननीय सदस्यांना अधीच सवतरित केल्या 

असल्यामळेु मी ते सनवेदन सभागहृाच्या पटलावि ठेवतो. 

तावलका सभाध्यक्ष : सनवेदन सभागहृाच्या पटलावि ठेवण्यात आले आह.े 

(पे्रस : येथे सोबतचे सनवेदन छापावे.) 
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ॲड. अिोक पवाि : अध्यक्ष महोदय, माझा हवलेी तालकुा हा एका 

सजल््ापेक्षा मोठया लोकसंख्येचा तालकुा आह.े सन २०११ च्या जनगणनेनसुाि या 

तालकु्याची लोकसंख्या ४० लाख आह.े आजचा सवचाि केला ति ती लोकसंख्या 

५० लाखाच्या पढेु गेलेली आह.े १० वषाामध्ये या परिसिातील लोकसंख्या ६३ 

टक्क्याने वाढते. अिा वेळेला एकच तहससलदाि सतथे कसे काम करु िकतो, असे 

सातत्याने आमच्या भागातील जनतेला वाटते. आपण जि गडसचिोली सजल््ाची 

मासहती घेतली ति  सतथे १२ पेक्षा जास्त तहससलदाि आहते. जालना तसेच वधाा 

सजल््ात ८ पेक्षा जास्त तहससलदाि आहते. नायब तहससलदािांची संख्या ३६ आह.े 

पिंत ुहवेली तालकु्यात ३ च नायब तहससलदाि आहते. महसलूचा सवचाि केला ति 

गडसचिोली सजल््ाचा ११ कोटी रुपये, जालना सजल््ात १२ कोटी रुपये आसण 

हवेली तालकु्याचा ८० कोटी रुपये जमीन महसलू वसलू होतो. महसलुामध्ये या 

तालकु्याची मोठी मदत होते. पिंत ुतथेील सामान्य माणसांचे िोजचे प्रश्न सटुत नाहीत.  

तो तालकुा पणुे िहिालगत असल्यामळेु सतथे अनेक सवषय येतात. त्या परिसिामध्ये 

गौण  खसनजाचा एक मोठा सवषय आह.े सतथे समुािे १२९ खाणी आहते. त्या सठकाणी 

मयाादपेेक्षा जास्त उत्खनन होणे, बेकायदिेीि खाणी होणे तसेच या तालकु्यातील एका 

तहससलदािाला एका वषााला ५ लाख दाखले द्यावे लागतात. यामळेु आपण अनेक 

बाबींमध्ये सामान्य माणसाला न्याय दऊे िकत नाही. माननीय महसलू मंत्री श्री. 

बाळासाहबे थोिात यांनी सन २००९ मध्ये मला या सवषयासाठी सहकाया केले होते. 

सपंपिी सचचंवडचा एक भाग त्यावेळेला अप्पपि तहससलदाि म्हणनू बाजलूा केला. तसा 

आता आमच्या तालकु्यातील हा दसुिा भाग मोठा आह.े त्याला ही अप्पपि तहससलदाि 

म्हणनू एक वेगळे कायाालय सदले ति सामान्य माणसांना सनसितपणे याचा िायदा 

होईल, अिी माझी सवनंती आह.े यासाठी मी आिावादी आह ेकी, कोणत्या तिी 

कालमयाादमेध्ये माननीय मंत्री या सवषयाला न्याय दतेील.  

     यानंति श्रीमती किंदीकि.... 
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  श्री. बाळासाहबे थोिात : अध्यक्ष महोदय,  ह ेखिे आह ेकी, महािाष्ट्ट्रात जास्त 

लोकसंख्या वाढणाऱ्या तालकु्यामध्ये हवेली या तालकु्याचा समाविे आह.े ह े

आपल्याला मान्य किावे लागले. या पवूी दखेील मी महसलू मंत्री होतो तेव्हा एका 

सवभागामध्ये  अप्पपि तहसीलदाि मंजिू केला हाेता. त्यावेळी सपंपिी –सचचंवड हा भाग 

तेथे वगा केला होता. सन्माननीय सदस्य  ॲड. अिोक पवाि सांगत आह ेत्यानसुाि, 

ही  परिसस्थती  खिी आह.े सन्माननीय सदस्य श्री. सभमिाव तापकीि यांचाही हा प्रश्न 

आम्हाला  पटलेला आह.े महसलू गोळा किणे, सनयंत्रण किणे  ही  येथील जाबबादािी 

आह.े तसेच येथील  ७/१२ अिा  अनेक बाबी आहते. लोणी -काळभोि या नावाने 

प्रस्ताव आला असनू या बाबत त्विीत सनणाय घऊे. तेथे तहसील कायाालय दणे्यात 

येईल.  

 श्री. सभमिाव तापकीि : अध्यक्ष महोदय,  मंत्री महोदयांनी अत्यंत सकािात्मक 

उत्ति सदलेले आह.े माझा प्रश्न आह ेकी,  हवेली तालकु्यामध्ये एकूण १६० गावांचा 

समावेि केलेला आह.े त्यामध्ये सपंपिी-सचंचवड भागातील ३० गावे आहते. स्वततं्र 

अप्प पि तहसीलदाि यांची नेमणकू केलेली आह.े १३० गावे हवेली तालकु्यात आहते. 

तेथे ४६ तलाठी काम कितात. तेथे तलाठ्यांची रिक्त पद े सकती सदवसात भिली 

जातील ?  ३हजाि१६५ तलाठी पद ेिासनाने मंजिू केली आहते काय, असल्यास या 

पदांना कधी मंजिुी सदली जाणाि ? हवेली तालकु्यात आता जी पद ेरिक्त आहते ती 

कधी भिली जाणाि ? 

 श्री. बाळासाहबे थोिात : अध्यक्ष महोदय, मध्यंतिी तलाठी भिती झाली होती, 

त्यावेळी प्राधान्याने या सवभागात तलाठी सदलेले आहते. सकती रिक्त पद ेआहते त े

तपासनू सनणाय घेऊ. आता नवीन एक हजाि तलाठी पद ेभिण्याची पिवानगी समळाली 

आह.े त्या नसुाि भिती करु. ज्या रिक् त जागा असतील त्या पणूा करु. 
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 ॲड. अिोक पवाि : अध्यक्ष महोदय,  तालकु्याच्या वतीने मंत्री महोदय      

श्री. बाळासाहबे थोिात यांना मी धन्यवाद दतेो. माझी एक सवनंती आह ेकी, या संबंधी 

त्यांनी सदनात कालमयाादा  जाहीि किावी. यामळेु मतदािसंघातील जनता खषू होईल. 

श्री. बाळासाहबे थोिात : अध्यक्ष महोदय,  या सवषयाच्या संबंधी आपण दोन 

ससमत्यांपढेु जातो. एक उप ससमती आह.े असतरिक्त मखु्य ससचव  ( सेवा ) यांच्याकडे 

ही ससमती असते.  तसेच मखु्य ससचवांच्या अध्यक्षतेखाली दसुिी ससमती असते. या 

दोन्ही ससमतीपढेु प्रस्ताव ठेवनू तो मंजिू करुन घेण्यात येईल. 

    ------ 

 

तावलका सभाध्यक्ष ( श्री. सांजय वशरसाट ) : मी आपणास सांग ूइसच्छतो 

की, मंत्री महोदयांना सवधानपरिषदते जायचे असल्यामळेु, लक्षवेधी सचूना क्रमांक ५  

नंति घेण्यात येईल.  

             

    -------- 
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   पृ. शी. : मौजे चेंबिू येथील न.भ.ूक्र ३६० क बहृन्मुंबई  

      महानगिपासलका यांचकेडील भखूडं डॉ. बाबासाहबे 

      आंबेडकि  मेमोरियल  िाऊंडेिन या संस्थेला सदलेला 

      असनू सदि इमाितीचे  बांधकाम बंद असणे  

   मु. शी. : मौजे चेंबिू येथील न.भ.ूक्र ३६० क बहृन्मुंबई  

       महानगिपासलका यांचकेडील भखूडं डॉ. बाबासाहबे 

      आंबेडकि  मेमोरियल  िाऊंडेिन या संस्थेला सदलेला 

      असनू सदि इमाितीच े  बांधकाम बंद असणे,   या 

       संबंधी श्री. प्रकाि िातपेकि  सव.स.स.यांनी सदलेली 

       लक्षवेधी सचूना 

 श्री.  प्रकाि िातपेकि  ( चेंबिू   ) : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनमुतीने 

सनयम १०५ अन्वये पढुील तातडीच्या व सावाजसनक महत्त्वाच्या बाबीकडे 

सन्माननीय  नगि सवकास  मंत्र्यांचे लक्ष वेध ूइसच्छतो आसण त्याबाबत त्यांनी सनवेदन 

किावे, अिी सवनंती कितो.  
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        मौजे चेंबिू येथील न.भ.ूक्र. ३६० क बहृन्मुंबई महानगिपासलका यांचेकडील 

भखूडं ३० वषा मदुतीकरिता डॉ.बाबासाहबे आंबेडकि मेमोरियल िाउंडेिन या 

संस्थेला सांस्कृसतक आसण कल्याणकािी उपक्रम इमाितीचे बांधकाम किण्याकरिता 

दणे्यात येण,े सदिील भखूडंाविील इमाितीचे बांधकाम मागील ६-७ वषाापासनू पणूातः 

बंद असल्याची बाब नकुतीच सनदिानास येणे, यासंदभाात स्थासनक लोकप्रसतसनधींनी 

माह ेसडसेंबि, २०२० पासनू आजतागायत वािंवाि सहा.आयकु्त, मालमत्त्ता, बहृन्मुंबई 

महानगिपासलका मखु्यालय यांच्याकडे सवचािणा केली असता या संदभाात अद्यापही 

कोणतीच कायावाही किण्यात न येणे, परिणामी सवासामान्य नागरिकांमध्ये सनमााण 

झालेले असंतोषाचे वाताविण, याबाबत िासनाने तातडीने किावयाची कायावाही व 

उपाययोजना.’’ 

 

 

श्री. एकनाथ सिंद े ( नगि सवकास मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी 

सचूनेसंबंधीच्या सनवेदनाच्या प्रती सन्माननीय सदस्यांना आधीच सवतरित केल्या 

असल्यामळेु मी ते सनवेदन आपल्या अनमुतीने सभागहृाच्या पटलावि ठेवतो.  

तावलका सभाध्यक्ष  : सनवेदन सभागहृाच्या पटलावि ठेवण्यात आले आह.े 

 ( प्रेस : येथे सोबतचे सनवेदन छापावे.) 
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 श्री. प्रकाि िातपेकि : अध्यक्ष महोदय,  डॉ. बाबासाहबे आंबेडकि भवन 

येथे सांस्कृसतक व कल्याणकािी उपक्रम िाबसवण्याच्या हतेनेू महानगिपासलकेने मौजे 

चेंबिू येथील नगि भ.ू क्र. ३६०  हा भखूडं ३० वषााकरिता रु. ५१ प्रसत वषा या 

सवलतीच्या दिाने सन १९९५ मध्ये डॉ. आंबेडकि मेमोरियल िाऊंडेिन या ट्रस्टला 

दणे्यात आला होता. सदि ट्रस्टला सद. २६.५.२०१४ िोजी महानगिपासलकेतिे पणूा 
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बांधकाम किण्यासाठी पणूा सीसी दणे्यात येऊनही इमाितीचे बांधकाम मागील ६-७ 

वषे संपणूापणे  बंद आह.े मी या बाबत पत्र व्यवहाि केल्यानंति दसुऱ्या टप्पप्पयाची िक्कम 

व व्याजासकट भिणा किण्यासाठी महापासलकेतिे सद.११.२.२०२१ िोजी संस्थेस 

कळसवण्यात आले.  

        यानंति श्रीमती सगिप... 
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श्री.प्रकाि िातिेकि ... 

पिंत,ु सदि संस्थेने अद्याप भिणा केलेला नाही. िासनाने ज्या उद्दिेाने सदि भखूडं 

संस्थेला सदला, तो उद्दिे साथा होत नसल्याने, सदि संस्थेस इमाितीचे बांधकाम पणूा 

किण्याकरिता कालमयाादचेी अट घालणाि काय, कालमयाादते संस्थेने काम पणूा न 

केल्यास सदि भखूडं िासन पनु्हा ताब्यात घऊेन इच्छुक असणाऱ्या दसुऱ्या संस्थेस 

दणेाि काय? 

  श्री.एकनाथ सिंद े: अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री.प्रकाि िातिेकि 

यांनी ही लक्षवेधी सचूना मांडलेली आह.े या बाबतीत मी ह े सांग ू इसच्छतो की, 

सद.२०.१०.१९९२ पासनूचे ह ेप्रकिण आह.े यामध्ये अगदी नाममात्र दिाने ... ३० 

वषाांकरिता ही वास्त ूसवलतीच्या दिात दणे्याबाबत सद. १.११.१९९५ िोजी किाि 

केलेला आह.े 

  अध्यक्ष महोदय, सद.१४.११.१९९५ िोजी या भखूडंाचा ताबा 

महापासलकेमािा त संबंसधत संस्थेला म्हणजे डॉ.बाबासाहबे आांबेडकर मेमोरिअल 

िाऊंडेिनला सदला. त्यानंति त्यांच्या आसका टेक्टने सद. १७.७.२००९ िोजी याच े

आिाखडे मंजिुीसाठी महापासलकेकडे सादि केले. सद. ११ सप्पटेंबिला त्याची 

आयओडी… जोत्यापयांतची सी.सी. सद. २३.४.२०१० िोजी सदली.  

  अध्यक्ष महोदय, त्यानंति तळघि व १ व २ वाहनतळाकरिता, प्पलस 

तळमजला, प्पलस २ मजले व दसुिा पोटमाळा अिा स्वरुपाच्या सधुारित 

आिाखड्याला दखेील त्यांनी सन २०१३ मध्ये महापासलकेमािा त मजंिुी सदलेली 

आह.े सदि आिाखड्याला सद. २६.५.२०१४ िोजी महापासलकेमािा त पणूा बांधकाम 

किण्याची िुल सी.सी. दखेील सदली. त्यानंति पढुचा कोणताही प्रस्ताव वास्त ु

सविािदाने मुबंई महापासलकेकडे पाठवलेला नाही. 

  अध्यक्ष महोदय, डॉ.बाबासाहबे आंबेडकि भवन या सांस्कृसतक कल्याणकािी 

उपक्रमांतगातच्या इमाितीचे काम गलेे ७ ते ८ वषे बंद आह,े ही वस्तसुस्थती आह.े 

त्यांनी त्यामध्ये जे असधमलू्य आह ेते १४ लाख ३० हजाि रुपये भिले. ते २ टप्पप्पयांमध्ये  
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श्री.एकनाथ सिंद े… 

भिावयाचे होते. त्यापैकी पसहल्या टप्पप्पयात ७ लाख १५ हजाि रुपये भिलेले आहते. 

दसुऱ्या टप्पप्पयातील िक्कमेचा भिणा ३ वषाांच्या आत किावयाचा होता. पिंत,ु तो ना-

हिकत  प्रमाणपत्र प्राप्त किण्याच्या आत भिायचा होता, यापैकी जे प्रथम असेल त…े 

पिंत,ु ही िक्कम दखेील सदि संस्थेने भिलेली नाही. त्यासाठी महापासलकेने त्यांना 

नोसटस दखेील सदलेली आह.े ७ लाख १५ हजाि प्पलस त्याविील १८ टक्के व्याज 

अिी नोसटस सदली आह.े ३ वषाांमध्ये ह ेबांधकाम पणूा किावयाचे होते. ३० वषाांची 

मदुत ही सन १९९५ पासनू ते आतापयांतची असनू, ती मदुत संपषु्टात येण्याच्या 

कालावधीपयांत आलेली आह.े त्यामळेु महापासलकेने त्यांना तिा प्रकािची नोसटस 

दखेील सदलेली आह.े 

  अध्यक्ष महोदय, हा सवषय थोडा संवेदनिील आह.े त्या संस्थेच्या दखेील 

काही अडचणी आहते. सन्माननीय सदस्य श्री.प्रकाि िातिेकि यांना त्याबाबत 

मासहती आह.े पिंत,ु आपला जो उद्दिे होता की, अगदी नाममात्र दिाने त्या संस्थेला 

ती वास्त,ू ती जागा सदली. त्या वास्तचूा त्या भागातील लोकांना िायदा झाला पासहजे. 

त्या भागातील लोकांना त्या वास्तचूा वापि किता आला पासहजे, अिी सन्माननीय 

सदस्यांची भावना आह.े याचा सवचाि करुन ह ेडॉ. बाबासाहबे आंबडेकि भवनाच े

बांधकाम तातडीने पणूा किण्याच्या अनषुंगाने संबंसधत लोकप्रसतसनधी म्हणजे 

सन्माननीय सदस्य श्री. प्रकाि िातिेकि व संबंसधत संस्थेच ेप्रसतसनधी महापासलकेच े

असधकािी यांची तातडीने बैठक घेण्यात येईल व ही इमाित तातडीने पणूा किण्याच्या 

दृष्टीने पावले उचलली जातील. 

........ 
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पृ. शी. : ठाणे महापासलका हद्दीत ग्लॅडी 

अल्वािीस िोड विील मौजे सचतळसि, 

मानपाडा येथील सेक्टि चाि मधील 

खासगी गट क्र.५९ अ/३ अ, २ ई, २ ि 

या भखूडंावि सतरुपती डेव्हलपसा 

प्रोप्रायटसा कंपनी या सवकासकातिे 

िाबसवण्यात येत असलेल्या बांधकाम 

प्रकल्पाबाबत 

मु. शी. : ठाणे महापासलका हद्दीत ग्लॅडी 

अल्वािीस िोड विील मौजे सचतळसि, 

मानपाडा येथील सेक्टि चाि मधील 

खासगी गट क्र.५९ अ/३ अ, २ ई, २ ि 

या भखूडंावि सतरुपती डेव्हलपसा 

प्रोप्रायटसा कंपनी या सवकासकातिे 

िाबसवण्यात येत असलेल्या बांधकाम 

प्रकल्पाबाबतया संबंधी सवाश्री िाम 

सातपतुे, अब ूआजमी, सव.स.स.  यांनी 

सदलेली लक्षवेधी सचूना 

 

 श्री.िाम सातपतुे (माळसििस) : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनमुतीने 

म.सव.स. सनयम १०५ अन्वये पढुील तातडीच्या व सावाजसनक महत्त्वाच्या बाबीकडे 

सन्माननीय गहृसनमााण मंत्र्यांचे लक्ष वधे ू इसच्छतो आसण त्याबाबत त्यांनी सनवेदन 

किावे, अिी सवनंती कितो.  

        "ठाणे महापासलका हद्दीत ग्लॅडी अल्वािीस िोड विील मौज े सचतळसि, 

मानपाडा यथेील सेक्टि चाि मधील खासगी गट क्र.५९ अ/३ अ, २ ई, २ ि या 

भखूडंावि सतरुपती डेव्हलपसा प्रोप्रायटसा कंपनी या सवकासकातिे िाबसवण्यात येत 

असलेल्या बांधकाम प्रकल्पात सवकासकाने ठाणे महापासलका आसण म्हाडाच्या  
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श्री.िाम सातपतुे ... 

माजी असधकाऱ्यांसोबत आसथाक संगनमत करुन समुािे सव्वातीन लाख चौ.िूट चटई 

के्षत्रिळ बेकायदा मंजिू करुन िासन तथा महापासलकेचे ७० कोटी रुपये आसथाक 

महसलुी उत्पन्न बडुवनू आसथाक घोटाळा केल्याचा धक्कादायक प्रकाि नकुताच 

उघडकीस येणे, आिसक्षत के्षत्र संपादीत करुन त्याचा म्हाडा सनयमानसुाि सवकास किणे 

आसण खाजगी जमीन मालकास अकोमोडेिन रिझवेिन सनयमानसुाि सवकास अनजेु्ञय 

किण्याचा असधकाि म्हाडाला असणे, त्यानसुाि सनव्वळ भखूडं के्षत्र, सवचािात घेण े

अपेसक्षत असताना सदिहू प्रकल्पात म्हाडा व ठाणे महापासलकेने िस्त्याच्या के्षत्रासह 

१२६५३ चौ.मी.सनव्वळ भखूडंाऐवजी १७९४० चौ.मी. क्षेत्र सवचािात घेऊन 

सवकासकाला असतरिक्त चटई के्षत्र मोठया प्रमाणात वाढवनू दऊेन व यामध्ये 

कोटयावधी रुपये िासकीय महसलुाचे आसथाक नकुसान केल्याचा प्रकाि उघड होण,े 

अकोमोडेिन सनयमानसुाि भखूडंाचे ४० टक्के म्हाडाला व ६० टक्के जमीन 

मालकाला असे  सवभाजन होणे आवश्यक असतानाही तसे न किता ७० टक्के भखूडं 

जमीन मालकाला दऊेन केवळ ३० टक्के भखूंड म्हाडाला दऊेन म्हाडाचे आसथाक 

नकुसान किणे, प्रकल्पात ६५७६ चौ.मी.के्षत्र यएूलसी कायद्याअंतगात येत असनू 

त्यानसुाि आवश्यक नजिाणा िक्कम भरुन िासनाची मान्यता घेणे बंधनकािक 

असतानाही ठाणे महापासलका व म्हाडा असधकाऱ्यांनी याकडे सोयीस्कि दलुाक्ष करुन 

िासकीय महसलुाच ेआसथाक नकुसान किणे, म्हाडाच्या कोकण सवकास मंडळाच्या 

तत्कालीन मखु्य कायाकािी असधकाऱ्यांना डीसीआि सनयमामध्ये िेििाि किण्याच े

कोणतेही असधकाि नसताना त्यांनी बेकायदा पध्दतीने पिवानगी दते सवकासकास 

मोठया प्रमाणात आसथाक िायदा समळवनू दणेे, सदिहू गहृ प्रकल्पात मोठया प्रमाणात 

िासकीय महसलु बडुसवण्यात येऊन िासन व महापासलकेच्या संबंधीत 

असधकाऱ्यांनी आसथाक संगनमत करुन कोटयावधी रुपयांचा आसथाक घोटाळा 

केल्याचे उघडकीस येणे, यास्तव या प्रकिणािी संबंधीत सवा संबंसधत असधकाऱ्यांना 

तात्काळ सनलंबीत करुन त्यांची लाचलचूपत प्रसतबंधक सवभागामािा त चौकिी 

किण्याची होत असलेली मागणी पाहता, अद्याप यावि िासनाकडून कोणतीच 

कायावाही किण्यात न येणे, याबाबत िासनाने संबंधीत सवकासकाचे बांधकाम  
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श्री.िाम सातपतुे .... 

तात्काळ थांबवनू सदि प्रकिणी चौकिी करुन दोषींवि तातडीने किावयाची कायावाही 

व प्रसतसक्रया." 

  डॉ.सजतेंद्र आव्हाड( गहृसनमााण मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी 

सचूनेसंबंधीच्या सनवेदनाच्या प्रती सन्माननीय सदस्यांना आधीच सवतरित केल्या 

असल्यामळेु मी ते सनवेदन आपल्या अनमुतीने सभागहृाच्या पटलावि ठेवतो. * 

  तावलका सभाध्यक्ष (श्री.सांजय वशरसाट) : सनवेदन सभागहृाच्या पटलावि 

ठेवण्यात आले आह.े 

( प्रेस : येथे सोबतचे सनवेदन छापावे.) 

.............. 

         

नंति श्री.सिंद े... 
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 श्री.िाम सातपतुे : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय यांनी या लक्षवेधी सचूनेच्या 

सवषयाला अनसुरुन ट्वीट केले होते की, "या प्रकिणाची चौकिी किण्यात येईल. 

ठाणे महानगिपासलकेने व म्हाडाने काम थांबवावे." सदिहू प्रकिणाची चौकिी 

गहृसनमााण मंत्री महोदयांनी केली आह ेकाय, असल्यास त्याचा अहवाल सभागहृाच्या 

पटलावि ठेवण्यात येईल काय, अिा पद्धतीने पिवानग्या सदल्यामळेु िासनाचा 

महसलू बडुणाि होता काय ? 

 श्री.सजतेंद्र आव्हाड : अध्यक्ष महोदय, मी याप्रकिणी संिय व्यक्त केला होता. 

मी म्हाडा प्रिासनाकडून मासहती घेतली आह.े त्यानसुाि याप्रकिणी म्हाडा प्रिासनास 

कोणताही तोटा झाला नसल्याचे सनदिानास आले आह.े  

 श्री अब ू आजमी : अध्यक्ष महोदय, हमािी जानकािी के मतुासबक सत्रपसत 

सबल्डि को इस प्रोजेक्ट के सलए १२,६५३ चौ.मी. भखूडं दनेा था. लेसकन उनको 

१७,९४० चौ.मी. भखूडं सदया गया. यानी ५,२८७ चौ.मी. जगह ज्यादा दी गई. क्या 

यह बात सही ह ै?  थाना नगि सनगम औि म्हाडा के असधकारियों की समलीभगत के 

कािण तकिीबन सवा तीन लाख वगा िूट एरिया को गैिकाननूी तिीके से स्वीकृत सकया 

गया. इसमें ७० किोड रुपये का घोटाला हआु. क्या यह बात सही ह ै?  यसद यह बात 

सही ह ैतो इस बािे में कौनसी कािावाई की जाएगी ?  इस बािे में कडी कािावाई होनी 

चासहए. सिकािी खजाने की लटू मची हुई ह.ै असधकारियों की समलीभगत से ये काम 

हो िहा ह.ै क्या आप इस बािे में सक्त कदम उठाएंगे या नहीं ? 

 श्री.सजतेंद्र आव्हाड : अध्यक्ष महोदय, सदिहू प्रकिणी घोटाळा झाला नसनू 

महानगिपासलकेच्या मदतीने म्हाडा प्रिासनाला काही अंिी जमीन समळाली आह.े 

त्यावि म्हाडा प्रिासनाला इमाित बांधता येईल.  

 श्री.प्रिांत बंब : अध्यक्ष महोदय, म्हाडाची सनयमावली म्हाडाच्या जागसेाठी 

आह.े खाजगी सवकासकाला म्हाडा सनयमावली लाग ूकिण्यात आली आह ेकाय, 

एिएसआय दणे्यात आला आह ेकाय ?  मंत्री महोदयांनी सांसगतले की, या प्रकिणी 

घोटाळा झाला नाही. पिंत ुbetterment charges व इति काही charges waive 

करुन वेळेत घेण्यात आले नाहीत. अिा पद्धतीने अप्रत्यक्षपणे िायदा दणे्यात आला 
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असेल ति त्यावि मंत्री महोदयांनी त्यांचे मत व्यक्त करुन कोणती कािवाई किण्यात 

येईल, याबाबत मासहती द्यावी. 

 श्री.सजतेंद्र आव्हाड : अध्यक्ष महोदय, सदिहू व्यक्तीने आतापयांत २५ कोटी 

रुपये िक्कम महानगिपासलकेमध्ये भिणा केली आह.े यडुीसीपीआि आल्यामळेु व 

त्यांनी उिीि केल्याने त्यांच्या सवा पिवानग्या व्यपगत झाल्या आहते, त्या आता 

नासवन्याने भिण्यात येतील. त्यामळेु कोणताही प्रश्न उपसस्थत होणाि नाही. 

------------ 

पृ.शी.: बेकायदिेीिरित्या वकृ्षतोड केल्याप्रकिणी स्थासनक 

लोकप्रसतसनधी मागणी केली असतानाही 

संबंसधतांसवरुध्द कािवाई न किणे 

मु.शी.: बेकायदिेीिरित्या वकृ्षतोड केल्याप्रकिणी स्थासनक 

लोकप्रसतसनधी मागणी केली असतानाही 

संबंसधतांसवरुध्द कािवाई न किणे  या संबंधी श्रीमती 

सरोज आवहरे, वव.स.स. यांनी सदलेली लक्षवेधी 

सचूना 

 

श्रीमती सिोज असहिे (दवेळाली) : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनमुतीने 

सनयम १०५ अन्वये पढुील तातडीच्या व सावाजसनक महत्त्वाच्या बाबीकडे 

सन्माननीय नगिसवकास मंत्र्यांचे लक्ष वधे ूइसच्छते आसण त्याबाबत त्यांनी सनवेदन 

किावे, अिी सवनंती किते.    

        "दवेळाली मतदािसंघातील (सज.नासिक) नासिक िोडलगतच्या वडनेिगांव, 

वडनेिगेट परिसिातील वड, सपंपळ, आंबा व कडुसनंब इ .वकृ्षांची बेकायदिेीिपण े

तेथील नगिसेवक व उपायकु्त (उद्यान) महापासलका नासिक, यांच्या आदिेानसुाि 

संबंसधत ठेकेदािाने सदनांक ७ व ८ जानेवािी, २०२२ िोजी वकृ्षतोड केल्याचे तसेच 

जेलिोड-टाकळीिोड (नासिक) येथे एका व्यावसासयकाने माजी नगिसेवकांच्या 

आदिेावरुन सपंपळ, औदूबंि इ .वकृ्षांची वकृ्षतोड केल्याचेही त्याचदिम्यान सनदिानास 

येण,े सदि वकृ्षतोडप्रकिणी विील संबंसधतांनी नासिक महापासलका प्रिासनाची व 
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वकृ्षप्रासधकिणाची कोणतीही पिवानगी घेतली नसल्याचहेी त्याचसमुािास सनदिानास 

येण,े संबंसधत नगिसेवक, उपायकु्त (उद्यान) व संबंसधत ठेकेदाि यांचेसवरुध्द वकृ्षतोड 

संवधान कायदा व वन्यजीव संिक्षण कायद्याचे उल्लंघन केल्याप्रकिणी पोसलस 

कािवाई किण्यात यावी तसेच एक झाड एक लाख रुपये याप्रमाणे संबंसधतांकडून 

वसलुी किावी, अिी मागणी नासिक कृती ससमतीचे पदासधकािी, तसचे स्थासनक 

कताव्यिील सामासजक संस्थेचे पदासधकािी व वकृ्षपे्रमी जनतेने केली असल्याचेही 

त्याचदिम्यान सनदिानास येणे, इतकेच नव्हतेि, सदि बेकायदिेीिरित्या वकृ्षतोड  

 

श्रीमती सिोज असहिे... 

केल्याप्रकिणी स्थासनक लोकप्रसतसनधी यांनी या सवा प्रकिणी सवा संबंसधतांच्या 

सविोधात कािवाई किावी, अिी मागणी सदनांक १९ जानेवािी, २०२२ िोजीच्या 

पत्रान्वये मा.प्रधान ससचव, नगिसवकास सवभाग, मंत्रालय यांचेकडे किणे, तथासप, 

त्याप्रकिणी अद्याप कोणतीही कािवाई किण्यात न येणे, परिणामी नागरिकांमध्ये 

सनमााण झालेले असंतोषाचे वाताविण, याबाबत िासनाने तातडीने किावयाची 

कायावाही व उपाययोजना.’’ 

 

श्री.एकनाथ सिंद े (नगिसवकास मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी सचूने 

संबंधीच्या सनवेदनाच्या प्रती सन्माननीय सदस्यांना अधीच सवतरित केल्या 

असल्यामळेु मी ते सनवेदन सभागहृाच्या पटलावि ठेवतो. 

तावलका सभाध्यक्ष (श्री.सांजय वशरसाट) :  सनवेदन सभागहृाच्या पटलावि 

ठेवण्यात आले आह.े 

 

(पे्रस : येथे सोबतचे सनवेदन छापावे.) 
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श्रीमती सिोज असहिे : अध्यक्ष महोदय, माननीय सवोच्च न्यायालयाने सदनांक 

८ मे, २०१५ िोजी एका पीआयएलच्या आदिेात स्पष्ट नमदू केले आह ेकी, सवकास 

(उदा. िस्ता रंुदीकिणाच ेकाम) कामे किताना त्याच्या आजबूाजचूी झाडे िहदािीला 

अडथळा सनमााण किीत असतील ति त्याची छाटणी सकंवा तोडणीस सविेष पिवानगी 

घ्यावी लागते. माझ्या मतदािसंघातील वडनेि या गावातीन एक दोन नव्ह ेति ५० 

वकृ्षांची वकृ्षतोड केली आह.े  झाडांच्या िांद्यामळेु पथसदव्यांचा उजेड येत नसेल ति 

त्या वकृ्षाची छाटणी सकंवा तोडणी किण्यासाठी गठीत किण्यात आलेल्या ससमतीची 

पिवानगी घ्यावी लागते, त्यानंति त्या वकृ्षाच्या िांद्या छाटण्यात येतात. अिी पद्धत 

संपणूा िाज्यात आह.े पिंत ु आवश्यकता नसताना िांद्या छाटण्याच्या नावाखाली 

भाितीय प्रजातीची वड, आंबा,सचचं अिी प्राणवाय ू दणेाऱ्या वकृ्षांची तोडणी 

किण्यात आली आह.े  

यानंति श्री.तेलंग.... 
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श्रीमती सिोज असहिे....... 

सदि झाडे तोडण्यासाठी कोणत्याही प्रकािची पिवानगी घेतलेली नव्हती. तसेच सदि 

झाडे तोडण्यासाठी कोणताही कंत्राटदाि न नेमता श्री.उत्तम सोनीावणे यांनी सोबत 

असलेल्या कमाचाऱ्यांच्या मदतीने सदि झाडे बडुासह तोडली आहते.  

 अध्यक्ष महोदय, कोिोनामध्ये आपणास मोठ्या प्रमाणावि प्राण वायचूा 

आवश्यकता भासली होती. असे असताना दखेील अिा प्रकािची सवनापिवानगी 

वकृ्षतोड केल्यानंति दखेील महानगिपासलकेने कोणत्याही प्रकािचा गनु्हा दाखल 

केलेला नाही. उक्त प्रकिणाचा अहवाल िासनीास सादि किण्याच्या सचुना 

सदल्यानंति संबंसधत असधकाऱ्याने सदि अहवाल िासनास सादि केलेला आह.े उक्त 

अहवालामध्ये एकूण ३६ झाडे तोडण्यात आली असल्याचे नमदू किण्यात आले 

आह.े पिंत ुप्रत्यक्षात मोठ्या प्रमाणावि झाडे तोडण्यात आलेली आह.े  सदि अहवाल 

चकुीचा सादि किण्यात आलेला आह.े त्यामळेु संबंसधत असधकाऱ्यांवि, 

कंत्राटदािावि आसण ज्यांच्या आदिेाने सदि वकृ्षतोड किण्यात आलेली आह,े अिा 

सवाांवि िासन काय कािवाई किणाि आह?े  

 श्री.एकनाथ सिंद े: अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्या श्रीमती सिोज असहिे 

यांनी नासिक महानगिपासलका हद्दीतील वकृ्षतोड केल्यामळेु त्यांनी या लक्षवेधी 

सचुनेच्या माध्यमातनू सभागहृाच ेलक्ष वेधले आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, यामध्य ेदोन प्रकिण ेआहते. त्यातील पसहले प्रकिण ेअस े

आह े की, वडनेि गेट ते पाळद े मळा येथील वकृ्षतोड. या प्रकिणातील नासिक 

महानगिपासलकेच्या नासिक िोड सवभागातील प्रभाग क्रमांक २२ मध्ये एकूण ३६ 

वकृ्षांची अनसधकृतिीत्या छाटणी करुन ती वकृ्ष तोडण्यात आलेली आहते. उक्त 

प्रकिणी वकृ्षपे्रमीनी सदनांक ८ जानेवािी, २०२२ िोजी वरिष्ठ पोलीस सनिीक्षक उपनगि 

येथे तक्राि केली. सदि प्राप्त तक्रािीच्या अनषुंगाने  सदनांक ९ जानेवारी, २०२२ िोजी 

सदि सठकाणाची पाहणी किण्यात आली. त्यानसुाि ठेकेदाि श्री.उत्तमिाव तकुाराम 

सोनवर्े यांनी मजरुाांमािा त झाडाांच्या र्ाांद्यरा तोडून घेत्याचे स्थाकनक िासहवाशाांनी 

साांकितले. सदि तोडलेली लाकडे त्यांनी एमएच ०४ सी.पी. ९१९६ या गाडीने  
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श्रीमती सिोज असहिे....... 

अमिधाम या स्मिानभमूीमध्ये जमा के्याच े तक्रारदार याांनी दाखल केले्या 

तक्रारीत नमदू करण्यात आले आह.े  सदनांक १० जानेवािी, २०२२ िोजी सदि 

झाडांचा पंचनामा दखेील किण्यात आलेला आह.े महािाष्ट्ट्र नागिी के्षत्र झाडांचे जतन 

असधसनयम, १९७५ (सधुाररत २०२१) वकृ्ष प्रासधकिण सवभागाने तयाि केलेल्या 

सनयमावलीनसुाि अनसधकृत व सवनापिवानगी वकृ्षतोडीकरिता वकृ्षांचे वय व 

प्रजातींच्या मलू्याकंनानसुाि सदनांक १२ जानेवािी, २०२२ िोजी श्री.उत्तमिाव तकुाराम 

सोनवर्े यांना २० लाख ३५ हजाि रुपयांच्या दडंाची नोटीस पाठसवण्यात आलेली 

आह.े संबंसधतांकडून दडं वसलुीची कायावाही सरुु आह.े तसचे वकृ्ष कायदा १९७५ 

कलम २१ (१) अन्वय ेठेकेदाि श्री.उत्तमिाव तकुाराम सोनवर्े यांच्या सवरुद्घ सदनांक 

२० जानेवािी, २०२२ िोजी उपनगि पोलीस स्टेिन येथे गनु्हा दाखल किण्यात 

आलेला आह.े  संबंसधत ठेकेदािाने सदि दडंाची िक्कम भिणा केली नाही ति त्यांच्या 

मालमत्तेवि बोजा चढसवण्याची कायावाही दखेील किण्यात येईल.  

 अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्यांनी संबंसधत दोषी असधकाऱ्यावि कािवाई 

किण्याची मागणी केली आह.े तिी याबाबत सांग ूइसच्छतो की, उक्त प्रकिणी पोलीस 

तपास किीत आहते. तपासातील सनष्ट्कषाानसुाि पढुील कायावाही किण्यात येईल.  

 श्रीमती सिोज असहिे : अध्यक्ष महोदय, श्री.उत्तमिाव तकुाराम सोनवर्े यांना 

२० लाख रुपये दडंाची नोटीस पाठसवण्यात आली असल्याचे आताच मंत्री 

महोदयांनी सांसगतले आह.े पिंत ु त्यांनी िासनाकडे सादि केलेल्या अहवालमध्ये 

अनेक चकुा आहते.  

यानंति श्री.कुलकणी........ 
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श्रीमती सिोज असहिे.... 

५० ते ५५ वकृ्ष कापले आहते. असे असताना येथे केवळ ३६ वकृ्षांचा उ्लेख केला 

आह.े तसेच प्रत्येक वकृ्षासाठी १ लाख रुपयांचा दडं आह.े यानसुाि ५० ते ५५ लाख 

रुपयांचा दडं व्हावयास हवा होता. महानगिपासलकेने कंत्राटदािाची वकृ्ष तोडण्यासाठी 

सनयकु्ती केली नाही. असे असताना त्या कंत्राटदािाने कोणत्या असधकािात वकृ्षतोड 

केली आह े? याबाबत मंत्री महोदयांनी उत्ति द्यावे. तसेच वकृ्षपे्रमी तथेील वकृ्षांना 

असलंगन घालत आहते. त्यांनी याबाबत गनु्हा नोंदसवला होता. असे असताना 

महानगिपासलका प्रिासनाने गनु्हा का नोंदसवला नाही ? 

 श्री. एकनाथ सिंद े : अध्यक्ष महोदय, महानगिपासलकेने गनु्हा नोंदसवलेला 

आह.े प्रती वकृ्षांकरिता एक लाख रुपये दडं असल्याचा मदु्दा सन्माननीय सदस्यांनी 

उपसस्थत केला आह.े हा दडं वाढला पासहजे. प्रत्येक वकृ्षाचे वयोमान आसण प्रजाती 

यानसुाि सदनांक ६ ऑगस्ट, २०२१ िोजीच्या सनयमानसुाि दडंाची आकािणी केली 

जाते. असधकासधक दडं १ लाख रुपयांचा आह.े यात २० लाख रुपयांचा दडं 

आकािण्यात आला आह.े या प्रकिणात पोलीस तपास सरुु आह.े या सवषयाच्या 

अनषुंगाने ज्या ज्या बाबी सनदिानास येतील त्यामध्ये कोणालाही पासठिी घातले 

जाणाि नाही. मी सांग ूइसच्छतो की, दोषींवि कािवाई केली जाईल. 

 तावलका सभाध्यक्ष : आता सन्माननीय सदस्य डॉ. बालाजी सकणीकि यांची 

लक्षवेधी सचूना चचेला घेण्यात येईल.  

 ॲड. के.सी. पाडवी : अध्यक्ष महोदय, सवधान परिषदमेध्ये माझ्या सवभागाची 

सातव्या क्रमांकाची लक्षवेधी सचूना चचलेा येणाि आह.े त्यामळेु आता जि लक्षवेधी 

सचूना क्रमांक १० चचेला घेतली ति मला ही लक्षवेधी सचूना संपवनू विच्या 

सभागहृात जाता आले असते. 

 तावलका सभाध्यक्ष : मी मंत्री महोदयांना सांग ूइसच्छतो की,  सन्माननीय 

सदस्य डॉ. बालाजी सकणीकि यांची लक्षवेधी सचनूा संपल्यानंति आपल्या 

सवभागाची लक्षवधेी सचूना चचलेा घेतली जाईल.  
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पृ.शी. : उल्हासनगि िहिातील धोकादायक 

इमाितींचा प्रलंसबत असलेला प्रश्न 

मु.शी. : उल्हासनगि िहिातील धोकादायक 

इमाितींचा प्रलंसबत असलेला प्रश्न या 

संबंधी सन्माननीय सदस्य डॉ. बालाजी 

सकणीकि, सव.स.स. यांनी सदलेली 

लक्षवेधी सचूना 

 

डॉ. बालाजी सकणीकि : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनमुतीने सनयम १०५ 

अन्वये पढुील तातडीच्या व सावाजसनक महत्त्वाच्या बाबीकडे माननीय नगि सवकास 

मंत्र्यांचे लक्ष वेध ूइसच्छतो आसण त्याबाबत त्यांनी सनवेदन किावे, अिी सवनंती कितो. 

 अध्यक्ष महोदय, भाित-पासकस्तान िाळणीच्या वेळी पासकस्तानातील ससंध 

प्रांतातनू सनवााससत केलेल्या िसहवािांचे भाितात पनुवासन किण्याच्या उद्दीष्टाने 

उल्हासनगि िहिात त्यांचे पनुवासन किणे, उल्हासनगि महानगिपासलका हद्दीतील 

अनेक इमािती या ६० ते ७० वषाापवूी बांधकाम केलेल्या असणे, परिणामी 

उल्हासनगि महानगिपासलकेने सव्हके्षण केलेल्या ५०० हून असधक इमािती या 

धोकादायक असल्याचे सनदिानास येणे, सदि धोकादायक इमाितीमध्ये समुािे १० 

हजाि नागरिक िसहवास किीत असनू त्यांच्यात सभतीचे व असिुसक्षततेच ेवाताविण 

पसिणे, दिवषीप्रमाणे या इमाितीमधील नागरिकांना सिुसक्षत सठकाणी स्थलांतरित 

किण्याबाबत महानगिपासलकेमािा त नोटीस पाठसवण्यात येणे, उल्हासनगिमध्ये 

सदनांक १५ व २८ मे, २०२१ िोजी मोसहनी पॅलेस आसण साई िक्ती अपाटामेंट तसचे 

सदनांक २४ ऑक्टोबि, २०२१ िोजी पािस अपाटामेंट या इमाितीचा स्लॅब कोसळून 

झालेल्या अपघातात १३ नागरिकांचा मतृ्य ूआसण ११ नागरिक गंभीि जखमी होणे, 

या इमाितीमधील मतृ्यमुखूी पडलेल्या नागरिकांच्या कुटंुसबयांना िासनाने ५ लाख 

रुपये मदत जाहीि किण्यात येऊनही अद्याप कोणतीही मदत दणे्यात न येण,े मतृ्यमुखूी 

पडलेल्या नागरिकांना तातडीने मदत किावी अिी मागणी लोकप्रसतसनधींनी 

िासनाकडे वािंवाि किणे, मा.सजल्हासधकािी, ठाणे यांनी िासनाकडे मानवतेच्या  
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डॉ. बालाजी सकणीकि ..... 

दृष्टीने आसथाक मदत किण्यासाठी मागणी किणे, पिंत ु िासनामािा त धोकादायक 

इमाितीमधील नागरिकांसाठी अद्यापपयांत पयाायी व्यवस्था न किण्यात येणे, 

उल्हासनगिमधील कोसळलेल्या धोकादायक इमाितींचे पनुसनामााण किण्यासाठी ४ 

एि.एस.आय. दणे्याची लोकप्रसतसनधींकडून होत असलेल्या मागणीच्या अनषुंगाने 

मा.नगि सवकास मंत्री यांनी एक ससमती स्थापन करून या ससमतीने १५ सदवसांत 

अहवाल सादि किण्याचे सनदिे सदले असतानाही अद्यापही कोणतीही सनणायात्मक 

कायावाही न होणे, धोकादायक इमाितींची पनुबाांधणी किण्याकडे िाज्य िासनाचे होत 

असलेले अक्षम्य दलुाक्ष, परिणामी नागरिकांमध्ये िासनासवरुद्ध सनमााण झालेली 

असंतोषाची भावना, तसेच अनसधकृत बांधकामे सनयसमत किण्याकिीता िासनाकडून 

आकािण्यात येणाऱ् या दडंाची िक्कम कमी करुन लहान-मोठ्या भखूडंधािकांना न्याय 

दणे्याची आवश्यकता, याबाबत िासनाने तातडीने किावयाची कायावाही व 

उपाययोजना.  

 श्री. एकनाथ सिंद े (नगि सवकास मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी सचूने 

संबंधीच्या सनवेदनाच्या प्रती सन्माननीय सदस्यांना आधीच सवतरित केल्या 

असल्यामळेु मी ते सनवेदन आपल्या अनमुतीने सभागहृाच्या पटलावि ठेवतो. 

 तावलका सभाध्यक्ष : सनवेदन सभागहृाच्या पटलावि ठेवण्यात आले आह.े  

(पे्रस : येथे सोबतचे सनवेदन छापावे.) 
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 डॉ. बालाजी सकणीकि : अध्यक्ष महोदय, सन १९४७ ला भाित – पासकस्तान 

िाळणीनंति ससंध प्रांतातनू ससंधी बांधव उल्हासनगि येथे आले होते. उल्हासनगि ह े

िहि १३ सक.मी. पयांत वसलेले आह.े ह ेिहि असतिय दाट लोकवस्तीचे आह.े 

उल्हासनगि महानगिपासलका हद्दीतील अनेक इमािती ६० ते ७० वषाापवूी बांधलेल्या 

आहते. उल्हासनगि महानगिपासलका हद्दीतील अनसधकृत ८५५ इमाितींचा प्रश्न मोठा 

आह.े उल्हासनगि महानगिपासलकेने ५०० ते ५५० इमािती धोकादायक घोसषत 

केल्या आहते. मागील वषी सदनांक १५ मे, २०२१ िोजी मोसहनी पॅलेस, साई िक्ती 

अपाटामेंट आसण सदनांक २४ ऑक्टोबि िोजी पािस अपाटामेंट या इमाितीचा स्लॅब 

कोसळून १३ सनष्ट्पाप नागरिकांचा मतृ्य ूझाला होता. त्यामध्ये ११ लोक गंभीि जखमी 

झाले होते. मंत्री महोदयांनी त्यासठकाणी भेट दऊेन लोकांना मदत केली आह.े 

धोकादायक इमाितीमधील नागरिकांचे पनुवासन, अनसधकृत ८५५ इमाितींचा 

सनयसमतीकिणाचा प्रश्न व मतृ्यमुखूी पडलेल्या नागरिकांना आसथाक मदत समळावी, 

याकरिता कल्याण लोकसभा सदस्य माननीय डॉ. श्रीकांत सिंद े व स्थासनक 

लोकप्रसतसनधीसोबत मी मंत्री महोदयांकडे पाठपिुावा किीत होतो. या सवषयाच्या 

अनषुंगाने मंत्री महोदयांनी त्यांच्या दालनामध्ये बैठक घेतली होती. त्या बैठकीला 

स्थासनक व्यापािी, सोसायटी प्रसतसनधी, उल्हासनगि महानगिपासलका महापौि 

उपसस्थत होते.  

 अध्यक्ष महोदय, या लक्षवेधी सचूनेच्या अनषुगंाने मी तीन स्पेसससिक प्रश्न 

सवचारु इसच्छतो. उल्हासनगि िहिातील धोकादायक इमाितीमधील िसहवािी 

लोकांच ेपनुवासन किणे आवश्यक आह.े ज्या इमािती धोकादायक घोसषत केल्यानंति 

पाडण्यात आल्या आहते त्या इमाितींची पनुबाधांणी आसण उल्हासनगि िहिातील 

अनसधकृत बांधकामे सनयसमत किण्याचा मदु्दा मागील अनेक वषाापासनू प्रलंसबत 

आह.े याकरिता आकािण्यात येणाि दडं मोठा आह.े कमीत कमी दडं आकारुन या 

इमािती सकती सदवसांमध्ये सनयसमत केल्या जाणाि आहते ? इमाितींचा स्लॅब कोसळून 

तेथे जे लोक मतृ्यमुखूी पडले आह ेत्या कुटंुसबयांना पाच लाख रुपयांची आसथाक मदत 

कधीपयांत समळणाि ? जेठी कॉलनी, साईनाथ कॉलनी येथे गिीब िसहवािी िाहत  
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डॉ. बालाजी सकणीकि ..... 

आहते. तेथील लोकांची घिे सनयसमत किण्याची नोटीस महानगिपासलकेने सदली 

आह.े तेथे कमीतकमी दडं आकारुन ही घिे सनयसमत केली जाणाि आहते काय ? 

 श्री. एकनाथ सिंद े: अध्यक्ष महोदय, सन्मानीय सदस्य डॉ. बालाजी सकणीकि 

यांनी उल्हासनगि येथील धोकादायक इमाितींसंदभाातील लक्षवधेी सचूना मांडली 

आह.े  

यानंति श्री. चौधिी... 
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श्री.एकनाथ सिंद.े.... 

उल्हासनगि िहिामध्ये अनेक इमािती धोकादायक सस्थतीमध्ये आहते.  

पावसाळयामध्ये अशा प्रकारच्या अनेक इमारती कोसळ्या दखेील आहते.  सन 

२०२१ मध्य ेझाले्या इमारत दघुणटनाांमध्ये १४ लोकाांचा मतृ्य ूझाला तर १० लोक 

जखमी झाले.  िे्या अनेक वषाांपासनू अशा घटना घडत आहते.  शहरामध्य ेसमुारे 

१४७ धोकादायक इमारती असनू त्यापैकी १३९ इमारती ररकाम्या करण्यात आ्या 

आहते.  धोकादायक इमारतींचा पकुवणकास होऊन तथेे राहर्ाऱ्या लोकाांच्या 

डोक्यावरील टाांिती तलवार कायमस्वरुपी दरू झाली पाकहजे असा कवचार करुन 

शासनाने कदनाांक १ जानेवारी, २००० पवूीची अनकधकृत बाांधकामे कनयमानकुुल 

करण्यासांदभाणत सन २००६ मध्य े कनर्णय घेतला.  परांत ुअसे करताना आकारण्यात 

आलेले शु् क जास्त अस्यामळेु काही लोक यामध्य ेसहभािी झाले नाहीत.  केवळ 

या कारर्ामळेु सदर कनर्णयाची अांमलबजावर्ी होऊ शकली नाही.  यासांदभाणत 

शासनाकडे तेथील लोकप्रकतकनधी, नािररक, िहृकनमाणर् सांस्था याांनी वारांवार 

कनवेदनाांद्वारे मािर्ी केली की, सन २००६ मध्य े घेण्यात आले्या कनर्णयामध्य े

सधुारर्ा करावी.   

 अध्यक्ष महोदय, या धोकादायक इमारतींमध्य े हजारो लोक राहत आहते.  

जनु्या कनर्णयाच्या अांमलबजावर्ीबाबत अनेक बैठका झा्या.  या बैठकाांना अनेक 

सन्माननीय सदस्य दखेील उपकस्थत होते.  उ्हासनिर शहरातील धोकादायक 

इमारतींचा पनुकवणकास कसा होऊ शकेल याची सकवस्तर चचाण के्यानांतर कदनाांक २७ 

जलैु, २०२१ रोजी शासनाने अपपर मखु्य सकचव, महसलू व वने याांच्या 

अध्यक्षतेखाली एक सकमती िठीत केली.  या सकमतीमध्ये प्रधान सकचव, निरकवकास 

(१), प्रधान सकचव, निरकवकास (२), सहकार आयकु्त, कज्हाकधकारी, ठार्े, 

जमाबांदी आयकु्त, कोकर् व ३ तज्ञ व्यक्तींचा समावेश आह.े  या  सकमतीच्या अनेक 

बैठका पार पड्या.  पढुील आठवडयाभरात या सकमतीचा अांकतम अहवाल प्राप्त 

होईल.   
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 अध्यक्ष महोदय, एर्.एस.आय., ॲकन्सलरी, इन्सेकन्टव्ह, इत्यादी महत्त्वाच्या 

बाबींची बैठकाांमध्ये चचाण झाली.  तसेच पनुकवणकासासाठी आवश्यक एर्.एस.आय. 

ककती असावा, मालकी हक्क व सनदी याांचे दावे जलदितीने कनकाली काढले जावेत, 

क्लस्टरसांबांधी येर्ाऱ्या अडचर्ींचे यधु्द पातळीवर कनराकरर् केले िेले पाकहजे, 

सोसायटीची नोंदर्ी व सभासदाांचे न नोंदकवलेले दस्त, प्रशमन शु् क ह ेवाजवी व 

परवडर्ारे असले पाकहज,े इत्यादी अनेक मदु्दयाांवर चचाण झाली.  प्रशमन शु् क जास्त 

अस्याने पनुकवणकास थाांबला होता.   

 अध्यक्ष महोदय, सकमतीचा अहवाल एका आठवडयात शासनास प्राप्त होईल.   

यानांतर श्री.धमुाळे.....  
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श्री. एकनाथ सिंद.े.. 

हा अहवाल एका आठवड्यामध्ये िासनाला प्राप्त होईल आसण त्यानंति तातडीने 

पनुसवाकासाचा जो सनणाय प्रलंसबत आह ेतो सनणाय िासन तातडीने घेईल.  त्यामळेु 

संपणूा उल्हासनगिवाससयांच्या डोक्याविील टांगती तलवाि दिू होईल, असे मी सांग ू

इसच्छतो.  तसेच मघािी सन्माननीय सदस्यांनी ज्या सठकाणी स्लॅब कोसळून हानी 

झाल्याचे नमदू करुन त्यांना मदत किण्याची मागणी केली आह.े  त्याबाबतचे प्रस्ताव 

तपासनू आसण माननीय मखु्यमंत्र्यांिी चचाा करुन त्यांना तात्काळ मदत सदली जाईल.   

अध्यक्ष महोदय, साईनाथ कॉलनी आसण ज्योती कॉलनी या संदभाात 

सन्माननीय सदस्यांनी मदु्दा उपसस्थत केला आह.े  ती बाब तपासनू घेऊन त्यावि 

सकािात्मक सनणाय सदला जाईल, जेणेकरुन त्यांना या सनणायाचा िायदा होईल. 

श्री. गणपत गायकवाड : अध्यक्ष महोदय, उल्हासनगिमध्ये सन १९९० पासनू 

काही इमािती बांधल्या गेल्या आसण त्यानंति १९९५-९६ मध्ये जास्त प्रमाणात 

अनसधकृत इमािती बांधल्या गेल्या आसण त्यावळेी वापिण्यात आलेल्या िेतीचा दजाा 

चांगला नव्हता.  ५-५, ७-७ माळ्याच्या इमािती बांधल्या गेल्या.  आपण आता 

क्लस्टि डेव्हलपमेंटची घोषणा केली.  मागच्या १० वषाापासनू क्लस्टि डेव्हलपमेंटची 

योजना घोषणा केल्यानंतिही  तेथे एकही इमारत क्लस्टिमध्ये उभािली गेली नाही.  

त्याचे कािण असे की, कमीत कमी ५ हजाि चौिस मीटि जमीन असावी अिी अट 

त्या योजनेमध्ये ठेवली आह.े  माझी याबाबत अिी मागणी आह ेकी, आपण ५ हजाि 

चौिस मीटि ऐवजी २ हजाि सकंवा ३ हजाि म्हणजे २० सकंवा ३० गुंठे इतक्या जागा 

असतील ति त्यांना क्लस्टि योजनेमध्ये एिएसआय दऊेन त्यांचा पनुसवाकास केला 

ति ते काम लवकि होऊ िकते.  कािण ५ हजाि मीटि म्हणजे ५ एकि जमीन होत े

आसण ५ एकि जमीन सलग एकसत्रतपणे किणे िक्य नाही.  अिा अडचणींना तोंड 

द्यावे लागते.  त्यामळेु आपण क्लस्टि डेव्हलपमेंटसंबंधी जो ५ हजाि चौिस मीटिचा 

सनयम बनसवला आह ेत्यामधील क्षेत्र आपण कमी किणाि आहात काय ? दसुिे म्हणजे 

१९९०, १९९५, २००० आसण २००१जी अनसधकृत बांधकामे झाली आहते त्यांना 

त्यावेळचा िेडी िेकनिचा दि न लावता असधकाऱ्यांनी चाल ूवषााचा िेडी िेकनिचा दि  
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श्री. गणपत गायकवाड... 

लावण्यात येईल.  त्यामळेु त्यावि दडं आसण इति आकािणी जास्त प्रमाणात येते. 

तसेच त्याविील व्याजही जास् त येते.  त्यामळेु ते व्याज िासन माि किणाि आह े

काय, आसण जेव्हा बांधकाम झाले त्या वषााचे िेडी िेकनिचे दि आकािणाि आहात 

काय ? 

श्री. एकनाथ सिंद े: अध्यक्ष महोदय, मी मघािीच या सवा बाबींचा खलुासा 

केला होता.  जे सनकृष्ट दजााचे बांधकाम झाले त्याबद्दल त्यांच्यावि गनु्ह ेदाखल झाले 

आसण त्यांना जी सिक्ष व्हायची होती ती झाली आह.े  क्लस्टिचे के्षत्र ५ हजाि चौिस 

मीटि ऐवजी कमी किावे यासंबंधी एक ससमती गठीत किण्यात आली होती आसण ती 

ससमती येत्या आठवडाभिामध्ये िासनाला अहवाल दणेाि आह.े  सन्माननीय 

सदस्यांनी िेडी िेकनिच्या दिाचा उल्लेख केला.  त्याबाबत पवूीचा दि लावण्यात 

आला होता.  मात्र त्यानसुाि कोणीही पढेु आले नाही.  म्हणनू आता याबाबत पवूीचा 

आसण आताचा दि यांच्या मधला मागा काढून लोकांना जे पिवडेल तसा प्रयत्न होईल.  

िासनाची ही योजना कागदावि िाहता कामा नये, याचा प्रामखु्याने सवचाि केलेला 

आह.े  तेथील लोकांचा पनुसवाकास झाला पासहजे ह ेजे आपल्या मनामध्ये आह ेत्याचा 

िासनाने सवचाि केलेला आह.े  त्याचबिोबि तज्ज्ञ कसमटीनेही या सवा बाबी लक्षात 

घेतल्या आहते.  कािण गेल्या १० वषाापासनू, २० वषाापासनू कागदाविच िासहले 

आह.े  प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी झाली नाही.  त्यामळेु ते के्षत्र कमी किता 

येईल काय याबाबत त्या ससमतीचा सवचाि सरुू आह.े  दडंाची िक्कमही कमी किता 

येईल काय याचाही सवचाि सरुू आह.े  िासन याबाबत सकािात्मक आह ेआसण 

म्हणनू त्यावि सनणाय होईल. 
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पृ. शी.  अनसुसूचत जमातीच्या िाखीव जागांवि सवसवध िैक्षसणक संस्थांमध्ये 

जात वैधता प्रमाणपत्र नसताना बेकायदिेीि प्रविे दणेे. 

मु. शी. अनसुसूचत जमातीच्या िाखीव जागांवि सवसवध िैक्षसणक संस्थांमध्ये 

जात वैधता प्रमाणपत्र नसताना बेकायदिेीि प्रवेि दणेे या 

सवषयासंबंधी श्रीमती मंजळुा गावीत, सव.स.स. यांनी सदलेली 

लक्षवेधी सचूना. 

 

श्रीमती मंजळुा गासवत (साक्री) : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनमुतीने  

म.सव.स. सनयम १०५ अन्वये पढुील तातडीच्या व सावाजसनक महत्वाच्या बाबीकडे 

आसदवासी सवकास मंत्र्याचे लक्ष वेध ूइसच्छते आसण त्याबाबत त्यांनी सनवदेन किावे, 

अिी सवनंती किते.  

      "माधिुी पाटील सवरुद्ध अपि आयकु्त व महािाष्ट्ट्र िासन (ससव्हील असपल क्र. 

५८५४ / १९९४ सविेष अनजु्ञा यासचका क्र. १४७६७ / १९९३) अनसुसूचत जाती, 

अनसुसूचत जमाती, सवमकु्त जाती, भटक्या जमाती, इति मागासवगा व सविेष मागास 

प्रवगा (जातीचे प्रमाणपत्र दणे्याचे व त्याच्या पडताळणीचे सनयमन) असधसनयम, 

२००० आसण िासनाकडील सवसवध आदिे अनषुंगाने जात प्रमाणपत्र आसण वैधता 

प्रमाणपत्र सदले जात असणे, श्री.सदलीप सवठ्ठल बांबळे सवरुद्ध महािाष्ट्ट्र िासन या 

सविेष अनजु्ञा यासचका क्र.११२३४-४८-२०१७ प्रकिणी मा.सवोच्च न्यायालयाने 

सदनांक ६ सप्पटेंबि, २०१७ िोजी सनणाय दतेाना हमीपत्राच्या आधािे वधैता 

प्रमाणपत्रासिवाय अनसुसूचत जमातीच्या िाखीव जागेवि िैक्षसणक संस्थेमध्ये 

व्यावसासयक अभ्यासक्रमासाठी दणे्यात आलेले प्रवेि िद्दबातल ठिसवले असणे, 

आसदवासी सवकास सवभाग, िासन सनणाय क्र. एसटीसी २११९/प्र.क्र.१७९ का.१०, 

सदनांक १० सडसेंबि २०१९, िासन सनणायान्वये अनसुसूचत जमातीच्या िाखीव 

जागेवि प्रवेि समळवणाऱ्या व्यक्तीस जात वैधता प्रमाणपत्र असल्यासिवाय प्रवेि दऊे 

नये असे िासनाने स्पष्ट आदिे सदलेले असताना सवसवध िैक्षसणक संस्थांमध्ये श्रीमती 

सिाासपणे िासन सनणाय धाब्यावि बसवनू जात वैधता प्रमाणपत्रे सादि न किणाऱ्या  

(अध्यक्षस्थानी माननीय तावलका सभाध्यक्ष श्री. भास्कर जाधव) 
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मंजळुा गासवत... 

सवद्यार्थयाांना संिक्षण सदले जात असणे,  तसेच ज्या सवद्यार्थयाांकडे वैधता प्रमाणपत्र 

नाही पिंत ु त्यांच्या कुटंुबातील सदस्य यांचकेडे वैधता प्रमाणपत्र आह े अिा 

सवद्यार्थयाांना अटी ितीच्या अधीन िाहून वैधता प्रमाणपत्र मा.न्यायालयाकडून सदली 

जात असल्याने अनसुसूचत जमातीच्या िाखीव जागेवि बनावट उमेदवाि प्रवेि घेत 

असल्याचे सनदिानास यणेे, त्यामळेु आसदवासी सवकास सवभागाने अिा सवद्याथीचंे व 

कुटंूसबयांचे मळू वैधता प्रमाणपत्र पनु:ि तपासण्याबाबत अथवा पनुसवालोकन 

किण्याची तसेच मा.सवोच्च न्यायालयात दाद मागण्याची आवश्यकता, याबाबत 

िासनाने तातडीने किावयाची कायावाही व उपाययोजना." 

 ॲङ के. सी. पाडवी (आसदवासी सवकास मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी 

सचूनेसंबंधीच्या सनवेदनाच्या प्रती सन्माननीय सदस्यांना आधीच सवतरित केल्या 

असल्यामळेु मी ते सनवेदन आपल्या अनमुतीने सभागहृाच्या पटलावि ठेवतो. 

 तासलका सभाध्यक्ष (श्री. भास्कि जाधव) : सनवेदन सभागहृाच्या पटलावि 

ठेवण्यात आले आह.े 

(पे्रस : येथे सोबतचे सनवेदन छापावे.) 
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श्रीमती मंजळुा गावीत : अध्यक्ष महोदय,  माधिुी पाटील सवरुद्ध अपि आयकु्त 

व महािाष्ट्ट्र िासन (ससव्हील असपल क्र. ५८५४ / १९९४ सविेष अनजु्ञा यासचका क्र. 

१४७६७ / १९९३) अनसुसूचत जाती, अनसुसूचत जमाती, सवमकु्त जाती, भटक्या 

जमाती, इति मागासवगा व सविेष मागास प्रवगा (जातीचे प्रमाणपत्र दणे्याचे व त्याच्या 

पडताळणीचे सनयमन) असधसनयम, २००० आसण िासनाकडील सवसवध आदिे 

अनषुंगाने जात प्रमाणपत्र आसण वैधता प्रमाणपत्र सदले जात असणे, श्री.सदलीप सवठ्ठल 

बांबळे सवरुद्ध महािाष्ट्ट्र िासन या सविेष अनजु्ञा यासचका क्र.११२३४-४८-२०१७ 

प्रकिणी मा.सवोच्च न्यायालयाने सदनांक ६ सप्पटेंबि, २०१७ िोजी सनणाय दतेाना 

हमीपत्राच्या आधािे वैधता प्रमाणपत्रासिवाय अनसुसूचत जमातीच्या िाखीव जागेवि 

िैक्षसणक संस्थेमध्ये व्यावसासयक अभ्यासक्रमासाठी दणे्यात आलेले प्रविे िद्दबातल 

ठिसवले असणे,..... 

तावलका सभाध्यक्ष (श्री. भास्कर जाधव) : सन्माननीय सदस्या 

आपल्याला लके्षवधी सचूना  वाचनू दाखसवण्याची आवश्यकता नाही.  

श्रीमती मंजळुा गावीत : अध्यक्ष महोदय, आसदवासी सवकास सवभाग, िासन 

सनणाय क्र. एसटीसी २११९/प्र.क्र.१७९ का.१०, सदनांक १० सडसेंबि २०१९, िासन 

सनणायान्वये अनसुसूचत जमातीच्या िाखीव जागवेि प्रवेि समळवणाऱ्या व्यक्तीस जात 

वैधता प्रमाणपत्र असल्यासिवाय प्रवेि दऊे नये असे िासनाने स्पष्ट आदिे सदलेले 

असताना सवसवध िैक्षसणक संस्थांमध्ये सिाासपणे िासन सनणाय धाब्यावि बसवनू जात 

वैधता प्रमाणपत्रे सादि न किणाऱ्या सवद्यार्थयाांना संिक्षण सदले जात असणे,  तसेच 

ज्या सवद्यार्थयाांकडे वैधता प्रमाणपत्र नाही पिंत ुत्यांच्या कुटंुबातील सदस्य यांचेकडे 

वैधता प्रमाणपत्र आह ेअिा सवद्यार्थयाांना अटी ितीच्या अधीन िाहून वैधता प्रमाणपत्र 

मा.न्यायालयाकडून सदली जात असल्याने अनसुसूचत जमातीच्या िाखीव जागेवि 

बनावट उमेदवाि प्रवेि घेत असल्याचे सनदिानास येणे, त्यामळेु आसदवासी सवकास 

सवभागाने अिा सवद्याथीचंे व कुटंूसबयांचे मळू वैधता प्रमाणपत्र पनु:ि तपासण्याबाबत  
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श्रीमती मंजळुा गावीत.... 

अथवा पनुसवालोकन किण्याची तसेच मा.सवोच्च न्यायालयात दाद मागण्याची 

आवश्यकता, याबाबत िासनाने तातडीने किावयाची कायावाही व उपाययोजना... 

 तावलका सभाध्यक्ष : सन्माननीय सदस्या आपण जी लक्षवेधी सचूना 

मांडलेली आह े त्याबाबत माननीय मंत्र्यांनी सदलेले लेखी उत्ति हातामध्ये घेऊन 

त्याच्या अनषुंगाने आपल्याला आणखी काही प्रश्न सवचािायचे असतील ति त े

सवचािा. आता आपण जी लक्षवेधी सचूना सलहून सदलेली आह ेती नका वाच.ू 

श्रीमती मंजळुा गावीत : अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी सचूनेचे लेखी उत्ति 

आतापयांत आमच्या हातात समळालेले नाही.  

श्री. दौलत दिोडा : अध्यक्ष महोदय, आता एका सिपायाने आमच्या हातात ह े

उत्ति आणनू सदलेले आह.े  

तावलका सभाध्यक्ष : सन्माननीय सदस्य मी आपल्याला सांग ूइसच्छतो की, 

आपण मासगतल्यानंति आपल्याला ह ेउत्ति समळते यासाठी आपण सपजन होलमध्ये 

बसघतले होते काय ? 

श्री. दौलत दिोडा : अध्यक्ष महोदय, होय. आम्ही सवा बॉक्स तपासले होते. 

सकाळी ११.०० ते १२.०० वाजेपासनू सदिच्या लक्षवेधी सचूनेचे उत्ति आम्ही बघत 

होतो. पिंत ुआता ते उत्ति आलेले आह.े त्यामळेु माझा हिकतीचा मदु्दा असा आह े

की, सदिची लक्षवेधी सचूना िाखनू ठेवावी.  

तावलका सभाध्यक्ष :  लक्षवेधी सचूना पकुािल्यानंति जि आपण हिकतीचा 

मदु्दा मांडला असता ति तो ग्रा् धिण्यात आला असता. पिंत ुआता तो सवषय पढेु 

गेलेला आह.े सवाच सन्माननीय सदस्य अनभुवी आहते त्यामळेु ती त्यांना सांग ू

इसच्छतो की, पवााच्या सदविी याच सवषयावि सभागहृात चचाा झालेली आह.े त्यामळेु 
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सन्माननीय सदस्यांनी एक-एक प्रश्न सवचािावा. पिंत ुलक्षवेधी सचूना िाखनू ठेवण्याची 

आवश्यकता आह ेअसे मला वाटत नाही. पण माननीय मंत्र्यांना मी सांग ूइसच्छतो की,  

 

तावलका सभाध्यक्ष.... 

त्यांच्या सवभागाने याची दखल घेणे आवश्यक आह.े कािण आपल्याकडून खपू 

उसििा उत्ति आलेले आह.े  

ॲड. के.सी.पाडवी : अध्यक्ष महोदय, याची नोंद घेण्यात येईल.  

श्रीमती मंजळुा गासवत : अध्यक्ष महोदय, िैक्षसणक, व्यावसासयक व 

नोकिीसाठी प्रवेि दतेाना सकंवा सनवड किताना जात वैधता प्रमाणपत्र असनवाया 

किणाि काय, असा माझा माननीय मंत्र्यांना प्रश्न आह.े  

     यानंति श्रीमती किंदीकि.... 
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 ॲड. के.सी. पाडवी : अध्यक्ष महोदय,  सन्माननीय सदस्यांनी या सठकाणी 

लक्षवेधी सचूनेविील  सनवेदन वाचनू दाखवले आह.े मला या मळू प्रश्नाच्या खोलात 

जावे लागणाि आह.े   

 तावलका सभाध्यक्ष ( श्री. भास्कर जाधव ) : मंत्री महोदय, आपण या 

सवषयाच्या खोलात जाव,े त्यासाठी  आपल्याला पिवानगी आह.े मला आपण आज 

पसहल्यांदाच सभागहृात सदसत आहात.  

 ॲड. के.सी. पाडवी : अध्यक्ष महोदय,  िाज्यघटना सनमााण झाल्यानंति ४७ 

जमातींना  िाखीव जागा दणे्यात आली आह,े ह ेआपल्याला मान्य किावे लागेल. सन 

१९५०  मध्ये  िाज्यघटनेची यादी तयाि झाली. काही यादी अपणूा िासहली म्हणनू 

१९५६ मध्य े सधुािणा केली. काही िाजकीय हतेनेु कें द्रात १९७६ मध्ये सधुािणा 

केली. त्यामध्ये एक एरिया सदलेला होता. एवढया एरियामध्ये िेडयलु्ड एरिया 

ठिलेला होता. त्यामध्ये आसदवासींना िाखीव जागा सदल्या पासहजेत ह ेठिलेले हाेते. 

असे असताना सन १९७६ एरिया रिस्ट्रीक्िन उठसवण्याकिीता कायद्या झाला. 

आसदवासींच्या नाम साधम्यााचा िायदा घेऊन अनेक जाती, जमातींमधील लोकांनी 

यामध्ये येण्याचा प्रयत्न सरुु केला. अिी संख्या  आता वाढत चालली आह.े बोगस 

आसदवासींचे प्रमाणपत्र घेणे,  नोकिी समळवणे, िाजकािणात येणे याचा सळुसळुात 

आता िाज्यात सरुु झाला. म्हणनू माधिुी पाटील सवरुध्द अप्पपि आयकु्त, महािाष्ट्ट्र 

िासन ही सवोच्च न्यायालयात केस गेली. सवोच्च न्यायालयाने चांगला सनणाय 

सदला. ज्यांनी बोगस प्रमाणपत्र घेतले व ज्यांनी प्रमाणपत्र सदले या दोघांना सिक्षा झाली 

पासहजे असे डायिेक्िन िाज्य िासनाला सदले. िाज्य िासनाने सन २००० मध्ये 

कायदा केला व त्याची अंमलबजावणी सन २००१ मध्ये सरुु झाली. या िाज्यात ह ेजे 

बोगस आसदवासी आहते ते कोठेही थांबायला तयाि नाहीत. कायदा असला तिी 

दखेील ह ेसवा होत आह.े बोगस प्रमाणपत्र दणेािे असधकािी,  आमच्या सवभागात 

असतील, महसलू सवभागातही असतील. या सवाांनी िाि मोठया प्रमाणात बोगस 

प्रमाणपत्रे सदलेली आहते. व्हसॅलसडटी दखेील बोगस आहते. एखाद्या सठकाणी  
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ॲड. के.सी. पाडवी..... 

मेडीकल, इसंजसनअिला जाणािा सवद्याथी क्लेम कितो की, आम्हाला कंडीिनल 

व्हलॅीसडटी सदली पासहजे. उच्च न्यायालयातही तो सांगतो की, आम्हाला कंडीिनल 

व्हलॅीसडटी सदली पासहजे. आता पयांत ७१९ केसेसमध्ये उच्च न्यायालयाने कंडीिनल 

व्हलॅीसडटी सदलेली आह.े अिा केसमध्ये डॉ. बांबळे  नावाचा एक डॉक्टि सवोच्च 

न्यायालयात गेला व त्याने तेथे सांसगतले की, आम्हाला कंडीिनल व्हलॅीसडटी 

चालणाि नाही. आम्ही खिे आसदवासी आहोत. बोगस आसदवासींनी आधी 

ॲडसमिन घतेले आह.े डॉ. बांबळे  यांची केस झाल्यानंतिही .... सन्माननीय 

सदस्यांनी या सठकाणी जे वाचनू दाखवले ते खिे आह.े पनु्हा पनु्हा या कायद्याचा भंग 

केला जात आह.े ( अडथळा ) मला पणूा उत्ति द्यावे लागले.  

 तावलका सभाध्यक्ष : सन्माननीय सदस्यांनी जिी वाचले असेल तिी आपण 

उत्तिाचा िेवट किावा, उत्तिातील मखु्य गाभा काय आह,े ते  आपण सांगावे. 

 ॲड. के.सी. पाडवी : अध्यक्ष महोदय, त्यांनी िेवटचा प्रश्न सवचािला आह े

की,  कंडीिनल व्हलॅीसडटी थांबवणाि काय ? या बाबत मी सांग ूइसच्छतो की, या 

करिता एखादी कसमटी, आयोग नेमावा लागले. जी प्रकिणे प्रलंसबत आहते ती 

सनकाली काढण्यात येतील.  

        यानंति श्रीमती सगिप... 
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 श्री.धमािावबाबा आत्राम : अध्यक्ष महोदय, िाज्य सिकािने जो िासन सनणाय 

सनगासमत केला होता तो िद्द केला. नॉन ट्रायबलला प्रोटेक्िन दणेे िद्द झालेले आह.े या 

िाज्यामध्ये सकती बोगस आसदवासींची भिती झालेली आह,े त्यांच्यावि आपण काय 

कािवाई केली, त्या लोकांना काढून सकती आसदवासींची भिती झालेली आह,े याचा 

खलुासा किावा. 

 ॲड.के.सी.पाडवी : अध्यक्ष महोदय, सद. ६ जलैु, २०१७ िोजीच्या माननीय 

सवोच्च न्यायालयाच्या सनकालानंति िाज्य सिकािकडे साडेबािा हजाि हा आकडा 

आह.े प्रत्यक्ष आकडेवािी सकती आह,े ह ेआम्हाला समजायला मागा नाही. माननीय 

सवोच् च न्यायालयाच्या सद. ६ जलैु, २०१७ िोजीच्या सनकालानंति सवा सवभाग 

अभ्यास किीत आहते. ही आकडेवािी आमच्याकडे आल्यानंति याचे उत्ति 

सनसितपणे सदले जाईल. 

 प्रा.डॉ.अिोक उईके :  अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी सचूना क्रमांक १० वि 

अनेक मदु्द े उपसस्थत किण्यात आलेले आहते. ह े सवा मदु्द े पॉसलसी सडससजन 

संदभाातील आहते. महािाष्ट्ट्रासाठी, अनसुसूचत जमातीसाठी, आसदवासी बांधवांच्या 

सहतसंबंधासाठी एक ससमती नेमण्यात आलेली आह.े मंत्री महोदयांना मला ह े

सांगावयाचे आह ेकी, सट.ए.सी., जनजाती सल्लागाि परिषद आपल्या सवभागाच्या 

माध्यमातनू आयोसजत केली जाते, बोलावली जाते. मखु्यमंत्री महोदय ह ेत्याचे प्रमखु 

असतात. त्यामध्ये सवा आमदाि महोदय, खासदाि महोदय असतात.  त्यात 

आसदवासींच्या सहताच्या बाबत धोिणात्मक सनणाय ठिसवला जातो. गत अडीच 

वषाांपासनू सट.ए.सी. झालेली नाही. ती सट.ए.सी. आपण सकती सदवसांमध्ये, सकती 

मसहन्यांमध्ये आयोसजत किणाि, याबाबत सांगावे. 

 अध्यक्ष महोदय, या लक्षवेधी सचूनेच्या लेखी सनवेदनामध्ये उत्ति सदलेले आह.े 

जो कायदा असस्तत्वात आलेला आह.े.. अनसुसूचत जाती, जमाती, भटक्या जमाती, 

ओबीसींच्या अनषुंगाने जातीचे प्रमाणपत्र दणेे. जातीच्या प्रमाणपत्राची वैधता ससध्द 

किण्याबाबतचा कायदा सन २००३ मध्ये असस्तत्वात आला.... क्रमांक २३ होता.  
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प्रा.डॉ.अिोक उईके ... 

  अध्यक्ष महोदय, त्या कायद्याच्या अनषुंगाने आजपयांत जातीचे प्रमाणपत्र दणेे 

व वैधता ससध्द किण्याच्या अनषुंगाने दणेािे व घणेािे म्हणजे जातीचे प्रमाणपत्र, वैधता 

प्रमाणपत्र दणेाऱ्या व घेणाऱ्या सकती कमाचाऱ्यांवि आपल्या माध्यमातनू, महािाष्ट्ट्र 

िासनाच्या आसदवासी सवकास सवभागाच्या माध्यमातनू कािवाई झाली? 

 तावलका सभाध्यक्ष (श्री.भास्कर जाधव) : सन्माननीय सदस्य दोन प्रश्न 

पिेुसे आहते.  

 प्रा.डॉ.अिोक उईके : अध्यक्ष महोदय, असतिय महत्वाचा असा हा सवषय 

आह.े एखाद्या संस्थेमध्ये, वैद्यकीय महासवद्यालयामध्य,े इसंजसनअरिंग कॉलेजमध्ये जि 

सवद्यार्थयाांचा अवैध प्रमाणपत्र दऊेन अवैधरित्या प्रवेि झाला असेल, ति त्याच े

प्रमाणपत्र अवैध झाल्यानंति ते अवैध प्रमाणपत्र िद्द झाले असल्यामळेु त्या संस्थेने 

जि प्रवेि सदला असेल ति, त्या संस्थेची मान्यता िद्द किणाि काय, त्या संस्थेच े

अनदुान िद्द किणाि काय? या माझ्या ३ प्रश्नांची उत्तिे मंत्री महोदयांनी द्यावी, अिी 

सवनंती आह.े 

 ॲड.के.सी.पाडवी : अध्यक्ष महोदय, सतसऱ्या प्रश्नाचा या लक्षवधेी सचूनेच्या 

सवषयािी संबंध नाही. सन्माननीय सदस्यांनी सवचािलेल्या पसहल्या प्रश्नाच्या 

अनषुंगाने मी ह ेसांग ूइसच्छतो की, ह ेखिे आह ेकी, गेल्या सव्वादोन वषाात ट्रायबल 

ॲडव्हाजिी कौसन्सल झालेली नाही.  मखु्यमंत्री महोदय त्याचे चअेिमन असतात. 

पिंत,ु कोसवड काळ असल्याने ती बैठक होऊ िकली नाही. असधवेिन संपल्यानंति 

मी माननीय उप मखु्यमतं्री महोदयांना सवनंती किेन. मखु्यमंत्री महोदयांनी आम्हाला 

पिवानगी सदली ति, माननीय दादांच्या अध्यक्षतेखाली सकंवा मखु्यमंत्री महोदय थोडा 

वेळ आले व त्यांनी आम्हाला वेळ सदला ति, असधवेिनानंति लगचे ही कसमटी 

बसेल. हा एक भाग झाला.  

  अध्यक्ष महोदय, कायद्याबाबत सन्माननीय सदस्यांनी सांसगतले. हा कायदा 

झाल्यानंति आपण दखेील मंत्री होता. आपण दखेील कोणावि कािवाई केली नाही,  
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ॲड.के.सी.पाडवी ... 

खिे ति सीव्हीसीने कािवाई केली पासहजे. बोगस आढळून आल्यावि त्यांच्यावि 

कायदिेीि कािवाई झाली पासहजे. ते िक्त मंत्रालय सकंवा सवभागाने किण्याची गिज 

नाही. कोणीही करु िकते, असा माझा अभ्यास आह.े 

 श्री.सनुील भसुािा : अध्यक्ष महोदय, सद. ६ सप्पटेंबि, २०१७ च्या माननीय 

सवोच्च न्यायालयाच्या सनणायामध्ये .... (अडथळा) ...  

 तावलका सभाध्यक्ष : आता केवळ अधाा समसनट सिल्लक आह.े 

 श्री.सनुील भसुािा : अध्यक्ष महोदय, कोटााने आदिे दऊेनसधु्दा  आसदवासी 

सवकास सवभागाने ऑसडानन्स का काढला, हा कोटााचा अवमान नाही काय? माननीय 

सवोच्च न्यायालयाने अिा प्रकािच्या प्रकिणामध्ये प्रवेि िद्दबादल ठिवले. माननीय 

सवोच्च न्यायालयाने सांसगतले की, बोगस आसदवासींना प्रवेि दतेा यणेाि नाही. 

माननीय सवोच्च न्यायालयाने सनकाल दऊेन दखेील त्यानंति सन २०१७ मध्ये 

आसदवासी सवकास सवभागाने ऑसडानन्स का काढला, हा कोटााचा अवमान नाही 

काय? अिा प्रकािच्या आपल्या ज्या ससमत्या आहते त्यामध्ये औिंगाबादमध्ये नांदडे 

मधील सकनवट येथे ससमती आह ेआसण नंदिूबाि येथे ससमती आह.े या ससमत्यांमध्ये 

बऱ्याच प्रमाणात ह े दाखले सदले गेलेले आहते. या ससमत्या अजनू बळकट 

किण्यासाठी िासन उपाययोजना किणाि आह ेकाय? 

नंति श्री.सिंद े.... 
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ॲड.के.सी.पाडवी : अध्यक्ष महोदय, श्री.सदलीप सवठ्ठल बांबळे यांनी माननीय 

सवोच्च न्यायालयामध्य ेसन २०१७ यासचका दाखल केली होती. त्यावि सदनांक ६ 

सप्पटेंबि, २०१७ िोजी "सिता जात पडताळणी प्रमाणपत्र दणे्यात येऊ नये", असा 

सनकाल दणे्यात आला आह.े सवभागाने यासंदभाात सन २०१८ मध्ये अध्यादिे 

काढला होता, तो चकुीचा होता. ह ेमाझे स्पष्ट मत आह.े तो अवमान किणािा होता. 

तो अध्यादिे सन २०१७-१८ मधील होता व तो केवळ ६ मसहने वैध िाहू िकतो. या 

प्रकिणाची दखल सवभागाने का घेतली नाही, असा मला प्रश्न पडला. या प्रकिणी 

कोणी चकू केली ह े तपासनू सनसितपणे त्यांच्यासवरुध्द कािवाई किण्यात येईल. 

नंदिूबाि, सकनवट येथील ससमत्या सक्षम किाव्या लागतील, ही बाब खिी आह.े 

आतापयांत ७१९ सिता वैधता प्रमाणपत्र घेण्यात आले आहते. एका सवद्यार्थयााच्या 

कुटंुबामध्ये ७ ते १० जणांकडे वैधता प्रमाणपत्र असतात. त्यामळेु त्यांचे म्हणणे असत े

की, आम्हाला असभयांसत्रकी सकंवा वैद्यकीय सिक्षण घेत असताना का अडवण्यात 

येते ? सदिहू सवा प्रकिणे सनकाली काढण्यासाठी एखादी ससमती आयोगाप्रमाण े

सनयकु्त किावी लागले. त्यानंति सदिहू प्रकिणे एका वषाात सनकाली सनघाल्यानंति हा 

प्रश्न सनकाली सनघेल, असे मी स्पष्ट सांगतो. 

डॉ.सवजय कुमाि गावीत : अध्यक्ष महोदय, सवसवध िैक्षसणक संस्थांमध्ये सिता 

प्रवेि दणे्यात आले आहते. माननीय उप मखु्यमंत्री सभागहृात उपसस्थत आहते. सदिहू 

सनणाय हा धोिणात्मक आह.े मागील काळात अनभुव आला आह े की, सिकािने 

सामासजक न्याय सवभाग, आसदवासी सवकास सवभाग व इति मागासवगा यांचेकरिता 

जात वैधता प्रमाणपत्राबाबत एकच धोिणात्मक सनणाय घेणे गिजेचे आह.े वैधता 

प्रमाणपत्र सरुुवातीस सामासजक न्याय सवभागाकडून दणे्यात येत होते. त्यांना 

बंधनकािक केले होते त्यावेळी माननीय न्यायालयाने सांसगतले की, एका 

सवभागाकडून सिता वधैता प्रमाणपत्र दणे्यात येते व दसुऱ्या सवभागाकडून दणे्यात येत 

नाही, यासंदभाात सिकािचे एक धोिण असले पासहजे. याकरिता सवा सवभागांनी सिता 

वैधता प्रमाणपत्र द्यावेत, असे आदिे माननीय न्यायालयाने सदले होते. त्यानसुाि  

 



14-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) QQ - 139 

GSS/AKN/MMP प्रथम कुमािीसगिप 14:30 

 

 

डॉ.सवजय कुमाि गावीत... 

कायावाही किण्यात येत होती. या प्रकिणी धोिणात्मक सनणाय घेण्यात यावा. बोगस 

जात प्रमाणपत्र घऊेन काही लोक नोकिी समळवतात, प्रसिक्षण समळवतात. याकरिता 

सदिहू प्रकिणी धोिणात्मक सनणाय घेण्यात येईल काय ? 

ॲड.के.सी.पाडवी : अध्यक्ष महोदय, सदिहू लक्षवेधी सचूना सिता वधैता 

प्रमाणपत्राच्या संदभाातील आह.े ह े सवा थांबसवण्याच्या दृष्टीकोनातनू एक ससमती 

गठीत किावी लागले. उक्त ससमतीच्या माध्यमातनू एखाद्या वषाात सवा प्रकिणे 

सनकाली काढण्यात येतील. याप्रकिणी आपली काही मागणी असेल ति Tribal 

Advisory Council ची बैठक घेण्यात येईल. त्यावेळी आपण आपले प्रश्न उपसस्थत 

किावेत. त् यासंबंधी धोिणात्मक सनणाय घ्यावयाचा असेल ति ते धोिण ठिसवण्यात 

येईल. 

तावलका सभाध्यक्ष (श्री.भास्कर जाधव) : मंत्री महोदय बैठक घेऊन हा 

प्रश्न सोडसवण्याचा प्रयत्न किणाि असल्याने तथेे सवा प्रश्न सनकाली सनघ ूिकतात.  

डॉ.सकिण लहामटे : अध्यक्ष महोदय, सन २००१ मधील कायदा क्रमांक २३ 

मध्ये आसदवासी सवकास सवभाग बदल किणाि काय ? नामसादृश्य आसण बोगस 

आसदवासींच्या बाबतीतील र्श्ेतपसत्रका सिकाि सकती कालावधीत सन्माननीय सदस्य 

व जनतेसमोि ठेवणाि आह े? 

यानंति श्री.तेलंग..... 
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 ॲड.के.सी.पाडवी : सन २००१ च्या कायद्यामध्य ेआवश्यक बदल किणाि 

आहात काय, असा सन्माननीय सदस्यांनी प्रश्न सवचािलेला आह.े मी त्यांना सांग ू

इसच्छतो की, उक्त प्रकिणी एक ससमती घसटत किण्यात आलेली आह.े माननीय 

सवोच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ कौसन्सल यांच्यामािा त उक्त सवषयांचा सखोल अभ्यास 

करुन पढुील असधवेिनामध्य ेसधुािणा सवधेयक मांडण्यात येईल.  

 तावलका सभाध्यक्ष : उक्त प्रकिणी मंत्री महोदयांनी ससमती घसटत किण्याची 

घोषणा केली आह.े त्यामळेु यासंदभाात काही प्रश्न असतील ति संबंसधत सन्माननीय 

सदस्यांनी मंत्री महोदयांना लेखी सचूना द्याव्यात, अशी मती सचूना करतो.  

 श्री. जयकुमार (भाऊ) िावल : अध्यक्ष महोदय, हा अत्यंत जटील असा कवषय 

आह.े रिझव्हा कॅटेसगिीतील लोकांच्या आयषु्ट्यािी सनगडीत असा प्रश्न आह.े पिुोगामी 

महािाष्ट्ट्राच्या सिकािला माझा असा प्रश्न आह ेकी, अनसुसूचत जातीचा दाखला जन्म 

दाखल्यासोबत दणेाि आहात काय तसेच त्यांना स्माटाकाडा दणे्याची योजना सरुु 

किणाि आहात काय? 

 ॲड.के.सी.पाडवी : अध्यक्ष महोदय, अनसुसूचत जमातील सवद्याथी इयत्ता 

आठवीमध्य े गेल्यानंति त्या सवद्यार्थयाांना अनसुसूचत जमातीचे ससटासिकेट दणे्यात 

येणाि आह.े खिे पाहता इयत्ता पसहलीपासनू अिा  प्रकािचे ससटासिकेट दणे्याचा 

िासन सवचाि किीत आह.े अनसुसूचत जमातीमधील सवाच सवद्यार्थयाांजवळ 

अनसुसूचत जातीचे ससटासिकेट असणे आवश्यक आह.े त्यामळेु िासन त्या अनषुंगाने 

कायावाही किेल.  

 श्री.दौलिाव दिोडा : अध्यक्ष महोदय, मागील दोन वषाांपासनू जनजाती 

स्लागाि ससमतीची बैठक घेण्यात आलेली नाही. त्यामळेु आता जनजाती 

सल्लागाि ससमतीची बैठक केव्हा आयोसजत किण्यात येणाि आह े तसेच बोगस 

ससटासिकेट तयाि करुन नोकिीमध्ये भिती झालेल्या साडेबािा हजाि उमेदवािांवि 

ॲट्रॉससटी ॲक्टप्रमाणे गनु्हा दाखल किणाि आहात काय? 
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 ॲड.के.सी.पाडवी : अध्यक्ष महोदय, मागील दोन वषाांपासनू कोिोनाचे संकट 

असल्यामळेु जनजाती सल्लागाि ससमतीची बैठक होऊ िकली नाही. अथासंकल्पीय 

असधविेन संपल्यानंति जनजाती सल्लागाि ससमतीची बैठक आयोसजत किण्यात 

येईल. या ससमतीचे अध्यक्ष मखु्यमंत्री महोदय असतात. त्यामळेु याबाबत मी त्यांना 

एक पत्र दखेील सदलेले आह.े सनसितपणे ह े असधवेिन संपल्यानंति जनजाती 

सल्लागाि ससमतीची बैठक घेण्यात येईल.  

 अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्यांच्या दसुऱ्या प्रश्नाला मी उत्ति दऊे इसच्छतो 

की, सदनांक ६ जलैु, २०१७ िोजीच्या माननीय सवोच्च न्यायालयाच्या सनणायानंति 

मागील सिकािने मंसत्रमडंळाची उप ससमती नेमली होती. आता महासवकास आघाडी 

सिकािने दखेील उप ससमती नेमलेली आह.े या उप ससमतीवि मी दखेील आह.े 

मागील सिकािने नेमलेली ससमती व आता महासवकास आघाडी सिकािने नेमलेली 

ससमती ही माननीय न्यायालयाचा अवमान किणािी ससमती आह,े ह ेमी सभागहृाला 

सांग ू इसच्छतो. असधसंख्याचा प्रश्न सनमााण होत आह.े खिे पाहता बोगस 

ससटासिकेटच्या आधािे नोकिी किीत असलेल्या साडेबािा हजाि लोकांना घिी 

पाठवनू त्या सठकाणी मळू आसदवासी उमेदवािांना नोकिी सदली पासहज.े ज्यांनी बोगस 

ससटासिकेट काढून नोकिी समळवलेली आह,े अिा सवाांना बडतिा करुन त्यांच्यावि 

गनु्हा दाखल किण्याबाबत माननीय सवोच्च न्यायालयाने आदिे सदले आहते. 

त्यामळेु या बाबींचा या सदनाने सवचाि करुन खऱ्या आसदवासींना न्याय सदला पासहजे, 

अिी माझी स्वत:ची मागणी आह.े  

 श्री.िाजेि पवाि : अध्यक्ष महोदय, आसदवासी बाांधवानी जातीच्या 

दाख्यासाठी अजा केल्यानंति त्यांना सन १९५० मधील महसलुी पिुावा मासगतला 

जातो सकंवा िालेय व्यवस्थेतील एखादा पिुावा मासगतला जातो. पिंत ुआसदवासी 

बाांधवाांकडे सन १९५० मधील पिुावे उपलब्ध नाहीत. त्यामळेु अजा दाखल करुन 

दखेील अनेक प्रकिण ेप्रलंसबत आहते. जातीचे दाखले नसल्यामळेु आसदवासी समाज 

िाळांच ेप्रवेि, िासकीय योजनांपासनू वसंचत िाहत आह.े  

यानंति श्री.कुलकणी....... 



14-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) SS - 142 

MJK/AKN/MMP प्रथम श्री.तेलंग 14:40 

 

 

श्री. िाजेि पवाि... 

आकदवासी समाजाच्या लोकांनी जातीचा दाखला समळण्याकरिता अजा केला ति तो 

दाखला वेळेत समळण्यासाठी कालावधी सनसित किण्यात येणाि काय ? दसुिे असे 

की, आसदवासी व्यक्ती जात प्रमाणपत्र काढल्यानंति जात वैधता प्रमाणपत्राकरिता तो 

अजा कितो. तेव्हा जात वैधता प्रकिणे अनेक मसहने प्रलंसबत ठेवली जातात. अिी 

प्रमाणपते्र सवसहत कालावधीत समळण्यासाठी कालावधी ठिवनू सदला जाणाि काय ? 

 ॲड. के.सी. पाडवी : अध्यक्ष महोदय, पसहल्या प्रश्नाबाबत मी सांग ूइसच्छतो 

की, याकरिता स्टेट पॉसलसी आह.े त्या पॉसलसीमध्ये बदल किावयाचा असेल ति 

त्याबाबत िाज्य सिकािला सवचाि किावा लागले. िाज्य सिकाि याबाबत पॉसलसी 

ठिवेल. दसुऱ्या प्रश्नाबाबत मी सांग ूइसच्छतो की, यात सनसित कालावधी ठेवता येणाि 

नाही. मागील सिकािने आसण याही सिकािने सनणाय घेतला की, सीव्हीसी कसमट्यांची 

संख्या वाढवावी लागले. त्या ससमतीमधील मनषु्ट्यबळ वाढवनू ही प्रकिणे सनकाली 

काढली पासहजेत.  

 श्री. सदलीप बोिसे : अध्यक्ष महोदय, जात पडताळणी ससमतीने बोगस 

आसदवासी दाखला घऊेन सवसवध प्रकािच्या योजनांचा िायदा घेतला असेल, 

अनदुान घेतले असेल ति माननीय सवोच्च न्यायालय आसण माननीय उच्च 

न्यायालयाने स्पष्ट सांसगतले की, आसदवासी नाहीत म्हणनू त्यांच्यावि आजपयांत 

कोणतीही पोलीस तक्राि दाखल केली नाही. येणाऱ्या काळात सकती सदवसांमध्ये 

त्यांच्यावि पोलीस केसेस दाखल केल्या जाणाि आहते  ? 

 तावलका सभाध्यक्ष : मी सन्माननीय सदस्यांना सांग ूइसच्छतो की, हा प्रश्न 

यापवूीही अनेकदा उपसस्थत केला आह.े आपण नवीन प्रश्न सवचािावा. 

 श्री. सदलीप बोिसे : अध्यक्ष महोदय, ज्यांनी िाजकािणाचे िायद े घेतले 

असतील, आसदवासी लोकांच्या जसमनी बळकावल्या असतील त्या जसमनी जमा 

किण्याचे आदिे मंत्री महोदय दणेाि आहते काय ? ज्यांच्या सवरुद्ध सन २०१४ पासनू  
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श्री. सदलीप बोिसे .... 

माननीय उच्च न्यायालयाने आदिे सदले आहते की, त्या लोकांची जात पडताळणी 

करुन द्यावी.  

तावलका सभाध्यक्ष : सन्माननीय सदस्याांना मी साांि ूइकच्ितो की, हा प्रश्न 

लक्षवेधी सचूनेच्या स्कोपमध्ये येत नाही.  

श्री. कदलीप बोरसे : अध्यक्ष महोदय, पिंत ुआजपयांत जात पडताळणी ससमतीने 

तो आदिे सदलेला नाही. याबबातचे सनदिे मंत्री महोदय जात पडताळणी ससमतीला 

दणेाि आहते काय ? 

 ॲड. के.सी. पाडवी : अध्यक्ष महोदय, सदिहू प्रश्नाचे उत्ति यापवूीच दणे्यात 

आले आह.े  

 श्री. िाजेि पवाि : अध्यक्ष महोदय, मी मंत्री महोदयांना स्पेसससिक प्रश्न 

सवचािणाि आह.े नांदडे सजल््ात मोठ्या प्रमाणात महादवे कोळी आसण मनेुवाि 

कोळी समाज आह.े माननीय न्यायालयाने आदिे दऊेनही औिंगाबाद येथील                    

श्री. सदनकि पाविा नावाचे असधकािी जात वधैता प्रमाणपत्र दते नाहीत. त्यामळेु 

मनेुवाि कोळी समाज आसण महादवे कोळी समाजातील तरुणांचे जात वैधता 

प्रमाणपत्र िद्द किण्यात आले आह.े याबाबतची सखोल चौकिी किण्यासाठी सविेष 

ससमती गठीत किण्यात येणाि आह ेकाय ? तसेच श्री. सदनकि पाविा यांनी अवााच्च 

भाषेत बोलणे, वैधता प्रमाणपत्र न दणेे याबाबत चौकिी किण्यात येणाि काय ? 

 ॲड. के.सी. पाडवी : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्यांनी सवचािलेल्या 

प्रश्नात केस नंबि सांसगतलेला नाही. तसेच ही व्यक्तीगत केस आह ेकाय ? याबाबत 

उल्लेख केला नाही. 

 तावलका सभाध्यक्ष : लक्षवेधी सचूना संपली आह.े आता माननीय उप 

मखु्यमंत्री तथा सवत्त मंत्री यांचा म.सव.स. सनयम ५७ अन्वये प्रस्ताव मांडण्यात येईल.  
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तावलका सभाध्यक्ष .... 

(...अडथळा...) मी सन्माननीय सदस्य श्री. सहिामण खोसकि यांना सांग ूइसच्छतो की, 

त्यांची लक्षवधेी सचूना लॅप्पस झालेली नाही. (...अडथळा...) लक्षवेधी सचूना क्रमांक 

८, लक्षवेधी सचूना क्रमांक ११ आसण लक्षवधेी सचनूा क्रमांक १२ या तीनही 

लक्षवेधी सचूना उद्या सविेष बैठकीमध्ये घेण्याबाबत माननीय उपाध्यक्षांनी यापवूी 

घोसषत केले आह.े त्यामळेु मी सांग ू इसच्छतो की, त्यांची ही लक्षवेधी सचूना िद्द 

झालेली  नाही.  

 

यानंति श्री. चौधिी... 
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पृ.शी.: सनयम स्थसगत ठेवणे. 

मु.शी.: सनयम स्थसगत ठेवण्याबाबत उप मखु्यमंत्री तथा 

सवत्त मंत्री यांचा प्रस्ताव. 

 

 श्री.असजत पवाि (उप मखु्यमंत्री तथा सवत्त मतं्री) : अध्यक्ष महोदय, मी 

आपल्या अनमुतीने महािाष्ट्ट्र सवधानसभा सनयम ५७ अन्वये पढुील प्रस्ताव मांडतो :- 

"अथासंकल्पाविील सवासाधािण चचेच्या संदभाात महािाष्ट्ट्र सवधानसभा 

सनयमांतील सनयम २४६ (१) मधील सात सदवसांच्या कालावधीबाबतची जी तितदू 

आह ेती महािाष्ट्ट्र सवधानसभा सनयमांतील सनयम ५७ अन्वये स्थसगत किण्यात यावी." 

प्रस्ताव मतास टाकून संमत झाला. 

--------- 
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पृ.शी.: अथासंकल्पावि सवासाधािण चचाा. 

मु.शी.: सन २०२२-२०२३ च्या अथासंकल्पावि सवासाधािण चचाा. 

 

 तावलका सभाध्यक्ष : आता सन २०२२-२०२३ च्या अथासंकल्पाविील 

सवासाधािण चचलेा सरुुवात होईल.  अथासंकल्पाविील सवासाधािण चचसेाठी 

आजचा पसहला सदवस आह.े  या चचेसाठी एकूण तीन तास वेळ दणे्यात येईल, या 

तीन तासांपैकी सत्तारुढ पक्षास सनम्मा वेळ व सविोधी पक्षास सनम्मा वेळ दणे्यात येईल.  

सदस्य वेळेचे बंधन पाळून मला सहकाया कितील, अिी मी अपेक्षा कितो. 

 आता माननीय सविोधी पक्ष नेत्यांनी चचलेा सरुुवात किावी. 

 श्री.दवेेंद्र िडणवीस (सविोधी पक्षनेता) : अध्यक्ष महोदय, माननीय उप 

मखु्यमंत्री तथा सवत्त मंत्र्यांनी मांडलेल्या अथासंकल्पावि माझे सवचाि मांडण्यासाठी 

मी उभा आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, या अथासंकल्पाच्या सरुुवातीला माननीय अथा मतं्र्यांनी 

महािाष्ट्ट्राला सट्रसलयन डॉलि इकॉनॉमी किण्याबाबत सतुोवाच केले, याचा मला 

आनंद वाटतो.  पाच वषाांपवूी मी सट्रसलयन डॉलि इकॉनॉमीची संकल्पना मांडली 

होती.  महािाष्ट्ट्र िाज्याची इकॉनॉमी ही दिेातील पसहली सट्रसलयन डॉलि इकॉनॉमी 

होऊ िकते, असा सवर्श्ास मी व्यक्त केला होता.  यावरुन तत्कालीन सविोधक व आता 

सत्तारुढ पक्षामध्ये असलेल्या सन्माननीय नेते मंडळींनी माझा उपहास केला होता, 

सखल्ली उडसवली होती व महािाष्ट्ट्र ही सट्रसलयन डॉलि इकॉनॉमी होऊ िकत नाही 

असे मत व्यक्त केले होते.  पिंत ुआज माननीय अथामंत्र्यांनी सतच संकल्पना सस्वकािली 

याचा मला आनंद आह.े  खिे ति, आम्ही मांडलेल्या सवाच गोष्टी आता सस्वकािल्या 

जात आहते.  अथाात, सरुुवातीला या सवा गोष्टी नाकािल्या जात होत्या. 

 अध्यक्ष महोदय, महािाष्ट्ट्राचे खिे सामर्थया ओळखनू अथाव्यवस्थेमध्ये योग्य 

प्रकािे गुंतवणकू केली ति इति कुठल्याही िाज्यापेक्षा आपले िाज्य सकमान दहा वष े

पढेु जाऊ िकते ही ताकद व िक्ती आपल्या िाज्याची आह.े 



14-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) TT - 147 

DBC/AKN/MMP प्रथम श्री.कुलकणी 14:45 

 

 

श्री.दवेेंद्र िडणवीस..... 

 अध्यक्ष महोदय, माननीय अथामंत्र्यांनी मांडलेल्या अथासंकल्पाचे आकािमान 

५ लाख ४८ हजाि कोटी रुपये एवढे आह.े  यामध्ये महसलुी जमा ४ लाख ३ हजाि 

कोटी रुपये, महसलुी खचा ४ लाख २७ हजाि कोटी रुपये व महसलुी तटू २४ हजाि 

३५२ कोटी रुपये दिासवण्यात आली आह.े  गेल्या दोन-तीन वषाांपासनू मी पाहत आह े

की, सरुुवातीच्या काळात महसलुी तटू कमी दाखसवली जाते पिंत ु पिुवणी 

मागण्यांच्या माध्यमातनू मोठया प्रमाणात मागण्या आणल्याने ही तटू मोठया प्रमाणात 

वाढते.  सन २०२१-२०२२ च्या अथासंकल्पीय अंदाजानसुाि १० हजाि २२५ कोटी 

रुपये एवढी महसलुी तटू दाखसवण्यात आली होती.  सधुारित अंदाजामध्ये ती ३० 

हजाि ७२४ कोटी रुपये एवढी झाली आह.े  म्हणजे महसलुी तटुीमध्ये तीन पटींनी 

वाढ झाली आह.े  अथाात, ही आकडेवािी दखेील अपेसक्षत आह.े  सदनांक ३१ माचा 

िोजी अंसतम आकडेवािीत ही तटू ४० हजाि कोटी रुपयांच्या घिात गेलेली 

आपल्याला पाहायला समळेल. 

 अध्यक्ष महोदय, येत्या वषाभिासाठी दिासवण्यात आलेली महसलुी तटुीची 

आकडेवािी दखेील िसवी आह.े  सिकािचे दासयत्व लक्षात घेऊन िाजकोषीय तटू 

मोजली जाते. 

यानंति श्री.धमुाळे..... 
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श्री. दवेेंद्र िडणवीस... 

पिंत ु२०२१-२२ या वषााचा िाजकोषीय तटुीचा अथासंकल्पीय अंदाज ६६६४१ कोटी 

इतका होता. पण प्रत्यक्षात सधुारित अंदाज सकती आह े८९ हजाि कोटी रुपयांचा.  

म्हणजे २२४४० कोटींनी ही वाढ अंदाजापेक्षा जास्त झालेली आपल्याला पहायला 

समळाली आह.े   

 अध्यक्ष महोदय, यामध्ये पिुवणी मागण्यांचा जो कािभाि चाल ू आह े तो 

असतिय मनमानी अिा प्रकािचा आह.े  सन २०२१-२२ मध्ये िाज्याचा अथासंकल्प 

४ लाख ८४ हजाि कोटी रुपयांचा आह े आसण वषाभिात पिुवणी मागण्या सकती 

िकमेच्या आल्या ति त्या ६० हजाि कोटी रुपयांच्या आहते.  त्यामळेु एकूण 

मागण्यांची िक्कम ५,४४,७८९ कोटी इतकी झाली.  खचााचा सधुारित अंदाज ४ 

लाख ९६ हजाि कोटी रुपये झाला.  म्हणजे एकूण मागण्यांपेक्षा सधुारित अंदाज हा 

४८ कोटींनी कमी आह.े  याचा अथा असा आह े की, आपण बजेट बनसवतो 

दाखसवण्याकरिता आसण खचा कितो मनमानीपणे. बजेटचा आसण खचााचा 

ताळमेळच लागत नाही.  ज्यावेळी जो खचा वाटला तो खचा कितो आसण पिुवणी 

मागण्यांमध्ये तो घेतो. त्याला आपण मान्यता दतेो.  मळू खचा मात्र आपण कितच 

नाही.  म्हणजे "खायचे दात वेगळे आसण दाखवायचे दात वेगळे" अिा प्रकािची 

अवस्था या अथासंकल्पाची झालेली आपल्याला पहायला समळते.  त्यामळेु या 

२०२२-२३ वषााच्या अथासंकल्पातनू ज्या घोषणा झाल्या आहते त्यातील सकती 

घोषणांवि सवर्श्ास ठेवायचा, असा प्रश्न आपल्यासमोि उपसस्थत होतो.   

 अध्यक्ष महोदय,  आपल्या कजााचे प्रमाणही वाढत आह.े  पण मी नेहमी 

सांगतो की, कजााचे प्रमाण वाढले तिी सचंता किण्याचे कािण नाही.  वाढत्या 

अथाव्यवस्थेमध्ये कजा ह ेवाढतच असते.  कजााचे िाज्य स्थलू उत्पन्नािी सकती प्रमाण 

आह ेयाच्या आधािावि आपण त्याचे मलु्यमापन कितो.  मात्र कजा वाढत असताना 

त्या कजाातनू सवकासात्मक खचा सकती होतो याच्या आधािावि त्या कजााचे 

मलु्यमापन केले पासहजे.  म्हणनू मी नेहमी सांगतो की, कजा घेणे चकू नाही.  पण त े

खचा कुठे केले जाते ते आपण पासहले पासहजे.  आता आपले कजा वाढले आह.े  सन  
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श्री. दवेेंद्र िडणवीस... 

२०१९-२० या वषाात िाज्यावि ४ लाख ५१ हजाि कोटींचे कजा होते ते आता ६ लाख 

५० हजाि म्हणजे जवळपास २ लाख कोटींने वाढले आह.े  ते िाज्य स्थलू उत्पन्नाच्या 

१६.५० टक्के इतके होते.  नंति ते १९ टक्के इतके झाले.  आता आपण १८.१४ टक्के 

इतके असल्याचे म्हणत आहोत.   म्हणजे जवळपास ते १९ टक्के झालेले आह.े  ते 

कजा वाढले यापेक्षा मला सचंता या गोष्टीची आह ेकी, आपल्या भांडवली खचाामध्ये 

जास्तीत जास्त सवकास खचााचे प्रमाण ४९ टक्के होते.  आता ते कमी होत होत 

२०२०-२१ मध्ये ३५ टक्के आले आह.े  म्हणजे ४९ टक्क्यांवरुन ३५ टक्क्यांपयांत 

खाली आले आह.े  आपण भांडवली खचा कितो तो कजण काढून करतो.  आपले 

भाांडवली उत्पन्न म्हणजे कजा आह.े  आपले िाज्य महसलूी तटुीचे आह.े  त्यामळेु 

कजा घेऊनच आपण भांडवली खचा कितो.  कजाातनू आपण जो खचा कितो त्यातील 

सवकास खचााचे प्रमाण ह े३५ टक्क्यांपयांत खाली येत असेल ती अत्यंत सचंतेची बाब 

आह.े  म्हणनू याकडे लक्ष सदले गेले पासहजे. एकूण खचाामध्ये दखेील सवकास खचााच े

प्रमाण ६३ टक्क्यावरून ५९ टक्क्यापयांत खाली आले आह.े  उत्तिातनू कोसवडच े

कािण सांसगतले जाईल.  पण त्याचे कािण कोसवड नाही.  ते मी माझ्या भाषणातनू 

सांगणाि आह.े  कोसवड ह ेिाि छोटे कािण आह.े  यामध्ये सवत्तीय अव्यवस्था किी 

आह ेह ेदखेील आपल्याला त्यातनू पहायला समळेल.   

 अध्यक्ष महोदय, महसलुी जमेच्या तलुनेत वेतन, सनवतृ्ती वेतन आसण व्याज 

या सवकासेति बाबींवि होणािा खचा पहा.  भांडवली खचााची मासहती ति मी आता 

सदली आह.े  महसलुी खचाामध्ये सन २०१९-२० या वषाात ह ेप्रमाण ६० टक्के होते.   

यानंति श्रीमती कोळसगिे..
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श्री. दवेेंद्र िडणवीस.... 

सन २०२०-२१ मध्ये ते प्रमाण ६५.९७ म्हणजे ६६ टक्के पयांत पोहोचले आह.े 

याचाच अथा ह ेप्रमाण ६ टक्के वाढलेले आपल्याला पाहायला कमळत.े याचा पररर्ाम 

असा आह ेकी, आपर् बजेटमध्ये दाखवत आहात पर् कवभािाांना खचाणसाठी कनधीच 

उपलब्लध होत नाही. आसथाक वषा संपले तिी अनेक सवभागांनी अथासंकल्पाच्या 

तलुनेत ५० टक्के सदु्धा खचा केलेला नाही. कािण मळुात त्या सवभागांकडे खचाासाठी 

सनधीच उपलब्ध नाही. आता नवीन पद्धत अिी आह ेकी, कागदोपत्री कट लावायचा 

नाही, पण त्यांना पैसेच द्यायचे नाहीत. त्यामळेु िेिवुािी, २०२२ पयांत अथासंकसल्पत 

तितदुीच्या तलुनेत केवळ ५२ टक्के एवढाच सनधी खचा झालेला आह.े सवभागांना 

जी िक्कम समळाली त्यामध्ये ९३टक्के िक्कम दाखवली तिी आपल्या सबम्स 

प्रणालीमध्ये बसघतले ति अथासंकसल्पत तितदुीच्या तलुनेत खचााचे प्रमाण केवळ 

४९टक्के आह.े  सबम्स प्रणालीमळेु ह ेसवा आता आपल्याला ऑनलाईन समळत आह.े 

त्यामळेु आपण जे मांडतो ते बजेट आसण जे सदसत आह ेते बजेट पणूापणे वेगळे आह.े 

या व्यसतरिक्त सदनांक ३१ माचा िोजी होणाऱ्या खचााच्या बाबतीत बोलायचे झाले ति 

गेल्या काही वषाामध्ये आपण असा प्रयत्न केला होता की, सदनांक ३१ माचा िोजी ज े

सवा बडान येते ते येऊ नये. पिंत ुते आता पनु्हा येत आह.े आपण वषाभिात सनधी 

उपलब्ध करुन सदले नाहीत. सन २०२०-२१ या आसथाक वषाात एकूण झालेल्या 

खचाापैकी २०.६४ टक्के खचा हा माचा मसहन्यातील आसण त्यातील १९.३३ टक्के 

म्हणजे जवळपास २० टक्के खचा हा एकाच सदविी म्हणजे सदनांक ३१ माचा िोजी 

केला आह.े याचा अथा एकूण बजेटच्या एक पंचमाि खचा हा एकाच सदवसाचा आह.े 

ही आसथाक सिस्त आह ेकाय, हा पैसा कुठे जातो ? सदनांक ३१ माचा या सदविी 

आपण िाज्याचा  २० टक्के पैसे खचा किणाि अस ूति तो खचा होत नाही. अनेक 

सवभाग तो पैसा घेतात आसण आपल्याकडून तो रिसलज सदसतो त्यानंति त्याचा कसा, 

कुठे वापि होता आसण दयेके किी काढली जातात याची काहीही सिस्त िाहत नाही. 

त्यामळेु या संदभाात कुठेतिी लक्ष घातले पासहजे. सन २०२०-२१ मध्ये िेवटच्या 

सदविी १९.३३ टक्केचा खचा एका सदवसात सदसतो तो कोणत्याही आसथाक 

सिस्तीमध्य ेसदसत नाही. त्यामळेु मला असे वाटते की, सवकासेत्ति खचााला कात्री  
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श्री. दवेेंद्र िडणवीस.... 

लावनू सवकास खचा वाढवता येईल यासाठी प्रयत्न किण्याची आवश्यकता आह.े 

आपण सांसगतले की, सन २०२०-२१ च्या तलुनेत सन २०२१-२२ मध्ये वास्तसवक 

स्थलू उत्पन्नात १२.०१ टक्के वाढ आपण अंदासजत केली आह.े आपण १२.०१ 

टक्के म्हणत आहात ते ठीक आह ेपिंत ुते खिे नाही. याचे कािण असे आह ेकी, 

आपण जि बसघतले ति सन२०१९-२० मध्ये िाज्याचे वास्तसवक स्थलू उत्पन्न ह े२० 

लाख ४३ हजाि कोटी रुपये होते.  सन २०२०-२१ मध्ये ते उत्पन्न कमी असनू 

१८.८९ लाख कोटी रुपये झाले म्हणजे -८.०३ टक्के ही आपली सनगेटीव्ह ग्रोथ होती. 

सन २०२१-२२ मध्ये त्या सनगेटीव्ह ग्रोथवि आपण २१ लाख १८ हजाि कोटी 

रुपयांवि आलो आहोत. कोसवडचे वषा सोडून सन २०१९-२० च्या आकडेवािीिी 

तलुना केली ति आपली वाढ केवळ ३.५ टक्के आह,े ती १२ टक्के नाही. िक्त ३.५ 

टक्क्यांची जीडीपीमध्ये वाढ  सदसत आह.े ह े सवा ठीक आह,े यासाठी कोसवडचा 

कालावधी होता असे आपण समज.ू पिंत ुआपण जे १२ टक्के सांसगतले आह ेते योग्य 

नाही.  त्यामळेुच जि ही खिी वाढ असती ति साधािणपणे जीडीपी वाढल्यानंति त्या 

प्रमाणात आपले महसलुी उत्पन्न सदु्धा वाढले पासहजे. असे होताना सदसत नाही. 

जीडीपी एवढया मोठया प्रमाणात वाढल्यानंति आपण बघा की, सन २०२१-२२ मध्ये 

महसलुी जमा अथासंकसल्पय अंदाज ३ लाख ६८ हजाि कोटी रुपये, सधुारित अंदाज 

३ लाख ६२ हजाि कोटी रुपये म्हणजे ६ हजाि कोटी रुपयांची घट आह.े जीडीपी जि 

एक्सपान झाला असता ति ही ६ हजाि कोटी रुपयांची घट आली नसती. कािण 

आपला जीडीपीचा महसलुािी असणािा िेिो सकती skewed झाला तिी दखेील 

सनगेटीव्ह ग्रोथमध्ये जाऊ िकत नाही. हा सनगेटीव्ह ग्रोथमध्ये गेला आह ेयाचाच अथा 

१२ टक्क्यांची ग्रोथ आपण सांगत आहात ती िक्त कागदोपत्री आह.े कािण आपले 

एक वषा सनगेटीव्ह ग्रोथच ेआह.े ति त्या सनगेटीव्ह ग्रोथविची ही पॉसझटीव्ह ग्रोथ आह.े 

आता जि आपण बसघतला ति आपल्या लक्षात येईल की, जास्तीत जास्त योजना या 

कें द्र िासनाच्या सांसगतल्या आहते. ते चांगलेच आह ेत्याचे आम्हाला काही वाईट 

वाटत नाही. पण िोज आपण कें द्र िासनाला नावे ठेवतो. आसथाक पाहणी अहवाल 

सकंवा माननीय अथामंत्र्यांचे भाषण असले तिी दखेील सवा जागी िाज्य िासनाची  
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श्री. दवेेंद्र िडणवीस.... 

कामसगिी दाखसवताना कें द्रीय योजनांचाच आधाि घेतला आह.े मी काही कें द्र आसण 

िाज्य वेगळे आह ेअसे मानत नाही. िेवटी िाज्याचा सकंवा कें द्राचा पैसा नाही ति 

भािताचा पैसा आह,े याचा काही प्रश्न नाही. 

     यानंति श्रीमती किंदीकि... 
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श्री. दवेेंद्र िडणवीस .... 

जाणीवपवूाक जेव्हा कें द्र िासनावि टीका होते. त्यावेळी ह ेदखेील सांसगतले पासहजे.  

की, आपण त्यांच्या योजनांचे के्रडीट घते आहोत. अिा वेळी  जे चांगले आह ेत े 

आपण का सांगत नाही ? पंतप्रधान कृषी ससंचन योजना, पंतप्रधान ग्रामीण आवास 

योजना, पंतप्रधान नागिी आवास योजना, पंतप्रधान ग्राम सडक योजना, प्रधानमंत्री 

सिुसक्षत माततृ्व असभयान, प्रधानमंत्री मात ृवंदना असभयान अिी योजनांची मोठी 

यादी आह.े या सवा  योजनांचा आज िाज्य िासन श्रेय घेत आह.े या बाबत चांगली 

कामसगिी असे आपल्या बजेटच्या भाषणात सांसगतले आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, माननीय सवत्त मंत्री यांनी सवकासाची पंचसतु्री आपल्याला 

दाखवली आह.े मला  या बाबत आिया वाटते. सवकासाच्या पंचसतु्रीमध्ये मनषु्ट्यबळ 

सवकास या अंतगात नवीन िाष्ट्ट्रीय िैक्षसणक धोिणाचा उल्लेखही नाही. नवीन िाष्ट्ट्रीय 

िैक्षसणक धोिणासिवाय आपण मनषु्ट्यबळ सवकास करु िकणाि आहात काय ? 

मनषु्ट्यबळाच्या सवकासाचे साधन िाष्ट्ट्रीय िैक्षसणक  धोिण आह.े मात्र त्याचा उल्लेख 

सदसनू येत नाही. सवकासाची पंचसतु्री म्हणजे नवीन योजनांचे केवळ रिपॅकेजींग आह.े 

माननीय सवत्त मंत्री यांच्या भाषणात  सवकासाची पंचसतु्री, कृषी आिोग्य मनषु्ट्यबळ 

सवकास, दळणवळण, उद्योग, या के्षत्रातील अनेक घोषणा जनु्याच आह.े या पवूी या 

घोषणा केलेल्या आहते. दोन –दोन अथासंकल्पात केलेल्या घोषणा पनु्हा या 

अथासंकल्पामध्ये  समासवष्ट केलेल्या आहते. मला आपली थीम आवडली. कधीही 

अथासंकल्प  हा कोणत्या तिी थीमच्या आधािावि असला पासहजे. आपली थीम 

चांगली आह,े के्षत्रही चांगले सनवडले आह.े मात्र त्याच वेळी  घोषणाही नवीन असण े

आवश्यक होते. अथासंकल्प हा एका वषााचा असला तिी दखेील त्याचा परिणाम 

पढुील अनेक वषाांवि होत असतो. यामळेु आपण िाज्याला नवीन कोणती सदिा दते 

आह,े ह ेया माधनू सदसले पासहजे. कोसव्हड नंतिचा हा पसहला अथासंकल्प आह.े 

यामध्ये पढुील ३-४ वषााची सदिा ठिणाि आह.े मात्र  त्यासाठी कोणत्याच  नवीन 

योजना िासनाने तयाि केल्याचे सदसनू येत नाही. 
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श्री. दवेेंद्र िडणवीस .... 

 अध्यक्ष महोदय, सनयसमत पीक कजा िेडणाऱ्या िेतकऱ्यांना प्रोत्साहन, 

डॉ.पंजाबििाव दिेमखु व्याज सवलत योजना,  मखु्यमंत्री पंतप्रधान  िार्श्त  ससंचन 

योजना, कृषी उत्पन्न बाजाि ससमतीच ेबळकटीकिण, कृषी सनयाात धोिण, सवसवध 

ससंचन प्रकल्प, बळीिाजा संजीवनी योजना, कृषी पंपांना वीज जोडणी, ससंचन 

सवसहिींचा धडक कायाक्रम,िळबाग योजना या सवा चाल ूयोजना आहते. या मधील 

काही योजना आमच्या काळातील  आहते ति काही योजना या पवूीच्या आहते. ह े

या सठकाणी सांसगतले पासहजे, ह ेसांगण्यास आमची काही हिकत नाही.  

 अध्यक्ष महोदय,  कृषी सवभागाचे लक्ष्य काय आह,े आपण नवीन काय किणाि 

आहोत ?  चाल ूयोजनांच्या व्यसतरिक्त नवीन काही आह,े असे या अथासंकल्पात 

सदसनू येत  नाही. चाल ूयोजना म्हणजे... येथे िब्द  थोडा चकुीचा आह.े या सिकािला 

मद्यामध्ये जास्त िस असल्यामळेु मी सांग ूइसच्छतो की , जनु्या बाटलीत नवीन दारु 

सकंवा नवीन बाटलीत जनुी दारु, असे काही तिी या योजनांचे होत असल्याचे सदसत 

आह.े बाटलीचे केवळ लेबल बदलले आह.े  असे म्हटले ति ते जास्त सोपे होईल.  

(अडथळा )  

 अध्यक्ष महोदय, आता सांसगतले की, आम्ही योजना आणली. यामळेु कजा 

घेणाऱ्यांमध्ये वाढ झाली.  ही केवळ  एकूण संख्येची वाढ नाही. प्राथसमक के्षत्रामध्ये 

िेतकिी व ितेी पिूक कजा या दोन गोष्टींची आपण िोड कितो तेव्हा असे लक्षात येते 

की, बँका आपल्याला कसे मखूा बनवत आहते. िेतकऱ्यांच्या नावावि उद्योगाला 

सदलेले कजाही प्राथसमक क्षेत्रामध्ये दाखवले जाते. सवाात महत्त्वाचे म्हणज,े असतिय 

यिस्वी अिा प्रकािची कजा मािीची योजना िासनाने जाहीि केली. सन २०२० च्या 

तलुनेत सन २०२१ मध्ये सावकािाकडून कजा घणेाऱ्यांच्या संख्येत २६.५ टक्क्यांची 

वाढ झाली. ही अवस्था का आली ? जि िेतकऱ्यांची कजा मािी झाली होती.  तिी 

दखेील सावकािाकडून घेतलेल्या कजााच्या िकमेत ४२ टक्के वाढ झाली आह.े   

        यानंति श्रीमती सगिप... 
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आपण ही कजााची ससस्टीम याकरिता उभी केली की, साधािणपण े कोणालाही 

सावकािी कजा घ्यायला लाग ूनये. पिंत,ु येथे उलट होत आह.े सावकािी कजाामध्ये 

मोठ्या प्रमाणात वाढ होत आह.े त्यामळेु मी पिवा दखेील आपल्याला ह ेबोललो 

की, कजामािीनंति त्या खात्यांवि बँका कजा दते नाहीत. त्याकडे आपल्याला लक्ष 

घालावे लागेल. अन्यथा पनु्हा एकदा आपण सावकािाच्या तोंडी सवाांना दऊे. 

   अध्यक्ष महोदय, आपण सवचाि केला ति कजााचा जो काही आिाखडा तयाि 

केला होता, त्या आिाखड्याच्या तलुनेत आपण केवळ ६० टक्के सवतिण करु िकलो 

आहोत. यामध्ये आपल्याला ४० टक्क्यांनी तटू पहायला समळत आह.े आपण पहा 

खिे म्हणजे या सिकािमध्ये कसे आह ेति ज्याची ताकद आहे, त्याला मदत आह.े 

ज्याची ताकद नाही, तो िासहला आह.े  

  अध्यक्ष महोदय, तमु्ही पहा सजल्हा योजनेमध्ये सन २०२०-२०२१ च्या 

तलुनेत सन २०२२-२०२३ मध्ये कुठे वाढ झाली ति मुंबई िहि व उपनगि 

सजल््ांच्या योजनेत १३० टक्के वाढ आह.े माननीय श्री.आसदत्य ठाकिे आहते 

म्हणनू असेल कदासचत. उस्मानाबाद सजल््ांच्या योजनेत १५ टक्के वाढ आह.े 

गडसचिोलीमध्ये १७ टक्के आह ेआसण मुंबई सजल््ांच्या योजनेमध्ये १३० टक्क्यांची 

वाढ होताना सदसत आह.े  

   अध्यक्ष महोदय, िाज्याचा अथासंकल्प ५ लाख, ४८ हजाि, ७७७ कोटी 

रुपयांचा आह.े या ५ लाख, ४८ हजाि, ७७७ कोटी रुपयांपैकी िाष्ट्ट्रवादी काँगे्रसच्या 

खात्यांना ३ लाख, १४ हजाि, ८२० कोटी रुपये समळाले आहते म्हणजे त्यांना ५७ 

टक्के समळाले आहते. काँगे्रसच्या खात्यांना १ लाख, ४४ हजाि, १९३ कोटी रुपय े

म्हणजे २६ टक्के समळाले आहते. माननीय मंत्री ॲड.असनल पिब आपल्या 

सिवसेनेची काय परिसस्थती आह ेते पहा, ९० हजाि १८१ कोटी रुपये म्हणजे १६ 

टक्के समळाले आहते.  
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  अध्यक्ष महोदय, जेथे वेतन जास्त द्यावे लागते अिी खाती िाष्ट्ट्रवादीकडे 

नाहीत. ती खाती काँग्रेसकडे आहते, म्हणज ेसिक्षण सवभाग. ती खाती तमुच्याकडे 

आहते, म्हणजे उच्च सिक्षण सवभाग... (अडथळा)... तमु्हाला काळजीच नाही. 

ज्यांना आह,े त्यांच्यासाठी सांगत आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री.असजत पवाि यांना मानलेच पासहजेच. "डंके की 

चोट पे काम." मागच्या वेळेस हचे केले. याही वळेेच हचे. असे ठाम पासहजे. एकदम 

ठाम पासहजे. सवा पैसा िाष्ट्ट्रवादी म्हणजे िाष्ट्ट्रवादी. ५७ टक्के. ... (अडथळा).. मग 

समळेल ना. का नाही समळणाि, भाजपालाही द्यावेच लागेल... असे थोडीच आह?े 

 अध्यक्ष महोदय, सामासजक योजनांची असतिय दयनीय अंमलबजावणी होत 

आह.े खिे म्हणजे कोसवड – १९ चे वषा ह ेसामासजक योजनांच्या अंमलबजावणीचचे 

वषा असायला पासहजे होते. कािण सवाात जास्त आवश्यकता सामासजक क्षेत्रातील 

योजनांची होती. पिंत,ु काय अवस्था आह ेते पहावे. उदाहिण द्यावयाचे झाले ति, 

प्रधानमंत्री सिुसक्षत माततृ्व असभयान व प्रधानमंत्री मातवृंदना योजनेचा आपण सवचाि 

केला ति, सन २०१९-२०२० मध्ये प्रसतुीपवूा सेवा समळसवलेल्या गभावती मसहलांची 

संख्या ३ लाख होती. ती सन २०२०-२०२१ मध्ये िक्त ७२ हजाि इतकी झाली. 

ज्यावेळेस त्यांना खिी मदत हवी होती, जेव्हा कोसवडचे वषा होते तेव्हा, ३ लाखांवरुन 

ही संख्या ७२ हजािवि आली. या योजनेवि खचा दखेील सनम्मा झाला,  अधाा खचा 

झाला.  

  अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री मातवृंदना योजनेंतगात सन २०१९-२०२० मध्य े

लाभाथी संख्या ७ लाख १९ हजाि इतकी होती. सन २०२०-२०२१ मध्ये ही लाभाथी 

संख्या ५ लाख ३० हजाि इतकी झाली. जी संख्या वाढली पासहजे होती, ती २ 

लाखांनी कमी झाली. कािण सामासजक सिुके्षच्या योजना दखेील सिकाि िाबव ू

िकले नाही.  
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श्री.दवेेंद्र िडणवीस ... 

 अध्यक्ष महोदय, पाऊस चांगला झाला तिी कृषी उत्पादनात आपल्याला 

मोठ्या प्रमाणात घट पाहण्यास समळत आह.े सन २०२१ मध्ये सिासिी पावसाच्या 

११८.२ टक्के पाऊस पडला.  

नंति श्री.सिंद े... 
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तिी दखेील तणृ धान्य, कडधान्य, तेलबीया, कापसू, यांच्या उत्पादनामध्ये अनकु्रम े

११, २७, १३, ३० व ०.४ टक्के एवढी घट झाली आह.े सन २०२१-२२ च्या िब्बी 

हगंामामध्ये मागील वषााच्या तलुनेत तणृधान्य व तेलबीयांच्या उत्पादनात २१ व ७ 

टक्के घट झाली आह.े यामागे एक कािण आह.े जलयकु्त सिवाि योजना सिकािने बंद 

केली आह.े बोगस सबयाणांचे प्रकाि मोठ्या प्रमाणात पाहण्यास समळाले आहते. 

आम्ही प्रत्येक संकटाच्या काळात सिवािामध्ये जाऊन िेतकऱ्यांिी संवाद केला 

आह.े बोगस सबयाणांच्या संदभाात सिकािचे कोणतेही सनयंत्रण नाही. Seed Control 

Act च्या माध्यमातनू बोगस सबयाणे आल्यानंति आमच्या सत्ताकाळात आम्ही त्या 

कंपन्यांच्या सनुावण्या घेतल्या होत्या व त्यांना भिपाई दणे्यास सांसगतल होते. पिंत ु

या सिकािने बोगस सबयाणांमळेु अपेसक्षत उत्पादन न आल्याने भिपाई दणे्याबाबत 

कंपन्यांवि कािवाई केल्याचे सदसनू येत नाही. 

 अध्यक्ष महोदय, बैलगाडा ियातीच्या संदभाात या सिकािने श्रेय घेतले आह.े 

सन २०१४ मध्ये माननीय न्यायालयाने बैलगाडा ितीवि बंदी घातली होती. त्यानंति 

सन्माननीय सदस्य श्री.महिे लांडगे यांच्या नेततृ्वाखाली एक सिष्टमंडळ आम्ही कें द्र 

सिकािकडे घेऊन गलेो होतो. त्यानंति माननीय कें द्रीय मंत्री श्री.प्रकाि जावडेकि 

यांनी गॅझेट काढले व पनु्हा ियात सरुू झाली. त्यावि माननीय न्यायालयाने पनु्हा बंदी 

घातली. त्यानंति सन २०१७ मध्ये कायदा केला आसण पनु्हा ियात सरुू केली. त्या 

कायद्याला माननीय सवोच्च न्यायालयाने स्थसगत केल्यानंति running ability of 

bull म्हणज े बैल हा धावणािा प्राणी आह,े असा अहवाल आमच्या तत्कालीन 

सिकािने तयाि केला.  आपण माननीय सवोच्च न्यायालयाचा सनणाय बघा. त्यांनी 

आमचा अहवाल स्वीकािला आसण त्याच्या आधािावि पिवानगी सदली आह.े ही 

कायावाही तमुच्या झाली असली तिी आम्हाला थोडे श्रेय द्या, सगळे तमु्हीच घेऊन 

जाऊ नका. हा अहवाल आम्ही केला नसता व तो माननीय सवोच्च न्यायालयात 

सादि केला नसता ति बैलगाडा ियात कधीच सरुू झाली नसती.  

 



14-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) YY - 159 

GSS/AKN/SST प्रथम कुमािीसगिप 15:10 

 

 

श्री.दवेेंद्र िडणवीस... 

अध्यक्ष महोदय, या सिकािमध्ये कोण भाषणे सलसहते ते समजतच नाही. 

माननीय िाज्यपालांच्या असभभाषणावि बोलता आले नाही, पण जे मनात आले त े

आकडे सांसगतले आह.े एका सठकाणी सांसगतले आह ेकी, माझ्या िासनाने आपत्तीत 

तत्पितेने प्रभावी प्रसतसाद सदला.  यासाठी िाज्य आपत्ती प्रसतसाद सनधीमधनू १५ 

हजाि कोटी रुपये व िाज्याच्या अथासंकल्पातनू ५,५०० कोटी रुपये सदले. वस्तसुस्थती 

अिी आह ेकी,  मदत व पनुवासन सवभागाने सदलेल्या मासहतीनसुाि सन २०२० व सन 

२०२१  या दोन वषाात ५,७९९ कोटी रुपये एसडीआिएिमधनू व िासनाने २,१४८ 

कोटी रुपये सनधी उपलब्ध करुन सदला आह.े त्यानंति मी सवचाि केला की, हा १५ 

हजाि कोटी रुपये आकडा कोठून आला ?  मग लक्षात आले की, सदिहू आकडेवािी 

सन २००३-२००४ पासनू सन २०२०-२०२१ पयांतची एकूण आकडेवािी आह.े 

सिकािने चक्क सांगनू सदले की,  आमच्या सिकािने आपत्तीमध्ये पंधिा हजाि कोटी 

रुपये सदले.  

अध्यक्ष महोदय, िासनाने एकूण २,६३६ मेगा वॅट स्थासपत क्षमतेचे ३४ 

जलसवद्यतु प्रकल्प कायाासन्वत केले आसण १६० मेगावॅट क्षमतचेे लघ ुजल सवद्यतु 

प्रकल्प खासगीकिणातनू कायाासन्वत झाले. वस्तसुस्थती अिी आह ेकी, जलसंपदा 

सवभागाने आजपयांत २६ जल सवद्यतु प्रकल्प उभारून महासवतिणला हस्तांतरित केले 

आहते. ६ प्रकल्प जलसंपदा सवभागातिे चालसवण्यात येतात व दोन खाजगी 

प्रवताकांना चालसवण्यास सदले आहते. आियााची बाब म्हणजे २०२०-२०२१ मध्ये 

यातील एकही प्रकल्प कायाासन्वत केलेला नाही. ह ेसगळे प्रकल्प सन २०२१ पवूीच े

आहते. यातील एक प्रकल्प सन १९६२ मधील आह.े 

यानंति श्री.तेलंग.... 
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आसण आपण दावा केलेला एक प्रकल्प सन १९५२ मध्ये उभािण्यात आलेला आह.े 

महािाष्ट्ट्र िाज्याच्या सनसमातीच्या अगोदिचा प्रकल्पही आमच्या सिकािने केला अस े

ठोकून दणे्याचे व िाज्यापाल महोदयांच्या असभभाषणामध्ये दणे्याचे काम आपण 

केलेले आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, मला ति आिया वाटत आह े की, ह े सिकाि कधी 

सवधानमंडळाला गुंडाळते ति कधी आम्हाला गुडंाळते. पिंत ुआता जनतेला दखेील 

गुंडाळत आह.े सन १९५२ पासनू केलेली काम ेआमच्या सिकािने केलेली आहते, 

असे दाखसवण्यात आलेले आहते. "म्हणजे दसुऱ्यांना लेकिं झाली ति प्रोत्साहन 

आम्हीच सदले" असे म्हणण्यासािख ेह ेझाले आह.े मद्य संदभाात िासन सनणाय तयाि 

किणाऱ्या असधकाऱ्यांनाच अिा प्रकािची भाषण ेसलसहण्यास दते आहात, असे मला 

तिी वाटत आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, खाजगी जलसवद्यतु प्रकल्पासंदभाात दखेील असेच केलेले 

आह.े एकूण ४० खाजगी जलसवद्यतु  प्रकल्पांपैकी सन २००१ मध्ये एका प्रकल्पाच े

काम किण्यात होत होते.  सन २०१५ ते सन २०१९ च्या काळामध्ये १८ प्रकल्पाचे 

काम किण्यात आले होते. सन २०२०-२०२१ मध्ये िक्त २ प्रकल्पाचे काम किण्यात 

आलेले आह.े असे असताना दखेील या सिकािने एकूण ३९ जलसवद्यतु प्रकल्प केले, 

असे नमदू केले आह.े म्हणजे सन २००१ पासनू ते सन २०२२ पयांत सवा प्रकल्पांच े

काम याच सिकािने केले आह,े असे यामध्ये नमदू केले आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, ह ेसिकाि मोठ-मोठ्या घोषणा किीत आह.े छत्रपती संभाजी 

महािाजांचे स्मािक उभािण्यासाठी आपण २५० कोटी रुपयांची घोषणा केली आह.े 

हा सनणाय असतिय चांगला घेतला. त्यामळेु आम्ही आपले असभनंदन कितो. धमावीि 

स्विाज्य िक्षक असे छत्रपती संभाजी महािाज आहते. आपण त्यांचा जाज् वल्य 

इसतहास पासहला ति आपल्या लक्षात येईल की, खऱ्या अथााने स्वधमााचे व 

स्विाज्याचे िक्षण छत्रपती संभाजी महािाजांनी केलेले आह.े 
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 पिंत ुमागील अथासंकल्पामध्ये छत्रपती सिवाजी महािाज संग्रहालय, सातािा यासाठी 

१२ कोटी रुपयांची तितदू केली होती. पिंत ुआपण अद्याप एकही रुपया सदलेला नाही.  

(माननीय अथा मंत्री श्री. असजत पवाि खाली बसनू बोलतात.) 

 होय, सवा सनधीची तितदू ३१ माचालाच किायची हा आपला नवीन िॉम्युाला 

आह.े त्यानसुाि सदि सनधी समळाला तिी आम्हाला आनंद आह.े अजनू आपल्याकडे 

वेळ आह.े त्यामळेु सदनांक ३१ माचा, २०२२ पयांत सदि सनधी दणे्यात यावा.  

 अध्यक्ष महोदय, आता आपले सिकाि छत्रपती संभाजी महािाजांचे स्मािक 

उभािणाि आह.े पिंत ुत्याचबिोबि औिंगाबादचे नाव संभाजीनगि किण्याबाबत प्रचडं 

आग्रही असणािे नेते आता का िांत आहते? या प्रश्नाचे उत्ति आम्हाला समळाले 

पासहजे. याबाबतचा दोन ओळीचा ठराव मांकत्रमांडळापढेु का येत नाही, याचे उत्तर 

आम्हाला कमळाले पाकहज.े  

 अध्यक्ष महोदय, सवकासाची पंचसतू्री सांगत असताना आपण कृषी 

सवभागासंदभाात काही मासहती सदली आह.े पिंत ुिाज्यातील िेतकऱ्यांच्या आत्महत्या 

मात्र मोठ्या प्रमाणावि वाढत आहते. आत्महत्यांच्या आकडेवािीमध्ये मी जाणाि 

नाही. हा महािाष्ट्ट्र िाज्याला लागलेला एक प्रकािे िाप आह.े या िाज्यामध्ये चाि-चाि 

हजाि आत्महत्या झाल्याचे आपणास सदसनू येत आहते. ही असतिय ददुवैी बाब 

आह.े  पिंत ुयातील सवाात मोठे ददुवै असे आह ेकी, िेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होत 

असताना ह ेिासन त्यावि कोणत्याही उपाययोजना किीत नाही. कािण  अनेक वेळा 

आत्महत्या या आसमानी संकटामळेु होतात. पिंत ु आज मात्र िेतकऱ्यांच्या 

आत्महत्या या सलुतानी संकटामळेु होत आहते. स्व.सिुज जाधव सािखा एक 

िेतकिी सव्हसडओ तयाि करुन सांगतो की, "माझे सवजेचे कनेक्िन कापले गेले, 

त्यामळेु िेतकिी म्हणनू या िाज्यात िाहण्यात काहीही अथा नाही. सिकाि िेतकऱ्यांच े

ऐकत नाही."  आम्हाला असे वाटत ेकी, सिकाि ऐवढे तिी संवेदनिील असेल की 

एक सिुज जाधव गेल्यानंति सकमान त्याची लाज ििम वाटून िाज्यातील 
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 िेतकऱ्यांच्या सवजेचे कनेक्िन कापणे बंद होईल. पिंत ुददुवैाने आज दखेील तसे 

झालेले नाही.  

यानांतर श्री.कुलकर्ी...... 
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 अध्यक्ष महोदय, माननीय ऊजाा मंत्री वांिवाि सांगत आहते की, वीज मंडळ 

मागील सिकािच्या कायाकाळात तोट्यात गेले आह.े मी सवचारु इसच्छतो की, ह ेिाज्य 

आपण कोणाकरिता चालसवत आहोत ? िेतकऱ्यांकरिताच िाज्यकािभाि चालला 

पासहजे. असे असताना जि िेतकऱ्यांना मदत किण्याकरिता दोन पैसे असधकचे द्याव े

लागले ति त्याचा त्रास या सिकािला का होत आह े? िाज्यात अनेकांच्या वसडलांच े

स्मािक उभािले आहते. मी स्व. बाळासाहबे ठाकिे यांच्याबद्दल बोलत नाही. त े

असतिय मोठे होते. तसेच ज्यांची ज्यांची स्मािके बांधलेली आहते ते दखेील महनीय 

व्यक्ती होते. पिंत ु त्यावेळेस िाज्यात पैसे कमी असल्याची आठवण या सिकािला 

आली नाही. िाज्य सिकािने अनेक कामाकरिता सनधी उपलब्ध करुन सदला आह.े 

ज्या कामांचा संबंध अथासंकल्पामध्ये येत नाही, त्याकरिताही सनधी उपलब्ध करुन 

सदला आह.े असे असताना िेतकऱ्यांकरिता या सिकािचे मन छोटे का आह े ? 

आमच्या सिकािच्या कायाकाळात िाज्य सिकािच्या वतीने १,२०० – १,२०० कोटी 

रुपये वीज मंडळाला सदले आह.े आम्ही वीज मंडळास सांसगतले की, आपली 

अडचण असेल ति आम्ही सनधी दऊे. पिंत ुिेतकऱ्यांचे वीज कनेक्िन काप ूनये.  

 अध्यक्ष महोदय, माननीय ऊजाा मंत्री वािंवाि सांगतात की, मागील सिकािच्या 

कायाकाळात वीज मंडळ तोट्यात गेले. मी सांग ूइसच्छतो की, वीज मंडळामध्ये मोठी 

उलाढाल असते. तेथे मोठ्या प्रमाणात कजा घतेले जाते. त्यामळेु यातील आकडेवािी 

मोठी सदसते. मी आमच्या सिकािच्या कायाकाळातील वीज मंडळाची बॅलेन्स िीट 

सोबत आणली आह.े ही बॅलेन्स िीट िाज्य सिकािने प्रससद्ध केली आह.े 

एमएसईडीसीएल कंपनीचा सन २०१७-१८ मध्ये Profit after tax ४४२ कोटी रुपय े

आह.े सन २०१८-१९ मध्ये Profit after tax ८४६ कोटी रुपये आह.े सन २०१९-

२० मध्ये Profit after tax २,००८ कोटी रुपये आह.े दसुिी कंपनी 

एमएसपीजीसीएल आह.े या कंपनीचा Profit after tax मी वाचनू दाखसवतो. सन 

२०१७-१८ मध्ये Profit after tax ७,०० कोटी रुपये आह.े  सन २०१८-१९ मध्ये 

Profit after tax ३३४ कोटी रुपये, २०१९-२० मध्ये १२६ कोटी रुपये आह.े  
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त्यानंति ट्रान्सको कंपनीची before tax ची आकडेवािी माझ्याकडे आह.े सन 

२०१७-१८ मध्ये  ८१५ कोटी रुपये, २०१८-१९ मध्ये ७४५ कोटी रुपये,  सन 

२०१९-२० मध्ये ४९३ कोटी रुपये आह.े ही बॅलेन्स िीट ऑसडटिकडून तयाि केली 

जाते. ती िाज्य सिकाि सकंवा मंत्री महोदयांकडून तयाि केली जात नाही. दिेातील 

कोणतेही वीज पािेषण सकंवा वीज सवतिण कंपनी चांगल्या सस्थतीत नाही. याचे कािण 

असे की, सवाांना सामासजक दासयत्व आह.े पिंत ुमी खात्रीपवूाक सांग ूइसच्छतो की, 

दिेात आसथाक सस्थतीत चांगले असणािे वीज सवतिण, पािेषण, महामंडळ ह ेमहािाष्ट्ट्र 

िाज्यातील आह.े माननीय उप मखु्यमंत्री श्री. असजत पवाि ह े सनधी वाटप किीत 

असताना िाष्ट्ट्रवादी पक्षाकरिता िाखीव ठेवतात. त्यांनी घोषणा केली की, िेतकऱ्यांनी 

मे मसहन्यापयांत ५०० ते ७०० रुपये भिले तिी त्यांचे वीज कनेक्िन कापले जाणाि 

नाही. त्या घोषणचेे काय झाले ?  

 अध्यक्ष महोदय, िाज्य सिकािच्या या पंचसतु्रीमध्ये पाणी सदसत आह,े पीक 

सदसत आह.े पिंत ु वीज सदसत नाही. असे असताना ही कसली पंचसतु्री आह े ? 

िेतकिी पंचतत्वात सवलीन होत आह.े त्यांच्यावि पंचतत्त्वात सवलीन होण्याची वेळ 

आली आह.े गावोगावी हा आक्रोि वाढत आह.े िाज्यकत्याांनी संवेदनिील असले 

पासहजे. माननीय मंत्री श्री. अिोक चव्हाण यांच्या सवभागासाठी १५ हजाि कोटी 

रुपयांचा सनधी सदला आह.े त्यातील एक हजाि कोटी रुपये उसििा सदले तिी चालतील. 

त्यांच्या सवभागाचा सनधी एका सदवसामध्ये खचा होत नाही. त्या १५ हजाि कोटी 

रुपयांपैकी १ हजाि कोटी रुपये महासवतिण कंपनीला द्यावे आसण सांगावे की, एकाही 

िेतकऱ्यांचे वीज कनेक्िन काप ूनये.  

 

यानंति श्री. चौधिी.... 
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श्री.दवेेंद्र र्डर्वीस..... 

आज राज्यात मोठया प्रमार्ात कवजेचे कनेक्शन्स ्कापण्याची कारवाई सरुु आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, या सरकारच्या घोषर्ाांमध्ये आकर् अांमलबजावर्ीमध्ये 

ककती र्रक आह े त ेआपर् पाहू.  कडसेंबर, २०१९ मध्ये पडले्या अवकाळी 

पावसाच्या अनषुांिाने ऑिस्ट, २०२० मध्य ेमदत दणे्यात आली.  तसचे माचण-एकप्रल, 

२०२० मध्ये पडले्या अवकाळी पावसाची मदत तब्लबल ११ मकहन्याांनी म्हर्ज े

रे्ब्रवुारी, २०२१ मध्य े दणे्यात आली.  जनू, २०२० मधील अवकाळी पावसात 

नकुसान झाले्याांना पाच मकहन्याांनी म्हर्ज ेनोव्हेंबर, २०२० मध्य ेकरण्यात आली.  

माचा-एकप्रल, २०२० मध्य ेपडले्या अवकाळी पावसाची मदत ऑक्टोबर, २०२० 

मध्य ेतर ऑिस्ट-सपटेंबर, २०२१ ची मदत कडसेंबर, २०२१ मध्य ेकरण्यात आली.  

अवकाळी पावसाची मदत १२० ते ३३० कदवस उकशराने या सरकारमार्ण त दणे्यात 

आली आह.े  तसचे मे, २०२० मध्य ेआले्या कनसिण चक्रीवादळामळेु झाले्या 

नकुसानीपोटी दणे्यात आले्या मदतीचा शेवटचा हप्ता एकप्रल, २०२१ मध्य ेम्हर्ज े

११ मकहन्याांनी दणे्यात आला. 

 अध्यक्ष महोदय, कनसिण चक्रीवादळावेळी १५०० कोटी रुपयाांच्या पॅकेजची 

घोषर्ा करण्यात आली.  परांत ुप्रत्यक्षात ७२७ कोटी रुपये कवतररत करण्यात आले 

तर ७७३ कोटी रुपये अखकचणत राकहले.  सन २०२० मधील अकतवषृ्टीवेळी ११ हजार 

कोटी रुपयाांचे जाहीर करण्यात आले.  त्यापैकी ४ हजार ६०० कोटी रुपये प्रत्यक्ष 

कवतररत करण्यात आले व ६ हजार ३०० कोटी रुपये अखकचणत राकहले.  सन २०२१ 

मधील अकतवषृ्टीनांतर पनु्हा १० हजार कोटी रुपयाांचे पॅकेज जाहीर करण्यात आले.  

त्यापैकी प्रत्यक्षात ५ हजार ७०० कोटी रुपये कवतररत करण्यात आले तर ४ हजार 

२३० कोटी रुपये कश्लक राकहले.  तौके्त चक्रीवादळावेळी १ हजार कोटी रुपयाांची 

घोषर्ा करण्यात आली परांत ुप्रत्यक्षात केवळ १७३ कोटी रुपयाांचे कवतरर् करण्यात 

आले.   

 अध्यक्ष महोदय, या सरकारने जलयकु्त कशवार योजना बांद केली.  त्याांना 

आवडली नाही म्हर्नू बांद केली असे आपर् समज.ू   
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श्री.दवेेंद्र र्डर्वीस..... 

परांत ु ही योजना बांद करताना अशी घोषर्ा करण्यात आली की, आता नव्याने 

मखु्यमांत्रयाांच्या नावाने 'मखु्यमांत्री शाश्वत कृषी कसांचन योजना' सरुु करण्यात येत आह.े  

माझा या कनकमत्ताने माननीय उप मखु्यमांत्री श्री.अकजत पवार याांना प्रश्न आह ेकी, 

आपला माननीय मखु्यमांत्रयाांवर एवढा का राि आह े?  आपण त्यांची अिी अवस्था 

का केली आह े?  दोन वषाांपवूी सरुु केलेल्या मखु्यमंत्री िार्श्त कृषी ससंचन योजनेवि 

केवळ ६ कोटी रुपये खचा किण्यात आला आह.े  सकमान माननीय मखु्यमंत्र्यांच्या 

नावाने असलेल्या योजनेवि तिी खचा किावा, इति जाऊ द्या.  कािण लोक उद्या प्रश्न 

सवचाितील की, माननीय मखु्यमंत्र्यांची एवढीच सकंमत आह ेका ? 

 अध्यक्ष महोदय, सिकािने सांसगतले होत ेकी आम्ही िेतकऱ्यांना सचतंामकु्त 

करु, कजामकु्त करु, िेतकऱ्यांचा ७/१२ कोिा करु.  पिंत ुआजही अिी अवस्था आह े

की, १८ लाख ५२ हजाि िेतकिी कजाबाजािी आहते.  अथाात, बांधावि केलेल्या 

घोषणचेी ति या सठकाणी आम्ही आठवणच करुन दते नाहीत.  माननीय मंत्री 

श्री.दादाजी भसेु यांना सांग ूइसच्छतो की, बांधावि काय म्हटले होते ते आम्ही सवसरुन 

गेलो आहोत... (अडथळा...) माननीय मंत्री श्री.दादाजी भसेु यांना आपले म्हणण े

मनातनू पटत आह ेपिंत ुचेहऱ्यावि दाखसवता येत नाही ही त्यांची अडचण आह.े  

तसेच त्यांच्या दाढीमळेु तसे लपसवता येणे दखेील सहज िक्य आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, ह ेसांगण्याचा उद्दिे एवढाच आह ेकी गेल्या दोन वषाांमध्ये 

सिकािने केलेल्या घोषणा आसण प्रत्यक्ष अमंलबजावणी यांचा काहीही संबंध नाही.  

ह े सिकाि घोषणांमध्ये नापास झाले आह.े  िेतकऱ्यांचा प्रचंड पळुका व्यक्त 

किणाऱ्यांनी भ-ूसंपादन कायद्यावि दिेभि गहजब केला होता.  त्यावेळी आमच्या 

सिकािने सनणाय केला होता की, आम्ही चाि-पाच पट मोबदला दऊे.  याच सनणायामळेु 

समधृ्दी महामागा होऊ िकला.  ज्या गावामध्ये आपण सभा घेऊन सांसगतले होत ेकी, 

"जसमनी दऊे नका."  त्याच गावातील लोकांनी सवाात अगोदि जसमनी सदल्या.   

यानंति श्री.धमुाळे..... 
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श्री. दवेेंद्र िडणवीस... 

कािण आम्ही त्याला मोबदला सदला.  आता आपण काय केले, आता आपण हा ४ 

पटीचा मोबदला २ पटीवि आणला.  त्यातही २० टक्क्यांची कपात केली.  आमच्या 

काळात िेतकऱ्यांना भसंूपादनाचा जो मोबदला सदला जात होता त्यापेक्षा आपल्या 

या सनणायामळेु ७० टक्के कमी मोबदला आता समळणाि आह.े  म्हणजे कवडीमोल 

भावाने िेतकऱ्यांच्या जसमनी घेण्याचा सनणाय आपल्या सिकािने घेतला आह.े  आता 

कुठे गेले ते भसंूपादन कायद्यावि गजहब किणािे... ते सविले,  झोपले.    

 अध्यक्ष महोदय, ही कोणाच्या डोक्यातील ससुपक कल्पना आह े ते मला 

मासहती नाही.  पण मला या गोष्टीचा आनंद आसण समाधान आह.े  कािण आमच्या 

काळामध्ये आम्ही जे भसंूपादन केले ते िेतकऱ्यांना उसचत मोबदला दऊेन केले आह.े 

त्यामळेु अध्यााहून असधक सठकाणी आम्हाला भसंूपादन किावे लागले नाही.  मी मंत्री 

महोदय श्री. एकनाथ सिंद ेयांना सांग ूइसच्छतो की, आम्ही समधृ्दी महामागाामध्ये िाि 

कमी भसंूपादन आपण केले. लोकांनी स्वत: जसमनी सदल्या आसण त्यांच्या संमतीने 

खिेदी करुन त्या जसमनी संपासदत केल्या.  आता आपण ७० टक्के मोबदला कमी 

केल्यानंति कोण आपल्याला संमती दणेाि आह.े  

श्री. असजत पवाि : (खाली बसनू) श्री. गडकिी साहबेांनी सांसगतले. 

श्री. दवेेंद्र िडणवीस : श्री. गडकिी साहबेांनी आपल्याला अनेक गोष्टी 

सांगतात.  पण आपण सवा ऐकत नाही.  त्यांनी काय काय सांसगतले ते मला मासहती 

आह.े  पण आपण ते ऐकत नाही.  सोयीचे ऐकता.  त्यांनी असे का म्हटले ते मी 

उपमखु्यमंत्र्यांच्या उत्तिानंति सांगणाि आह.े   

 अध्यक्ष महोदय, पीक सवम्याच्या बाबतची परिसस्थती मी अनेक वेळा या 

सभागहृात मांडलेली आह.े  कृषी मंत्री श्री. दादाजी भसेु त्याबाबत बैठक घेणाि होत.े  

पण माझ्यामळेुच त्या बैठकीला उिीि झाला आह.े  पण मी सवनंती केल्यानसुाि 

आपल्याकडून सवा मासहती माझ्याकडे आली आह.े  त्यावि आपण चचाा करु.  पण 

खिोखि गेल्या २ वषाामध्ये पीक सवम्यापोटी आपल्याला पैसाच समळाला नाही.   
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श्री. दवेेंद्र िडणवीस... 

सन १९९९ ते २०१४ या काळात पासहले ति २५ लाख िेतकऱ्यांना ५७८ कोटी रुपय े

समळाले.  प्रधानमंत्री सपकसवमा योजनेच्या आमच्या काळात १४४०० कोटी रुपय े

समळाले.  म्हणजे या काळात िाि मोठी वाढ झाली आह.े  या २ वषाामध्ये केवळ 

३९८१ कोटी रुपये समळाले.  त्यामळेु सिासिी कमी आली.  मदतही कमी झाली 

आसण म्हणनू त्या संदभाात सनसितपणे लक्ष दणे्याची गिज आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, माननीय उपमखु्यमंत्र्यांनी सांसगतले की, आता जिी आम्ही 

वैधासनक सवकास मंडळ बंद केले असले तिी सवदभा आसण मिाठवाड्याला आम्ही 

सनधी दणेाि आहोत.  पण असं होत नाही.  हळूहळू आपण एक एक योजना बंद किीत 

आहात.  आज आपण बघा सवदभा आसण मिाठवाड्यातील उद्योगांची वीज सवलत 

२०२४ पयांत होती.  त्यामळेु उद्योगांना मोठ्या प्रमाणात सवलत समळत होती.  

महासवकास आघाडीने ती सवलत बंद केली.  आम्ही आवाज उठसवला म्हणनू 

सप्पटेंबि ते नोव्हेंबि या कालावधीसाठी थकबाकी दणे्याचा सनणाय घेतला.  पण या 

सठकाणी केवळ १२०० कोटी रुपयांचा सनधी दाखसवण्यात आला आह ेआसण म्हणनू 

ही सवलत समळू िकत नाही.  आज उद्योगांच्या संदभाात असतिय वजै्ञासनकदृष््टया 

पािेषणाचा तोटा जथेे कमी आह े तेथे सडििेससअल टेिीि असले पासहजे.  या 

आधािावि एमईआिसीकडून मान्यता घेऊन ह ेटेिीि सवदभा आसण मिाठवाड्यातील 

उद्योगांना सदले होते.  आज आपण पहा की, आमच्या जालना आसण औिंगाबादमध्ये 

जे लोक स्टीलचे काम किीत आहते ते एका सदवसात इतक्या तोट्यात येऊ लागले 

आहते की सवचारु नका.  कािण त्यांचे आपण नॉमाल टेरिि करुन टाकले.  जे लोक 

नवीन गुंतवणकू किीत होते..  आपण पहा की, ज्यांनी मोठ्या प्रमाणात गुंतवणकू 

केली.  त्यांची वीजेमधील सवदभा आसण मिाठवाड्याची सबससडीच िासनाने काढून 

टाकली.  माझी सवनंती आह ेकी, आपण ही सबससडी पित सदली पासहजे.  आपण 

पॉविलमूची सबससडी काढून टाकली,  ती दखेील सदली पासहजे.  ह ेचकुीचे होत आह.े  

पण मंत्र्यांचा आसिवााद आह,े असधकािी कितात काय ते मला मासहती नाही. 

यानंति श्रीमती कोळसगिे..  
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ज्या सठकाणी पॉविची सबससडी आह े त्या सठकाणी तेथील अकधकारी सबससडी 

अडवतात आसण मग भेटायला बोलावतात. त्यानंति जे भेटले त्यांचीच सबससडी 

रिसलज होते आसण जे भेटले नाही त्यांची सबससडी रिसलज होत नाही. टेक्सटाईल 

तसेच बऱ्याच सठकाणी ह े सरुु आह.े यासाठी आपण एक सनणाय करुन ते सवा 

इलेक्ट्रॉसनक पद्धतीवि आणावे. माननीय मंत्री, असधकािी सकंवा इति कोणालाही 

यामध्ये असधकाि अस ूनयेत. इकडे पतुाता झाल्यानंति सतकडे पैसे समळायला पासहजे. 

यामळेु सवदभा आसण मिाठवाड्यामध्ये सरुु असलेले उद्योग सिकािच्या या धोिणामळेु 

बंद होताना आपल्याला पाहायला समळत आहते.  

अध्यक्ष महोदय,  मी आता पनु्हा वैधासनक सवकास मंडळाबद्दल बोलत नाही 

कािण बोलनू काही िायदाच नाही. माननीय उप मखु्यमंत्री श्री. असजत पवाि यांनी 

घोषणा केली होती की,  नागपिू सजल्हासधकािी कायाालयाच्या नतून इमाितीसाठी 

२०० कोटी रुपये दणे्यात येतील. तसेच ६ मजली इमाित किण्यात येईल. यासाठी 

माननीय सावाजसनक बांधकाम मंत्री श्री. अिोक चव्हाण यांनी एक बैठक घेतली. या 

व्यसतरिक्त काहीही केलेले नाही सकंवा एकही नसवन पैसा सदु्धा सदलेला नाही. "सदव्य 

मिाठी"या वतामानपत्रातील "सेकंड क्लास सिकाि" अिी एक बातमी माझ्याकडे 

आह.े त्यांनी सलसहले आह ेकी, आघाडी सिकािने बजेटपैकी िक्त ५२ टक्के सनधी 

खचा करुन सद्वतीय श्रेणीच समळवली. ते सवा वाचनू आता मी वेळ वाया घालवत नाही.  

अध्यक्ष महोदय, कोिोनाचा प्रकोप झाला तिी दखेील आिोग्य सवभाग 

आपल्या अजेंडावि नाही. कोिोना रुग्णांना तसेच नवजात माता आसण सििुंना आहाि 

दणे्यासाठी आज आिोग्य सवभागाकडे पैसे नाहीत. आिोग्य सवभागाने याकरिता १३८ 

कोटी रुपयांचा सनधी मासगतला होता. त्यापैकी आपण ८५ कोटी रुपयांचा सनधी मंजिू 

केला आसण प्रत्यक्षात २१ कोटी रुपयांचा सनधी सदला. आिोग्य सवभागात सवसवध 

अत्यावश्यक सेवांसाठी त्यांची ८३५ कोटी रुपयांची मागणी होती. आपण ५०८ कोटी 

रुपये मंजिू केले आसण प्रत्यक्षात केवळ २६३ कोटी रुपये सदले. वीज सबल, पाणी 

आसण दिूध्वनी यामध्ये ति कपात किता येत नाही. यासाठी आिोग्य सवभागाने ६३  
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कोटी रुपये मासगतले त्यापैकी ३८ कोटी रुपये मंजिू सनधी होता त्यातही प्रत्यक्षात ३१ 

कोटी रुपये सदले. आता काय त्यांनी या वषाासाठी सोडून द्या, असे टेसलिोन 

सवभागाकडे जाऊन सांगायचे काय ?  एक वेळा टेसलिोन सवभाग ऐकेल पण माननीय 

मंत्री डॉ. सनसतन िाऊत ऐकणाि नाहीत. कािण माननीय मंत्री डॉ. सनसतन िाऊत 

म्हणतील आपण जि सबल भिले नाही ति ह ेकट किा. मग ते दवाखाना असेल सकंवा 

काहीही असो कट किण्यात येईल. 

 अध्यक्ष महोदय, कंत्राटी सेवकांसाठी ४०३ कोटी रुपयांची मागणी होती. पिंत ु

प्रत्यक्षात १८० कोटी रुपये सदले. आिोग् य सवभागात वेगवेगळ्या आगीमध्ये ८१ लोक 

ठाि झाले. यामळेु असग्नसिुक्षा बससवण्यासाठी २३० कोटी रुपयांचा सनधी मासगतला 

पिंत ु एकाही नवीन पैिाचा सनधी समळालेला नाही. चौकिी किण्यात येईल सकंवा 

कठोि कािवाई किण्यात येईल असे सांसगतले जाते. पिंत ु कोणती चौकिी सकंवा 

कोणती कठोि कािवाई ह ेकाहीच समजत नाही. आता आपण कदासचत यासाठी सनधी 

कमी सदला असेल पिंत ुही कहानी ति त्यापेक्षाही वेगळी आह ेती म्हणजे समळालेल्या 

एकूण सनधीपैकी आिोग्य सवभागाने ४६ टक्केच पैसे खचा केलेले आहते.  

सन २०२१-२२ च्या अथासंकल्पात १७ हजाि १८३ कोटी रुपये आसण सन 

२०२०-२१ मध्ये १२ हजाि ५७ कोटी रुपये एवढा सनधी वाढवनू सदला होता. यापैकी 

औषधीसाठी १७३३  कोटी रुपये सदले होते. पिंत ु११० कोटी रुपये म्हणजे िक्त ६ 

टक्के खचा झालेला आह.े वैद्यकीय सिक्षण सवभागाच्या कोणत्याही कॉलेजमध्ये   

सकंवा रुग्णालयामध्येही औषधे नाहीत. 

     यानंति श्रीमती किंदीकि.... 
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  अध्यक्ष महोदय,  िाष्ट्ट्रीय ग्रामीण समिन अंतगात आलेल्या सनधीतनू  ४१ 

टक्के खचा झालेला आह.े वैद्यकीय सिक्षण सवभागाने ४९  टक्के  खचा केला आह.े 

आिा वका ि करिता सनधी वाढवनू सदला आह,े या करिता मी आपले असभनंदन कितो. 

आिा वका िकरिता २९७ कोटी रुपये ठेवले होते. यापैकी केवळ २८ कोटी रुपये खचा 

झालेले आहते. 

 अध्यक्ष महोदय, महात्मा ज्योसतबा िुले  जन आिोग्य योजनेवि सवाात असधक 

सनधी सन २०२०-२१ व सन २०२१ -२२ मध्ये म्हणजे कोसव्हडच्या कालावधीत 

खचा व्हावयास हवा होता. सन २०१९ मध्ये या योजनेचा खचा ५५२ कोटी रुपये होता. 

२०२० मध्ये हा खचा ३९९ कोटी रु. व  सन २०२१ मध्ये त्याही पेक्षा कमी म्हणज े

३२५ कोटी  रुपये खचा झाला. महात्मा ज्योसतबा िुले  जन आिोग्य  योजना जि 

कोसव्हडच्या काळात वापिली नाही ति ती कधी वापिली, हा पैसा कमी का झाला ? 

आम्ही या बाबत िोज सांगत होतो. या संदभाात उच्च न्यायालयामध्ये सत्यता 

प्रमाणपत्र जमा झाले. मतं्री महोदय िोज सांगायचे की, जन आिोग्य योजनेतनू एवढी 

सबले सदलेली आहते. ह ेसवा िाज्य सिकाि किीत आह.े मात्र आपण कोणता खचा 

केला आह े? सन २०१९ मध्ये, म्हणजे जे नॉमाल वषा होते त्या वषाात ५५२ कोटी 

रुपये खचा केलेला असताना कोसव्हडच्या काळात आपण ३२५ कोटी रुपयांपयात  

खाली येत आहात. आपण जे सांगत आहात व जे किीत आहात यामध्ये प्रचंड मोठा 

ििक आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, कोसव्हडच्या मतृ्य ूसंदभाात महािाष्ट्ट्रामध्ये सांसगतले की, १ 

लाख ४१ हजाि मतृ्य ूझाले. दावे प्राप्त २ लाख २७ हजाि. सद. २५ जानेवािी पयांत १ 

लाख ७ हजाि दावे मंजिू केले. मात्र काही छोटया कािणाने ह ेदावे िद्द केले जात 

आहते. या करिता िॉमा इगं्रजीत तयाि केलेला आह.े त्यामध्ये '  deceased'  असे 

नमदू केले आह.े त्याचा अथा मतृ झालेला. लोकांना वाटते की, याचा अथा 

आपल्याला कोणता िोग आह.े यामळेु या सठकाणी सवाांनी  'कोसव्हड १९' अस े 
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सलसहले. त्यांनी ' कोसव्हड १९' असे सलसहले म्हणनू ह ेिॉमा िद्द केले गेले. असे एकूण 

५० हजाि अजा बाद केले आहते.  ज्यांना एसएमएस आले की, तमुच्या खात्यात पैसे 

जमा झाले आहते. त्यांना ते पैसे समळाले नाही. बोरिवलीतील चेतना मेहता यांचे पती 

पसहल्या लाटेत वािले. ते एकुलते एक कमावते होते.  त्यांच्या पत्नीला संदिे आला 

पण खात्यात पैसे जमा झाले नाहीत. श्रीमती सप्रयंका नागवेकि यांचा ४९ वषााचा पती 

गमावला. त्यांच्या नावासमोि पोटालमध्ये दाखवले की, पैसे जमा झाले मात्र त्यांच्याही 

खात्यात पैसा जमाच झालेले नाहीत. खिे म्हणजे सवोच्च न्यायालयाच्या आदिेाची 

आपण पतूाता किीत आहोत.  मुंबईमध्ये १६ हजाि ५०० मतृ्य ूदाखवले गेले. प्रत्यक्ष 

दावे ३७ हजाि प्राप्त झाले आहते. अजनू दावे प्राप्त होत आहते. यातील ९ हजाि 

४००दावे  वेगवेगळया सजल््ांना पाठवले. तसेच ९ हजाि दावे नाकािले. आता 

कोसव्हड झाला. आपण किाला िसवािसवी किीत आहात ? ज्यांचा मतृ्य ूझाला 

आह,े त्यांच्या कुटंुबीयांना मदत केली पासहजे. कोसव्हडमध्ये सवाच िाज्यांमध्ये जी 

मतृ्य ू संख्या दाखवली, त्यापेक्षा जास्त दावे आले आहते. दिेात सवाासधक दाव े

ददुवैाने महािाष्ट्ट्रात आले आहते, ह ेया सठकाणी सांसगतले पासहजे. 

 अध्यक्ष महोदय,  लसीकिणाबाबत मी सांग ूइसच्छतो. कें द्र लस दते नाही, ही 

कॅसेट आता संपली आह.े आता सध्या िाज्यात मोठया प्रमाणात लसीकिण केले गेले. 

आपण सांसगतले की, आपण क्रमांक १ वि आहोत. मात्र दोन्ही डोस सदलेल्या 

िाज्यांमध्ये व १५ प्पलस लोकसंख्येचे लसीकिण किणाऱ्या िाज्यांमध्ये आपण १९ 

व्या क्रमांकावि आहोत. जम्म-ू कासश्मि, आंध्र प्रदिे, मध्य प्रदिे, तेलंगणा, सदल्ली, 

केिळ, िाजस्थान, हरियाणा, ओरिसा, िाजस्थान, गजुिाथ, उत्तिाखडं, पसिम बंगाल, 

उत्तिप्रदिे, तसमळनाडू असे किता किता आपल्या िाज्याचा क्रमांक १९ वा आह.े 

कोठे तिी  या बाबत लक्ष दणे्याची आवश्यकता आह.े  
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  अध्यक्ष महोदय,  मला आठवते की, हािकीन संबंधी बिीच जोिदाि चचाा 

झाली.  हािकीन आता या सठकाणी लस तयाि किेल असे सांगण्यात आले. मग 

त्यासाठी प्रस्ताव गेला. कें द्र  त्यासाठी पिवानगी दते नाही असेही सांसगतले.  या  नंति 

कें द्र िासनाने पिवानगी सदली. कें द्र िासनाने दोन सदवसात पिवानगी दऊेन िाज्य 

िासनाने एकही रुपया न सदल्याने, गले्या १0 मसहन्यात हािसकन मािा त एकाही 

लसीची सनसमाती झालेली नाही.  

       यानंति श्रीमती सगिप... 
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 अध्यक्ष महोदय, कोिोना काळात लढण्यासाठी १५ हजाि व्हेंसटलेटि 

जनतेसाठी उपलब्ध करुन दणे्याची घोषणा केली. प्रत्यक्षात १ हजाि व्हेंसटलेटि दखेील 

िाज्य सिकािच्या सनधीतनू खिेदी झाले नाहीत. कें द्र सिकािने मात्र आपल्याला ४५०० 

व्हेंसटलेटि सदले. त्यातील १ बॅच खिाब सनघाली. त्याचा आपण खपू गहजब केला. 

त्यावि आपण बोलला. मात्र जे ४३०० व्हेंसटलेटि चांगले सनघाले त्याबद्दल आपण 

कधीच बोलला नाहीत.  

 अध्यक्ष महोदय, सकमान समान कायाक्रम ... तमु्ही सवसिलाच असाल. आता 

वेगळाच सकमान समान कायाक्रम चालला आह.े पिंत,ु सकमान समान कायाक्रमामध्य े

१ रुपया सक्लनीकची घोषणा होती. माननीय श्री.सिंद ेसाहबे १ रुपया सक्लनीकची 

घोषणा केली होती. मला असे वाटते की, तो रुपयाही संपला. त्यामळेु सक्लनीकच सरुु 

झाले नाही.  

  अध्यक्ष महोदय, आता मजेची गोष्ट अिी आह ेकी, सकमान समान कायाक्रम 

... तमु्ही सवसिला नाहीत. मी तमुचे असभनंदन किेन. सकमान समान कायाक्रमाचा तमु्ही 

उल्लेख केला.  तमु्ही त्याचा पसहल्या अथासंकल्पात, दसुऱ्या अथासंकल्पात व 

सतसऱ्या अथासंकल्पात दखेील उल्लेख केला. आता चौर्थयाही किाल, म्हणजे चौथा 

अथासंकल्प मांडण्यात येईल असे मी सांगत आह.े कािण उगीच पित मी सिकाि 

पाडण्याचा प्रयत्न कितो, वगैिे बोलायला नको. खिे म्हणजे इतक्या गोष्टी आहते की, 

त्याच येत आहते. आता ..(अडथळा) ... ते आमचे समत्रच आहते. ते आमच्याकरिता 

पमानंट पॉप्पयलुि आहते. 

 अध्यक्ष महोदय, आपण खपू प्रयत्न करुन महािाष्ट्ट्राला कुपोषणाच्या 

सवळख्यातनू बाहिे काढण्याचा प्रयत्न किीत होतो. आपण त्यात मोठ्या प्रमाणात 

यिस्वी झालो होतो. कें द्र सिकािच्या रिपोटामध्ये दखेील महािाष्ट्ट्राच्या कामसगिीचे 

कौतकु सरुु होते. पिंत,ु आता पनु्हा एकदा महािाष्ट्ट्राचा कुपोषणामध्ये पसहला क्रमांक 

झाला आह.े  

  



14-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) FFF - 175 

SSG/AKN/SST प्रथम श्रीमतीकिंदीकि 15:45 

 

 

श्री.दवेेंद्र िडणवीस ... 

  अध्यक्ष महोदय, सद. १४ ऑक्टोबि, २०२१ िोजीच्या आकडेवािीनसुाि 

६.१६ लाख कुपोसषत बालके, ४.५८ लाख असतकुपोसषत ति, १.५७ लाख मध्यम 

कुपोसषत बालके आहते. दसुऱ्या क्रमांकावि सबहाि आह.े आमचा समधृ्द महािाष्ट्ट्र 

कुपोषणामध्ये सबहािपेक्षाही पढेु गेला आह.े दिेातील एकूण कुपोसषत बालकांमध्ये 

महािाष्ट्ट्राचा वाटा १९ टक्क्यांचा आह.े दिेाच्या लोकसंख्येत आम्ही ९ टक्के 

आहोत. पिंत,ु कुपोषणामध्ये मात्र आम्ही १९ टक्के आहोत. याचे कािण काय ति, 

आपण पोषण आहािाच्या योजनांचा बट्टयाबोळ केला.   

  अध्यक्ष महोदय, मागच्याच्या मागच्या असधविेनात सभागहृात नाही ति 

सभागहृाच्या बाहिे जे असधविेन घेतले होते, त्यात आसदवासींना किा प्रकािच े

मटेरिअल आपण सप्पलाय कितो, त्याचे नमनेु मी आणले होते. जनावि खाणाि नाही, 

अिा गोष्टी आपण दतेो. मग कुपोषण का वाढणाि नाही?  आपण कुठे कॉम्प्रमाईज 

केले ... कॉम्प्रमाईज ति कुठेच करु नये. पिंत,ु ज्याला किायचे आह ेत्याने हा सवचाि 

केला पासहजे की, ही छोटी छोटी बालके कुपोसषत िाहत आहते.  

  अध्यक्ष महोदय, आमच्या दिेातील सवाात मोठा प्रॉब्लेम असा होता की, या 

दिेामध्ये ४० टक्के स्टंटेड मलेु जन्माला यायची. माननीय श्री.निेंद्र मोदीजींनी 

सातत्याने प्रयत्न करुन गले्या ७ वषाांमध्ये ही संख्या ४० टक्क्यांवरुन २६ टक्क्यांपयांत 

खाली आणली. पिंत,ु २६ टक्क्यांवि नाही ति ती आपल्याला आंतििाष्ट्ट्रीय 

स्तिापयांत खाली आणावयाची आह.े आसदवासींमध्ये कुपोषणाची ही परिसस्थती 

िासहली ति, काय अवस्था असेल ते सांगता येत नाही. 

 अध्यक्ष महोदय, कोसवडच्या काळात वेगवेगळ्या प्रकािचे जे भ्रष्टाचाि झाले, 

त्याची एक वगेळी चचाा आम्ही किणािच आहोत. पिंत,ु सविेषत: पणु्यातील जे जंबो 

कोसवड सेंटि आह े त्याचे कंत्राट ज्यांना समळाले ते श्री.िाज ु साळंुख े नावाचे एक 

चहावाले आहते. चहावाले काही कमी नसतात, चहावाले दिेाचे पंतप्रधान होतात. 

पिंत,ु त्या श्री.साळंुखनेा काही अनभुव नाही. पिेल येथे केईएम हॉसस्पटल समोि त्यांच े

'स्ाद्री रिफे्रिमेंट' नावाचे हॉटेल आह.े ते व श्री.ससुजत पाटकि ह ेदोघे त्या  
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कंपनीत पाटानि आहते. या हॉटेलचे इन्कम टॅक्स रिटना १ लाख रुपये आह.े लाईि 

लाईन हॉसस्पटल सव्हीसेस ही नवीन कंपनी आह.े ही िेग्यलुि लाईि लाईनची कंपनी 

नाही. ही नवीन कंपनी तयाि कितानाही अनेक बोगस डॉक्यमुेंट वापरुन िातोिात 

कंपन्या तयाि केल्या. अिा कंपन्यांना तमु्ही ७-७ कोसवड सेंटि सदली. 

नंति श्री.सिंद े... 
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या कोसवड सेंटिमध्ये लोक मतृ्यमूखुी पडले आहते. या सेंटिमध्ये पत्रकाि गेल्यानंति 

त्यांना काढून टाकले.  ७ सठकाणी कोसवड सेंटि दतेाना भ्रष्टाचाि किण्यात येत आह.े 

यासंदभाात माझ्याकडे खपू मटेरियल आह.े त्यावि योग्य वेळी सनसितपणे मी बोलेन.  

अध्यक्ष महोदय, माता सिुक्षा योजनेचे तीन तेिा वाजले आहते.  आज नंदिुबाि 

सजल््ामध्येही या योजनेचा बोजवािा वाजला आह.े सन २०१९ च्या िेवटच्या सात 

मसहन्यांमध्ये १०४ मतृ्य ूझाले आहते. अभाक मतृ्य ू२९, बालमतृ्य ू७१ व माता मतृ्य ू

४ झाले आहते. चकुीच्या नोंदी घेतल्या आहते. अत्यावश्यक औषध नाहीत. 

मदुतबा् औषधांचा महापिू आह.े माननीय मखु्यमंत्री यांनी मुंबईतनू धडगावच्या 

रुग्णालयातील लसीकिणाचे ऑनलाईन उद्घाटन केले. आता तेथे उपचाि किण्यात 

येतात का, औषधे आहते का, पॅिाससटामोल, सेट्रीझीन अिी साधी औषध े तेथे 

उपलब्ध नसल्याने ती रुग्णांना बाहरेुन खिेदी किावी लागतात.  

अध्यक्ष महोदय, आपण आपल्या या पंचसतू्रीमध्ये मनषु्ट्यबळ सवकास यामध्य े

ओबीसीचा समावेि केला आह.े मी त्यावि जास्त बोलणाि नाही, कािण नंति 

बोलणाि आह.े ओबीसी आिक्षणाच्या संदभाात िाज्य मागासवगा आयोगाने मासहती 

व जनसंपका  महासंचालनालयाच्या माध्यमातनू सदनांक ९ माचा, २०२२ िोजी एक 

प्रससद्धी पत्रक जािी केले आह.े  त्यात त्यांनी काही गोष्टींचा खलुासा केला आह.े 

त्यामध्ये म्हटले आह ेकी, िाज्य मागासवगा आयोगाला सॉफ्टवअेि तयाि किण्यासाठी 

लागणािा सनधी सहा मसहने समळाला नाही. िाज्य सिकािने पिुवलेल्या मासहतीच्या 

आधािे अंतरिम अहवाल तयाि किण्यात आला, इम्पेरिकल डाटा तयाि झाला नाही, 

याची मासहती िाज्य सिकािला दणे्यात आली होती. िाज्य सिकािला अहवाल सादि 

किताना त्याच्या कव्हरिंग लेटिवि तािीख नमदू केली होती. िाज्य सिकािने माननीय 

सवोच्च न्यायालयात पिेुिी खबिदािी घ्यावी, अिी सचूनाही दणे्यात आली होती. 

मात्र ह ेकाही िाज्य सिकािने केले नाही. ह ेिाज्य मागासवगा आयोगाने सांसगतले आह.े 
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केवळ बैठका घेण्यात येतात व कागदी घोडे नाचवण्यात येत आहते. अिी अवस्था 

आह.े  

अध्यक्ष महोदय, महाज्योतीकरिता या अथासंकल्पाच्या माध्यमातनू सनधीची 

तितदू केली आह.े सहदंीमध्ये एक म्हण आह ेपिंत ुती दादांना लाग ूहोत नाही. "भागत े

भतू की लंगोटी सही." जवेढे समळाले त्यावि समाधान मानावे, असा याचा अथा आह.े  

अध्यक्ष महोदय, िोजगाि सनसमातीच्या संदभाात मखु्यमंत्री िोजगाि सनसमाती 

योजना होती. त्या योजनेचे तीनतेिा वाजले आहते. या योजनेच्या कायाक्रमात 

िाज्यातील अनेक मंत्री महोदयांनी आपले िोटो काढून घेतले. लोकांनी पैसे भिले.  

याकरिता चीि को-ऑडीनेटि सनयकु्त केला होता, याची आपणास मासहती आह.े  

आपल्या सवाांच्या मतदािसंघात ह ेघडले आह.े  तो बोगस माणसू पैसे घऊेन गायब 

झाला तो जेलमध्ये आह.े एकाच व्यक्तीला मखु्यमंत्री िोजगाि योजनेतनू िोजगाि 

समळाला व त्याने सवाांच्या मतदािसंघातील िोजगाि गायब केला आह.े  त्याच्या 

सोबत सवा मंत्र्यांचे िोटो आहते, सन्माननीय सदस्य श्री. नाना पटोले यांचाही त्याच्या 

सोबत िोटो आह.े गाड्या व जीप समळणाि असल्याने कायाकत्याांची वणी लागली 

होती. ती न लागल्याने तेच कायाकते डोक्यावि बसले आहते व सवचाित आहते की,  

कधी समळणाि ? अिी ही या योजनेची अवस्था आह.े  

अध्यक्ष महोदय, िोजगाि सनसमातीच्या संदभाात काय किणाि यावि दोन 

पानांमध्ये मासहती दणे्यात आली आह.े दोन वषाापवूी महािाष्ट्ट्र सिकाऊ उमेदवािी 

योजना जाहीि किण्यात आली होती. त्यासाठी ५ वषाात ६ हजाि कोटी रुपये दणे्यात 

येतील, असे सांगण्यात आले होते. पिंत ुवस्तसुस्थती अिी आह ेकी, सदनांक २२ 

िेिवुािी, २०२२ पयांत उक्त योजनेचे संकेत स्थळही तयाि झाले नाही.  

यानंति श्री.तेलंग.... 
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मागील दोन वषाामध्ये प्रत्यक्षात १० हजाि िोजगाि दखेील उपलब्ध किता आले 

नाहीत.  

 अध्यक्ष महोदय, स्वातंत्र्याच्या अमतृ महोत्सवी कायाकामांतगात या सिकािने 

१० िाळांची सनवड केलेली आह.े ही असतिय चांगली बाब आह.े पिंत ुसदि १० 

िाळांपैकी सवदभा, मिाठवाडा व खानदिेातील २५ सजल््ांतील िक्त दोन िाळांची 

सनवड केलेली आह.े सवदभा, मिाठवाडा व खानदिेामध्ये महापरुुषांची कमतिता नाही. 

अिा प्रकािच्या िाळांची सनवड किताना आपण या बाबींचा सवचाि किणे आवश्यक 

होते. आपल्या अिा सनणायामळेु आमच्या मनामध्ये अन्यायाची भावना का सनमााण 

होणाि नाही? आम्ही अिा प्रकािचे सनणाय वाचतो, तेव्हाच आमच्या मनामध्ये 

अन्यायाची भावना सनमााण होते.  

 अध्यक्ष महोदय, आपले सिकाि लोकिाहीि अणाभाऊ साठे यांच्या 

गावामध्ये िाळा उभािणाि आह,े ही बाब असतिय चांगली आह.े पिंत ुलोकिाहीि 

अण्णाभाऊ साठे यांच्या नावे सामासजक न्याय सवभागामािा त चालसवल्या जाणाऱ्या 

योजनेसाठी मागील दोन वषाांमध्ये सकती सनधी उपलब्ध करुन दणे्यात आलेला आह?े 

लोकिाहीि अणाभाऊ साठे यांच्या गावामध्ये िाळा उभािण्यासाठी १० कोटी 

रुपयांचा सनधी उपलब्ध करुन दणेाि आहात. पिंत ु त्यांच्याच नावे सरुु असलेल्या 

योजनेसाठी मात्र एकही रुपया सनधी उपलब्ध करुन दते नाही. कािण मागील दोन 

वषाामध्ये सदि योजनेचे काम सनिंक आह.े या सिकािने एक रुपया दखेील उपलब्ध 

करुन सदलेला नाही.  

 अध्यक्ष महोदय,  काही योजनांमध्ये िक्त सनधीची तितदू किण्यात आलेली 

आह.े संत िोसहदास महामंडळ, लोकिाहीि अण्णाभाऊ साठे महामडंळ आसण 

महात्मा िुले महामंडळास सन २०२१ आसण सन २०२१-२२ या वषाात केवळ 

वेतनासाठी सनधी उपलब्ध करुन दणे्यात आलेला आह.े खिे पाहता भागभांडवल 

काहीही नाही. त्यामळेु िक्त तितदू दाखसवण्यात आली. एकाही पैिाचे सवतिण 

किण्यात आलेले नाही आसण एकाही पैसा खचा दखेील किण्यात आलेला नाही. 
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श्री.दवेेंद्र िडणवीस...... 

लोकिाहीि अण्णाभाऊ साठे यांच्या गावातील िाळेसाठी १० कोटी रुपये उपलब्ध 

करुन द्यायचे व महामडंळाला मात्र नवा पैसा द्यावयाचा नाही, असे या िासनाच े

धोिण आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, मला एक असतिय भयानक बाब माध्यमांच्या माध्यमातनू  

पाहण्यास आली आह.े दहेसवक्री किणाऱ्या मसहलांना दणे्यात येणाऱ्या अनदुानामध्ये 

दखेील भ्रष्टाचाि झालेला आह.े माननीय श्री.संजय िाऊत ह े दलालासाठी जो 

िब्दप्रयोग कितात, तो िब्द मी यथेे वापरु िकत नाही. कोसवड-१९ मध्ये हातावि 

पोट असलेल्या व्यक्तींसाठी या सिकािने ५१ कोटी रुपये उपलब्ध करुन सदले होते. 

त्यापैकी नांदडे सजल््ासाठी २.८१ कोटी रुपये प्राप्त झाले होते. सदि २.८१ कोटी 

रुपयांचा सनधी पात्र लाभार्थयाांना सवतिीत किण्यासाठी आदिा सिक्षण प्रसािक मंडळ, 

कासािखडेा या खाजगी संस्थेची सनवड किण्यात आली होती. सदि संस्थेने दहेसवक्री 

किणााऱ्या मसहलांना २.८१ कोटी रुपयांचा सनधी सवतिीत केल्याच े सांसगतले. 

दहेसवक्री किणाऱ्या मसहलांची किी सनवड केली, याबाबत सवचािले असता 

त्यांच्याकडे उत्ति नाही. सदि लाभार्थयाांची यादी मासगतली ति सदि यादी गोपनीय 

असल्याचे सांगण्यात आले. सजल्हा मसहला व बाल सवकास असधकािी यांना 

सवचािला असता त्यांच्याकडे दखेील याबाबतची कोणतीही मासहती असल्याच े

सदसनू आले नाही. जेव्हा दहेसवक्री किणाऱ्या मसहलांकडे सामासजक संघटनांनी 

सवचािणा केली तेव्हा त्यांना या योजनेची मासहतीच नसल्याचे सदसनू आले. सदि 

संस्था कोणाची आह,े ह ेिाधनू काढण्यात येईल. एबीपी माझा या चनॅलने याचा िोध 

घेतला असता, असे लक्षात आले की, अिा प्रकािची योजना आह,े ह े दखेील 

आम्हाला मासहती नाही, असे तेथील दहेसवक्री किणाऱ्या मसहलांनी सांसगतलेले आह.े 

आता नांदडे येथील एक प्रकाि उघकीस आलेला आह.े अन्य सजल््ामध्ये काय झाले 

असेल, याबाबत वगेळे सांगण्याची आवश्यकता नाही. उक्त प्रकिणाची सवा मासहती 

घेऊन संबंसधतांवि कडक कािवाई किावी, अिी आमची मागणी आह.े 
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 दहेसवक्री किणाऱ्या मसहलांचा पैसा कोणी खात असेल ति आपण कुठे जात आहते, 

ह ेवेगळे सांगण्याची आवश्यकता नाही.  

 अध्यक्ष महोदय, मनषु्ट्यबळ सवकास सवभाग हा खडंणी आसण लाच हाच 

कौिल्याचा भाग बनलेला आह.े महािाष्ट्ट्र िाज्य कौिल्य सवकास महामडंळाचे सह 

संचालक, श्री.जाधव यांना ५ लाख रुपयांची लाच घेताना िंगेहात पकडण्यात आले 

आह.े खिे म्हणजे खपू मोठी स्टोिी आह ेवेळ मात्र खपूच कमी आह.े त्यामळेु सवा 

सवषय मांडता येणाि नाहीत. इतके भयानक प्रकिणे आपल्या सनदिानास येत आहते.  

 अध्यक्ष महोदय, या िाज्यामध्ये बोगस एमबीएच्या पदव्या दखेील सदल्या जात 

आहते. २९२ सवद्यार्थयाांना बोगस एमबीएच्या पदव्या दऊेन ५८ लाख रुपयांचा गंडा 

घातलेला आह.े श्री.स्वप्पनील ठाकिे हा छत्रपती ग्रपु ऑि इसन्स्टट्यटूचा अध्यक्ष आह.े 

त्यांच्यासह श्री. मयिु दिेपांडे व श्री. माधव पाटील  यांनी २९२ सवद्यार्थयाांना कानपिू 

सवद्यापीठाची पदवी दणे्यात येईल, असे सांगनू त्यांना बनावट पदव्या दऊेन त्यांची 

िसवणकू केलेली आह.े सी  

यानंति श्री.कुलकणी........ 
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 अध्यक्ष महोदय, पोलीस भिती, टीईटीमधील घोटाळे आहते. याबाबत 

माझ्याकडे मासहती आह.े पिंत ुमी त्याबाबत असधक काही बोलणाि नाही. ते सवषय 

यापवूी मांडलेले आहते. मनषु्ट्यबळ सवकास कसा होत आह,े ह े आपल्या चांगले 

लक्षात येत आह.े इन्फ्रास्ट्रक्चि असतिय महत्त्वाचे आह.े मागील सिकािच्या काळात 

ज्या ज्या योजनांकरिता या सिकािने सविोध केला त्या योजनांच्या सवस्तािासाठी या 

अथासंकल्पामध्ये सनधी सदला आह.े ही असतिय चांगली गोष्ट आह.े िेवटी सिकािच े

काम सनयसमत सरुु असत.े सिकाि कधीही बंद होत नसते. तमुचे सिकाि आले ति त्या 

योजना तमु्ही पढेु न्यावयाच्या असतात. आमचे सिकाि आले ति आम्ही त्या योजना 

पढेु नेणाि. सरुुवातीला या सिकािला मागील सिकािच्या योजना बंद किण्यात असधक 

िस होता. नंति या योजना ह ेसिकाि पढेु नेत आह,े ह ेसदसनू येते.  

 अध्यक्ष महोदय, कोस्टल िोड प्रकल्पाबाबत मी बोल ू इसच्छतो. कोरियन 

आसण स्पॅसनि जॉईटं व्हेंचिच्या माध्यमातनू एक सब काँटॅ्रक्ट दणे्यात आले होते. त े

काँटॅ्रक्ट इनोव्हवे इसंजसनअिींग अँड ॲडव्हाटायझसा यांना सदले आह.े श्री. सत्यसजत 

दिेमखु ह ेकोणाचे बंध ूआहते, ह ेमी सांगणाि नाही. या कंपनीला ८३ कोटी रुपयांच े

कन्सल्टींग िलु्क समळाले आह.े महानगिपासलकेला याबाबत सवचािले असता 

सांगण्यात आले की, अिा प्रकािचे काम महानगिपासलकेकडून दणे्यात आलेले नाही. 

याबाबत कोणताही व्यवहाि किण्यात आला नसल्याचे सांगण्यात आले. कोस्टल 

सवभागाकडून सांगण्यात आले की, याबाबतची कागदपते्र त्यांच्याकडे नाहीत. पिंत ु

त्यांनी बयाणामध्ये ही बाब मान्य केली. ८३ कोटी रुपये ह ेकन्सल्टींगचे नसनू त े

सककबॅकचे आहते.  

 अध्यक्ष महोदय, बलेुट टे्रनची आवश्यकता का आह,े ह ेमी चाि वषाापासनू 

सांगत होतो. ती किी मोित आह,े त्यातनू कसा िोजगाि समळणाि आह,े त्याचा सकती 

िायदा आह,े ह ेमी सांगत होतो. पिंत ुमला आता आनंद होत आह ेकी, ह ेसिकाि 

आता बलेुट टे्रनची मागणी किीत आह.े मुंबई ते हदै्राबाद बलेुट टे्रन सरुु किावी अिी  
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मागणी आता सिकािकडून केली जात आह.े मागील चाि वषाात जी बाब लक्षात 

आली नाही ती आता लक्षात येत आह.े बलेुट टे्रनची आवश्कता आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, बलेुट टे्रनमळेु अथाव्यवस्थेला किी चालना समळते, ह ेमी 

तेव्हा सवाांना सांगत होतो. तिीही माझ्यावि काही सन्माननीय सदस्य ओिडत होते. 

माननीय मंत्री श्री. धनंजय मुंडे ह ेविच्या सभागहृातनू मला प्रश्न सवचाित होते. पिंत ु

मला आनंद वाटतो की, उसििा का होईना ही संकल्पना या सिकािला पटली आह.े 

पिंत ुएका गोष्टीचे मला आिया वाटते. अहमदाबाद-मुंबई बलेुट टे्रनला ह ेसिकाि मदत 

किीत नाही. पिंत ुआता नवीन मुंबई – हदै्राबादकरिता बलेुट टे्रन किीत आह.े नकुतेच 

माननीय मखु्यमंत्री श्री. के. चंद्रिेखि िाव मुंबईत येऊन गेले आहते. हदै्राबाद – मुंबई 

बलेुट टे्रन सरुु झाली ति ह ेसंबंध असधक जलद होतील.  

 अध्यक्ष महोदय, आमच्या सिकािच्या कायाकाळात आम्ही मुंबई – नागपिू 

बलेुट टे्रनचा प्रस्ताव तयाि केला आह.े त्यासाठी समदृ्धी महामागाावि जागा आह.े यात 

िक्त ३३ टक्के जमीन असधग्रहन किावे लागणाि आह.े यातनू ही बलेुट टे्रन होऊ 

िकते. याचाही सवचाि किावा, अिी मी सवनंती कितो.  

 अध्यक्ष महोदय, मेट्रो – ४ मध्ये डब्बे पिुसवणाऱ्या कंपनीने माघाि घेतली आह.े 

माझ्याकडे आता असधक वेळ नाही.  

 तावलका सभाध्यक्ष : मी सभागहृाला एक गोष्ट सवचारु इसच्छतो. माननीय 

गहृ मंत्री सनयम २९३ अन्वये मांडण्यात आलेल्या प्रस्तावावि सायंकाळी ०५.०० 

वाजता उत्ति दणेाि आहते. या चचेकरिता आज तीन तासांचा वेळ दणे्यात आला 

आह.े दपुािी २ वाजनू ४६ समसनटे ३० सेंकदाला सन्माननीय सविोधी पक्षनेते यांनी 

भाषण सरुु केले आह.े दोन्ही पक्षाकरिता सनम्मा-सनम्मा वेळ दणे्यात येत आह.े माननीय 

गहृ मंत्री यांनी प्रस्तावाविील चचेला उत्ति सदल्यानंति आजचा हा तीन तासांचा 

कालावधी पणूा किावयाचा सकंवा कसे, याबाबत सभागहृाने सांगावे.  
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 श्री. दवेेंद्र िडणवीस : अध्यक्ष महोदय, माननीय गहृ मंत्र्यांचे उत्ति झाल्यानंति 

ही चचाा पढेु सरुु किावी. याचे कािण असे की, सवाच सन्माननीय सदस्यांना बऱ्याच 

सदवसानंति अथासंकल्पावि चचाा किण्यास संधी समळणाि आह.े त्यामळेु आपण 

त्यांना बोल ूद्यावे.  

 यानंति श्री. चौधिी.... 
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 अध्यक्ष महोदय, मेरो-३ च्या सांदभाणत मी बोलत आह.े  सवोच्च न्यायालयाने 

या मेट्रो कारशेडला मान्यता कदली होती.  मान्यता दतेाना सवोच्च न्यायालयाने 

अकतशय स्पष्टपर्े साांकितले होते की, "जी झाडे आपर् कापत आहोत ती झाडे 

त्याांच्या आयषु्ट्यात जेवढे carbon sequestration करु िकते तेवढे मेट्रो ८० 

सदवसांच्या िेऱ्यात करु िकते."  पिंत ु यामध्ये कोणाचा अहकंाि आडवा आला 

त्यासंदभाात मी आता बोलणाि नाही.  हा अहकंाि सकंवा इगो आडवा आल्यामळेु 

मेट्रो-३ च्या काििेडचे काम होत नाही.  जी मटे्रो या वषााच्या िेवटी सकंवा पढुील 

वषी कायाासन्वत होऊ िकली असती ती मेट्रो पढुील पाच वषे कायाासन्वत होऊ 

िकणाि नाही.  ही इति सवा मेट्रो लाईन्सची मेन सिडि लाईन आह.े  इति सवा लाईन्स ्

आडव्या आहते ति ही लाईन उभी आह.े  सवलंबामळेु प्राईस एक्सलेिन व इति अनेक 

बाबी समोि आहते. त्यामळेु माझी सवनंती आह ेकी, यासंदभाातील धोिण बदलनू 

तात्काळ कायावाही सरुु किावी.  ज्या सठकाणी काििेडचे २५ टक्के काम पणूा झालेले 

आह ेतथेेच कसन्टन्य ूकिावे.  ह ेकाम ४०० कोटी रुपयांचे असनू त्यापैकी १०० कोटी 

रुपयांचे काम पणूा झाले आह.े उवारित ३०० कोटी रुपयांचे काम ९ मसहन्यांमध्ये पणूा 

होऊन मेट्रो सरुु होऊ िकते.  त्यासाठी पाच वष ेका थांबत आहात ?  त्यामळेु माझी 

सवनंती आह ेकी, आडमठेुपणा सोडून त्याच सठकाणी काििेडचे काम केले पासहजे. 

 अध्यक्ष महोदय, आता मी पिकीय गुंतवणकुी संदभाात बोलतो.  माननीय 

श्री.सभुाष दसेाई हचे आमच्या सिकािच्या काळात दखेील उद्योग मंत्री होते.  आम्ही 

सोबत काम किीत होतो.  मला आनंद आह ेकी, त्यावेळी पिकीय गुंतवणकुीमध्ये 

जवळजवळ चाि वषे आपण पसहल्या क्रमांकावि होतो.  त्यातील एका वषी ति 

दिेातील एकूण पिकीय गुंतवणकुीपैकी समुािे ४७ टक्के गुंतवणकू आपल्या 

िाज्यामध्ये आली होती.  पिंत ु आताची परिसस्थती पासहली ति आपण सतसऱ्या 

क्रमांकावि गेलो आहोत.  पसहल्या क्रमांकावि गजुिात, दसुऱ्या क्रमांकावि कनााटक 

िाज्य असनू आपण सतसऱ्या क्रमांकावि आहोत.   
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 अध्यक्ष महोदय, यासवषयी सिकािकडूनच घेतलेली मासहती मी सांग ूइसच्छतो.  

जानेवािी ते सडसेंबि, २०२० दिम्यान २२ हजाि ६१७ कोटी रुपयांचे सामंजस् य किाि 

किण्यात आले पिंत ुप्रत्यक्षात केवळ १ हजाि ९०० कोटी रुपयांचे काम सरुु झाले.  

जानेवािी ते सडसेंबि, २०२१ या वषाात १४ हजाि ४४० कोटी रुपयांचे सामजंस्य किाि 

किण्यात आले.  त्यापैकी ३८० कोटी रुपयांच ेकाम प्रत्यक्षात सरुु झाले.  या दोन 

वषाांमध्ये २ हजाि २०० कोटी रुपयांचे प्रकल्प अंडि कन्स्ट्रक्िन असल्याचा दावा 

होता पिंत ुत्या तलुनेत केवळ ६.१५ टक्केच काम सरुु झाले आह.े  अथाात, मला 

कल्पना आह ेकी या बाबी वषाभिामध्ये होत नाहीत ति यासाठी वेळ लागतो.  पिंत ु

त्यातल्या त्यात चांगली प्रगती असली पासहजे.  आपण उद्योग के्षत्रामध्ये दखेील माग े

चाललो आहोत.   

 अध्यक्ष महोदय, काहीही झाले तिी िाज्य सिकािकडून एक गोष्ट हमखास 

सांसगतली जाते की, कें द्र सिकािकडून जी.एस.टी. चे कॉम्पेन्सेिन सदले नाही.  खिे 

ति, कें द्र सिकाि यासाठी कायद्याने बांधील आह.े कें द्र सिकािला कायद्यानसुाि पाच 

वषे कॉम्पेन्सेिन द्यावचे लागणाि आह.े  मागील वषी कें द्र सिकािकडे दखेील 

अपेसक्षत वस्त ूव सेवा कि संकसलत झाला नव्हता. तिीही कें द्र सिकािने १ लाख कोटी 

रुपयांचे कजा काढून िाज्यांचे कॉम्पेन्सेिन सदले.  तसेच मी हहेी सांग ूइसच्छतो की, 

कॉम्पेन्सेिनचे वषा एसप्रल ते माचा असे नसनू ते जलैुपयांत आह.े  त्यामळेु आम्हाला 

सवर्श्ास आह ेकी, कें द्र सिकाि आपला एकही पैसा सिल्लक ठेवणाि नाही.   

 अध्यक्ष महोदय, महािाष्ट्ट्राला झालेला िायदा मी या सनसमत्ताने सांग ूइसच्छतो.  

सन २०१७-१८ मध्ये आपल्या िाज्याला ६.२८ टक्के कॉम्पेन्सेिन समळाले होते.  सन 

२०२०-२१ मध्ये त्यात वाढ होऊन १६.२६ टक्के एवढे झाले.  म्हणज े१० टक्क्यांनी 

वाढ झाली आह.े  कें द्र सिकािने कोसवडचे कािण सांगनू कॉम्पेन्सेिन सदले नसत े

सकंवा कोसवडचे कािण सांसगतले असते ति सकती मोठे नकुसान झाले असते याचाही 

सवचाि किावा.  पिंत ुकें द्र सिकािने तिी भसूमका घेतली नाही.   
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श्री.दवेेंद्र िडणवीस..... 

कें द्र सिकािने सांसगतले की आमचेही जी.एस.टी. संकलन कमी आह ेपिंत ुआम्ही 

कजा घेऊन सवा कॉम्पेन्सेिन दऊे.  त्यामळेु आपल्या िाज्याला सन २०१९-२० मध्ये 

११ टक्के ति २०२०-२१ मध्ये समुािे १६ टक्के कॉम्पेन्सेिन समळाले.   

यानंति श्री.धमुाळे..... 
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श्री. दवेेंद्र िडणवीस... 

पण त्याच वेळी महािाष्ट्ट्रातील महसलू जमा होण्याचे प्रमाण खपू कमी झाले आह.े  

ही सचंतेची बाब आह.े  दिेातही कोसवड होता.  दिेाच्या अन्य िाज्यातही कोसवड 

होता.  पण त्या िाज्याच्या तलुनेत महािाष्ट्ट्राचे महसलू जमा होण्याचे प्रमाण असतिय 

खाली गेले आह.े  स्टेट जीएसटी संकलनामध्ये जी कनिेटीव्ह ग्रोथ झाली त्याची मी 

मासहती दतेो.  दिेाची सनगेटीव्ह ग्रोथ आह े५.६७ टक्के आसण आपल्या िाज्याची 

सनगेटीव्ह ग्रोथ १०.३ टक्के म्हणजे दपु्पपट. याचा अथा दिेामध्ये या सवा 

लॉकडाऊनच्या कालावधीत जो कािभाि सरुू होता तो महािाष्ट्ट्राने करु  सदला नाही.  

सवाात जास्त रुग्ण आपल्या िाज्यात होते. पण अथाव्यवस्थेला चालना 

समळण्यासंदभाात ज्या बोल्डस्टेप घ्यायला हव्या होत्या त्या आपण घेतल्या नाहीत.  

त्यामळेु िाजस्थान -३ टक्के, केिळ -४ टक्के, पंजाब -४ टक्के, पसिम बंगाल – ५ 

टक्के, आंध्रप्रदिे -५ टक्के, तासमळनाडू -८ टक्के, सवाात जास्त महािाष्ट्ट्र -१० टक्के 

होते.  म्हणजे आपल्याला जी असधकची नकुसान भिपाई घ्यावी लागत ेती आपल्या 

अथाव्यवस्थेवि दपुटीचा परिणाम घडसवला, आपलं संकलन ह ेदिेापेक्षा दपुटीने कमी 

झाले आसण म्हणनू आपल्याला ही असधकची नकुसान भिपाई घ्यावी लागते आसण 

कें द्र सिकाि ते आपल्याला दतेे.  त्यामळेु कधी कधी उपमखु्यमंत्री त्याबद्दल तािीि 

कितात. इतिांनाही ते सांगा.  कािण आपण अथामंत्री असल्यामळेु आपल्याला 

आकडे मासहती आहते आसण म्हणनू आपण तािीि किता.  इतिांनाही ते आकडे 

सांगा.  कें द्र सिकाि अन्याय किीत नाही.  उलट कें द्र सिकाि अडचणीच्या काळात 

िाज्याच्या पाठीिी खबंीिपणे उभे आह.े   

 अध्यक्ष महोदय, अनेक लोक न वाचता सांगतात की, कें द्र िासनाकडून या 

अथासंकल्पातनू काहीच समळाले नाही.  मी मायल्यडूमध्ये जाणाि नाही.  पायाभतू 

ससुवधांच्या बाबतीतही िाि जाणाि नाही.  पण टॅक्स सडव्होल्यिूनमध्ये आपल्याला 

५१ हजाि कोटी रुपये सदले जे मागच्या वेळपेक्षा १० हजाि कोटी जास्त आहते.  सवत्त 

आयोगाच्या अनदुानामध्ये  ११ हजाि कोटी रुपये सदले.  समग्र सिक्षामध्ये १२३४ 

कोटी रुपये समळाले. वेगवेगळी के्षते्र आहते.  त्यामध्ये जलसंसाधन, नदी  
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श्री. दवेेंद्र िडणवीस... 

सवकासासाठी १७३३ कोटी रुपये, जलिधु्दीकिणासाठी १९०० कोटी, ह े सवा 

सांगण्यासाठी आपल्याकडे वेळ कमी आह.े   कें द्र िासनाच्या माध्यमातनू िाज्य 

िासनाला सातत्याने मदतच समळाली आह.े   

 अध्यक्ष महोदय, या सनसमत्ताने मी सांग ूइसच्छतो की, 

"नमो ज्ञानेर्श्िा, नमो ज्ञानेर्श्िा, सनवतृ्ती उध्दािा सोपानदवेा, 

 नमो मकु्ताबाई तै्रलोक्य पावनी, आसद त्रये जननी, दवेासचया." 

श्री. संत सनळोबा यांचे ह ेवाक्य आह.े  महािाष्ट्ट्राची ओळख ही संत भमूी 

म्हणनू आह.े  महािाष्ट्ट्राच्या घिाघिात व्यापनू असलेल्या भागवत धमााचा पाया ज्यांनी 

िचला असे महािाष्ट्ट्राच ेवैभव असलेले माऊली संत श्रषे्ठ ज्ञानेर्श्ि महािाज, त्यांच े

सदगरुु श्री. संत सनवतृ्ती महािाज, धाकटे बंध ूश्री संत सोपानदवे महािाज, भसगनी 

आसदिक्ती श्री संत मकु्ताबाई या चािही संतांचे ह े सप्त ितकोत्ति िौप्पय महोत्सवी 

अथाात ७२५ वे समाधी वषा आह.े  या सनसमत्ताने मी सवा प्रथम या संतांना आसण 

त्यांच्या कतृात्त्वाला ित ्ित ् नमन कितो आसण त्याचवेळी ही खतं दखेील व्यक्त 

कितो की या संदभाात आपण कुठलाही कायाक्रम आखलेला नाही.  या थोि संत 

पिंपिेचा वािसा लाभलेल्या महािाष्ट्ट्रामध्ये या महत्त्वाच्या सोहळ्याच्या सनसमत्ताने 

आपण तितदू केली पासहजे.  या सवा संतांच्या समाधी स्थानावि म्हणजे आळंदी, 

त्र्यंबकेर्श्ि, सासवड, मकु्ताईनगि या सठकाणी सविेष सनधी दऊेन तथेील सवकास 

आपण केला पासहजे.  भासवकांसाठी सोयी ससुवधा वाढसवल्या पासहजेत आसण या 

वषीच्या आषाढी वािीमध्ये या संतांच्या पालख्यांची सविेष सजावट ही सिकािच्या 

माध्यमातनू केली पासहजे अिी सवनंती मी आपल्याला कितो.   

 अध्यक्ष महोदय, मी आता माझ्या िेवटच्या सवषयाकडे वळतो आह.े  

कौिल्य, िोजगाि, उद्योजकता, नासवन्यता सवकास या सवभागाला ६१५ कोटी इतका 

सनयतव्यय सदला.अल्पसंख्याक सवकास सवभागास ६७७ कोटी रुपये सनयतव्यय सदला.   

यानंति श्रीमती कोळसगिे.. 
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श्री. दवेेंद्र िडणवीस....  

कारर् या कवभािाचे माननीय मांत्री श्री. नवाब मकलक ह े तरुुां िात आहते. ठीक 

आह,ेउद्या त्याांच्या बेलचा कवषय आह ेत्याांना बेल कमळेल ककां वा नाही, ह ेजे काही 

असेल ते मला माहीत नाही. माझा मदु्दा असा आह ेकी, आताच्या सिकािला अस े

वाटते काय की, अल्पसंख्यांक सवभागािी संबंधीत लोकांचा कुठेतिी दाऊदिी संबंध 

आता तिच त्यांना आपण काम द्यायचे, असे कुठे मत आह ेकाय ? अध्यक्ष महोदय, 

माझ्याकडे असणािा पेनड्राईव्ह आता मी आपल्याकडे पाठवतो.  

(माननीय सविोधी पक्ष नेत्यांनी माननीय तासलका सभाध्यक्षांकडे पेनड्राईव्ह सपुदुा 

केला.) 

तावलका सभाध्यक्ष (श्री. भास्कर जाधव) :  माननीय सविोधी पक्ष नेते मी 

आपल्याला सांग ू इसच्छतो की, आता आपल्याकडे आपल्या पक्षामािा त 

बोलण्यासाठी िक्त एक समसनट िासहला आह.े सभागहृाने आपली वेळ वाढवली ति 

माझी काही हिकत नाही. पिंत ुआता जी वेळ सदलेली आह ेत्यानसुाि मी सांगत आह.े  

 श्री. दवेेंद्र िडणवीस : अध्यक्ष महोदय, ठीक आह,े माझी काही हिकत नाही. 

कािण मी िेवटचाच मदु्दा मांडत आह ेआसण तो तीन समसनटांमध्येच मांडणाि आह.े  

अध्यक्ष महोदय, पोसलसांच्या बदल्यांचे िॅकेट तसेच महाकत्तलखाना ही 

आपण बसघतला आह.े आता मी आपल्याला जो पेनड्राईव्ह सदलेला आह ेत्यामध्य े

मोहम्मद अिाद खान आसण डॉ. मदु्दसस्सि लांबे असे दोन पात्र आहते. डॉ. मदु्दसस्सि 

लांबे ह े कोण आहते ति आपल्या सिकािमधील माननीय अल्पसंख्यांक मंत्र्यांनी 

ज्यांना वक्ि बोडाावि सदस्य म्हणनू नेमले आह.े सदनांक ३१ सडसेंबि, २०२० िोजी 

डॉ. मदु्दसस्सि लांबे यांच्या सविोधात एका ३३ वषीय सामासजक कायाकतीने 

बलात्कािाची तक्राि दाखल केली. त्या तक्रािीत त्या असे म्हणतात की, जेव्हा तक्राि 

दाखल किण्याचा इिािा सदला तेव्हा डॉ. लांबे यांनी लग्न किण्याची तयािी दिावली 

मात्र त्यानंति गभंीि परिणाम भोगावे लागतील अिी धमकी सदली. त्यानंति या 

मसहलेने तक्राि सदली. सदनांक २८ जानेवािी, २०२० िोजी ही घटना घडली आसण  
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श्री. दवेेंद्र िडणवीस....  

लग्नाच्या आर्श्ासनामळेु ऑक्टोबि, २०२० पयांत त्यांनी पोलीस तक्राि किण्याची 

वाट पासहली असे त्यांनी म्हटले आह.े ही घटना कळल्यानंति या मसहलेच्या पतीने 

तीला घटस्िोट सदला असेही म्हटले आह.े या मसहलेने आत्महत्या किण्याचा इिािा 

सदला आसण त्याचा सव्हसडओ दखेील व्हायिल झाला. आता बलात्कािाची तक्राि 

होऊनही डॉ. लांबे ह ेबाहिे आहते आसण त्यांच्यावि कािवाई झाली नाही. पिंत ुडॉ. 

लांबे यांनी या मसहलेच्या पतीसवरुद्ध चोिीची तक्राि केली आसण तो आता अटकेत 

आह.े सदनांक २८ जानेवािी, २०२२ िोजी ही तक्राि सिळ डाईघि, पोलीस स्टेिन,ठाण े

येथे दाखल झाली. याच्या सवा कॉपी माझ्याकडे आहते. यापेक्षाही गंभीि बाब पढेु 

आह.े वक्ि बोडाावि सनयकु्त केलेले डॉ. लांबे ह ेआपला सवस्ततृ परिचय दते आहते. 

मी त्याची ऑसडओ ससडी आपल्याला सदलेली आह.े मी आपल्याला जो पेनड्राईव्ह 

सदला आह ेत्यामध्ये त्याचे सवा ऑसडओ आहते. डॉ. लांबे यांचा मोहम्मद अिाद 

यांच्यािी झालेला संवाद आह.े परिचया व्यसतरिक्त वक्ि बोडाामध्ये किी कमाई 

किायची याचा ही उल्लेख आह.े तो संवाद मी आपल्याला सांगतो. 

"संवाद : सलाम वालेकुम 

डॉ. लाम् बे : मेिा प्रॉब्लम क्या ह ैमालमु..  मेिे ससिू दाऊद के िाईट हणॅ्ड थे 

पहले औि मेिा रिश्ता जो हससना आपा ने किाई थी. मेिे तिि से सोहले भाई थे औि 

वहां से हससना आपा थी. हससना आपा याने दाऊद की बहन. हससना आपा औि साथ 

में इक्बाल कासकि की वाईि. याने दाऊद की भाभी. जिा भी कुछ हआु तो बात वहां 

तक पहुचंती ह,ै किाची तक." 

 ह ेकोण सांगतय?  ति आपल्या वक्ि बोडााचे मेम्बि. श्री अषाद खान. तो ही 

हुिाि आह.े तो काय म्हणतो?  

  अिाद खान : तमुने उनके साथ श्री अन् वि का नाम तो सनुा होगा. वह मेिे चाचा 

ह.ै  वो भी उसके साथ ही िहते थे. मतलब स्टाटा से िहते थे. अभी इतंकाल हो गया 

उनका. 
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श्री. दवेेंद्र िडणवीस....  

डॉ.लांबे : मेिा ससिू पिूा कोकण बेल्ट संभालते थे. ब्लॅक बेल्ट थे औि वे ही 

पिूा संभालते थे.  

 अिाद खान : अच्छा. बॉम्बे में मेिे चाचा थे औि पिूा संभालते थे. जब मैं 

मदनपिुा में था, भेंडी बाजाि में मेिी पैदाईि ह.ै  

 डॉ.लांबे : मेिे घि में कोई मसला होता ह ैतो वहां तक पहुचंता ह.ै ससधी बात 

सोहले भाई तक पहुचंती ह.ै अभी चाि-पांच सदन से मेिे घि में मसला चल िहा ह.ै 

लगता ह ैसक अपनी आप की जान दनेे जैसा ह.ै  

 अिाद खान : इससलए मैंने पछूा सही सही में तेिी कहानी क्या, तो बोली कुछ 

नहीं मेिा अपना टेंिन ह.ै  

 डॉ.लांबे : अिाद मैं बोलता हू ं सक तमु अभी वकि का काम पकडों, अभी 

अपने पास पॉवि ह.ै अभी तमु चाह ेसजतना पैसा कमा सकते हो, पिेू वकि के काम 

िरुु किो. कमाने का सेटींग किो. तमु्हािा आधा औि मेिा आधा.  

अिाद खान : अभी मैं बैठंूगा औि तमुसे पसानली ये सब चीज में बैठंूगा. अपना 

एक बंदा ले के आऊंगा औि काम पकडंुगा.  

डॉ.लांबे : मेिे मासहम में कैसा होता मालमु ह ैक्या ? मेिे साथ क्या हआु तो पिेू 

लोग साथ में आते ह.ै  

अिाद खान : अषाद के नाम से सबसल्डंग ले. अिाद मेिा भिोसे का आदमी ह.ै 

कई पलटी नहीं मािेगा.  

डॉ.लांबे : तमु्हािे ऊपि इन्क्वॉयिी बैठ सकती ह,ै लेसकन मेिे ऊपि नहीं बैठ 

सकती. " 

  

      यानंति श्रीमती किंदीकि.....  
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श्री. दवेेंद्र िडणवीस..... 

 अिाद खान यांचा  ८९७६५१९१९५ या क्रमांकावरुन संवाद झाला. मदुसस्सि लांबे 

यांचा ९९३०९३५९९९ हा क्रमांक होता. अिाद खान ह ेआता जेलमध्ये आहते. त े

ठाणे पोसलसांच्या ताब्यात आहते. सदुवैाने त्यांचा मोबाईलही पोसलसांच्या ताब्यात 

आह.े मंत्री महोदयांना माझी सवनंती आह ेकी, येथे सवषय मांडल्यानंति लगेच सडलीट 

होऊ दऊे नका. लगेच या बाबत कळवा. मी  या सठकाणी पणूा संवाद सदलेला आह.े 

ते सडलीट झाले तिी काही अडचण नाही, मात्र आपण या बाबत कळवावे. त्यांचा 

मोबाईल आपण जप्त किावा. 

 अध्यक्ष महोदय,   मी सांग ूइसच्छतो की, दाऊदची माणसे आपण वक्ि बोडाात 

सनयकु्त केली आहते. या अथासंकल्पावि बोलत असताना मी सांग ू इसच्छतो की,  

सिकाि ४ गोष्टी कमी किेल, सकंवा ४ गोष्टी जास्त किेल, ते आपण पाहून घऊे. एखाद्या 

वषी कमी सवकास होईल, ति एखाद्या वषी  जास्त  सवकास होईल, ते ही 

चालण्यासािख ेआह.े मात्र या िाज्यात ज्यांनी बाँबस्िोट घडवले, अिा दाऊदसोबत 

ज्यांचे नाते आह ेअिा लोकांना जि सिकाि पाठीिी घालत असेल ति या िाज्याच े

कोणीही भले करु िकत नाही. यामळेु आता तिी या िासनाने जागे व्हाव,े अिी मी 

सवनंती कितो व माझे दोन िब्द पणूा कितो. 

( सविोधी पक्षातील अनेक सन्माननीय सदस्य आपल्या जागेवरुन घोषणा दतेात ) 

 तावलका सभाध्यक्ष  ( श्री. भास्कर जाधव ): सन्माननीय सविोधी पक्ष नेत े

यांचे ९६ समसनटांचे भाषण झाले आह.े आता सिवसेनेच्या वतीने सन्माननीय सदस्य 

श्री. िसवंद्र वायकि भाषण कितील.  
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 श्री. िसवंद्र वायकि ( जोगेर्श्िी  पवूा ) : अध्यक्ष महोदय,  महािाष्ट्ट्र िासनाच्या 

सन २०२२-२३ या वषााच्या अथासंकल्पावि चचाा किण्याकरिता मी उभा आह.े 

 अध्यक्ष महोदय,  िाज्याचा सन २०२२ -२३ मधील अथासंकल्प माननीय उप 

मखु्यमंत्री यांनी सद. ११ माचा, २०२२ िोजी सदनात सादि केला. या अथासंकल्पाविील 

आज सवासाधािण चचचेा पसहला सदवस आह.े या अथासंकल्पाविील चचेत सविोधी 

पक्षाचा भाषण किण्याचा पसहला हक्क असतो. त्यानसुाि माननीय सविोधी पक्ष नेत े

यांचे भाषण आताच संपले आह.े  त्यांनी या सठकाणी अनेक सवषय मांडले असनू 

त्याचा उहापोह केलेला आह.े  

  अध्यक्ष महोदय,  मी या सठकाणी  या अथासंकल्पातील काही आकडेवािी 

सांग ूइसच्छतो. सन २०२१ -२२ च्या अंदाजपत्रकामध्ये  ३ लाख ६८ हजाि ९८७ 

कोटी रुपये महसलुी जमा अपेसक्षत होती.   

       सन्माननीय सदस्य श्री 

  



14-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) NNN - 195 

SSG/AKN/MMP प्रथम श्रीमतीकिंदीकि 16:25 

 

 

घोषणा 

 तावलका सभाध्यक्ष (श्री.भास्कर जाधव) : सवा सन्माननीय सदस्यांना 

सवसदत आहचे की, सदनांक ५ व ६ ऑक्टोबि, २०२१ िोजी ''िाज्याचा अथासंकल्प – 

माझ्या मतदािसंघाच्या संदभाात'' या संकल्पनेवि आधारित दोन सदवसीय कायािाळेच े

आयोजन सव.स. पागे संसदीय प्रसिक्षण कें द्रातिे मध्यवती सभागहृ, सवधान भवन, 

मुंबई येथे किण्यात आले होते. 

 या कायािाळेतील मान्यवि वक्त्यांचे मागादिान पसुस्तका स्वरुपात सवा 

सन्माननीय सदस्यांना टपालखणाद्वािे सवतरित किण्यात येत आह.े िकु्रवाि, सद. ११ 

माचा २०२२ िोजी सभागहृास सादि झालेल्या अथासंकल्पाविील चचेत सहभाग 

घेण्यासाठी तसेच, पढुील काळातही एक संदभा सासहत्य म्हणनू ही पसुस्तका उपयकु्त 

ठिणािी आह.े 

 तिी, सवा सन्माननीय सदस्यांनी ही पसुस्तका आपल्या टपालखणातनू  प्राप्त 

करुन घ्यावी, अिी सचूना आह.े 

...... 
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पृ.शी.: अथासंकल्पावि सवासाधािण चचाा 

मु.शी.: सन २०२२-२०२३ च्या 

अथासंकल्पावि सवासाधािण चचाा 

 

( चचाा पढेु सरुु ... 

 श्री.िसवंद्र वायकि : अध्यक्ष महोदय, जी महसलुी जमा अपेसक्षत होती, महसलुी 

जमेचे सधुारित अंदाज ३ लाख ६२ हजाि, १३२ कोटी रुपये सनसित किण्यात आले 

आहते. सन २०२१-२०२२ च्या एकूण खचााचे अथासंकल्पीय अंदाज ४ लाख, ३७ 

हजाि, ९६१ कोटी रुपये व सधुारित अंदाज ४ लाख, ५३ हजाि, ५४७ कोटी रुपय े

असनू आपत्तीच्या काळात िाज्यातील भिीव मदतीच्या कािणाने वषााच्या खचााच्या 

सधुारित अंदाजामध्ये वाढ झाली होती. माननीय श्री.असजत पवाि यांनी सन २०२२-

२०२३ चा जो अथासंकल्प या सभागहृास सादि केला, त्यामध्ये महसलुी जमा ही ४ 

लाख, ३ हजाि, ४२७ कोटी रुपये व महसलुी खचा ४ लाख, २७ हजाि, ७८० कोटी 

रुपये अंदासजत केलेला आह.े परिणामी २४ हजाि, ३५३ कोटी रुपयांची महसलुी तटू 

येत आह.े  

  अध्यक्ष महोदय, अथासंकल्प मांडत असताना प्रामखु्याने .... आताच माननीय 

सविोधी पक्ष नेत्यांनी सांसगतले की, जेव्हा आपण अथासंकल्प मांडतो.... गेल्या २ 

वषाामध्ये म्हणजे, सन २०२०-२०२१, सन २०२१-२०२२ व सन २०२२-२०२३ 

मध्ये कोसवडची सरुुवात झाली. त्या कोसवडच्या अनषुंगाने त्यांनी सांसगतले की, ५२ 

टक्के सवकास कामे झाली नाहीत सकंवा झाली... त्या कोसवडच्या वेळेस आपण संपणूा 

लक्ष आिोग्याकडे सदले होते. जी सस्थती महािाष्ट्ट्राची होती, ती दिेाची होती. जी 

दिेाची होती, ती जगाची होती व जगाची आह.े अिा पध्दतीने त्यांनी आपले भाषण 

केले.  

  अध्यक्ष महोदय, माननीय सवत्त मंत्री यांनी एक केले. त्यांनी सवकासाची 

पंचसतू्री सदली. त्यामध्ये ५ सतेू्र सांसगतली. त्याविच त्यांनी आपले संपणूा भाषण केले. 

माननीय सवत्त मंत्री आपण प्रथम कृषीला महत्व सदले. त्या कृषी सवभागावि  
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श्री.िसवंद्र वायकि ... 

आपण भाषण केले. आपण पंचसतू्रीमध्ये दसुिे आिोग्याच्या बाबतीत सांसगतले. 

आिोग्यावि काय झाले, कसे झाले, कें द्राने काय मदत केली, किा पध्दतीने केली, 

िाज्याने सकती केली, िाज्याने किी केली नाही, ह े त्यांनी सांसगतले. पंचसतू्रीतील 

सतसऱ्या मनषु्ट्यबळ सवकासाच्या बाबतीत ते बोलले. चौर्थया िस्ते व सवकासाच्या 

बाबतीत त्यांनी मेट्रोचा, बलेुट टे्रनचा सवषय घेतला. ह ेबोलत असताना त्यांनी कें द्र 

िासनाच्या माध्यमातनू महािाष्ट्ट्रामध्ये जे िस्ते सवकासाचे काम आह ेते कसे ठप्पप झाले 

आह,े हा सवषय काही मांडला नाही. िाज्य िासन कुठे चकुत आह,े एवढ्याच गोष्टी 

दाखसवण्याचे काम त्यांनी केले. पाचव्या उद्योगाच्या बाबतीत आम्ही सकती अगे्रसि 

होतो, तमु्ही सकती कमी आहात असे त्यांनी सांसगतले. पिंत,ु २ वषाांपवूी संपणूा जगच 

ठप्पप झाले होते. त्या सठकाणी आपण आपली िेखी समिवायची की, २ वषाांमध्य े

उद्योगाला काही एवढी चालना समळाली नाही. त्या दृष्टीने सवत्त मंत्री महोदय आपण 

जो अथासंकल्प मांडलेला आह.े त्यावि मी माझे सवचाि मांडत आह.े  

  अध्यक्ष महोदय, पंचसतू्रीतील प्रथम बाब असलेल्या कृषीबाबत आपण एक 

खिी गोष्ट सांसगतली की, सनयसमत पीक कजािेड किणाऱ्या िेतकऱ्यांना आपण 

त्यावेळेस प्रोत्साहन योजना जाहीि केली होती. ही प्रोत्साहनपि योजना ज्यावेळेस 

आपण जाहीि केली होती त्यावेळेस ज्या िेतकऱ्यांनी पीक कजािेड वेळेत केलेली 

असेल, त्यांना आपण ५० हजाि रुपये अनदुान दणे्याचे घोसषत केले होते. पिंत,ु 

कोसवडच्या काळात आम्ही ते दऊे िकलो नाही. कोवडच्या काळात ते दऊे न 

िकल्याने आम्ही ते आता दते आहोत, असे आपण सांसगतले. खिे बोलायला दखेील 

मनाचा मोठेपणा लागतो. माननीय श्री.असजत पवाि आपण आपल्या अथासंकल्पीय 

भाषणात ह े बोलनू दाखवले की, मी ते दऊे िकलो नाही. अथाव्यवस्थेला ज्या 

पध्दतीने गती सदली पासहजे होती, मी जे मदु्द ेसांसगतले होते ते मी २ वषाामध्ये चांगल्या 

तऱ्हनेे करु िकलो नव्हतो... 

नंति श्री.सिंद े... 
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श्री.िवींद्र वायकि... 

ते मी आता किण्यास तयाि आह,े असे माननीय उप मखु्यमंत्री यांनी सांसगतले आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, अथासंकल्पीय भाषण पढेु नमदू आह े की, कोसवडमळेु 

मंदावलेल्या िाज्याचा आसथाक सवकास असधक गतीमान किण्यासाठी महासवकासाची 

पंचसतु्री या सविेष कायाक्रमाचा सनणाय घेण्यात आला आह.े पढुील ३ वषाांच्या 

कालावधीत या कायाक्रमासाठी सिकाि समुािे ४ लाख कोटी रुपये उपलब्ध करुन 

दईेल. त्यातनू िाज्याच्या अथाव्यवस्थेत भिीव गुतंवणकू होईल व महािाष्ट्ट्र िाज्य ह े

दिेातील १ ट्रीलीयन डॉलि अथाव्यवस्था असलेले िाज्य ठिेल.  

 अध्यक्ष महोदय, जीएसटीचे परिपणूा पैसे दणे्यात येत नव्हते त्यावेळी कें द्र 

िासनाने कजा घेतले होते. िाज्य चालवावयाचे असेल ति निा व तोटा पहावयाचा 

नसतो, असे म्हटले आह.े प्रबळ अथाव्यवस्था उभी किण्यासाठी ४ लाख कोटी रुपये 

३ वषाासाठी घेण्यात येणाि आहते. या सिकािची २ वषे वायिळ गेली असतानाही ४ 

लाख कोटी रुपये कजारुपाने सकंवा अथाव्यवस्थेच्या माध्यमातनू उभे किण्यात येणाि 

आहते व सवकासाला चालना दणे्यात येणाि आह,े असा उल्लेख अथासंकल्पीय 

भाषणात किण्यात आला आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, अथासंकल्पीय भाषणात नमदू किण्यात आले आह े की, 

कोसवड कालावधीत िेतकऱ्यांना ५० हजाि रुपये अनदुान दऊे िकलो नाही पिंत ु

यावेळी ते बळीिाजाला दणे्यात येतील. या मदतीच्या सनणायाचा िायदा वेळेवि कजा 

पितिेड किणाऱ्या िाज्यातील २० लाख िेतकिी बांधवांना समळणाि आह.े त्यासाठी 

त्यांनी उल्लेख केला आह े की, आपण बोललात पिंत ु तसे केले नाही. याकरिता 

माननीय उप मखु्यमंत्री महोदयांनी सांसगतले की, मी त्यावेळी करु िकलो नाही म्हणनू 

यावेळी किीन.  

 अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री पीक योजनेच्या संदभाात आपणा सवाांना मासहती 

आह.े पिू, वादळ, दषु्ट्काळ येतो, सपकांवि कीड पडते यासाठी सन २०१६ च्या खिीप  

 



14-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) OOO - 199 

GSS/AKN/MMP प्रथम कुमािीसगिप 16:30 

 

 

श्री.िवींद्र वायकि... 

हगंामापासनू प्रधान मंत्री पीक सवमा योजना िाबसवण्यास सरुुवात किण्यात आली 

आह.े सदिहू योजनाधािक िेतकऱ्यांना ज्यावेळी िेतकऱ्यांच्या सपकावि संकट आले 

त्यावेळी  पीक सवमा कंपनीने त्यांना नकुसान भिपाई द्यावयास पासहजे होती. पिंत ुती 

त्या पद्धतीने सदली नाही. पीक सवमा योजनेंतगात असलेल्या जाचक अटी व सवमा 

कंपन्यांचा वेळ काढूपणा व बनवेसगिी केली. कें द्र सिकािचा त्या कंपन्यांवि विदहस्त 

होता. त्या कंपन्यांनी िेतकऱ्यांना नकुसानीच्या प्रमाणात सवमा सदला नाही. त्यामळेु 

िाज्यातील िेतकिी पीक सवमा काढण्यास िािसे उत्सकु नसतात. दिेामध्ये सन 

२०१६ मध्ये पीक सवमा योजना सरुु किण्यात आली होती व सन २०१८ मध्ये 

दिेातील २२ िाज्यातील २.१६ कोटी िेतकिी सवमा योजनेत सहभागी झाले होते. 

त्यानंति सन २०१९ मध्ये २० िाज्यांतील २ कोटी पेक्षा असधक िेतकऱ्यांनी पीक 

सवमा योजनेत सहभाग घेतला होता. सन २०२० मध्ये १९ िाज्यातील १.६७ कोटी  

िेतकिी पीक सवमा योजनेत सहभागी झाले होते. माह ेजनू, २०२१ मध्ये िाज्यातील 

िेतकऱ्यांचे पीक सवमा घेण्याची मानससकता होत नाही. कािण पीक सवमा कंपन्या 

नकुसानीच्या प्रमाणात सवमा दते नाहीत. त्यामळेु िाज्यातील ही संख्या ५१.४६ लाख 

इतकी झाली आह.े प्रधान मंत्री पीक सवमा योजना ज्या पद्धतीने चालवावयास पासहजे 

होती ती त्या पद्धतीने चालसवण्यात आली नाही. त्यामळेु िाज्यातील िेतकऱ्यांचे होत 

असलेले नकुसान लक्षात घेऊन या सिकािने माननीय प्रधान मंत्री यांची भेट घेऊन 

योजनेत बदल किण्याची सवनंती केली होती.  

यानंति श्री.तेलंग... 



14-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) PPP - 200 

DST/AKN/MMP प्रथम श्री.सिंद े 16:35 

 

 

श्री.िसवंद्र वायकि........ 

आपल्या भाषणामध्ये माननीय अथा मंत्री यांनी िाज्यातील िेतकऱ्यांच्या सपकांची 

झालेली नकुसानभिपाई दणे्यासाठी अन्य पयााय व्यवस्था सनमााण किण्याबाबत सचूक 

सवधान केलेले आह.े कें द्र सिकािच्या सवमा कंपनीकडून िाज्यातील िेतकऱ्यांना पैसे 

प्राप्त होत नसतील ति िाज्य सिकािला वेगळा पयााय सनवडावा लागेल, अिा प्रकािचा 

एक सचूक इिािाच त्यांनी सदलेला आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, माननीय बाळासाहबे ठाकिे कृषी संिोधन कें द्रांमािा त अनेक 

सपकांचे संिोधन किण्याचा प्रयत्न किण्यात आलेला आह.े या संिोधन कें द्रामािा त 

हळदीचे संिोधन किण्यास सविेष प्राधान्य सदलेले आह,े असे अथासंकल्पामध्ये नमदू 

केले आह.े  सहगंोली येथे माननीय बाळासाहबे ठाकिे कृषी संिोधन कें द्र स्थापन 

किण्यात आले आह.े या कें द्राच्या माध्यमातनू हळद सपकाची उत्पादकता 

वाढसवण्यासाठी व त्यावि चांगल्या प्रकािे संिोधन किण्यासाठी सन २०२२-२३ च्या 

अथासंकल्पामध्ये १०० कोटी रुपयांची तितदू किण्यात आलेली आह.े अिा 

प्रकािच्या कामांसाठी मोठ्या प्रमाणावि सनधीची तितदू किणे अत्यंत गिजचे आह.े 

या अथासंकल्पामध्ये कोकण कृषी सवद्यापीठ व पिभणी येथील कृषी सवद्यापीठाला 

प्रत्येकी ५० कोटी रुपये दणे्याची तितदू केलेली आह.े कृषी सवद्यापीठांनी एखाद्या 

सपकांचे संिोधन केले नाही ति त्यातनू काहीही साध्य होणाि नाही.  

 अध्यक्ष महोदय, हळदीवि संिोधन किण्याबाबत माननीय श्री. हमेंत पाटील 

यांनी मोठ्या प्रमाणावि पाठपिुावा केलेला आह ेव याबाबत अनेक बैठका दखेील 

घेतलेल्या आहते. माननीय श्री.हमेंत पाटील यांनी माह ेसप्पटेंबि, २०२० मध्ये स्थापन 

किण्यात आलेल्या हळद संिोधन प्रसक्रया कें द्र अभ्यास ससमतीच्या अनेक बैठका 

घेऊन त्यास िाज्य सिकािची मंजिुी घतेलेली आह.े त्या अनषुंगाने िाज्य िासनाने 

उक्त संिोधन कें द्रास १०० कोटी रुपयांचा सनधी दखेील उपलब्ध करुन कदलेला आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, िाज्य िासन अिा प्रकािच्या संिोधनासाठी मोठ्या 

प्रमाणावि सनधी उपलब्ध करुन दते आह.े पिंत ुउक्त सनधीच्या माध्यमातनू सपकांवि 
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(अध्यक्षस्थानी माननीय तावलका सभाध्यक्ष श्री.कुणाल पाटील) 

चांगल्या प्रकािे संिोधन किणे आवश्यक आह.े तसेच संिोधन कें द्रामािा त सपकांच े

संिोधन केले जात आह ेकी नाही, ह ेपाहणे दखेील तेवढेच महत्त्वाचे आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, आंब्यामध्ये कधी-कधी लासा पडतो ति कधी-कधी महोि 

गळून पडतो. यावि काय संिोधन केले पासहजे ह ेआमच्या संिोधकांना अजनूपयांत 

कळालेले नाही. प्रामखु्याने कोकणामध्ये हापसू आंब्याचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावि 

घेतले जाते. त्यामळेु मी पालकमंत्री असताना दापोली कृषी सवद्यापीठामध्ये एक बैठक 

घेऊन याबाबत ससवस्ति चचाा केली होती. त्यावळेी असे सांसगतले की, कोकणामध्ये 

मोठ्या प्रमाणावि आबं्याचे उत्पादन घेतले जाते. कोकणातील आंबा लवकि का 

नासतो,   महोि का गळते, यावि आपण का संिोधन किीत नाही? यावि संिोधन 

किणे अत्यंत गिजेचे आह.े त्यावेळी मी सांसगतले की, आपण िेतकऱ्यांच्या िेतामध्ये 

जाऊन त्यांच्यािी संवाद साधला पासहजे. आंब्यावि पडणाऱ्या िोगांचा सवचाि करुन 

आपण संिोधन किणे आवश्यक आह.े असे अनेक सचूना मी केल्या होत्या.  या 

िासनाने दोन्ही सवद्यापीठांना प्रत्येकी ५० कोटी रुपयांच्या सनधीची तितदू केलेली 

आह,े त्याबद्दल मी या सिकािचे आभाि मानतो.  

 अध्यक्ष महोदय, सहगंोली येथे २५ कोटी रुपये खचा करुन ॲग्री बायोटेकची 

प्रयोगिाळा उभािली जात आह.े कहांिोली येथे सदर सांशोधन केद्राांमळेु हळद 

उत्पादनाच्या आघाडीवर असले्या कहिोंली कज्ह्याचे नाव आांतरराष्ट्रीय 

बाजारपेठेत नावलौकककाला येईल, ही अत्यांत महत्त्वाची िोष्ट आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, या राज्यातील ५५ टक्के लोक शेतीवर अवलांबनू आहते. 

त्यामळेु एकूर् कपकाखालील २२५ लाख हके्टर क्षेत्रापैकी ८० टक्के क्षेत्र कोरडवाहू 

आह.े त्यामळेु राज्यातील कसांचनाचे प्रमार् वाढकवण्यासाठी या सरकारला जे जे करर् े

शक्य आह,े ते ते करर् ेअत्यांत िरजेचे आह.े कोकर्ामध्य ेमोठ्या प्रमार्ावर पाऊस 

पडतो. परांत ुते पार्ी नदीच्या माध्यमातनू समदु्रामध्ये जात आह.े 

यानांतर श्री.कुलकर्ी....... 
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जसे कोयना धिणावि वीज सनमााण केले जाते. त्या धिणातील पार्ी वसिष्ठी नदीच्या 

माध्यामतनू पढेु समदु्राला समळते. ते पाणी थांबवनू गॅ्रसव्हटेश्नल िोसाच्या माध्यमातनू 

संपणूा सवभागाला दणे्याचा प्रयत्न केला ति कोिडवाहू जसमनीचा पाण्याचा प्रश्न सटेुल.  

 अध्यक्ष महोदय, कोिडवाहू जसमनीबाबत िासनाने सनणाय घेतला आह ेकी, 

८० टक्के के्षत्र कोिडवाहू असनू सदि िेतातील सपकाच्या उत्पादनात पावसाच्या 

असनयसमततमेळेु सातत्याने चढ ऊताि होत असतो. त्यामळेु िेततळ्यांचा सनणाय 

घेतला आह.े िेततळ्यांच्या अनदुानात ५० टक्के वाढ करुन यात आता ७५ हजाि 

रुपयांचे अनदुान किण्यात येत आह.े या सनणायाबाबत मी िाज्य सिकािने असभनंदन 

कितो. आता ७५ हजाि रुपयांमध्ये िेतकऱ्यांची िेततळे होतील. या सनणायाचे मी 

असभनंदन कितो.  

 अध्यक्ष महोदय, मसहला िेतकिी व िेतमजिुांच्या कुटंुबांचा िेतीमध्ये हातभाि 

लागतो. िाज्यातील मसहला िेतकऱ्यांच्या समस्या जाणनू घेऊन त्या दिू किण्याची 

आवश्यकता ओळखनू यात आवश्यकतो बदल किण्यात आला आह.े िेतकिी 

मसहला, मसहला मजिूांसाठी मसहला सन्मानवषा जाहीि केले आह,े त्याबाबत मी िाज्य 

सिकािचे असभनंदन कितो. िेतकिी मसहला, मसहला उद्योजक यांच्या मालावि 

प्रसक्रया व्हावी, त्यास गती समळावी, त्यांना स्टॅाल सनमााण करुन दणेे, यासाठी िासनाने 

सनणाय घेतला आह.े मसहला बचत गटांना िाज्य िासनाच्या कृसष सवभागाच्या 

योजनांचा लाभ घेण्यासाठी सातबािा उताऱ्यावि त्यांचे नाव असले पासहजे. त्यांना 

िासनाच्या योजनांचा लाभ समळण्यासाठी या सिकािने सवचाि केला आह.े याबाबत 

मी िाज्य सिकािचे असभनंदन कितो.  

 अध्यक्ष महोदय, भाितातील अन्न प्रसक्रया उद्योग पाचव्या क्रमांकावि आह.े  

िाज्यातील जवळपास ६५ टक्के लोकसंख्या कृसष व कृसष संलग्न के्षत्रािी जोडलेली 

आह.े िेतीच्या माध्यमातनू सपकसवण्यात आलेल्या सपकांचे मलु्यवधान किण्यासाठी 

अत्याधसुनक तंत्रज्ञानावि आधारित प्रकल्प स्थासपत किण्यासाठी प्रोत्साहन दणे्यात 

येत आह.े तसेच अन्न प्रसक्रयेद्वािे उत्पासदत मालास ग्राहकांची पसंती, बाजािपेठ  
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सनमााण किणे व  सनयाातीस प्रोत्साहन दणे्यात येत आह.े लघ ूव मध्यम अन्न प्रसक्रया 

उद्योगांना प्राधान्य दणे्यसाठी गती सदली ति असधक चांगले होईल. याबाबतचा सनणाय 

माननीय सवत्त मंत्री यांनी घेतला आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, कृसष उत्पन्न बाजाि ससमतीच्या बळकटीकिणासाठी स्ततु्य 

उपक्रम िाज्य सिकाि िाबसवत आह.े कृसष उत्पन्न बाजाि ससमतीमध्ये ज्यावेळेस लोक 

िेतमाल घेऊन जातात त्यावेळेस त्यांना सोयी ससुवधा, जागा पासहजे असते. पिंत ु

िेतकिी या ससुवधा स्वत: घेऊ िकत नाहीत. जवळपास ३०७ कृसष उत्पन्न बाजाि 

ससमतीला बळकटी समळणाि आह.े अथासंकल्पामध्ये िासनाने दोन हजाि कोटी 

रुपयांच्या या सनधीची घोषणा केली आह.े बाजाि ससमतीला पायाभतू ससुवधांसाठी 

कजााविील व्याजाची १०० टक्के पितिेड िासनाकडून समळणाि आह.े याकरिता 

१० हजाि कोटी रुपयांची गुंतवणकू अपेसक्षत आह.े याबाबत मी िाज्य सिकािच े

असभनंदन कितो. यामळेु कृसष उत्पन्न बाजाि ससमती असधक बळकट होतील. या 

माध्यमातनू िेतकऱ्यांना सोयी ससुवधा उपलब्ध होणाि आहते.  

 अध्यक्ष महोदय, िासनाने कृसष सनयाात धोिण जाहीि केले आह.े कोिोना 

काळात कृसष के्षत्रातील उलाढाल वाढली होती. याकरिता िाज्य िासनाने चांगला 

प्रयत्न केला होता.  

यानंति श्री. चौधिी... 
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माननीय मखु्यमंत्री व माननीय अथामतं्र्यांनी यादिम्यान 'सवकेल ते सपकेल' ही संकल्पना 

मांडली.  ज्या गोष्टी बाजािात सवकल्या जातील त्याच गोष्टी सपकसवल्या पासहजेत व 

त्यांना उत्तम दि समळाला पासहजे अिी त्यामागील भसूमका होती.  दिेाच्या एकूण 

कृषी सनयाातीपैकी ७० टक्क्यांहून असधक सनयाात आपल्या िाज्यातनू होते व त्याला 

या संकल्पनेच्या माध्यमातनू आपण असधक गती सदली.  कोसवड काळात इति के्षत्रांना 

काही मयाादा होत्या पिंत ु कृषी के्षत्राच्या बाबतीत मात्र तिी परिसस्थती नव्हती.  

त्यामळेु कृषी उत्पन्नामध्ये समुािे १४ टक्क्यांची वाढ नोंदसवली गलेी.  िाज्यातील २६ 

उत्पादनांना भौगोसलक मानांकन दखेील समळाले ही गोष्ट दखेील िाज्यासाठी 

भषुणावह आह.े   

 अध्यक्ष महोदय, मुंबईतील सन्माननीय सदस्यांना मासहती असेल की 

मुंबईतील पिळ येथे बैल-घोडा पिवुैद्यकीय महासवद्यालय आह.े  या 

महासवद्यालयाची स्थापना ऑगस्ट, १८८६ मध्ये झालेली आह.े  या 

महासवद्यालयाच्या परिसिामध्ये समुािे ६० ते १२० वषे जनु्या १३ इमािती आहते.  तो 

वािसा जपणे अत्यंत गिजेचे होते.  त्या अनषुंगाने सिकािने सरुुवातीचा सनधी म्हणनू 

१० कोटी रुपयांची घोषणा केली आह.े  इसतहासकालीन इमाितींचे वैभव कायम 

ठेवण्यासाठी िासनाने हा जो सनणाय घेतला आह ेतो असतिय चांगला आह.े   

 अध्यक्ष महोदय, कोकण, महािाष्ट्ट्रासह संपणूा दिेातील िेतकऱ्यांच्या 

सजव्हाळयाचा मदु्दा म्हणजे बैलगाडी ियात.  बैलगाडा ियात हा महािाष्ट्ट्र िाज्याचा 

पािंपारिक खळे आह.े  या खळेामध्ये संस्कृतीचे दिान होते.  आपल्या संस्कृतीमध्ये 

पिधुनाला दवैताचे स्थान सदलेले आह.े  बैलपोळा सणाच्या सदविी ितेकिी बैल, 

गायी यांची पजुा कितात.  पोटच्या मलुाप्रमाणे िेतकिी या जनाविांची काळजी घेत 

असतो.  पिंत ुबैलगाडा ियातींवि अनेक सदवसांपासनू बंदी घालण्यात आली होती.  

सदि बंदी उठसवण्यासाठी सवोच्च न्यायालयापयांत लढा दणे्यात आला.   

 अध्यक्ष महोदय, वीस-पंचवीस वषाांपवूी ग्रामीण भागातील प्रत्येक 

िेतकऱ्याच्या दािात सखल्लािी गाई असायच्या.   
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सखल्लाि गायींच्या दधुांपासनू असतिय चांगली ऊजाा समळते.  महािाष्ट्ट्रातील िेतकिी 

व बैल आसण बैलगाडा ियात यांचे नाते पवूाापाि चालत आलेले आह.े  टॅ्रक्टि नसताना 

संपणूा िेती बैलांच्या मािा तच केली जात होती.  आपले िेतकिी बैलांना दवैत माननू 

त्यांची पजूा कितात.  याच सवाांचा परिपाक म्हणजे बैलगाडा ियात सरुु किण्यासाठी 

िाज्य िासनाच्या माध्यमातनू सवोच्च न्यायालयापयांत लढा सदला गेला.  सवोच्च 

न्यायालयाने बैलगाडा ियातीसाठी पिवानगी सदल्यामळेु िेतकिी वगा असतिय खिु 

झाला आह.े  िाज्यातील िेतकऱ्यांनी िासनाचे आभाि मानले आहते.  बैलगाडा 

ियात पनु्हा सरुु व्हावी यासाठी ज्यांनी-ज्यांनी लढा सदला आह ेत्या सवाांचे दखेील मी 

या सनसमत्ताने असभनंदन कितो.  ही ियात पनु्हा सरुु झाल्यामळेु आपल्या पिंपिेच े

आसण पिधुनाचे वैभव पनु्हा पाहता येणे िक्य होणाि आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, अथासंकल्पामध्ये उल्लेख किण्यात आलेल्या पंचसतु्रीमध्ये 

आिोग्याचा समावेि आह.े  त्यामध्ये हािसकन इसन्स्टटयटुचा उल्लेख किण्यात आला 

आह.े  सन २०२० मध्ये कोसवडची साथ आली त्यावेळी सवधीमंडळाचे असधविेन 

सरुु होते.  सदनांक २० माचा िोजी असधवेिन संस्थसगत होणाि होते पिंत ु आपण 

त्यापवूीच म्हणजे १५ माचा िोजीच असधवेिन संस्थसगत केले होते.  त्यावेळी 

आपल्याला सांसगतले गेले होते की, २१ सदवसांमध्ये कोसवडची साथ आटोक्यात 

येईल.  कें द्र व िाज्य िासनाने वेगवेगळे सनयम घालनू सदले.  कोसवडची लस व 

उपचािांबाबत त्यावेळी कोणालाही काहीही मासहती नव्हती.   

यानंति श्री.धमुाळे..... 
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श्री. िसवंद्र वायकि... 

माननीय मखु्यमंत्री आसण माननीय उपमखु्यमंत्री यांनी ज्या पध्दतीने धैयााने महाराष्ट्ट्र 

पढेु नेण्याचा प्रयत्न केला, त्याचे दखेील कौतकु होणे गिजेचे आह.े  ज्यावेळी ही 

परिसस्थती सनमााण झाली, त्यावेळी माननीय मखु्यमंत्र्यांनी टी.व्ही.च्या माध्यमातनू त े

लोकांच्या समोि आले.  दि १५ ते २० सदवसातनू लोकांच्या समोि येऊन िाज्याची 

सस्थती काय आह ेयाची मासहती लोकांना सदली.  किा पध्दतीने आपण काम कितो 

आसण किा पध्दतीने सनयमांचे पालन केले पासहजे या सवा गोष्टींचे मागादिान केले.   

 अध्यक्ष महोदय, मला आणखी एक बाब सांगावीसी वाटते की, पिवा जो 

अथासंकल्प आपण सभागहृामध्ये मांडला, त्याचे प्रके्षपण समडीयाच्या इति सवा 

वासहन्यांनी दाखसवले.  पिंत ुमला ह ेकळत नाही की, गेल्या वषी आसण याही वषी 

दिूदिानने त्या अथासंकल्पाचे प्रके्षपण केले नाही.  दिूदिान ह े कें द्र िासनाच्या 

अखत्यारित असल्यामळेु िाज्य िासनाचा बजेट त्यांनी दिूदिानवरुन दाखवायला 

पासहजे होता.  इति सवा चॅनेल्स तो दाखसवत असताना दिूदिानने का दाखसवला नाही, 

याची दखेील आपण उत्तिाच्या भाषणतनू सभागहृाला मासहती सदली ति बिे होईल 

अिी मी माननीय उपमखु्यमंत्र्यांना सवनंती कितो. 

 अध्यक्ष महोदय, कोसवडच्या काळात मुंबई महानगिपासलकेने केलेले काया 

दखेील कौतकुास्पद आह.े मुंबईच्या ४३७ सक.मी.च्या पिीघ क्षेत्रिळामध्य े

लोकसंख्येची घनता जवळपास १ कोटी २५ लाख इतकी आह.े  मुंबई िहिात कोसवड 

किा पध्दतीने पसिले याची जाणीव नव्हती.  त्याला कसे िोखायचे ह ेदखेील मासहती 

नव्हते.  पण त्यावि माननीय मखु्यमंत्र्यांनी लोकांचे जे प्रबोधन केले ते खिोखिच 

वाखाणण्याजोगे आह े आसण म्हणनू मी माननीय मखु्यमंत्र्यांचे आपल्या सवाांच्या 

वतीने असभनंदन करु इसच्छतो.  ज्या सदविी त्यांनी आपल्या सवाांवि बंधन घातले तो 

सदवस आसण आजचा सदवस.  म्हणजे आज आपण या सभागहृामध्ये मास्क काढून 

भाषण कितो.  ह ेआपल्याला आठवावे लागते.  कोसवडच्या काळात आपल्यापैकी 

अनेक आमदाि बासधत झाले होते.  मी दखेील बासधत झालो होतो.  पण ज्या पध्दतीने 

माननीय मखु्यमंत्र्यांनी िाज्य िासनाची आसण मुबंई महानगिपासलकेची यंत्रणा  
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श्री. िसवंद्र वायकि... 

िाबसवली त्याला खिोखिच माझा सलाम आह.े 

 अध्यक्ष महोदय,  कोसवडच्या काळात सवाच रुग्णालयांची चांगले काम केले.  

पण "सेवन सहल" नावाच्या रुग्णालयाने जे स्ततु्य काम केले त्याबद्दल त्यांच े

असभनंदनच केले पासहजे.  मुंबई महानगिपासलकेने केलेले कताव्य सधु्दा कौतकुास्पद 

आह.े  इति रुग्णालयांनी केलेल्या कायाबद्दल दमुत नाही.  पिंत ु "सेवन सहल"च्या 

बाबतीत िाज्यात कुठूनही िोन आला तिी ते सांगायचे की आम्हाला इति सठकाणी 

नको.  पण "सेवन सहल" रुग्णालयात दाखल किा.  त्यामळेु तेथील डीन आसण 

ओएसडी यांनी जे कताव्य बजावले, त्याबद्दल त्यांना पारितोसषक दणेे अत्यंत गिजेच े

आह.े अिा पध्दतीने ज्या डॉक्टसा आसण डीन्स यांनी चांगली कामे केली आहते 

त्यांना िाज्य िासनाच्या माध्यमातनू सकंवा मुंबई महापासलकेच्या माध्यमातनू 

पारितोसषक सदले पासहजे.  ज्या पध्दतीने के.ई.एम. रुग्णालयाचे डेप्पयटुी डीन यांनी ते 

रुग्णालय चालसवले त्या पध्दतीने सेवन सहल रुग्णालयातील ओएसडी श्री. कंुभाि 

यांनी कताव्य बजासवले आह.े म्हणनू त्यांचे असभनंदन केल्यासिवाय िहावेसे वाटत 

नाही.  त्यामळेु मी त्या सेवन सहल रुग्णालयात जाऊन त्या सवा डॉक्टिांचे आभाि 

मानले आसण त्यांचे असभनंदन केले.  कािण त्यांनी केलेले काम ह ेखिोखिच गौिव 

किण्यासािख े होते. कोसवडमळेु मी ११ सदवस त्या रुग्णालयात ॲडसमट होतो.  

आमदाि म्हणनू त्यावेळी त्यांनी मलाच नव्ह े ति कोसवडच्या प्रत्येक सवासामान्य 

रुग्णांची ज्या पध्दतीने सेवा केली सकंवा त्यांची ज्या पध्दतीने काळजी घेतली 

त्याबद्दल त्यांचे असभनंदन किण्यासाठी ते पात्र आहते.   

 अध्यक्ष महोदय, कोसवडमध्ये कोव्हकॅ्सीन आसण कोसवसिल्ड अिा २ लसी 

आल्या आहते. कोसवसिल्ड लस आपण सवाांना देण्यासाठी सरुूवात केली आसण 

त्यानंति कोव्हकॅ्सीन आले.  आम्ही पासहले की, माननीय पंतप्रधान यांनी कोणती लस 

घेतली ति कोव्हकॅ्सीन आसण माननीय मखु्यमंत्र्यांनी कोणती लस घेतली ति 

कोव्हकॅ्सीन.  त्यामळेु आपणही कोव्हकॅ्सीन घेऊ.   

यानंति श्रीमती कोळसगिे..  
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श्री.िसवंद्र वायकि.... 

कवमान सरुु झा्यानांतर ज्या कोसवड पेिंटनी लस घेतली त्यांना प्रवास अलाऊ केला. 

पिंत ुज्यांनी कोव्हसॅक्सन ही लस घेतली त्यांना प्रवास अलाऊ केला नाही. का केला 

नाही ? डब्ल्यएूचओच्या माध्यमातनू कोसवसिल्ड आसण कोव्हसॅक्सन दणे्याचे मान्य 

केल्यानंति कोसवसिल्ड घेतलेल्या लोकांना पिदिेात जाण्यासाठी मान्यता सदली जात े

पिंत ुकोव्हसॅक्सन घेतलेली नसेल त्या सवद्यार्थयाांना सिक्षणासाठी जायच ेहोते त्यांनी 

काय किायचे ह ेमोठे प्रश्नसचन्ह होते. डब्ल्यएूचओ सांगत आह,े कें द्र िासन व िाज्य 

िासन त्यासाठी मान्यता दतेे, टास्किोसाची ससमती त्याला मान्यता दतेे तिी दखेील 

कोव्हसॅक्सन ही लस घतेलेली आह े त्यांना पिदिेात जाता येत नव्हते. पिंत ुआता 

यासाठी पिवानगी सदली आह,े ती किी आसण का सदली ह े मला माहीत नाही. 

त्याविही प्रश्नसचन्ह आह.े त्यामळेु ही लस भाितात तयाि व्हावी याच्या अनषुंगाने 

हािसकन इसन्स्टटयटुमध्ये दखेील अनेक लसींची उत्पत्ती होते. त्या पद्धतीने मुंबई 

महानगिपासलका त्यासाठी अथासंकल्पामध्ये तितदू किते. पिंत ुपिेल येथील हािसकन 

इसन्स्टटयटुला सनधी सदलेला नाही.  

  तावलका सभाध्यक्ष (श्री. कुणाल पाटील) : सन्माननीय सदस्यांना मी सांग ू

इसच्छतो की, सायंकाळी ५.०० वाजता माननीय गहृ मंत्र्यांचे सनयम २९३ च्या 

प्रस्तावाविील उत्ति होणाि आह.े त्यामळेु आपण दोन ते तीन समसनटांमध्ये आपले 

भाषण संपवावे.  

 श्री. िसवंद्र वायकि : अध्यक्ष महोदय, मी या सवषयावि ऑनलेग िासहल कािण 

माझे दोनच सवषय झालेले आह.े आता जि आपण चाि समसनटे सदली ति तेवढया 

वेळात बोलनू बाकीच्या सवषयावि बोलण्यासाठी मी ऑनलेग िासहल.  

 अध्यक्ष महोदय, कें द्र िासनाच्या सवज्ञान व तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या जैवतंत्रज्ञान 

सवभागाच्या सहाय्याने मेससा भाित बायोटेक इटंिनॅिनल सलसमटेड, हदै्राबाद या 

कंपनीकडून कोसवड-१९च्या साथिोगाचे लसींचे उत्पादन, तंत्रज्ञान घेऊन 

महामंडळाच्या पिेल, मुबंई जागेत जवळ जवळ १५४ कोटी भांडवली खचााच्या 

कोव्हसॅक्सन लस उभािण्याचा  प्रकल्प सरुु किीत आहोत. यासाठी जे सासहत्य सकंवा  



14-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) TTT - 210 

MOK/AKN/MMP प्रथम श्री.धमुाळे 16:55 

 

 

श्री.िसवंद्र वायकि.... 

इति ज्या बाबी लागतात यासाठी अथासंकल्पामध्ये ताबडतोब दणे्याची प्रोसव्हजन 

केलेली आह.े आपण म्हणता ती प्रोसव्हजन सदलेली नाही. पिंत ुती प्रोसव्हजन सदली 

जाणाि आह.े िाज्य िासनाच्या माध्यमातनू एकदा डायिेक्िन गेल्यानंति त्या पद्धतीने 

हािकीनने दखेील यावि प्रसतबंधात्मक लस सरुु किण्यासाठी सरुुवात केलेली आह.े 

सदिहू प्रकल्पाकरिता ९४ कोटी रुपये अथासहाय्य िाज्य िासनाच्या आकसस्मक 

सनधीतनू मंजिू किण्यात आले असनू कें द्र िासनाच्या माध्यमातनू ६५ कोटी रुपये 

इतके अथासहाय्य मंजिू केले आहते. सन्माननीय सदस्य ॲड. आसिष िेलाि मी 

आपल्याला सांग ूइसच्छतो की, यासाठी कें द्र िासन दखेील अथासहाय्य दते आह.े 

कािण मघािी आपण सांसगतले कें द्र िासनाचा कधी उल्लेख केला जात नाही. पिंत ु

असा दजुाभाव महािाष्ट्ट्रामध्ये कधी झालेला नाही आसण आम्ही तसे किीतही नाही. 

त्यामळेु हािसकन इसन्स्टटयटुमध्ये कोव्हसॅक्सन लसची सनसमाती किण्यासाठी जो सनधी 

लागेल तो िाज्य आसण कें द्र िासनाच्या माध्यमातनू समळणाि आह.े  

 अध्यक्ष महोदय,  यापवूी हािसकन इसन्स्टटयटुने  ज्या पद्धतीने लसींचा िोध 

लावला आह े त्यासाठी मुंबई सकंवा महािाष्ट्ट्रामध्येच नव्हतेि पणूा जगामध्ये त्या 

लसींना मागणी असते. कोसवड-१९ ची साथ ज्यावेळी सरुु झाली त्यामळेु आम्ही ७ 

सकंवा १४ सदवस सकंवा २१ घिामध्ये बसलो होतो, टाळया वाजवल्या, आम्ही 

मेणबत्या पेटवल्या, सदवे लावले, घंटा वाजसवल्या ह ेसवा काही केले. ति ह ेसवा मॅनमेड 

होते असे म्हणतात जैसवक नव्हते. हा सजवाण ूनव्हतेि सवषाण ूआह.े यावि कोणतेही 

औषध नव्हते त्यामळेु ह ेसवा भसक्तभावाने केले होते, ही वेगळी बाब आह.े आपण 

आसण माननीय पंतप्रधानांनी सांसगतल्यामळेु आम्ही ते मान्य केले. ....(अडथळा).. 

अध्यक्ष महोदय, मी ऑनलेग िाहतो.  

तावलका सभाध्यक्ष : आता माननीय गहृ मंत्री सनयम २९३ च्या प्रस्तावाला 

उत्ति दतेील. 

      यानंति श्रीमती किंदीकि.. 
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  पृ.शी: िाज्यातील सबघडलेली कायदा व सवु्यवस्था, मिाठा व 

ओबीसी समाजाला आिक्षण समळणे, परिवहन 

महामंडळाच्या कमाचाऱ्यांचा संप व स्पधाा पिीक्षांमध्ये 

झालेले घोटाळे 

  मु.शी: िाज्यातील सबघडलेली कायदा व सवु्यवस्था, मिाठा व 

ओबीसी समाजाला आिक्षण समळणे, परिवहन 

महामंडळाच्या कमाचाऱ्यांचा संप व स्पधाा पिीक्षांमध्ये 

झालेले घोटाळे या सवषयावि सवाश्री दवेेंद्र िडणवीस, 

चंद्रकांत (दादा) पाटील, सधुीि मनुगंटीवाि, ॲड.आसिष 

िेलाि, सवाश्री िाधाकृष्ट्ण सवख-ेपाटील, सगिीि महाजन, 

श्रीमती माधिुी समसाळ, सवाश्री िणधीि साविकि, जयकुमाि 

िावल, संभाजी सनलंगेकि-पाटील, सनतेि िाणे, अतलु 

भातखळकि, डॉ.संजय कुटे, सवाश्री गणेि नाईक, 

मंगलप्रभात लोढा, योगिे सागि, सभुाष दिेमखु, िाम कदम, 

डॉ.सिेुि खाडे, सवाश्री असमत साटम, ससुनल िाणे, सवाश्रीमती 

र्श्ेता महाले, दवेयानी ििांद,े मसनषा चौधिी, सवाश्री हरिभाऊ 

बागडे, िाणाजगसजतससंह पाटील, डॉ.िाहलु आहिे, सवाश्री 

ससमि कुणावाि, मोहन मते, डॉ.दवेिाव होळी, श्री समीि मेघे, 

डॉ.भािती लव्हकेि, सवाश्रीमती नसमता मुंदडा, सीमा सहिे, 

मोसनका िाजळे, सवाश्री ससध्दाथा सििोळे, िाम सातपतुे, 

श्रीमती सवद्या ठाकूि, ॲङ पिाग अळवणी, सवाश्री संजय 

केळकि, सकसन कथोिे, प्रिांत ठाकूि, महिे लांडगे, लक्ष्मण 

जगताप, ससुनल कांबळे, असभमन्य ूपवाि, ससचन कल्याण-

िेट्टी, जयकुमाि गोिे, सिवेंद्रससंह भोसले, श्रीमती मंदा म्हाते्र, 

ॲङ आकाि िंुडकि, सवाश्री हरिष सपंपळे, दादािाव केचे, 

टेकचंद साविकि, प्रा. डॉ. अिोक उइके, श्रीमती मेघना 

साकोिे-बोडीकि, सवाश्री सकतीकुमाि भांगडीया, मदन 

येिावाि, नािायण कुचे, प्रिांत बंब, कॅ. आि तसमल सेल्वन, 

ॲड.िाहुल कुल, सवाश्री सभमिाव तापकीि, कालीदास  
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कोळंबकि, डॉ.सवजयकुमाि गासवत, सवाश्री प्रकाि 

भािसाकळे, िाजेंद्र पाटणी, ॲङ िाहुल नावेकि, सवाश्री 

सवजयकुमाि दिेमखु, कृष्ट्णा गजबे, तानाजी मटुकुळे, िाजेि 

पवाि, संतोष दानवे, िसवदं्र चव्हाण, बबनिाव लोणीकि, 

अतलु सावे, पिाग िाह, समाधान आवताडे, संजय सावकािे, 

मंगेि चव्हाण, समसहि कोटेचा, गणपत गायकवाड, सव.स.स. 

यांचा सनयम २९३ अन्वये प्रस्ताव 

             ( प्रस्ताव पनु्हा प्रस्ततु झाला )  

  

  

 श्री. सदलीप वळसे –पाटील ( गहृ मंत्री ) : अध्यक्ष महोदय,  म.सव.स. सनयम 

२९३ अन्वये या सठकाणी प्रस्ताव मांडण्यात आला असनू त्यावि उत्ति दणे्याकरिता 

मी उभा आह.े माननीय सविोधी पक्ष नेते व अन्य सन्माननीय सदस्यांनी हा प्रस्ताव 

सदनामध्ये मांडला. सभागहृात या प्रस्तावावि माननीय सविोधी पक्ष नेते सन्माननीय 

सदस्य श्री, नाना पटोले, चंद्रकांत पाटील, चंद्रकांत दादा पाटील, िाजेंद्र िाऊत, प्रसतभा 

धानोिकि, सन्माननीय सदस्य डॉ. संजय कुटे, सन्माननीय सदस्य श्री. िसव िाणा  यांनी 

भाग घेतला व आपल्या भावना व्यक्त केल्या.    

 अध्यक्ष महोदय,  सनयम २९३ अन्वयेच्या प्रस्तावाचा सवषय खपू मोठा आह.े 

भ्रष्टाचािाला संिक्षण सदल्यामळेु कोटयवधी जनतेचा उडालेला सवर्श्ास, कायदा व 

सवु्यवस्था, गुंडांकडून समळत असलेल्या धमक्या, आिक्षण, एसटी कमाचाऱ्यांचे प्रश्न 

इ. प्रश्न  या प्रस्तावामध्ये मांडले आहते.  चचेत भाग घेत असताना िाज्याच्या समोि 

ज्या समस्या आहते त्या सोडवण्यासाठी मागादिान समळेल असे मला वाटले होते. 

मात्र माननीय सविोधी पक्ष नेते यांनी जास् तीत जास्त वेळ दोन प्रकिणांकरिता खचा 

केला. मी केवळ आपल्याच प्रश्नांचे उत्ति जि या सठकाणी सदले व िाज्यातील कायदा 

व सवु्यवस्थेसंबंधी आकडेवािी सदली नाही ति कदासचत मी तसेच उत्ति सदले, असा 

त्याचा अथा होईल.  
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श्री. सदलीप वळसे –पाटील.... 

 अध्यक्ष महोदय,  िाज्यात आपण जी कामसगिी केली आह,े त्या बाबत मी 

आपल्याला सांग ूइसच्छतो. क्राईम २०२० च्या अहवालानसुाि, ३ लाख ९४ हजाि 

१७ गनु्ह ेदाखल झाले आहते.  १ लाख लोकसंख्येमागे ३१८ गनु्ह,े अिी ही संख्या  

आह.े  दिेाची संपणूा परिसस्थती पासहली ति महािाष्ट्ट्र ११ व्या क्रमांकावि येतो. 

आपल्या िाज्यात परिसस्थती खालावलेली आह,े कायदा व  सवु्यवस्था सिल्लक 

िासहली नाही, असे म्हणणे  योग्य नाही. या सवा गोष्टींचा सवचाि किीत असताना मी 

सांग ूइसच्छतेा की, गहृ खात्याविील चचेच्या वळेी मी त्या बाबत बोलेन.आता या 

सठकाणी मी सदनाचा वेळ घालव ू इसच्छत नाही. गले्या वषा –दोन वषााच्या 

कालावधीत िाज्य िासनाने काही चांगले  सनणाय घेतले आहते. मसहलांच्या 

संिक्षणाकरिता, सहताकरिता या सदनात िक्ती सवधेयक मांडले असनू त ेसदनाने व  

संयकु्त सचसकत्सा ससमतीने मंजिू केले.  

      यानंति श्रीमती सगिप...  
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श्री.सदलीप वळस-ेपाटील … 

आता ते सवधेयक माननीय िाष्ट्ट्रपती यांच्याकडे सहीकरिता गेलेले आह.े िाज्यपाल 

महोदयांनी त्यावि सही केली, िाष्ट्ट्रपती महोदयांची सही झाली ति, एक चांगला असा 

कायदा आपल्या िाज्यामध्ये समळेल. 

 अध्यक्ष महोदय, महािाष्ट्ट्रामध्ये अनेक सठकाणी आपण पासहले ति, पोलीस 

स्टेिनच्या इमािती एकदम जनु्या झालेल्या आहते. वषाानवुषे जनु्या म्हणजे काही 

इमािती ति सिसटिकाळापासनूच्या आहते. त्यामध्ये सधुािणा किण्याची आवश्यकता 

होती. त्यामध्ये सधुािणा किण्याच्या दृसष्टकोनातनू गहृ सवभागाने सनणाय घतेला आसण 

मागच्या वषाामध्ये ८७ पोलीस स्टेिनची बांधकामे हातात घतेली. 

 अध्यक्ष महोदय, नवीन पोलीस स्टेिन सनमााण किणे वेगळे. पिंत,ु जी पोलीस 

स्टेिन्स आहते त्यापैकी ज्यांना इमाित नाही, त्यांना इमाितीचे बांधकाम किण्यासाठी 

सनधी उपलब्ध करुन सदलेला आह.े त्याच बिोबि या वषाामध्ये आम्ही पोलीस 

स्टेिनच्या बिोबिीनेच सनवासाच्या व्यवस्थेसाठीसधु्दा मोठ्या प्रमाणामध्ये तितदू 

केलेली आह.े त्यातनू मागा काढण्याचा आम्ही प्रयत्न किीत आहोत. 

 अध्यक्ष महोदय, िाज्य िाखीव दलातील जे पोलीस अंमलदाि आहते त्यांना 

एसआिपीएि मधनू  पोसलस दलामध्ये जायची एक संधी असते. पवूी ती अट १५ 

वषाांची होती. आता आपण ती अट १२ वषाांची केली आह.े जेणेकरुन एसआिपीएि 

मधनू त्यांना लवकिात लवकि पोलीस दलामध्ये जाता येईल.  

 अध्यक्ष महोदय, कोसवडमध्ये आपल्या सवा पोसलसांनी मोठी कामसगिी केली. 

मला असे वाटले की, सभागहृामध्ये पोसलसांचे थोडेिाि कौतकु होईल. ठीक आह.े 

३९४ पोलीस असधकाऱ्यांना आसण कमाचाऱ्यांना प्रत्येकी ५० लाख रुपयांचे सानगु्रह 

अनदुान मंजिू केलेले आह.े िाज्यात बलात्काि... पॉक्सो कायद्याच्या अंतगात जी 

प्रलंसबत प्रकिणे आहते, ती सनकाली काढण्यासाठी १३८ सविेष जलदगती 

न्यायालयांची स्थापना किण्यास मान्यता दणे्यात आलेली आह.े त्यापैकी  
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श्री.सदलीप वळस-ेपाटील … 

१०८ सविेष जलदगती व  पॉक्सो अंतगात ३० न्यायालये सरुु किण्याच्या संदभाातील 

सनणाय झाला आह.े त्यामध्ये २५ न्यायालये कायाासन्वत झालेली आहते. 

 अध्यक्ष महोदय, होमगाडा ही आपली मोठी ताकद आह.े पिंत,ु बऱ्याच वळेेस 

होमगाडाना पणूा सदवस काम समळत नाही. या सवा होमगाडाना काम दणे्याच्या 

दृसष्टकोनातनू आम्ही अथा सवभागाकडे प्रस्ताव नेला. मी सवत्त मंत्री महोदयांच े

मनापासनू आभाि मानतो. या होमगाडाना वषाभिातनू सकमान १२० ते १५० सदवस 

काम दणे्याच्या संदभाातील सनणाय आपण घेतलेला आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, पोलीस भितीच्या संदभाात सतत चचाा सरुु आह.े सतत िोन 

येतात. सतत सोिल मीसडयावरुन सवचािले जाते की, पोलीस भिती कधी किणाि? 

मी या सनसमत्ताने आपल्याला एवढेच सांग ू इसच्छतो की, सन २०१९ मध्ये रिक्त 

असलेल्या पोलीस सिपायांच्या ५२९७ पदांची भिती प्रसक्रया पणूा झालेली आह.े 

अजनू नेमणकुा दणेे बाकी आह.े काही सठकाणी मलुाखती दखेील बाकी आहते. पिंत,ु 

मी आज या सभागहृामध्ये सांगतो की, ते उद्याच्या काही सदवसांमध्ये संपवनू दसुऱ्या 

टप्पप्पयामध्ये आणखी ७२३१ पोसलसांची भिती किण्यात येईल. याला मंसत्रमंडळाने 

मंजिुी सदलेली आह.े  

  अध्यक्ष महोदय, ही भिती किीत असताना त्यामध्ये कुठल्याही प्रकािचा 

गैिप्रकाि होणाि नाही, याची दखेील आम्ही काळजी घेऊ. त्याचा िायदा सनसित 

महािाष्ट्ट्रात होईल. त्यानंति पनु्हा आणखी पढुच्या २ वषाातील जी नवीन भिती 

किावयाची आह,े त्या संदभाामध्ये आम्ही मसंत्रमंडळापढेु प्रस्ताव घऊेन जाणाि 

आहोत. त्याला मंजिुी समळाली ति, पोलीस भितीची आणखी संधी समळेल.  

 अध्यक्ष महोदय, आणखी एक महत्वाचा सनणाय आम्ही घेतला. पोलीस 

सेवेमध्ये जॉईन झालेल्या सिपायाला सनवतृ्त होताना कधी पोलीस उप सनिीक्षक 

होण्याची संधी समळायची, कधी समळायची नाही. ३० वषे काम केल्यानंति दखेील  
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श्री.सदलीप वळस-ेपाटील … 

एखादा पोलीस सिपाई म्हणनू भिती झाला ति तो कॉन्स्टेबल म्हणनू सेवासनवतृ्त 

व्हायचा.  

नंति श्री.सिंद े... 
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श्री.सदलीपिाव वळसे-पाटील... 

याकरिता कालबद्ध पदोन्न्ती दणे्याचा सनणाय घतेला आह.े आता प्रत्येक पोलीस 

सिपयास ३० वषाांच्या सेवेनंति सनवतृ्त होण्यापवूी सकमान सब इन्स्पेक्टि पदावि काम 

किण्याची संधी समळणाि आह.े पोलीस सवभागामध्ये वरिष्ठ असधकािी खपू आहते. 

पिंत ुगनु््ाचा तपास किण्यासाठी सब इन्स्पेक्टि स्तिाविील असधकािी कमी आहते, 

याकरिता कालबद्ध पदोन्नती दणे्याचा सनणाय घेण्यात आला आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, लोकप्रसतसनधी यांना येणाऱ्या धमक्यांच्या संदभाात मागील 

असधविेनामध्ये सांसगतले होते की, या प्रकिणी एक एसआयटी स्थापन किण्यात 

येईल. आता श्री.समलींद भािंबे, सह पोलीस आयकु्त (गनु्ह)े यांच्या अध्यक्षतेखाली 

ससमती स्थापन किण्यात आली आह.े त्यांनी उपाययोजना किण्याच्या दृष्टीकोनातनू 

अहवाल सादि केल्यानंति त्याची अंमलबजावणी किण्यात येईल. धमक्या येण्याच्या 

घटना घडतात त्याप्रकिणी आपणा सवाांना काळजी घेणे आवश्यक आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, िाज्यात आिक्षण सकंवा इति अनेक सवषयांच्या संदभाात 

आंदोलने होतात. कोसवड कालावधीत िासनाने घातलेल्या सनयमभंग प्रकिणी कलम 

१८८ अन्वये गनु्ह ेदाखल किण्यात आले आहते. यामधील िाजकीय आंदोलनाच्या 

संदभाातील खटले पाठीमागे घेण्याचा सनणाय घतेला आह.े सदिहू प्रकिणी आयकु्त 

यांच्या कायाके्षत्रातील प्रस्ताव आयकु्त यांचे माध्यमातनू ति सजल्हासधकािी यांच्या 

कायाके्षत्रातील प्रस्ताव सजल्हासधकािी यांचे माध्यमातनू सादि किणे आवश्यक आह.े  

सदिहू प्रस्ताव जसजसे प्राप्त होती त्याबाबत सिकािने सनणाय घेतला तिी त्याची अंसतम 

सनगाती न्यायालयामध्येच होते. त्यादृष्टीकोनातनू प्रयत्न किण्यात येत आह.े त्याचाही 

िायदा होईल. सदिहू चचेमध्ये इति सन्माननीय सदस्य यांनी सहभाग घतेला त्याचा 

पिामिा मी िेवटी घेईन.  

 अध्यक्ष महोदय, सभागहृामध्ये पेपि िुटीच्या संदभाात बिीच चचाा झाली. 

सवद्यार्थयाांच्या जीवनािी खळेण्याचा कोणालाही असधकाि नसल्याने िाज्य सिकािने 

व पोलीस सवभागाने पेपि िुटीच्या संदभाात असतिय कठोि भसूमका घेतली आह.े या  
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श्री.सदलीपिाव वळसे-पाटील... 

प्रकिणी एकूण ५ गनु्ह ेदाखल किण्यात आले आहते. आिोग्य सवभागातील गट ड 

मधील भिती पेपि िुटी प्रकिणी गनु्हा दाखल केला असनू २० आिोपींना अटक 

किण्यात आली आह ेव १० आिोपींना अटक किावयाची आह.े तसचे ज्या पिीक्षाथी 

पेपि समळून आले आहते त्यांची अद्याप चौकिी पणूा झाली नाही. आिोग्य 

सवभागातील क वगाातील भिती पेपि िुटी प्रकिणी गनु्हा दाखल केला असनू ११ 

आिोपींना अटक किण्यात आली असनू ९ आिोपींना अटक किावयाची आह.े म्हाडा 

पद भिती पिीक्षा झाली नाही. पिंत ुत्या पिीके्षच्या पेपि िुटीच्या संदभाात ज्या बाबी 

समोि आल्या त्याप्रकिणी गनु्हा दाखल किण्यात आला असनू ६ आिोपींना अटक 

किण्यात आली असनू १६ आिोपींना अटक किावयाची आह.े टीईटी संदभाातही 

चौकिी किण्यात आली असनू गनु्हा दाखल किण्यात आला आह ेव १४ आिोपींना 

अटक केली आह.े सदिहू पेपि िुटी प्रकिणातील जी ए सॉफ्टवेअि कंपनीचा संचालक 

श्री.प्रतेि दिेमखु व त्याचे साथीदाि यांचेकडे तपास सरुु असताना सन २०१९ मधील 

सिक्षक पात्रता प्रमाणपत्र वाटप किताना ७,८८० अपात्र प्रसिक्षणाथीनंा पात्र केल्याची 

बाब समोि आली आह.े तसेच सदिहू परिक्षाथीकंडून समुािे ४.२० कोटी रुपये जमा 

केले आहते. त्यांनी तपासामध्ये सांसगतले की, सन २०१७-२०१८ पासनू अिा 

पद्धतीचे काम किीत आह.े यामध्ये कोणाचा दोष आह,े मला मासहती नाही.  

यानंति श्री.तेलंग....  
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श्री.सदलीपिाव वळसे-पाटील...... 

पिंत ुअिा प्रकािच्या कंपन्या सनयकु्त किताना असधक पािदिाक पद्धत किी िाबसवता 

येईल, यासाठी प्रयत्न केला जाईल व यासाठी सवा संबंसधत सवभागािी समन्वय साधनू 

तिा आवश्यक सचूना दखेील केल्या जातील.  

 अध्यक्ष महोदय, माननीय सविोधी पक्षनेता यांचे भाषण मी ऐकले आह.े  त्यांनी 

त्यांच्या भाषणामध्ये सन १९९३ मध्ये झालेल्या बॉम्बस्िोटासह सन २००८ मध्ये 

झालेल्या बॉम्बस्िोटाचा उल्लेख केलेला आह.े तसेच मुबंई व नवी मुंबईमध्ये सायबि 

हल्ल्यात वाढ झाल्याचहेी सांसगतले आह.े   

 अध्यक्ष महोदय, माननीय सविोधी पक्षनेता यांनी त्यांच्या भाषणाच्या 

सरुुवातीलाच सांसगतले आह ेकी, महािाष्ट्ट्र ह ेपिुोगामी िाज्य आह.े आपली संस्कृती 

दखेील पिुोगामी आह.े मी दखेील मखु्यमंत्री व गहृ मंत्री म्हणनू ५ वषे काम केलेले 

आह.े खऱ्या अथााने मला महािाष्ट्ट्र पोसलसांचा असभमान आह.े  महािाष्ट्ट्राचे पोलीस 

दल ह ेदिेामध्ये कायद्याने व सनयमांने काम किणािे आह.े ज्या वेळी आपण अिी 

भावना मांडली त्यावेळी मला दसुऱ्या बाजलूा एका बाबीचे द:ुख झाले.  ज्या पोलीस 

दलाचा आपणास असभमान आह,े त्याच पोलीस दलावि कोणत्याही प्रकािचा 

सवर्श्ास न ठेवता प्रत्येक प्रकिण सीबीआय सकंवा कें द्रीय तपास यंत्रणेकडे 

पाठसवण्याबाबतचा आग्रह धिणे बिोबि नाही. सिकाि षङयंत्र किीत असेल सकंवा 

सिकाि तपास यंत्रणेचा गैिवापि किीत असेल ति त्याबाबत आपण जरुि बोल ूिकता. 

माननीय श्री.सगिीष महाजन यांच्याबाबत कटकािस्थान करुन बनावट केसेस तयाि 

किीत असल्याचे आपण सांसगतले आह.े  पिंत ुमी या सवषयाच्या जास्त खोलात 

जाणाि नाही.  

 अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री.सगिीष महाजन यांच्या सवरुद्ध बनावट 

केस तयाि किण्याच्या प्रकिणाची सीबीआयमािा त चौकिी व्हावी व माननीय 

श्री.नवाब मसलक यांचा िाजीनाम घेण्यात यावा, अिी आपण मागणी केलेली आह.े 

या सनसमत्ताने मी एक गोष्ट स्पष्ट करु इसच्छतो की, मुंबईमध्ये सन १९९३ मध्ये 

बॉम्बस्िोट झाला होता. सन २००५, सन २००६ व सन २००८ मध्ये मुंबईवि मोठ्या 
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श्री.सदलीपिाव वळसे-पाटील...... 

 प्रमाणावि सातत्याने हल्ले दखेील झालेले आहते. आपण आपल्या भाषणामध्ये अस े

म्हटले आह े की, सदनांक ३ िेिवुािी, २०२२ िोजी यासंदभाात एक एिआयआि 

दाखल किण्यात आलेला आह.े सन १९९३ मधील बॉम्बस्िोट प्रकिणी अनेकांना 

सिक्षा दखेील झालेली आह.े असे असताना दखेील उक्त प्रकिणी एनआयएमािा त 

गनु्हा दाखल केला जातो. असे आपणच भाषणामध्ये म्हटलेले आह.े  

यानंति श्री.कुलकणी........ 
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श्री. सदलीपिाव वळस-ेपाटील...... 

 अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सविोधी पक्षनेता यांनी भाषण किताना सांसगतले 

की, सस्टंग ऑपिेिन केले गेले. १२५ तासांचे िुटेज आह.े त्यातनू अनेक गोष्टी समोि 

येतील. यातील पेनड्राईव्ह माननीय अध्यक्षांकडे सदला आह.े सन्माननीय सविोधी 

पक्षनेत्यांनी सवा पेनड्राईव्ह सदलेले नाहीत. काही पेनड्राईव्ह िाखनू ठेवले आहते. 

जसजिी वेळ येईल तसतसे ते पेनड्राईव्ह समोि आणतील सकंवा नाही, ह ेमला मासहत 

नाही. पिंत ुमला यासनसमत्ताने सांगावयाचे आह ेकी, सन्माननीय सविोधी पक्षनेत्यांनी 

आिोप केले आहते. मी कोणाचीही पाठिाखण किणाि नाही. पिंत ुमी सांग ूइसच्छतो 

की, या प्रकिणाची आपणास तपासणी किावी लागेल. या घटनेच्या पाठीमागे कोण 

आह,े ह े पहावे लागेल. यात कोण दोषी आहते, त्यांच्यावि कोणती कािवाई 

किावयाची ह ेपढुील तपासातनू स्पष्ट होईल.  

 अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सविोधी पक्षनेते मखु्यमंत्री असताना त्यांनी 

सन्माननीय श्री. िाज ठाकिे यांना ३३ हजाि सवसहिींचा, जलयकु्त सिवािाचा पेनड्राईव्ह 

सदला होता. मागील असधवेिनामध्येही ६.५ चा एक पेनड्राईव्ह सदला होता. दोन 

सदवसापवूी एक पेनड्राईव्ह सदला होता. आज पनु्हा त्यांनी एक पेनड्राईव्ह सदला आह.े 

सन्माननीय सविोधी पक्षनेत्यांनी सडटेक्टीव्ह एजन्सी काढली आह ेकाय ?  

 अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री. सगिीि महाजन यांच्या प्रकिणाबाबत 

त्यांनी मासहती सदली आह.े सन्माननीय सदस्य श्री. सगिीि महाजन यांच्या सविोधात 

ह ेसिकाि खोटे षडयंत्र तयाि किीत आह,े पोसलसांचा गैिवापि किीत आह,े असा 

आिोप किण्यात आला. मी सभागहृाला सांग ूइसच्छतो की, जळगाव सजल्हा मिाठा 

सवद्या प्रसािक मंडळ, जळगाव या संस्थेची स्थापना सन १९१७ मध्ये झाली आह.े 

सन १९१७ ला या संस्थेची स्थापना झाल्यानंति श्री. भोईटे आसण श्री. पाटील या दोन 

गटांचा वाद आह.े तो वाद माननीय न्यायालयात गेलेला आह.े त्यावि माननीय 

न्यायालयात सनणाय होईल. पिंत ुमला सांगावयाचे आह ेकी, ही घटना झाली आह.े 

या घटनेत २९ आिोपींना अटक केली आह.े मी या सनसमत्ताने सवचारु इसच्छतो की, या 

संस्थेला पोलीस बंदोबस्तामध्ये िाळा का चालवावी लागते ? काही लोकांचा ही  
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श्री. सदलीपिाव वळस-ेपाटील...... 

संस्था ड्रॉप किण्याचा प्रयत्न होता. या संस्थेला पोलीस बंदोबस्त सदलेला आह.े 

सदनांक १७/०२/२०१८ ते सदनांक ३१/१२/२०१८ पयांत आसण सदनांक २६/०३/ 

२०१९ पासनू ते सदनांक ३०/१२/२०१९ पयांत १ असधकािी, १२ कमाचािी, ७ 

असधकािी आसण काही इति कमाचािी..... पढुील वषाामध्येही हा पोलीस बंदोबस्त 

सदला आह.े जवळपास ३०० पेक्षा असधक सदवस या संस्थेला बंदोबस्त सदला गेला. 

 

यानंति श्री. चौधिी..... 
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श्री.सदलीपिाव वळसे-पाटील..... 

मला या कनकमत्ताने एवढेच साांिायचे आह ेकी, जळिाव कज्हयातील ही घटना जनुी 

असली तरीही याची वस्तकुस्थती समाजासमोर आली पाकहजे.  त्या दृष्टीकोनातनू 

आपर् कारवाईस सरुुवात केली आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, माननीय कवरोधी पक्षनेत्याांनी साांकितले की, घटना पणु्यामध्ये 

घडली व िनु्हा कनांबोरा येथे दाखल केला व नांतर परु्े येथे विण करण्यात आला.  

यासांदभाणत मी आपर्ास हहेी साांि ू इकच्ितो की, सशुाांत कसांह राजपतू प्रकरर्ात 

मुांबईमध्ये घडले्या घटनेचा िनु्हा कबहारमध्य े दाखल करण्यात आला व नांतर 

सी.बी.आय. कडे रान्सर्र करण्यात आला.  याचा अथण, मी याचे समथणन करतो अस े

नाही.  या प्रकरर्ातील मी थोडासा मजकूर वाचनू दाखव ूइकच्ितो.  "सियाादीनसुाि 

...यांना जळगाव सजल्हा मिाठा सवद्या प्रसािक सहकािी समाज मयाासदत, जळगाव या 

संस्थेची कागदपते्र दतेो असे सांगनू २०१८ मध्ये पणुे येथे बोलावनू आिोपी सनलेि 

भोईटे व तानाजी भोईटे यांनी त्यांना दमदाटी करुन मािहाण करुन संस्था आमच्या 

ताब्यात द्या, सगिीषभाऊ तमु्हाला १ कोटी रुपये दणेाि आहते, असे सांसगतले." या 

सवा गोष्टींवि मी या क्षणी सवर्श्ास ठेवायला तयाि नाही.  पिंत.ु.. (अडथळा...) बिोबि 

आह.े  याची सत्यता तपासण्याच्या दृष्टीकोनातनू आपण सदलेल्या पेन ड्राईव्हचा 

तपास केला जाणाि आह.े   

 अध्यक्ष महोदय, या सनसमत्ताने मी एकच सांग ूइसच्छतो की, या प्रकिणात मी 

कोणालाही पाठीिी घालणाि नाही.  या प्रकिणातील वकील श्री.प्रसवण चव्हाण यांनी 

आपल्या वकीलपत्राचा िाजीनामा सदला असनू सिकािने तो सस्वकािला आह.े तसेच 

यापढेु या प्रकिणाची चौकिी सी.आय.डी. कडे दणे्याचा सनणाय मी जाहीि कितो.  ही 

चौकिी सी.आय.डी. कडे सदल्यानंति वस्तसुस्थती पढेु येईल, अिी मला अपेक्षा 

आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री श्री.नवाब मसलक यांच्या संदभाात दखेील 

बोलले गेले.  माननीय मंत्री श्री.नवाब मसलक ह े५ वेळा सवधानसभा सदस्य म्हणनू 

सनवडून आले आहते.   
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श्री.सदलीपिाव वळसे-पाटील..... 

ते कें द्र सिकािच्या काही धोिणांच्या सविोधात आवाज उठवत असतील ति त्यांच े

तोंड बंद किण्यासाठी जनुा-पिुाना व्यवहाि उकरुन काढण्यात आला.  त्याची 

वस्तसुस्थती काय आह े तो तपास संबंसधत यंत्रणा किीत आहते.  तपासामध्ये 

वस्तसुस्थती समोि येईल त्यावेळी पाहू.  पिंत ु मला या सनसमत्ताने माननीय सविोधी 

पक्षनेते श्री.दवेेंद्र िडणवीस यांना एक प्रश्न सवचािायचा आह ेकी, आपण ५ वषे या 

िाज्याचे मखु्यमंत्री व गहृ मंत्री दखेील असताना या प्रकिणाचा तपास केला असता 

ति असधक बिे झाले असते.  पिंत ु अन्यायाच्या सविोधात भसूमका घतेली म्हणनू 

एखाद्याला गनु्हयामध्ये अडकसवण्यासाठी षङयंत्र केले जाते व आपण पनु्हा 

आमच्याविच आिोप किता की, "तमु्ही षङयंत्र किता, पोलीस दलाचा वापि किता."  

पोलीस दलाचा सकंवा यंत्रणांचा दिेामध्ये कसा वापि सरुु आह े याबद्दल मी 

ससवस्तिपणे सांगण्याची आवश्यकता नाही. 

 अध्यक्ष महोदय, चचेमध्ये न आलेले जळगाव सजल्हयातील असेच आणखी 

एक प्रकिण आह.े  भाईचंद सहिाचंद िायसोनी पतसंस्थेतील गैिव्यवहािाच्या 

चौकिीचे ह ेप्रकिण आह.े  भाईचंद सहिाचंद िायसोनी या पतसंस्थेतील गिैव्यवहािाची 

चौकिी किण्याबाबत कें द्रीय कृषी मंत्री माननीय श्री.िाधाससंह यांनी सदनांक १४ जनू, 

२०१८ िोजी आदिे सदले.   

यानंति श्री.धमुाळे..... 
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श्री. सदलीप वळसे पाटील... 

यामध्ये जवळपास एकूर् २६ आरोपी आहते.  पोलीस त्याचा तपास करीत आहते 

आकर् पोलीस त्याचा तपास करीत असताना आज असे वातावरर् कनमाणर् केले जात े

की, ह ेमहाकवकास आघाडीचे सरकार जार्नूबजुनू काही तरी कोर्ाच्या पाठीमाि े

लािनू कोर्ाला तरी, काही तरी दोष दणे्याचा प्रयत्न कितात आसण कोणाला तिी 

कटामध्ये िससवण्याचा प्रयत्न किीत आहते.  म्हणनू माझी आपल्याला एवढीच 

सवनंती आह े की, या दोन्ही प्रकिणांमध्ये पोसलसांनी तपास किायचा की नाही.  

पोसलसांनी जि तपास किायचा असेल ति... जसे कालची घटना घडली.  मी त्या 

सवषयात पनु्हा जात नाही.  पिंत ुपोसलसांनी तपास करुन त्यामधनू सत्य पढेु येत असेल 

आसण उद्या सन्माननीय सदस्य श्री. सगिीि महाजन त्यामधनू सनदोष झाले ति 

माझ्यासािख्याला सवाात जास्त आनंद त्यातनू होईल.  पिंत ुअसे वाताविण सनमााण 

केले जाते की आपण या संपणूा प्रकिणाचा तपास कसा किायचा ?  मघािी मी 

सभागहृात नव्हतो.  पिंत ुआपण त्यावेळी आणखी एक पेन ड्राईव्ह सदला.  डॉक्टि 

मदुत्िीि लांबे नावाच्या व्यक्तीला वक्ि बोडााच्या सदस्यपदी सनयकु्ती केल्याचा 

त्यामध्ये उल्लेख आह.े  याबाबत मी सांग ू इसच्छतो की, आपल्याला समळालेली 

मासहती चकुीची आह.े  या व्यक्तीची नेमणकू सिकािने केलेली नाही.  याबाबतची 

सनवडणकू सदनांक ३०.८.२०१९ िोजी पाि पडली आसण त्यामध्ये ते सनवडून आलेले 

सदस्य आहते.  त्यामळेु सवनाकािण दाऊद, दाऊद, दाऊद करुन... कािण  एकदा ह े

झालेले आह.े  ते जि संबंसधत असतील ति त्यांच्यावि कोणती कािवाई किायची, 

त्यांना काढून टाकायचे, या संदभाात आपण सनसित प्रकािे पढेु कािवाई करु.  पिंत ुमी 

आपल्याला दसुिे एक सवचारु इसच्छतो की, जी िश्मी िलु्कांची केस आह ेआसण काल 

ज्याच्या संदभाात आपण बोललो... मी त्याची वस्तसुस्थती िक्त सभागहृासमोि ठेवतो. 

 अध्यक्ष महोदय, महािाष्ट्ट्र सवधानमंडळाच्या २०११ च्या सद्वतीय असधविेनात 

झालेल्या चचेच्या वेळी सन्माननीय सदस्य श्री. नाना पटोले यांनी लोकप्रसतसनधींच े

मोबाईल गैि पध्दतीने टॅसपंग केले जात असल्याचा मदु्दा उपसस्थत केला होता.  

त्यावेळी अन्य काही आमदािांनी या प्रकिणाची चौकिी झाली पासहजे अिी मागणी  
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श्री. सदलीप वळसे पाटील... 

केली होती.  या आिोपाच्या अनषुंगाने त्यावेळी याच सभागहृात या आिोपाची पणूा 

उच्चस्तिीय चौकिी किण्यात येईल, अिा प्रकािचे आर्श्ासन मी सदले होते.  जे कोणी 

दोषी असतील त्यांच्यावि कािवाई किण्यात येईल, असेही त्यावेळी सांसगतले होत.े  

सन २०१५ ते २०१९ या कालावधीतील िोन टॅसपंगमध्ये पडताळणी किण्याकरिता 

िासनाने सदनांक ९.७.२०२१ ला आदिे काढला आसण पोलीस महासंचालक, 

महािाष्ट्ट्र िाज्य यांच्या अध्यक्षतेखाली ससमती स्थापन केली आसण सदि ससमतीमध्ये 

आयकु्त, िाज्यगपु्त वाताा, असतरिक्त आयकु्त, सविेष िाख ह ेहोते.  सदि उच्चस्तिीय 

ससमतीने सन २०१५ ते २०१९ या कालावधीत िोन टॅसपंग प्रकिणांची पडताळणी 

करुन उपिोक्त कालावधीमध्ये असनष्ठ िाजकीय हतेनेू लोकप्रसतसनधींचे िोन गिै 

पध्दतीने टॅप केले सकंवा कसे, तसा तपास किणे व तसे आढळल्यास जबाबदािी 

सनसित किण्याची कायाकक्षा सनसित केली होती.  त्या ससमतीने अहवाल सदला आसण 

तो अहवाल िाज्य सिकािने स्वीकािला.  तो अहवाल स्वीकािल्यानंति पढेु असे आले 

की, सन २०१७ ते २०१८ या काळामध्ये पणुे िहि पोलीस आयकु्त असलेल्या 

श्रीमती िश्मी िकु्ला यांनी ४ लोकप्रसतसनधींचे ६ भ्रमणध्वनी क्रमांक खालील नमदू 

कािणास्तव वापि किता म्हणनू दिासवण्यात आलेल्या नावाकरिता अधोिेसखत 

ठेवण्यात आले होते.   

यानंति श्रीमती कोळसगिे.. 
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श्री. सदलीप वळस-ेपाटील..... 

सन्माननीय सदस्य श्री. नाना पटोले यांचे नाव अमजद खान असे ठेवले होते आसण 

यांचे काम असे नमदू केले की, पणुे िहिामध्ये अमली पदाथाांची अवैध सवक्री मोठया 

प्रमाणात चालत असनू सदि व्यक्ती कॉलेजच्या सवद्यार्थयाांमध्ये अमली पदाथा सवक्री 

कितात. माननीय मंत्री श्री. बच्च ूकडू यांचे नाव सनजामऊद्दीन बाब ुिखे, िाहणाि 

नागपाडा, मुंबई असे ठेवले. त्यांच्या ही नावापढेु पणुे िहिात अमली पदाथाांची अवैध 

सवक्री मोठया प्रमाणात चालत असनू सदि व्यक्ती कॉलेजच्या सवद्यार्थयाांमध्ये अमली 

पदाथा सवक्री कितात, असे नमदू आह.े श्री. संजय काकडे ह ेति आपल्या पक्षाचे 

खासदाि होते. तिी त्यांचे नाव तिबेज सतुाि, िाहणाि कात्रज, पणुे असे ठेवले. पणु े

िहिातील कुप्रससद्ध बाब ुनायि या गनु्हगेाि टोळीचे ते सदस्य असनू ते अनासधकािाने 

जसमनी बळकावणे, खडंणी, दिोडा असे गनु्ह ेकितात, असे त्यांच्या नावापढेु नमदू 

केले आह.े दसुिा भ्रमणध्वनी क्रमांक पनु्हा श्री. संजय काकडे यांचाच आह.े तसेच 

श्री. आसिष दिेमखु त्यावेळी भाितीय जनता पक्षाचेच आमदाि होते. त्यांचे नाव 

ठेवले िघ ुचोिगे, िाहणाि िाहटवाडी तालकुा हवेली. त्यांच्याही नावापढेु पनु्हा तेच 

काम अमली पदाथाांची अवैध सवक्री किणे असे नमदू केले आह.े तसेच श्री. आसिष 

दिेमखु यांचा दसुिा िोन होता. त्या सठकाणी त्यांचे नाव सहना महिे साळंुख ेअस े

ठेवले. याचा अथा परुुषाची स्त्री केली. आज मला या सनसमत्ताने सभागहृाला सांगायच े

आह ेकी, सत्ता आह ेसकंवा नाही हा भाग वेगळा आह.े पिंत ुएखाद ेवरिष्ठ असधकािी 

जि असे काम किीत असतील आसण त्यामध्ये सनवडून आलेल्या सदस्यांच्या संदभाात 

सभागहृाच्या सन्माननीय सदस्यांमध्ये.... मला वाटते सन्माननीय सदस्य श्री. नाना 

पटोले त्यावेळेला भाितीय जनता पक्षातच होते. मला ह ेकाही कळले नाही. आमच्या 

पक्षाच्या कोणत्या सन्माननीय सदस्यांवि आपण पाळत ठेवली असती ति कदासचत 

मी समज ू िकलो असतो. पिंत ु आपल्याच पक्षातील लोकांवि पाळत 

ठेवनू....(अडथळा).. आपण ह ेकेले नाही. पिंत ुआपल्या काळात झालेले आह.े पिंत ु

आपण ते केले असे मी म्हणत नाही.  
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श्री. सदलीप वळस-ेपाटील..... 

अध्यक्ष महोदय, यामध्ये िेवटी एक कनक्ल्यजुन काढलेले आह.े त्यात असे 

नमदू आह ेकी, श्रीमती िश्मी िकु्ला, पोलीस आयकु्त, पणुे िहि यांनी त्यांच्या काळात 

सन्माननीय सदस्य श्री. नाना पटोले, माननीय मंत्री श्री. बच्च ूकडू, श्री. संजय काकडे, 

श्री. आसिष दिेमखु, तत्कालीन लोकप्रसतसनधींचे मोबाईल नंबि असनष्ट िाजकीय 

हतेनेू जाणीवपवूाक िसवणकू करुन असभवके्षणाखाली घेतले व हतेपुिुस्सि 

असभवेक्षण केले. कायद्याचे पणूा ज्ञान असताना जाणीवपवूाक, हतेपुिुस्सि िासनाच्या 

असभवेक्षण सनयमाच ेपालन न किता बेकायदिेीि असभवेक्षण केले. लोकसेवक असनू 

सदु्धा जाणीवपवूाक कायद्याने सदलेल्या सनदिेाचे पालन केले नाही. लोकप्रसतसनधींना 

अपाय पोहोचसवण्याच्या दृष्टीकोनातनू या सठकाणी अवहलेना केली. ही घटना इथे 

झालेली आह.े  

अध्यक्ष महोदय, मुंबई मध्ये दसुिी एक घटना घडली. त्यामध्ये मुबंईच े

एसआयडी कसमिनि असताना... ही केस आता न्यायालयामध्ये आह.े त्यामध्ये मी 

काही खोलात जात नाही. पिंत ुमुंबईमध्ये असताना सदु्धा अिीच एक घटना घडली 

आह.े त्यामळेु त्या घटनेचा तपास किण्याच्या दृष्टीकोनातनू िाज्य सिकािने जे प्रयत्न 

सरुु केले आहते त्यामध्ये आम्ही गनु्हा दाखल केला आह.े  

     यानंति श्रीमती किंदीकि..... 
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श्री. सदलीप वळसे –पाटील.... 

गनु््ाबाबत सवा संबंसधतांकडून मासहती घेण्याचा आम्ही प्रयत्न केला आह.े 

तत्कालीन माननीय मंत्री श्री.असनल दिेमखु यांच्या बाबतीत दखेील असेच घडले 

आह.े तत्कालीन माननीय मंत्री श्री.असनल दिेमखु  यांच्या बाबत काय झाले, ह ेमला 

कळत नाही.  घटना अिी आह ेकी, अँटेसलयाची केस घडली. कोणीतिी त्या सठकाणी 

सजलेटीन ठेवले. (अडथळा )  कृपया मला आपण सहकाया किावे. मी सवाांचे िांततनेे 

ऐकतो. या केसमध्ये मनसखु सहिेन यांचा मडाि झाला.  ही केस एनआयए यांच्याकडे 

गेली. आता अबंानी यांच्या घिाच्या खाली सजलेटीनच्या कांड्या ठेवल्या. नक्की 

त्याचे कािण काय आह,े आजच्या तािखपेयांत एनआयएने या बाबत काय तपास 

केला, ह ेआम्हाला माहीत नाही. काही तिी घटना घडल्यानंति त्या संबंधी काही चचाा 

झाली. या चचेनंति त्यांनी पत्र सलहले.  माझ्याकडे १०० कोटी रुपये मासगतले अस े

त्यांनी या पत्रात नमदू केले. कालच्या बातमीमध्ये २५० कोटी रुपयांपयांत हा आकडा 

गेला होता. पवूी हा आकडा १०० कोटी रुपये एवढा होता.  श्री.ससचन वाझे यांनी पत्र 

सलसहले व त्यामध्ये आिोप केले. एखाद्या गनु््ातील आिोपी िाज्याच्या माननीय गहृ 

मंत्र्यांवि आिोप कितो. ते आिोप खिे –खोटे  आहते, हा ससध्द होण्याचा भाग आह.े 

त्यांच्यावि इडी, इन्कम टॅक्सची िेड झाली.  एक केस सीबीआयकडे गलेी, दसुिी केस 

एनआयए कडे गेली. तत्कालीन माननीय मंत्री श्री.असनल दिेमखु यांच्यावि इडीने 

धाड घातली. मी नम्रतापवूाक सांगतो की, त्यांच्यावि व त्यांच्या जवळच्या लोकांवि 

९० ते ९५ छापे टाकण्यात आले. तपासामध्ये त्यांनी काय किावे, हा भाग वेगळा 

आह.े एखाद्याला जि संपवायचे असेल, अडचणीत आणायचे असेल ति यंत्रणेचा 

वापि किा प्रकािे केला जातो, या बाबत मी असधक बोल ूइसच्छत नाही.  

 अध्यक्ष महोदय,  या ठिावामध्ये एसटी कमाचाऱ्यांच्या संपाबाबतही सवषय 

आह.े माननीय सदस्य श्री. चंद्रकांत पाटील या संबंधी बोलले. ठिावातही त्यांनी हा 

सवषय नमदू केला आह.े त्यांनी असे सांसगतले  की, आपल्यामळेु ओबीसी आिक्षण  
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श्री. सदलीप वळसे –पाटील.... 

गेले, मिाठा आिक्षण गेले. एसटी कमाचाऱ्यांचा संप आपल्यामळेु झाला. मी 

आपल्याला सवचारु इसच्छतो. एसटी कमाचाऱ्यांचा संप झाला. त्या संपाचा नेता      

ॲड. सदावते ह ेहोते. मिाठा समाजाला आिक्षण सदले व ते सवोच्च न्यायालयात 

चॅलेंज केले गेले. त्यावेळी सवोच्च न्यायालयात सपटीिन  दाखल किणाऱ्या मसहला 

होत्या श्रीमती जयश्री पाटील. या जयश्री पाटील ॲड. सदावते यांच्या पत्नी आहते.              

श्री.हरिष साळवे यांच्या सािखा वकील जो ५०-६० लाख रुपये प्रसत 

ॲसपअिन्सकरिता घेतो, असे मी ऐकले आह,े खिे खोटे मला माहीत नाही. िेकॉडावि 

चकुीचे जाणाि असेल ति ते काढून टाकावे. 

       यानंति श्रीमती सगिप... 
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श्री.सदलीप वळस-ेपाटील ... 

ज्यांनी आिक्षणाला सविोध केला तोच म्हणत आह ेकी, ''एक मिाठा, लाख मिाठा''. 

माननीय श्री.ििद पवाि यांची बदनामी किायची. मखु्यमंत्री महोदयांची बदनामी 

किायची. उप मखु्यमंत्री महोदयांची बदनामी किायची. मग आता ह े जे चाललेले 

आह.े.. योगायोगाने माझ्या समोि आले म्हणनू मी मांडले. याच्या पाठीमागे कोणी 

आह ेका, नक्की कोण याच्या पाठीमागे आह ेका, असे का घडत आह,े त्याला कोण 

मदत कित आह,े त्याला पैसे कोण दते आह?े....(अडथळा)... ओबीसी आिक्षणाच्या 

संदभाात माझे काही म्हणणे नाही. ओबीसी आिक्षणाच्या संदभाात जी घटना घडली, 

आपण सवाांनी, सभागहृाने मदत केली. एकमताने कायदा मंजिू केला. खात्री आह े

की, तो कायदा माननीय सवोच्च न्यायालयामध्य,े सवा न्यायालयांमध्ये सटकेल.  

  अध्यक्ष महोदय, धनगि आिक्षणाचा उल्लेख आपल्या या ठिावामध्ये आह.े 

आपण कोणी एका िब्दानेही त्यावि बोलला नाहीत. माननीय दादा बोलले असे मला 

वाटते. पिंत,ु मला आपल्याला आठवण करुन द्यायची आह ेकी, आपण ज्यावेळेस 

एखादी भसूमका घेतो, त्यावेळेस त्या भसूमकेमध्ये वेगळेपण अस ूनये. आपल्याला 

आठवत असले. आपण अनेकवेळा बािामतीला गेला. आपण एकदा आिक्षणाच्या 

संदभाात आंदोलन किण्यास गेला होता. तेथे आपण घोषणा केली होती की, ‘पसहल्या 

मंसत्रमंडळाच्या बैठकीमध्ये आम्ही धनगि समाजाला आिक्षण दऊे’. पिंत,ु ५ वषे 

त्यामध्ये काही घडले नाही. अडचणी काय आहते ते मला मासहती नाही. पिंत,ु ह ेसवा 

आपण त्या सठकाणी समजनू घेतले पासहजे.  

  अध्यक्ष महोदय, माझे असे म्हणणे आह ेकी, सडूबधु्दीने कािवाई कोणीच करु 

नये. माननीय श्री.असजत पवाि यांनी काल असे स्टेटमेंट केले की, कोणी कोणाला 

नोसटसा काढू नये. कोणीकोणाच्या सविोधी वाग ू नये. सवाांनी खळेीमेळीने वागावे, 

िाज्याच्या सहताच्या सवरुध्द वाग ूनये सवाांनी त्यांचे  कौतकु केले. साहसजक आह.े  
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श्री.सदलीप वळस-ेपाटील ... 

  अध्यक्ष महोदय, या महािाष्ट्ट्राची आजपयांतची परिसस्थती काय होती, या 

महािाष्ट्ट्रामध्ये एक सलोख्याचे वाताविण होते. त्या सलोख्याच्या वाताविणामध्ये 

आज काही तिी गोंधळ झालेला सदसत आह.े मला एक समजत नाही की, आपण 

कें द्रीय यंत्रणांचा वापि किीत असताना म्हणजे त्यांनी जेन्यईुनली वापि केला ति, 

त्याला कोणाची तक्राि नाही. पिंत,ु आधी आपला एक प्रवक्ता जाहीि कितो की, 

आज यावि िेड पडणाि आह.े आज त्याला अटक होणाि आह.े आज तो जेलमध्य े

जाणाि आह.े मग लगचे दसुऱ्या सदविी तिी घटना घडते. मग अिी काही हॉटलाईन 

बससवलेली आह ेका की, जेणेकरुन त्यांचा प्रवक्ता म्हणनू तमु्ही प्रथम येथे घोषणा 

किा व त्यावि मग अिा प्रकािचा ... आता ति आम्हाला भीती वाटू लागली आह.े 

काल आपण आपल्या भाषणात सांसगतले. तमु्ही एक ति सीबीआयकडे द्या, नाही ति 

आम्ही न्यायालयात जातो. आता तमुचा दखेील न्यायालयाविील सवर्श्ास जिा जास्त 

वाढलेला आह.े आमचा ति आहचे.  आपण सवा समळून एखादी तिी संस्था सिुसक्षत 

ठेवयूा.  

  अध्यक्ष महोदय, आज सकाळी ''द कसश्मि िाईल्स'' या ससनेमाच्या 

संदभाामध्ये चचाा झाली. सन्माननीय सदस्य श्री.मंगलप्रभात लोढा यांनी एक प्रश्न 

मांडला की, ''द कसश्मि िाईल्स'' असा एक ससनेमा आलेला आह.े तो टॅक्स फ्री किा. 

मी तो ससनेमा पासहलेला नाही. पिंत,ु ज्यांनी पासहलेला आह.े.. स्वातंत्र्याच्या काळात 

म्हणजे  सन १९४७ च्या दिम्यान ज्यावेळेस स्वातंत्र्य समळाले. त्यावेळेस या दिेातनू 

त्या दिेात, त्या दिेातनू  या दिेात इकडून सतकडून जे येणेजाणे झाले. त्यावि त्यामध्ये 

दाखवलेले आह.े मी पासहलेले नाही. मी ऐकलेल्या मासहतीवि सांगत आह.े 

नंति श्री.सिंद े... 

 



14-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) EEEE - 233 

GSS/AKN/SST प्रथम कुमािीसगिप 17:50 

 

 

श्री.सदलीपिाव वळसे-पाटील... 

आज मला सभागहृाच्या लक्षात आणनू द्यावयाचे आह े की, सचत्रपटगहृात सदिहू 

सचत्रपट संपल्यानंति लोकांना बाजचू्या सभागहृामध्ये घेऊन जाण्यात येते व सहदं ू

जनजागतृी सविेष संवाद नावाचा एक संवाद केला जातो व त्यांचेिी चचाा किण्यात 

येते. काही लोकांनी अिी पद्धत अवलंसबल्याने काही लोकांनी झुंड सचत्रपट मोित 

दाखसवण्यास सरुुवात केली. आपल्या कोणत्याही कृतीतनू समाजासमाजात अंति 

सनमााण होता कामा नये...(अडथळा)... 

 अध्यक्ष महोदय, आपणास चाि िाज्यांतील सनवडणकुीत यि समळाले 

त्याबाबत सांग ूनका. आपण एक बाब लक्षात ठेवावी की, उत्ति प्रदिेामध्ये आपल्या 

पक्षाच्या ५७ जागा कमी झाल्या आहते. ...(अडथळा)... आमचे नाही वाच ूद्या. पिंत ु

आपणास जग सजंकल्या सािख ेवाटते. आपण जल्लोि किावा, काही हिकत नाही. 

सनवडून आल्याबद्दल असभनंदन किावे लागते, त्याबद्दल पेढा खावा लागतो. 

कोणत्याही बाजनेू वाताविणात सनसनाटी सनमााण किण्याचा प्रयत्न होता कामा नये. 

सत्ता येते व सत्ता जाते. पण सत्ता गले्यानंतिची अस्वस्थता आह ेती चांगली नाही. 

 अध्यक्ष महोदय, अनेक आंदोलने झाली, कोटाकचेऱ्या झाल्या आहते. आज 

समडीया व सोिल समडीयाची अवस्था किी झाली आह े? माननीय सविोधी पक्ष नेता 

यांनी पिवा सभागहृात भाषण केले, ते बाहिे जाण्यापवूी भाितीय जनता पक्षाच्या 

आयटी सेलच्या प्रमखुाने ते व्हायिल केले. यात काही चकुीचे नाही. आजकाल सगळे 

िाजकीय पक्ष अिा यंत्रणेचा वापि कितात. सत्रपिूा येथे एखादी घटना घडत े व 

त्याप्रकिणी आपल्या िाज्यात आंदोलन किण्यात येते. कोसवड कालावधीत मंसदि 

उघडण्यासाठी आंदोलन किण्यात येते. िाळा उघडण्यासाठी आंदोलन किण्यात येते. 

पिीक्षा ऑनलाईन घेण्यासाठी आंदोलन किण्यात येते. एका बाजलूा आपण कायदा 

व सवु्यवस्थेबाबत बोलत असतो दसुऱ्या बाजलूा आपण त्याचे पालन केले पासहजे. 

ह ेिाज्य आपले आह.े या िाज्याला सवकासाच्या सदिेने पढेु घेऊन जावयाचे असले 

ति सवाांनी एकसत्रतपणे काम केले पासहजे. 
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श्री.सदलीपिाव वळसे-पाटील... 

अध्यक्ष महोदय, माननीय सविोधी पक्ष नेता यांनी  "The Whistle Blowers 

Protection Act" चा उल्लेख केला होता. मी हा कायदा अगोदि वाचला नव्हता, 

तो मी आता वाचला. आपला उक्त मदु्दा बिोबि आह,े त्यानसुाि आपणास असधकाि 

आह.े त्यामध्ये एक तितदू आह ेकी, "Every disclosure shall be made in 

good faith and the person making disclosure shall make a personal 

declaration stating that he reasonably believes that the information 

disclosed by him and allegation contained therein is substantially 

true.". आपण सांसगतले की, कें द्रीय गहृ ससचव यांना मी पेन ड्राईव्ह सदला आह,े 

त्यामध्ये काय आह ेमला याची मासहती नाही. त्यासंदभाात आपणास असधकाि आह े

व त्यानसुाि आपण आपले म्हणणे मांडत िहावे.  

यानंति श्री.तेलंग.... 
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श्री.सदलीपिाव वळस-ेपाटील....... 

आपण ५ वषे मखु्यमंत्री व गहृ मंत्री म्हणनू काम केलेले आह.े आपण अनभुवी आहात 

म्हणनू आम्हाला मागादिान किण्याचे काम किावे. काही प्रश्न सनमााण झाल्यानंति 

नेहमी जिी मदत किीत होतात, तिीच मदत आता दखेील किण्याचा प्रयत्न किावा, 

प्रश्न सनमााण करु नका,  एवढेच मी यासनसमत्ताने सांग ूइसच्छतो.  

 अध्यक्ष महोदय, अनेक सन्माननीय सदस्यांनी अनेक मदु्द े उपसस्थत केलेले 

आहते. पिंत ु आता त्यासंदभाात बोलणाि नाही.  संबंसधत सन्माननीय सदस्यांना 

बोलावनू त्यांचा प्रश्न सोडसवण्याचा प्रयत्न केला जाईल.  

 अध्यक्ष महोदय, अमिावती येथे घडलेल्या घटनेप्रकिणी संबंसधत दोन पोलीस 

असधकाऱ्यांना सनलंसबत किण्यात यावे, अिी सन्माननीय सदस्य श्री.िसव िाणा यांची 

मागणी आह.े या सनसमत्ताने सांग ूइसच्छतो की, मी सभागहृामध्ये कोणालाही सनलंसबत 

किणाि नाही. कािण अिा प्रकािच्या सनलंबनामळेु पोसलसांचे खच्चीकिण होत.े 

आपले जे प्रश्न आहते ते आपण मांडावते. काही असधकािी चकुीचे असतील ति 

त्यांच्याबाबत आवश्यक सनणाय घेण्यात येईल. पिंत ु सभागहृामध्ये एखाद्या 

असधकाऱ्याला सनलंसबत किावे, अिी मागणी केल्यानंति त्या मागणीनसुाि एखाद्या 

असधकाऱ्यांला सनलंसबत केल्यानंति एका पोसलसांचे नव्हतेि पणूा पोलीस दलाच े

खच्चीकिण होते. आपण प्रकािे पोसलसांवि कािवाई किीत अस ू ति पोसलसांनी 

सवर्श्ासाने कसे काम किायचे, धाडसाने कसे काम किायचे, हा मखु्य प्रश्न आह.े या 

सनसमत्ताने मी सांग ूइसच्छतो की, आम्ही सवाजण पोलीस दलाच्या भक्कमपणे मागे उभ े

आहोत. पोसलसांनी या  िाज्यातील जनतलेा न्याय दणे्याचा प्रयत्न केला पासहजे, 

एवढेच मी सांगतो आसण मी माझी िजा घेतो. जय सहदं, जय महािाष्ट्ट्र.  

--------- 
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 श्री.दवेेंद्र िडणवीस : अध्यक्ष महोदय, मागील २२ वषाापासनू मी माननीय 

श्री.सदलीपिाव वळसे-पाटील यांना या सभागहृामध्ये पाहतो आह.े पिंत ु ते एवढे 

हतबल झाल्याचे मी प्रथमच पासहले आह.े तिी दखेील मी आपले असभनंदन कितो. 

सवक सवकेटवि असताना दखेील आपण नाईट वॉचमन सािख ेखळेले आहात. 

   अध्यक्ष महोदय, एनआयएने बॉम्बस्िोट प्रकिणी एिआयआि दाखल 

केलेला नाही.  िाज्यातल्या िाज्यात मनी लॉड्रींगचे व्यवहाि कसे होतात, यावि व टेिि 

िंसडंगच्या संदभाात एनआयएने गनु्हा दाखल केलेला आह.े एनआयएच्या 

तपासामधनू या सवा बाबी सनष्ट्पन्न झालेल्या आहते. सिदाि िाह वली खान, हा 

बॉम्बस्िोटातील एक आिोपी आह.े सलीम पटेल हा दाऊदचा फं्रटमनॅ आह.े ह ेसवा 

मासहती असताना दखेील त्यांच्याकडून बाजाि भावापेक्षा कमी दिाने जमीन सवकत 

घेतली गलेी. या व्यवहािातील मळू मालकाला एकही रुपया दणे्यात आलेला नाही. 

त्यामळेु ह ेप्रकिण साधे नाही. कोणालातिी पकडून अचानक कािागहृामध्ये टाकलेले 

नाही. यामधील सवा सबस्टॅसन्िअल पिुावे समळाल्यानंति त्यांच्यावि कािवाई 

किण्यात आलेली आह.े याबाबतचा सनणाय माननीय न्यायालय दणेाि आह.े ट्रायल 

कोटााने ति ह े प्रकिण सकृतदिानी असल्याचे स्पष्टपणे सांसगतले आह.े उद्या उक्त 

प्रकिणी  माननीय उच्च न्यायालय सनणाय दणेाि आह.े उद्या त्यांना जामीन समळू िकतो 

की नाही, ह ेमला मासहती नाही. पिंत ुट्रालय कोटााच्या रिमांड ऑडािमध्ये स्पष्टपणे ह े

प्रकिण सकृतदिानी असल्याचे नमदू केले आह.े आपल्याला त्यांना वाचवावचे 

लागणाि आह.े आमची काही हिकत नाही.  

 अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री.असनल दिेमखु यांच्यावि एिआयआि दाखल 

किण्यास कोणी सांसगतले आह?े माननीय उच्च न्यायालयानेच त्यांच्यावि 

एिआयआि दाखल किण्याचे आदिे सदले. आम्ही सकंवा कें द्रीय तपास यतं्रणेनी तसा 

आदिे सदलेला नव्हता. माननीय उच्च न्यायालयाने माननीय श्री.असनल दिेमखु 

यांच्यावि एिआयआि दाखल किण्याचे आदिे सदले. त्यानंति त्यांच्यावि 

एिआयआि दाखल किण्यात आलेला आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, मघािी मंत्री महोदय माननीय उच्च न्यायालयाच्या सनणायावि 

भाष्ट्य किीत होते तेव्हा सवाजण मोठ्याने टाळ्या वाजवीत होते. 
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श्री.दवेेंद्र िडणवीस........ 

आपले म्हणणे आपल्या सदस्यांना समजले की नाही, ह ेमला मासहती नाही. मंत्री 

महोदयांनी बीएचआिच्या चौकिीसंदभाात भाष्ट्य केलेले आह.े  

यानांतर श्री.कुलकर्ी....... 
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श्री. दवेेंद्र िडणवीस..... 

 अध्यक्ष महोदय, बी.एच. िायसोनी प्रकिणात पकह्याांदा िायसोनी ह े मखु्य 

गनु्हगेाि होते. या गनु्हगेािाचे वकील श्री. प्रसवण चव्हाण ह ेहोते.  

 तावलका सभाध्यक्ष : सभागहृाची वेळ सभागहृाचे कामकाज संपेपयांत 

वाढसवण्यात येत आह.े  

 श्री. दवेेंद्र िडणवीस : अध्यक्ष महोदय, तेव्हा श्री. प्रसवण चव्हाण ह ेसिकािी 

वकील नव्हते. त्यावेळेस ते मखु्य आिोपीचे वकील होते. आता बीएचआिच्या 

प्रकिणातही सिकािच्या वतीने वकील हचे आहते. मंत्री महोदयांनी सांसगतल्यानसुाि 

सन्माननीय सदस्य श्री.सगिीि महाजन यांच्यासािखचे इति कोणीही अस ूिकतात. 

सन्माननीय सदस्य श्री. सगिीि महाजन यांना या प्रकिणात अडकसवण्याकरिता काय 

काय किावयाचे याचा सव्हडीओ आह.े चाकू किा प्रकािे ठेवावयाचा, कागदपते्र किा 

प्रकािे ठेवावयाची, िेड किा प्रकािे किावयाची, त्यासाठी किा प्रकािे व्यवस्था 

किावयाची ह ेकाम सिकािी वसकलाचे आह ेकाय ? पिुावे तयाि किणे, ह ेसिकािी 

वसकलाचे काम आह ेकाय ? यात अनेक षडयंत्र आह.े त्यामळेु माझी अपेक्षा होती 

की, हा सवषय माननीय गहृमंत्री गांभीयााने घेतील. पिंत ुतसे होत नाही.  

 अध्यक्ष महोदय, माननीय गहृ मंत्र्यांनी श्रीमती िश्मी िलु्का प्रकिणाबाबत 

मासहती सदली आह.े माननीय न्यायालयाने स्थसगती सदली आह.े ह ेप्रकिण माननीय 

न्यायालयात आह.े माननीय न्यायालय यात सनणाय घेईल. पिंत ुमी या अनषुंगाने मंत्री 

महोदयांना आठवण करुन दऊे इसच्छतो की, आवश्यकतेनसुाि त्यांच्याही 

कायाकाळात असे िोन टॅप झाले आहते. सन्माननीय उप सभापती डॉ. नीलम गोऱ्ह,े 

श्री. नावेकि यांचाही पणु्यात िोन टॅप झालेला होता. मी त्याचे समथान किणाि नाही. 

मी कोणाचेही समथान किणाि नाही. माननीय न्यायालयात ते प्रकिण सरुु आह.े 

सिकाि षडयंत्र किीत असल्याचा सव्हडीओ आम्ही िाज्य सिकािकडे सदला आह.े 

त्यावि सनणाय समळसवण्यासाठी आम्ही िाज्य सिकािकडून अपेक्षा व्यक्त केली होती. 

गहृ सवभागांतगात असलेले पोलीस दल याची चौकिी किेल काय ?  
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श्री. दवेेंद्र िडणवीस..... 

 अध्यक्ष महोदय, मला आजही महािाष्ट्ट्र पोलीस दलाचा असभमान आह.े पिंत ु

सवाच पोलीस असधकािी, कमाचािी चांगले आहते, असे नाही. जे पोलीस लाच घेताना 

सापडतात त्यांचा मला असभमान नाही. पिवा एक पोलीस बलात्काि प्रकिणात 

सापडले होते. त्यांचा मला असभमान नाही. िाज्य सिकािच्या सवरुद्ध आम्ही चौकिी 

किण्याची मागणी केली आह.े महािाष्ट्ट्र पोलीस सकंवा सीआयडी यंत्रणा ही चौकिी 

किा प्रकािे किेल ? मला मासहत आह ेकी, ही चौकिी ते करु िकणाि नाहीत.  

 अध्यक्ष महोदय, मुंबई िहािात आता यादी प्रससद्ध झाली आह.े श्री. संजय 

पांडे आता आलेले आहते. आता पसहला नंबि सवधान परिषदचेे सन्माननीय सविोधी 

पक्षनेता श्री. प्रसवण दिेकि यांचा आह,े नंति दसुिा नंबि कोणाचा, सतसिा नंबि 

कोणाचा याची यादी प्रससद्ध केली आह.े याबाबत मला मासहती आह.े सन्माननीय 

सविोधी पक्षनेता श्री. प्रसवण दिेकि ह ेसत्ताधाऱ्यांवि आिोप किीत असतात. म्हणनू ह े

सिकाि दोन ते तीन सदवसांमध्ये पोलीस स्टेिनमध्ये एिआयआि दाखल किणाि 

आह.े मी सांग ू इसच्छतो की, आम्ही याचाही मकुाबला किण्यास तयाि आहोत. 

आम्ही घाबिणाि नाहीत. पिंत ुमी एवढा मोठा पिुावा सदल्यानंतिही िाज्य सिकािच्या 

सविोधात चौकिी होऊ िकत नाही. ही चौकिी किण्याची आम्ही मागणी केली 

आह.े तिीही आमची मागणी आह ेकी, ह ेप्रकिण सीबीआयकडे सोपसवले पासहज.े 

ही मागणी िाज्य सिकािने मान्य केली नाही ति आम्ही याबाबत माननीय न्यायालयात 

दाद मागणाि आहोत. आमचा माननीय न्यायालयावि सवर्श्ास आह.े माननीय 

न्यायालयाने सन्माननीय सदस्य श्री. सगिीि महाजन यांना दडं ठोठावला. असे असले 

तिीही आमचा न्यायालयावि सवर्श्ास आह.े आम्ही पीआयएल दाखल केली होती. 

आम्ही पीआयएल दाखल किावयास नको होती. ही चकू झाली. आम्ही दसुिीकडे 

जावयास हव ेहोते. तिीही आमचा न्याय यंत्रणवेि सवर्श्ास आह.े आम्ही आमच्या 

बाजनेु सनकाल लागला ति माननीय न्यायालय चांगले आसण सविोधात सनकाल 

लागला ति माननीय न्यायालय वाईट, अिी आमची भसुमका नाही. त्यामळेु आम्ही 

मागणी कितो की, ह ेप्रकिण सीबीआयकडे पाठसवले पासहजे. ते जि पाठसवले नाही  
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श्री. दवेेंद्र िडणवीस..... 

ति याबाबत आम्ही सनसितपणे न्यायालयात दाद माग.ू पिंत ुजि िाज्य सिकािने ह े

प्रकिण सीबीआयकडे वगा केले ति त्याचा आम्हाला आनंद होईल. िाज्य सिकाि ह े

प्रकिण सीबीआयकडे पाठसवत नसल्यामळेु आम्ही याचा सनषधे कितो आसण 

सभात्याग कितो. 

(सविोधी पक्षाचे सन्माननीय सदस्य बसहागमन कितात.) 

 तावलका सभाध्यक्ष : सभागहृाने या प्रस्तावावि सवचाि केला आह.े आता 

अथासंकल्पाविील चचाा सरुु किण्यात येत आह.े सन्माननीय सदस्य श्री. िसवंद्र वायकि 

ह ेया चचेवि बोलत होते. ते ऑनलेग आहते. मी सवनंती कितो की त्यांनी त्यांचे भाषण 

सरुु किावे.  

 

यानंति श्री. चौधिी.... 
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ववशेषावधकार भांगाबाबत 

श्री.भास्कि जाधव : अध्यक्ष महोदय, सविोधी पक्षाच्या सदस्यांनी सभागहृातनू 

बसहगामन केले असले तरीही आम्हाला प्रश्न कवचारण्याची सांधी कदली पाकहजे, अस े

आमचे म्हर्र्े आह.े 

अध्यक्ष महोदय, माझा िोटासा प्रश्न आह.े  माननीय िहृ मांत्री ह ेकवधानसभचे े

माजी अध्यक्ष दखेील होते.  त्यामळेु माझ्या व सभािहृाच्या माकहतीकररता मी त्याांना 

प्रश्न कवचारु इकच्ितो.  माननीय कवरोधी पक्षनेत्याांनी परवा एक पेन ड्राईव्ह कस्टोकडयन 

म्हर्नू माननीय अध्यक्षाांकडे सपुतूण केला.  माझ्या माकहतीप्रमार्े ज्यावेळी कस्टोकडयन 

म्हर्नू सदर पेन ड्राईव्ह माननीय अध्यक्षाांकडे सपुतूण केला तेव्हापासनू तो अध्यक्षाांच्या 

कस्टडीमध्ये िेला.  त्यानांतर माननीय अध्यक्षाांनी तो पेन ड्राईव्ह सांबांकधत खात्याकडे 

द्यायला हवा होता.  सांबांकधत खात्याने त्याची तपासर्ी के्यानांतर तो पकब्ललश 

व्हायला पाकहजे होता.  परांत ुमाननीय अध्यक्षाांकडे पेन ड्राईव्ह सपुतूण के्यानांतर लिचे 

त्यातील बातम्या टीव्हीवर यायला सरुुवात झाली.  त्यामळेु मला जार्नू घ्यायचे आह े

की, कस्टोकडयनकडे कस्टडीमध्ये ठेवण्यासाठी पेन ड्राईव्ह कदलेला असताना अशा 

प्रकारे प्रसार माध्यमाांमध्ये पकब्ललश होर्े योग्य होते का ?  योग्य नसल्यास हा 

सभागहृाचा हक्कभंग आह.े  त्यामळेु ज्यांनी कोणी, सविेषकरुन माननीय सविोधी 

पक्षनेत्यांनी हा पेन ड्राईव्ह पसब्लि केला त्याबद्दल त्यांच्यासविोधात हक्कभंग 

आणला जाईल का ? 

श्री.जयंत पाटील : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री.भास्कि जाधव 

यांनी असतिय िास्त, महत्त्वाचा व गंभीि मदु्दा उपसस्थत केला आह.े  त्यामळेु आपण 

त्यावि सनणाय द्यावा. 

श्री.भास्कि जाधव : अध्यक्ष महोदय, आपण जि यासंदभाात योग्य सनणाय 

घेतला नाही ति दििोज असे होईल की, अध्यक्षांकडे एखादा ऐवज दऊेन त्याच वेळी 

ताबडतोब तो प्रसािमाध्यमांवि दखेील पसब्लि केला जाईल.  त्यामळेु आपण 

यासंदभाात सनणाय द्यावा.  माझे असे म्हणणे आह ेकी, हा सभागहृाचा हक्कभंग होतो.   
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श्री.भास्कि जाधव..... 

पिंत ुमला आपल्याकडून ही बाब जाणनू घ्यायची आह.े  आपण सनणाय सदल्यानंति 

मला पढेु जाता येईल. 

तावलका सभाध्यक्ष : ज्या सन्माननीय सदस्यांना असे वाटत आह े की, 

आपला सविेषासधकाि भंग झाला आह.े  त्यांनी तिी सचूना सभागहृाला सदल्यानंति 

त्यावि सवचाि किण्यात येईल. 

--------- 
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फोन टॅवपांग व मुांबई बँकेतील भ्रष्टाचाराबाबत 

 श्री.नाना पटोले : अध्यक्ष महोदय, सनयम २९३ च्या चचेला माननीय गहृ 

मंत्र्यांनी आताच उत्ति सदले आह.े  मी दखेील या चचमेध्ये भाग घेतला होता.  त्यावेळी 

मी सांसगतले होते की, माझा िोन टॅप झाला होता.  माननीय मंत्र्यांनी दखेील त्याचा 

मघािी उल्लेख केला.  पिंत ुया प्रकिणात कोण दोषी आह े?  श्रीमती िश्मी िकु्ला 

या असधकाऱ्याच्या माग ेकोण होते, या सवा गोष्टींची मला मासहती हवी आह ेव तो 

माझा असधकाि आह.े  अमजद खान असे माझे नाव ठेवण्यात आले व अिीम आसण 

गांजा सवकणािा मी व्यक्ती आह े अिी माझ्या नावाची बदनामी किण्यात आली.  

त्यामळेु याचे जि मला उत्ति समळत नसेल ति ही बाब गंभीि आह.े  माननीय गहृ 

मंत्र्यांनी उत्ति द्यावे, अिी माझी सवनंती आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, मी मुंबई बँकेच्या संदभाात दखेील एक मदु्दा उपसस्थत केला 

होता.  मुंबई बँकेच्या संचालक मंडळाने हजािो कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचाि केल्याचे सवा 

ऑसडट रिपोटामध्ये उघड झाले आह.े  या सवा बाबी िेकॉडावि आहते.  पिंत ुत्याबद्दल 

दखेील एक िब्दही बोलले गेले नाही.  सतकडचा व्यक्ती असेल ति गंगा नहाला आसण 

इकडचा व्यक्ती असेल ति तो झाला... 

 अध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचािाला पाठीिी घालण्याची आमची भसूमका अस ू

िकत नाही.  सविोधी पक्षाकडून सत्ताधािी पक्षावि अनेक आिोप लावले जात आहते.  

पिंत ुसविोधी पक्षामध्ये दखेील हजािो कोटी रुपयांचे भ्रष्टाचािी बसलेले आहते. 

यानंति श्री.धमुाळे..... 
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श्री. नाना पटोले... 

अध्यक्ष महोदय, मी मुबंई बँकेचा मदु्दा उपसस्थत केला होता.  त्याच्याबद्दल 

आम्हाला थोडी तिी मासहती समळाली पासहजे.  तो आमचा असधकाि आह.े  मला 

अपेसक्षत आह े की, आपण गहृमंत्र्यांना तिा सचूना द्याल.  सन्माननीय सदस्य 

श्री.भास्कि जाधव यांनी उपसस्थत केलेल्या मदु्याला नंति उत्ति दऊे असे सांसगतले 

आह.े  पण माझ्या मदु्याबद्दल आपल्याला जि कागदपते्र हवी असतील ति ती सवा 

कागदपत्रे माझ्याकडे उपलब्ध आहते मी ती आपल्याला दतेो.  त्यामळेु मुंबई बँकेच्या 

भ्रष्टाचािाबद्दल गहृमंत्र्यांनी मासहती सदली पासहजे. 

श्री. सदलीप वळसे पाटील : अध्यक्ष महोदय, या संदभाात तक्रािी प्राप्त झाल्या 

असनू त्या संदभाात चौकिी सरुू आह.े   

तावलका सभाध्यक्ष (श्री. कुणाल पाटील) : सभागहृाची बैठक आता 

स्थसगत होत आह.े  सभागहृाची सविेष बैठक, उद्या मंगळवाि सदनांक १५ माचा २०२२ 

िोजी सकाळी १० ते १०.४५ या कालावधीत घेण्यात येईल.  या सविेष बैठकीमध्ये 

लक्षवेधी सचूना घेण्यात येतील.  सभागहृाची सनयसमत बैठक सकाळी ११ वाजता 

भिेल.  आजचे सभागहृासमोिील कामकाज संपले आह.े 

(सभागहृाची बैठक सायंकाळी ६.११ समसनटांनी मंगळवाि, सदनांक १५ माचा, 

२०२२ च्या सकाळी १०.०० वाजेपयांत स्थसगत झाली.) 

------- 

 


